

สำหรับ คน ที่ เหลือ อยู่ ข้าง หลัง  
FOR THE LEFT BEHIND

ความผูกพัน

# Tethered

HOPE & INSTRUCTION  
ความหวัง และคำแนะนำ



หนังสือคู่มือสำหรับชุดอัลบั้ม *Tethered*  
*A Companion book to the Tethered album*



แคลร์และอีซีกิเยล เดอ บอยส์ | HEARTDWELLERS PUBLISHING  
รวมทั้ง แครอล เจนนิ่งส์

CLARE & EZEKIEL DU BOIS | HEARTDWELLERS PUBLISHING  
WITH CAROL JENNINGS

# **Tethered**

## **หนังสือคู่มือสำหรับชุดอัลบั้ม Tethered**

**จดหมายจากพระเยซูถึงท่าน**

**เพื่อให้ความหวังและคำแนะนำ  
ตั้งที่ไว้แก่ แคลร์และอีซีเคียล เดอ บอยส์**

**รวมทั้ง แครอล เจนนิ่งส์  
เรียบเรียงและรวบรวมโดย แครอล เจนนิ่งส์**

**ออกแบบภาพปกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดย:  
อาน วาเรส นิตานเรื่องสืบสาวพรมจรรย์  
[www.ainvaresart.com](http://www.ainvaresart.com)**

**สงวนลิขสิทธิ์ © ปีค.ศ. 2016 โดย แคลร์และอีซีเคียล เดอ บอยส์  
จัดพิมพ์โดย Heartdwellers.org**



**สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ**

**ประกาศ:** เราขอสนับสนุนให้ท่านทำการแจกจ่ายสำเนาของเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ในแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือพิมพ์เป็นกระดาษ ท่านอาจจะโพสต์เอกสารนี้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนในเว็บไซต์ของท่านหรือที่ไหนก็ได้ และเราขอให้ท่านใส่ข้อความนี้ไว้ เพื่อคนอื่นจะได้ทราบว่าสามารถทำสำเนาและแจกจ่ายได้เช่นกัน หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่:

<http://www.HeartDwellers.org>

แหล่งข้อมูลอื่นๆของ Still Small Voice :

ช่องรายการ **Still Small Voice** บน **Vimeo**:

<https://vimeo.com/user89451676>

เฟสบุ๊คของ **Still Small Voice** : Heartdwellers

**บล็อก:** <https://heartdwellingwithjesus.wordpress.com/>

**บล็อก:** [www.stillsmallvoicetriage.org](http://www.stillsmallvoicetriage.org)

คำนำ	หน้า 6
มันเพิ่งเกิดอะไรขึ้น?	หน้า 8
พระเยซูอยากจะให้ท่านรับรู้อะไรจากพระองค์	หน้า 10
<b>บางคำถามที่ท่านอยากถาม</b>	หน้า 11
* คำถามที่เราอ่านอยู่ในใจท่าน 'แต่ทำไมละ?'	หน้า 11
* ตอนนี้ฉันต้องทำอะไรบ้าง?	หน้า 11
* ท่านถามเรา(พระเยซู)ว่า - 'ทำยังไงดีตอนนี้?'	หน้า 12
* ฉันได้ยินมาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่อยู่ในโลกนี้แล้ว...จริงหรือ? (การฟื้นฟูครั้งใหญ่หลังจากการรับตัวกลับขึ้นสู่สวรรค์)	หน้า 13
* เกิดอะไรขึ้นกับเด็กและสัตว์ทั้งหมด?	หน้า 15
* มีใครบางคนบอกฉันว่าเขาเลือกที่จะอยู่ที่นี้??	หน้า 15
* สิ่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนที่เหลืออยู่	หน้า 17
<b>คำอธิบายและคำแนะนำจากพระเจ้า</b>	หน้า 18
* ดาวนิบิรุ สิ่งที่เหลืออยู่จากเทคโนโลยี สัตว์ร้ายบนโลก เอลโลว์ส์โตน	หน้า 18
* ดาวนิบิรุ "มนุษย์ต่างดาว" (มาร)	หน้า 22
* จะอยู่ภายใต้พระเจ้าได้อย่างไร การจัดเตรียมและการไว้วางใจในพระเจ้า คำเตือนเกี่ยวกับผู้ทรยศ	หน้า 24
* ใครบ้างที่เราปกป้องได้และใครบ้างที่เราปกป้องไม่ได้	หน้า 28
* มาร มนุษย์ต่างดาว ภูเขาไฟ และนรกที่ขยายใหญ่ขึ้น	หน้า 30
* การอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับตัวกลับสวรรค์ไปก่อน ได้สวดอธิษฐานและเยี่ยมเยียน คนที่เหลืออยู่บนโลกแบบสั้นๆ	หน้า 34
* วันที่ระเบิดร่วงหล่นลงมา	หน้า 35
* เหตุใดพระคัมภีร์วิวรณ์จะต้องได้รับการปฏิบัติตาม	หน้า 37
* การเอาชีวิตรอดในมหากลียุคที่ใกล้เข้ามา	หน้า 41
* ค้นหาชีวิตในพระเยซู	หน้า 44
* ถึงเวลาที่ต้องปล่อยมันไป	หน้า 44
* ตามพระเยซูไป - อย่ารับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย!	หน้า 45
* มีเวลาเหลือแค่นิดเดียว...มาหาเราเถิด	หน้า 46
* ความรักที่เรามีให้ท่านมันช่างมากมายเหลือเกิน	หน้า 48
* เงินทอง การพึ่งพาตนเอง หรือ...เรา ท่านต้องตัดสินใจแล้ว	หน้า 51
* อย่าไว้วางใจในเนื้อหนังมังสา	หน้า 52
* โขงแห่งนรกถูกปล่อยออกมาแล้ว	หน้า 54
* เซิร์น "เราคือพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น"	หน้า 56
* ตอนนี้พวกเขาต้องล้มความหลงใหลที่มีต่อโลกนี้ไปเสีย	หน้า 56
* จุดจบของอเมริกา	หน้า 58
* การจัดเตรียมและคำแนะนำสำหรับคนที่เหลืออยู่	หน้า 59
* ยอมรับการให้อภัยจากพระเจ้า	หน้า 61
<b>สิ่งที่ท่านควรมองไปข้างหน้า เมื่อมหากลียุคสิ้นสุดลง</b>	หน้า 64
(พระเยซูบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับสวรรค์และช่วงเวลาสำหรับสวรรค์)	
* หัวใจของท่านคือท้องพระโรงของท่าน	หน้า 64
* พระเยซูคือประตูทางเข้าสู่สวรรค์	หน้า 65
* เข้าไปร่วมกับพระเยซูบนสวรรค์ - บันทึกเหตุการณ์	หน้า 65
* สวรรค์: ผู้คนให้การรับใช้ สวดอธิษฐาน และสรรเสริญ	หน้า 67
* ความสนุกสนานมีอยู่บนสวรรค์!	หน้า 68
* ความกล้าหาญคือนิสัยของเรา - เรามอบความเมตตาของเราให้แก่ท่าน	หน้า 69
* พระเยซูสัญญาว่าจะเปิดเผยความลับของสวรรค์	หน้า 69

* ชีวิตบนสวรรค์เป็นแบบไหน – ข้อมูลเกี่ยวกับสหัสวรรษ	หน้า 69
* สรรพสิ่งต่างๆทำงานอย่างไรบนสวรรค์ และมีอะไรบ้าง?	หน้า 74
* สวรรค์: มิติของการรับรู้ ความยินดี และการติดต่อสื่อสาร	หน้า 77
* สวรรค์: สถานที่ที่ยิ่งกว่ายอดเยี่ยม	หน้า 78
* นี่คือนิสัยที่จะเป็นไปบนสวรรค์: ความสัมพันธ์ของท่านกับพระเยซู	หน้า 80
* จงเลือกผู้สร้างของท่านจากทุกสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้น!	หน้า 81
* คุณค่าอันสูงส่งของการเชื่อฟัง	หน้า 82
* สวรรค์: พระเยซูแบ่งปันถึงเรื่องนมัสการ อาหาร และการสนทนา	หน้า 84
* บนสวรรค์ ความรักคืออนุภาคที่มีคุณค่า	หน้า 87
* สวรรค์คือที่แห่งความผาสุกตลอดกาล	หน้า 89
* การปกครองในช่วงสหัสวรรษ	หน้า 91
* ชีวิตในช่วงการปกครองของพระเยซูในระหว่างสหัสวรรษ	หน้า 93
<b>บทสวดอธิษฐานที่สำคัญ</b>	หน้า 96
* วิธีการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์	หน้า 96
* คำแนะนำเกี่ยวกับพิธีศีลมหาสนิท	หน้า 97
* วิธีการเตรียมตัวสำหรับการปลดปล่อยจากวิญญาณร้าย	หน้า 99
* บทสวดอธิษฐานเพื่อผูกมัดเหล่ามาร	หน้า 101
* สดุดี 91	หน้า 104
* การสวดอธิษฐานให้กับสงครามครูเสดครั้งที่ 33	หน้า 106

## คำนำ

ฉันเสียใจ ฉันแค่หวังว่าจะได้บอกท่าน ฉันแค่อยากให้คุณรู้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ฉันอยากให้คุณได้รับฟัง ฉันอยากให้คุณได้สนใจ ฉันอยากให้คุณได้รู้ไว้! ฉันเสียใจมากๆ แต่เราก็จำเป็นต้องไปต่อ

ฉันอยากให้เราได้เจอกันมากกว่านี้ อยู่กับท่านให้มากกว่านี้ ให้ท่านได้มากกว่านี้ และตอนนี้ท่านจะต้องพบกับสิ่งที่น่าสยดสยองที่สุด ช่วงเวลาเลวร้ายที่กำลังจะมาถึงโลกมนุษย์เร็วๆนี้ ท่านไม่เชื่อพวกเรา...เลยจริงๆ

แต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้ว และทุกอย่างกำลังมาถึง เหมือนกับที่พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้จริงๆ ไม่ต้องสงสัยอีก มีหนทางเดียวที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เลวร้ายที่สุด ก็คือหันไปหาพระเยซูเสียตั้งแต่วันนี้ ในขณะที่ท่านยังทำได้ มันดูเหมือนจะไม่เข้าท่าเลย แต่เรื่องของพระเจ้าเป็นแบบนี้จริงๆ เพราะวิธีการของพระเจ้าอยู่เหนือเรามาก ท่านไม่สามารถทำมันต่อด้วยตัวเองอีกแล้ว

มีเพียงพระองค์ที่รู้ทุกสิ่ง มีเพียงพระองค์ที่จะช่วยให้ท่านปลอดภัยได้ พระองค์สร้างท่านมา พระองค์สร้างท่านเพราะว่าพระองค์รักท่าน พระองค์เป็นผู้เดียวที่สามารถรักท่าน หรือสามารถที่จะรักท่านได้อย่างหมดใจและสมบูรณ์แบบที่สุด พระองค์รู้ถึงทุกอย่างที่ดีสำหรับท่านจริงๆ และทุกอย่างที่จะทำร้ายท่าน และพระองค์รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งใดที่จะฆ่าท่านได้

สิ่งที่พระองค์ต้องการคือให้ท่านมีความสุข ได้รับการปกป้อง เป็นอิสระ เป็นอิสระอย่างแท้จริง เพื่อที่ท่านจะมีความสุขได้อย่างสมบูรณ์แบบและสมหวัง ทั้งหมดนี้ถูกจัดเตรียมไว้ให้ท่าน พระองค์รอคอยท่านอยู่ รอคอยที่จะช่วยท่าน ช่วยไม่ให้ท่านติดอยู่ในสถานที่ที่ที่น่ากลัวที่สุด และการทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุด นั่นก็คือนรก

ใช่แล้ว นรกมีอยู่จริง พระเจ้าไม่ได้สร้างมันไว้สำหรับท่าน ท่านไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไปสู่ที่นั่น ท่านถูกสร้างขึ้นมาไว้สำหรับสถานที่ที่ท่านจะไม่ถูกทำร้ายหรือเดี๋ยวตาย เหน็ดเหนื่อยหรือหิวโหย และไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความเจ็บปวดอย่างแน่นอน แต่จะมีเพียงความสุข เป็นหนุ่มสาวตลอดกาล อย่างเป็นอิสระ มันเป็นมากกว่าที่ท่านจะนึกภาพออก แบบชั่วนิรันดร์

ท่านมีทางเลือก ทั้งหมดอยู่ในมือของท่านแล้วว่าจะอยู่หรือจะตาย จะทุกข์ทรมานมากขึ้นและมากขึ้น – หรือได้รับประกันว่าจะมีความสุขอย่างที่สุด ได้รับความรัก และการปกป้องตลอดไป

สิ่งที่เราสามารถจะขอให้ท่านทำในตอนนี้ ก็คือ กรุณาบอกกับพระเยซูว่าท่านเสียใจและขอให้พระองค์มาและเข้าครอบครองชีวิตของท่านเสียแต่ตอนนี้ มอบชีวิตให้พระองค์ และพระองค์จะรับมาช่วยเหลือท่าน

เราได้รวบรวมข้อความในหนังสือเล่มนี้จากพระเยซู ซึ่งเป็นคำสอนสำหรับการติดตามพระองค์ – และการใช้ชีวิตในช่วงมหากาลียุคนี้ หากท่านหันไปหาพระองค์ตอนนี้ – พระองค์จะทำให้ท่านปลอดภัย แนะนำท่าน และปกป้องท่าน พระองค์จะสอนทุกอย่างที่ท่านอยากรู้ ไม่ว่าจะไปที่ไหนดี จะอยู่อย่างไร จะหลบเลี่ยงศัตรูอย่างไร พระองค์จะจัดเตรียมอาหาร เสื้อผ้า และยารักษาโรค หรือการบำบัดรักษาให้แก่ท่าน เพียงแค่ท่านวางใจในตัวพระองค์ด้วยหัวใจทั้งหมดของท่านในตอนนี้

ท้ายที่สุด เราอยากจะได้ยินท่านว่า – ไม่ว่าจะท่านจะทำอะไร: อย่ารับสัญลักษณ์มาร หรือการฉ้อโกงใดๆก็ตามเข้าไปในร่างกายของท่าน เพื่อที่จะแลกกับเงินมาซื้ออาหารหรือใช้จ่ายต่างๆ สิ่งนี้จะเป็น "ชิป" ที่ฝังอยู่ในร่างกายของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านหันไปสู่อุบัติเหตุที่ไม่ได้ – สิ่งนี้จะประณามท่านให้ไปอยู่ในนรกกับซาตานอย่างนิรันดร์

ตำแหน่งโดยทั่วไปที่มักจะถูกเสนอ (ที่จะสอดแทรกเข้าไป) คือบริเวณมือหรือหน้าผากของท่าน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะตำแหน่งไหน ก็อาจเป็นไปได้

**นี่ไม่ใช่การพูดถึง “ทฤษฎีสัมพัทธภาพ” นี่ไม่ใช่การพูดถึงเกี่ยวกับ “ศาสนา” – มันเป็นเรื่องจริง จริงเอามากๆ ชิปดังกล่าวจะมีส่วนประกอบที่ทำให้ท่านไม่สามารถคิดถึงพระเจ้าได้ ท่านจะไม่มีความสามารถที่จะหนีจากสิ่งที่ท่านได้รับไว้อีกแล้ว  
สิ่งนี้ไม่สามารถถอยกลับไปได้!**

## มันเพิ่งเกิดอะไรขึ้น?

หากท่านกำลังอ่านหนังสือเล็กๆเล่มนี้หลังจากที่พระเยซูปรากฏตัวบนท้องฟ้า - ตอนนี้ถึงเวลาที่ท่านจะต้องทำการตัดสินใจว่าความจริงคืออะไร พระเยซูได้แจ้งเตือนให้โลกรู้ผ่านคำทำนายของพระองค์ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายทศวรรษ พระองค์ได้ให้สัญญาณแก่เราบนสวรรค์ บนโลกมนุษย์ ในสภาพอากาศ การล้มตายของสัตว์ สึนามิ และแผ่นดินไหวมาเป็นเวลาหลายปี - ทั้งหมดนี้เริ่มจะรุนแรงขึ้นและเกิดขึ้นติดๆกัน

พระเยซูตรัสว่า "เราเคยบอกพวกท่านแล้วว่าทุกคนจะเห็นเราปรากฏตัวที่เมฆบนสวรรค์ ทุกคนหมายถึงทุกคนจริงๆ ไม่มีใครซ่อนเร้น ไม่เลย เพราะเราตั้งใจที่จะเห็นผู้คนของเราให้ต่อการปฏิเสธร่างมันไม่ได้มีการจารึกไว้หรือว่า 'ทุกเผ่าพันธุ์บนโลกนี้จะต้องโศกเศร้า'"

เมื่อนั้นหมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า มนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะทุกข์โศก แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า ทรงฤทธานภาพและทรงพระรัศมีอย่างยิ่ง  
มัทธิว 24

วิวรณ์ 1:6-8 และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นพวกปรีทิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ ขอพระเกียรติและอาณาพวงมีแด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน นี่แน่ะ พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆ และนัยน์ตาทุกดวงจะเห็นพระองค์ แม้แต่คนทั้งหลายที่แทงพระองค์ และมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะคร่ำครวญเพราะพระองค์ จะเป็นไปอย่างนั้น อาเมน พระเจ้า "ผู้ทรงเป็นอยู่ ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ ผู้ที่จะเสด็จมา และผู้ทรงฤทธานภาพสูงสุด" ตรัสว่า "เราเป็นอัลฟาและโอเมกา"

ตอนนี้ ในที่สุดพระองค์ก็ได้เสด็จมา ในรูปแบบที่เรียกกันทั่วไปว่า การรับตัวกลับขึ้นสู่อสวรรค์ วัตถุประสงค์ของการรับตัวกลับขึ้นสู่อสวรรค์ ก็คือทำการถอนย้ายกลุ่มคนที่รักพระองค์จริงๆและมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ เพื่อให้พวกเขาอยู่อย่างปลอดภัยบนสวรรค์ อยู่ห่างจากภัยพิบัติที่กำลังมาถึง ขณะนี้ความพิโรธที่พระเจ้ามีต่อบาปที่แผ่ปกคลุมไปทั่วโลกกำลังเริ่มขึ้นแล้ว ท่านสามารถอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในพระคัมภีร์ไบเบิลหนังสือวิวรณ์ เกี่ยวกับตราทั้งหลาย ชั้นแห่งพระพิโรธ แตรแห่งการพิพากษาที่จะมาสู่โลกนี้ในอีก 7 ปีข้างหน้า

จุดสนใจหลักในเวลานี้ก็คือประชาชนชาวยิว - ประชาชนของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกไว้จากโลกนี้เป็นเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นกลุ่มคนพิเศษสำหรับพระองค์ ซึ่งอุทิศตัวในการนมัสการและรักเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น หลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงหนีจากพระองค์ "อื่นๆ" ที่โลกเริ่มนมัสการ - "พระเจ้า" ที่จริงๆแล้วเป็นมารปลอมตัวมา

"มันเป็นความตั้งใจของเราที่ใครตรงอย่างรอบคอบแล้วว่าประชาชนของเรารู้ว่าเราเป็นใคร ถ้าพวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ พวกเขาจะไม่สามารถสำนึกผิดบาปได้ เมื่อพวกเขาได้เห็นเรา พวกเขาจะต้องตกตะลึงลึกลงจนถึงไขกระดูก ในการสำนึกต่อบาปแห่งการปฏิเสธร่าง"

"ทุกคนจะมองเห็นเราระหว่างที่มีการรับตัวขึ้นสู่อสวรรค์ เราจะไม่มีเหยียบลงบนพื้นโลกแต่คนจะมองเห็นเรา ผู้คนของเราจะรำไห่และเศร้าโศกต่อการปฏิเสธร่าง พวกเขาจะเป็นคนที่เหลืออยู่บนโลก ในขณะที่พวกที่ไม่ใช่คนยิวถูกพาขึ้นสู่อสวรรค์ และจากนั้นนรกทั้งหมดจะไม่สามารถโดนควบคุมได้บนโลก นั่นคือจุดเริ่มต้นของมหากลิยุค เรารับประกันต่อท่านได้เลยว่า ชาวดานจะไม่เสียเวลาในการใช้ให้พวกมารดำเนินแผนการอันชั่วร้ายของมัน และนำเอาผู้ต่อต้านพระคริสต์ขึ้นมารองอำนาจ"

"โลกจะเอียงโขเซเหมือนกับคนเมา ไม่เพียงแต่เครื่องเร่งอนุภาค(เซิร์น)จะทำให้การจัดเรียงสนามแม่เหล็กขั้วโลกพลิกคว่ำ แต่จะมีผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อดวงดาว พร้อมกับการเข้ามาใกล้ของดาวนิบิรุและดาวเคราะห์น้อย เราไม่ใช่เคยตรัสไว้



หรือกลัวว่านรกทั้งหมดจะโดนปล่อยออกมา? จุดมุ่งหมายคือทำให้เรื่องพวกนี้ทั้งหมด  
เกิดขึ้นพร้อมๆกัน การพิพากษาของโลกนี้จะเกิดขึ้นด้วยความรุนแรงอย่างมาก”

“ยิ่งเรารักพวกเขาเท่าไร พวกคนยิวไม่เคยอ่อนต้อยต่อความโลภและการโกง  
(การยักย้าย การใช้อิทธิพลโน้มน้าวกดดัน)แม้แต่ประการใด การพิพากษาพวกเขาจะ  
ทำให้บรรลัทธิประสงคสองประการคือ: การที่พวกเขาปฏิเสธเราและการฉ้อโกงในการ  
ทำธุรกิจ โดยความสะเพร่าทอดทิ้งพันธสัญญาที่เราได้สร้างไว้กับพวกเขา และด้วย  
สาเหตุนี้ พวกเขาต้องรับผิดชอบต่อเลือดของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ พวกเขาน่าจะถูกตำหนิ  
ในเรื่องนี้ น่าตำหนิเป็นอย่างมาก นี่คือนอกเหนือหนึ่งที่พวกเขาทำอยู่ตรงนี้เพื่อรอการ  
พิพากษา พวกเขาต้องนอนอยู่บนเตียงที่พวกเขาทำมันขึ้นมาเอง”

แต่ในเวลานี้ ไม่ใช่แค่เพียงการสะสางสิ่งที่พระองค์ต้องทำกับประชาชนของพระองค์ – ชาวยิว  
มันเป็นการทดสอบและลองใจมนุษย์ทุกคนบนโลก – เพื่อดูว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะหันเหหนี  
ออกจากบาปและหันไปหาพระองค์หรือไม่ ทุกคนอยู่ในสายตาและหัวใจของพระเจ้าในขณะนี้  
เสมือนกับที่เคยเป็นนับตั้งแต่แรกสร้างโลก ใครก็ตามที่ขอ จะถูกยอมรับโดยพระองค์ พระองค์  
จะไถ่บาปให้ และท้ายที่สุดเมื่อถึงแก่ความตาย ก็จะถูกพาไปสู่สวรรค์

แต่ท่านต้องเข้ามาหาพระองค์อย่างเต็มตัวเต็มใจ ตั้งใจว่าท่านจะฟังปาอาศัยพระองค์และมีเพียง  
พระองค์เท่านั้นที่จะห่วงใยท่านในตอนนี – พระองค์จะจัดเตรียมสิ่งต่างๆให้แก่ท่าน ช้อนตัวท่าน  
ไว้เมื่อถึงคราวจำเป็น เก็บท่านไว้ในที่ปลอดภัย หรือถ้าจำเป็น พระองค์ก็จะแสดงตัวกับท่านและ  
มอบความเข้มแข็งให้แก่ท่านเมื่อท่านเลือกที่จะถูกจับ/คุมขัง/ฆ่า เพื่อปฏิเสธการมีเครื่องหมาย  
มาร เพื่อปฏิเสธการก้มหัวเชื่อฟังมนุษย์ (พระเจ้าได้ชี้ไปที่โอบามาว่าเป็นคนที่จะขึ้นมายัง  
ตำแหน่งนี้) ที่จะวางตัวเองเป็นผู้นำ ทำตัวเสมือนว่าเป็น “พระเจ้า” บนโลกนี้ – ผู้ปกครองให้โลก  
ทั้งหมดรวมกันเป็นหนึ่งเดียว มีศาสนาเดียว และมีระบบการเงินระบบเดียว

**ทางเลือกในตอนนีชัดเจนเอามากๆ: ท่านจะมอบชีวิตวางไว้บนพระหัตถ์ของพระเจ้าและ  
อยู่อย่างป็นนินทรกับพระองค์บนสวรรค์เมื่อร่างกายของท่านสิ้นลง หรือจะอยู่อย่าง  
หวาดกลัวกับชีวิตในเนื้อหนังในระยะเวลานั้นๆ อีก 7 ปีข้างหน้า และเชื่อฟังรัฐบาลและ  
กลุ่มคนที่ปกครองโลก...และตอนสุดท้ายสูญเสียชีวิตวิญญาณให้กับซาตานและอยู่ใน  
นรกเมื่อสิ้นชีวิตลง**

**หากท่านอยากที่จะมีชีวิตอยู่ตลอดกาล – อย่ายอมรับเครื่องหมายที่จะถูกยึดเยียดให้กับ  
ทุกคน เพื่อให้สามารถซื้อขายและมีชีวิตรอด**

### พระเยซูอยากจะให้ท่านรับอะไรจากพระองค์

“เรากำลังเรียกหาท่านอยู่ พุดประโลมใจท่าน เราไม่เคยไปจากท่าน และเราก็จะไม่ไปจากหรือทอดทิ้งท่าน เรารู้ดีถึงความสูญเสียอย่างร้ายแรงที่ท่านรู้สึก ในเวลาที่ท่านรู้สึกว่าการทรยศหักหลังเข้ามาโจมตีท่าน คำถามของท่านทั้งหมดที่ว่า “ทำไม และที่ไหน และทำไมฉันยังคงอยู่ที่นี้ ทำไมฉันจึงถูกทิ้งไว้ข้างหลังและฉันจะทำอะไรต่อไปดี?”

“ท่านต้องต่อต้านสิ่งล่อใจในการมุ่งกลับไปสู่ทางโลกและยุ่งกับการทำงาน และใช้ข้อได้เปรียบที่มีอยู่ ณ ตอนนั้น ในส่วนของโอกาสใหม่ๆมากมายที่น่าตื่นเต้น และด้านอาชีพการงาน อันเนื่องจากจะมีตำแหน่งว่างงานมากมายในทุกด้านของอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการเงินการลงทุน”

“ไม่ แม้แต่ในความเจ็บปวดและความสับสนของท่าน จงถอนตัวมาจากสิ่งนั้น ดึงตัวเองให้ห่างออกมาจากโลกที่ไม่มั่นคงของท่าน และแสวงหาเราด้วยหัวใจของท่านทั้งหมด ให้มากขึ้นอีกสิบเท่า ร้องเรียกหาเราอย่างเข้มแข็งพร้อมกับการสำนึกผิดที่แท้จริง และด้วยการเปลี่ยนแปลงหัวใจของท่านอย่างจริงจัง แล้วเราจะช่วยท่าน เราจะทำให้ความกลัวของท่านสงบลง และต้อนรับท่านกลับมาในอ้อมแขนที่เปิดอ้ารับ”

“ท่านไม่ได้หลงทาง ในวันที่กำลังจะมาถึงนี้ ท่านจะเห็นได้มากกว่าเดิมว่าเรายังคงรักท่านอย่างจริงแท้ขนาดไหน แม้มารดาจะทอดทิ้งบุตรของตน แต่เราจะไม่ทอดทิ้งท่าน เราจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปเพื่อทำให้ท่านปลอดภัย”

“ท่านจะยังเป็นลูกของเรา เป็นคนที่แสนล้ำค่าและจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเรา”

“ท่านยังเป็นสมบัติของเรา และเรายังคงอยู่กับท่านแม้แต่ตอนนี้”

“เราอยู่ตรงนี้สำหรับทุกวิญญาณที่เราสร้างขึ้นมา เราจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือนอนหลับพักผ่อน เราจะมองไปที่ท่านอยู่เสมอ รอคอยท่าน โหยหาและปรารถนาที่จะใช้เวลาร่วมกับท่านและพุดคุยกับท่าน ที่เป็นหัวใจของเรา เพียงท่านมีความกล้าและพยายามแน่วนอนว่าเราจะตอบสนองความพยายามของท่าน หากทั้งหมดมันมาจากหัวใจของท่าน โดยไม่มีความเห็นที่อุปาทานไปเองจากตัวท่าน มอบความตั้งใจและปัญญาทั้งหมดของท่านให้กับเรา ขอให้เราทำให้ท่านตั้งเสมือนเด็กน้อยอีกครั้ง รอคอยเราอย่างสงบและอดทน และเราจะมาเยี่ยมเยียนท่านด้วยวิธีที่ท่านไม่สามารถนึกภาพออกได้ เพียงแค่เตรียมที่ว่างให้กับเรา เราต้องการหัวใจของท่านทั้งหมด ความเข้มแข็งและความปรารถนาอย่างแรงกล้าของท่าน และการตามหาเราและเราแต่ผู้เดียว เราจะมอบพระพรที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่ท่าน แต่ท่านพร้อมที่จะได้ประโยชน์จากมันหรือไม่?”

## บางคำถามที่ท่านอยากถาม

### คำถามที่เราซ่อนอยู่ในใจของท่าน 'แต่ทำไมล่ะ?'

'โอ้ พระผู้เป็นเจ้าของฉัน ทำไม? ทำไม ทำไมฉันจึงถูกทิ้งไว้?'

"ลูกของเรา ท่านไม่ได้ถูกตัดออกจากการรับตัวขึ้นสู่สวรรค์ มันคือการจัดเตรียมด้วยความเมตตาสำหรับลูกๆของเราทุกคน จริงๆแล้วก็คือคริสตจักรของเรา ร่างกายของเรา เจ้าสาวของเรา เดิมที่ท่านเคยได้เป็นส่วนหนึ่งของการอพยพที่เกิดขึ้น เพื่อการกันไม่ให้ท่านอยู่และเห็นเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่ทรมาณและน่ากลัวที่สุดของโลกที่เคยมีมาในอดีตและอนาคต"

"ท่านเริ่มต้นได้ดีแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ท่านเริ่มยึดติดกับทางโลกมากขึ้น แม้ว่าจะเป็นคริสเตียนแท้และมีกรเข้าร่วม(กิจกรรมต่างๆ) ท่านเริ่มที่จะกระเถิบตัวออกไปมากขึ้นและมากขึ้น ซึ่งบ่อยครั้งไปสู่เรื่องที่ล่อตาล่อใจและงานอดิเรกต่างๆ"

"เวลาที่เรเคยที่ร่วมกันเริ่มน้อยลงและน้อยลง ท่านรู้ว่าท่านกำลังเริ่มที่จะประนีประนอมกับทางโลกมากขึ้น จนมากกว่าความศรัทธาของท่าน และท่านก็หยุดพูดคุยกับเรา"

"สิ่งนั้น รวมกับความสัมพันธ์ใหม่ๆของท่าน และความคิดใหม่ๆแบบเสรีนิยม ซึ่งทำให้ท่านเริ่มมองวิญญาณดวงอื่นๆ รอบๆ ตัวท่านและตัดสินใจพวกเขา ท่านเริ่มดูทุกพวกเขา และสิ่งต่างๆ อันเป็นที่รักของพวกเขา แม้จะไปไกลถึงขั้นการดูหมิ่นเหยียดหยามในความปิติยินดีที่พวกเขาแสดงออกมาให้กับเวลาที่ใกล้เข้ามาสำหรับการจะมาถึงของเรา"

"ในเวลานั้นที่เรามาถึง สิ่งที่ท่านสามารถทำได้คือ ยืนอยู่ด้วยความกลัวและความอับอายกับทุกสิ่งที่ท่านเคยดูหมิ่นดูแคลนในความเชื่อของสิ่งที่ได้เกิดขึ้นจริงๆต่อหน้าท่าน"

"เพราะว่าท่านไม่เชื่อ ท่านไม่คอยตื่นตัวและสวดมนต์อธิษฐาน และเรามาเหมือนโจรในตอนกลางกลางคืน และท่านยังไม่ทันได้เตรียมตัว"

"เราจึงไม่สามารถพาท่านไปได้"

### ตอนนี้ฉันต้องทำอะไรบ้าง?

ณ จุดนี้ ท่านอาจถามตัวเองว่า "แล้วตอนนี้ฉันต้องทำอะไรบ้าง??"

คำแนะนำที่ดีที่สุดของฉันคือ: แคว่พูดคุยกับพระเยซูด้วยวิธีเดียวกับที่ท่านพูดกับเพื่อนคนอื่นๆ แต่ให้เป็นมากกว่านั้น – คือเหมือนกับ*เพื่อนที่ใกล้ชิดสนิทกันมาก* พระองค์จะเป็นเพื่อนที่ท่านสามารถพูดเรื่องอะไรก็ได้ในทุกๆเรื่อง และพระองค์จะ*ไม่มีทาง*หันหลังให้ พระองค์จะอยู่ตรงนี้เพื่อท่าน ในขณะนี้และ ณ เวลานี้ เพียงเปิดใจให้กับพระองค์ เล่าถึงความหวังและความฝันของท่าน ความกลัวและความผิดหวังของท่าน

สุดท้ายแต่ไม่ใช่ว่าสุดท้าย จง*มอบทั้งตัวและหัวใจ*ของท่าน โดยปราศจากข้อสงสัยให้แก่พระองค์ พระองค์เป็นผู้ที่สร้างท่านขึ้นมา และพระองค์ทรงรู้ได้กว้างไกลและเหนือกว่าสิ่งอื่นใด ว่าอะไรดีที่สุดในสำหรับท่าน เพื่อความสมหวังทั้งหมดและความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงของท่าน

แต่ "ทำไมล่ะ?" ท่านอาจถาม "ที่ฉันจะทำอย่างนั้นได้จริงๆ?"

สิ่งสำคัญก็คือมันจะต้องมาจากหัวใจของท่านอย่างจริงแท้และจริงใจ พระองค์ไม่ได้ต้องการคำพูดสวยหรูหรือการสวดมนต์อย่างเป็นทางการ

พระองค์รักท่าน – ในแบบที่ท่านเป็นอยู่*ตอนนี้*

ดังนั้น ขอให้เป็นตัวของตัวเอง และเข้าหาพระองค์อย่างสบายๆ และเป็นธรรมชาติ ให้บอกกับพระองค์ว่าท่านเสียใจในบาปที่ได้กระทำลงไปและขอให้พระองค์รับชีวิตทั้งหมดของท่านไปตอนนี้ รวมถึงทุกสิ่งที่อยู่ในชีวิตท่าน

บอกพระองค์ว่าท่านอยากจะรับพระองค์เข้าสู่หัวใจในฐานะพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของท่านจริงๆ และท่านจะมอบตัวเองทั้งหมดอย่างไม่มีข้อจำกัดให้กับความรักและความหวังโยของพระองค์ จากนั้นและตลอดไป

ตอนนี้ท่านจะมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระคริสต์ ชีวิตในวันเก่าได้ผ่านพ้นไป และตอนนี้ท่านได้เกิดใหม่อย่างน่าอัศจรรย์!! ท่านสะอาดบริสุทธิ์และไร้เดียงสาเหมือนกับทารกเกิดใหม่ ไม่มีรอยต่าง ไม่มีรอยเปื้อน หรือรอยเหี่ยวย่น ท่านเพิ่งได้รับดวงวิญญาณที่ใหม่เอี่ยม ชีวิตที่ใหม่เอี่ยม และคำมั่นสัญญาของชีวิตที่สวยงามที่สุดอย่างไม่มีวันจบสิ้นบนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ที่ท่านจะคงความเป็นหนุ่มสาวและเป็นอิสระและมีความสุขตลอดไป!

### ท่านถามเรา (พระเยซู) ว่า – ‘ทำยังไงดีตอนนี้?’

“จงมาอยู่ใกล้ๆ ใกล้ชิดกับเราให้มากๆ ไว้ตอนนี้ สวดมนต์อธิษฐานขอความเมตตา เพื่อให้มีเราในจิตใจของท่านเสมอ ให้ชื่อของเราอยู่ที่ปลายลิ้นของท่านเสมอ”

“ท่านจะต้องจับชายเสื้อเราไว้ให้แน่น และจะต้องไม่ให้เราไปไหนอีกแม้แต่วินาทีเดียว สร้างนิสัยการขอบคุณเราอยู่เสมอไม่ว่าอยู่ที่ใด ให้มีเราอยู่ต่อหน้าดวงตาของจิตใจท่านเสมอ นี่คือนิสัยที่ท่านต้องสวดขอและเราจะมอบให้ เราได้อยู่กับท่านแล้วอย่างที่เป็นอยู่ แต่ท่านต้องสามารถสัมผัสเรา รู้สึกถึงเรา และโต้ตอบกับเรา พูดคุยกับเราอยู่เสมอ เหมือนเพื่อนที่ท่านไว้วางใจ เราสนใจในทุกความคิดและความรู้สึกของท่านอย่างจริงจัง トラบิตที่ท่านยังคงมุ่งมั่นอยู่ในความต่ำต้อยและถ่อมตน เป็นเพียงเด็กน้อยในสายตาของท่านเอง”

“เราจะเป็นเพื่อนที่ท่านไว้วางใจที่สุดและเป็นเพื่อนคู่หูของท่านเสมอ ไม่มีอะไรที่จะดึงเราเข้าไปใกล้ได้นอกจากวิญญาณน้อยๆ ที่เหมือนเด็กน้อย เราจะอยู่ใกล้ชิดพวกเขา มากกว่าเนื้อหนังของพวกเขาเอง และเราก็จะอยู่กับท่าน”

“เรารู้ว่าท่านกำลังตกอยู่ในสถานะของความสับสนครั้งใหญ่ และส่วนที่เหลือของโลก รอบๆ ตัวท่านก็อยู่ในสถานะของความยุ่งเหยิงที่เลวร้าย แต่เราก็รู้ว่าท่านเริ่มที่จะรู้สึกถึงสันติสุขและความสงบที่ไม่สามารถอธิบายได้ และอยู่เหนือธรรมชาติในตัวท่าน เราจะให้พระพรนี้กับท่านต่อไป และท่านจะสามารถคิดอย่างมีเหตุผลด้วยความเข้าใจอย่างน่าทึ่ง”

“ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านต้องการ เมื่อท่านสามารถเห็นและจะเห็นว่า เราได้จัดเตรียมในทุกวิถีทางไว้ให้กับท่านไว้แล้ว ผู้คนจะให้ทุกสิ่งที่ท่านต้องการอย่างต่อเนื่อง เสมือนท่านได้รับอย่างประหลาดใจโดยไม่ได้คาดหวังมาก่อน และท่านจะเริ่มพบว่าชีวิตที่แท้จริงของความศรัทธามีความสวยงามอย่างแท้จริงเพียงไร แม้กระทั่งในสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดา”

พระองค์ยังแนะนำแคลร์ว่า “ให้กำลังใจพวกเขาให้มีการสวดอธิษฐานแบบลึกซึ้ง หรือการอธิษฐานแบบสิ่งสถิต และไขว่คว้าหามือของเราเพื่อยึดมันเอาไว้ เราจะนำพาพวกเขาด้วยความชำนาญ และทำให้พวกเขาสุขสบายด้วยความรัก แต่พวกเขาจะต้องเข้าถึงการสวดอธิษฐานที่เข้าถึงได้ ไขว่แล้ว การคุกเข่าสวดมนต์อธิษฐานเพื่อวิงวอนจะได้ผลมาก แต่จะให้ดียิ่งกว่านั้นก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่เป็นส่วนตัวใกล้ชิด ความสัมพันธ์แบบจับมือพระเจ้าเอาไว้...และสิ่งที่เหลือทั้งหมดจะตามมาโดยธรรมชาติ”

“เราอยากให้พวกเขาเห็นว่าเรารักพวกเขา มาเข้าหาเราได้ไม่ยาก เราอยู่กับพวกเขา พวกเขาเหมือนนาครด ไม่ว่าพวกเขาจะตายตอนนี้ หรือจะอยู่จนมหากัลยยุคมาถึง พวกเขาก็จะมี

อนาคตที่สวยงาม เราอยากให้พวกเขาเห็นว่าทุกสิ่งไม่ได้สูญหายไป ทุกสิ่งจะไม่สูญสิ้นไป ไม่เลย ชีวิตของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น และแม้ว่าการเดินทางจะเต็มไปด้วยอันตราย มันเป็นเรื่องที่คุ้มค่าและลึกซึ้ง เมื่อพวกเขาถูกดึงเข้ามาใกล้เรามากขึ้น เห็นใน ปาฏิหาริย์ของเรา และลึ้มรสกับความรักอันลึกซึ้งของเราที่มีให้กับพวกเขา”

“นี่คือสิ่งที่พวกเขาได้ละเลยและหลีกเลี่ยงมาตลอดชีวิต แต่ตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะ รับรู้ว่าเรามีอยู่จริง ว่าเรารักพวกเขา และเราก็อยู่กับพวกเขา”

“ทุกๆ สิ่งที่เราควรจะทำในหลายปีที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ทำ ก็ควรที่จะทำเสียตอนนี้ ใน ฤดูกาลนี้ ผู้ที่ทำให้ชีวิตสูญหายไป จะหามันพบ ผู้ที่กำลังชีวิตไว้จนแน่นในมือตัวเอง จะ สูญเสียมันไป มันเป็นคำพูดที่ขัดแย้งกันเอง ที่ยังโคจรอยู่รอบๆ ความศรัทธาและความ ไว้วางใจ หวังว่า การบรรลุผลที่เกิดขึ้นของสัญญาต่างๆ และพระวาระในพระคัมภีร์ไบ เบิ้ล จะทำให้พวกเขาหมุนกลับแบบ 180 องศา”

“แต่เป็นที่น่าเศร้า ที่บางคนจะเลือก ด้วยความรู้ถึงผลพวงที่จะตามมาในไม่ช้านี้ ที่จะไป ต่อในวิถีทางของพวกเขาเอง พวกเขามีบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ และมีสักวันท่านจะเห็นถึง ความลึกซึ้งที่แท้จริงในการทรยศของพวกเขา และเข้าใจได้แจ่มแจ้งว่าเหตุใดผลที่ ตามมาช่างเลวร้ายเอามากๆ”

### ฉันได้ยินมาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่อยู่ในโลกนี้แล้ว...จริงหรือ? (การฟื้นฟูครั้งใหญ่หลังจากการรับตัวกลับขึ้นสวรรค์)

ขอให้เราช่วยทำให้จิตใจท่านผ่อนคลายขึ้นเถิด มันจะไม่มี การฟื้นฟูจนกว่าท่านจะถูกรับ ตัวขึ้นสู่สวรรค์ ไข่แล้ว จากนั้นการฟื้นฟูอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจะเกิดขึ้น และเราจะ ปลอ่ยพระวิญญาณของเราออกมา”

“แต่พระองค์เพียงถอนพระวิญญาณของพระองค์ออกไป ตอนที่พระองค์พาเรากลับขึ้นสู่สวรรค์?”

“คนของเราจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์? มันไม่ได้มีบันทึก ไว้หรือว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้รู้สึกผิดบาป?”

ยอห์น 16:8 เมื่อพระองค์เสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความบาป ความชอบธรรม และการพิพากษา 9 ในเรื่องความบาปนั้น คือเพราะพวกเขาไม่วางใจในเรา 11 ในเรื่องการพิพากษานั้น คือเพราะผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาแล้ว

“แล้วทำไมพระองค์ถึงตรัสว่า ‘พระวิญญาณบริสุทธิ์จะถูกเอาออกไปให้พ้นทาง’ ซึ่งคนส่วนใหญ่ ตีความพระคัมภีร์ว่าอย่างนั้น?”

และมันน่าสนใจมาก เพราะพระองค์ใช้บทสดุดี 85 มากกระตุ้นฉัน:

1 ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแผ่นดินของพระองค์ พระองค์ทรงให้ยาโคบกลับสู่สภาพดี 2 พระองค์ทรงยกโทษประชากรของพระองค์พระองค์ทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของพวกเขา 3 พระองค์ทรงขจัดความเกรี้ยวกราดทั้งสิ้นของพระองค์ พระองค์ทรงหันจากความกริ้วอัน ร้อนแรงของพระองค์ 4 ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงช่วยข้า พระองค์ทั้งหลายให้กลับคืนอีก ขอทรงระงับโทษที่ทรงมีต่อข้าพระองค์ทั้งหลาย 5 พระองค์จะ กริ้วข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นนิตย์หรือ? พระองค์จะทรงให้ความกริ้วของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่ว ชาติพันธุ์หรือ? 6 พระองค์เองจะทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ทั้งหลายมิใช่หรือ? เพื่อประชากรของ พระองค์จะได้ยินดีในพระองค์ 7 ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์แก่ ข้าพระองค์ทั้งหลาย และขอประทานความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

และนั่นก็ชัดเจนจริงๆ สำหรับฉัน – เรื่องของการช่วยให้อุด – ซึ่งเป็นจุดที่พวกเขาต้องเผชิญ เมื่อพวกเขาได้รับรู้ถึงความผิดบาป

**“ดังนั้นท่านจะเห็นว่า พระวิญญานบริสุทธิ์จะปรากฏตัวและปฏิบัติงานในการฟื้นฟูครั้งใหญ่”**

พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าทรงเรียกการฟื้นฟูนี้ หลังจากการรับตัวประชาชนของพระองค์กลับขึ้นสู่สวรรค์ ว่า การฟื้นฟูครั้งใหญ่

**“เราได้ใช้ความพยายามทั้งหมดแล้ว แคลร์ ในการเข้าหาผู้คนด้วยความรักที่แท้จริงของเราและความใกล้ชิด และวางรากฐานของการฟื้นฟูที่เราจะดำเนินขึ้นหลังจากที่ท่านถูกรับตัวกลับขึ้นสู่สวรรค์ หลายต่อหลายคนเป็นผู้ที่มีความรักและเป็นผู้นำที่แท้จริง ซึ่งเราได้เลือกพวกเขาที่จะให้คำแนะนำแก่คนที่เหลืออยู่ แม้กระทั่งตอนนี้ พวกเขาโศกเศร้าที่ยังเข้าถึงคนได้น้อยมาก โดยไม่ได้ตระหนักว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ในเวลานั้น ความรู้ที่เกี่ยวกับตัวเราจะเกินว่าขอบเขตที่ผู้นำศาสนาได้กำหนดไว้”**

โอ้ พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า ฉันได้ยินพระอาจารย์บอกว่า มันเป็นเรื่องไร้สาระที่พวกผู้หญิงที่งุนงงน้อยหม่นน้อยด้วยผ้าสีแดง จะสามารถเข้าสู่สวรรค์ได้ ทันทีที่เธอสำนึกผิดในบาป ฉันไม่เชื่อหุตัวเองเลย

**“ท่านรู้ไหม ที่รักของเรา นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพวกผู้นำศาสนาถึงพลาดจากเราไป? พวกเขาแม้แต่มืดติดอยู่กับกฎระเบียบ อยู่กับก้นดักภายนอกของมัน พวกเขาไม่สามารถรับรู้ถึงหัวใจของกฎหมาย พวกเขา รู้สึกว่าเมื่อใช้ชีวิตตามกฎเกณฑ์ พวกเขาสมควรที่จะได้ขึ้นสวรรค์อย่างแน่นอน แต่พวกโสเภณีที่สำนึกผิด ที่ได้หลบหนีกับคนอื่นไปทั่ว และใช้ชีวิตอยู่อย่างผิดศีลธรรม จะไม่มีวันและไม่มีทางที่จะมีโอกาสรับการให้อภัยและได้ขึ้นสวรรค์ในเวลาต่อมา”**

**“สิ่งที่พวกเขาพลาดไปก็คือการเสียสละเพื่อการไถ่บาปของเรา มันไม่ได้ทำด้วยแกะแพะ หรือการทำความดีของพวกเขา แต่มันคือพระโลหิตของเรา ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ากลัวและเลวร้ายอย่างไม่สามารถบรรยายได้สำหรับพวกเขา แต่นี่คือการชดใช้บาปและการอนุญาตให้เข้าถึงอภิสุทธิสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ใช่แล้ว แนวคิดในการกินพระวรกายและดื่มพระโลหิตของเราเป็นสิ่งที่เปื้อนพิษเป็นภัยมากที่สุดที่พวกเขาสามารถจินตนาการได้ แต่เมื่อพระที่นั่งแห่งความเมตตาถูกแสดงออกมาโดยมีพระโลหิตของเราอยู่บนนั้น ความสับสนของพวกเขาจะเปลี่ยนเป็นความสงสัย บางคนจะมองข้ามเพราะนึกว่าเป็นเรื่องล้อเล่น บางคนจะโดนกระหน่ำอย่างรุนแรง แบบล้มคว่ำแตกสลายไปทั้งหมด ในการพูดให้ร้ายในหลายปีที่ผ่านมา สำหรับความมิดดมมและการข่มเหงรังแกของพวกเขา บางคนจะไม่สามารถลุกขึ้นจากที่แห่งนั้นเป็นวันๆ หรือเป็นสัปดาห์ ดังนั้น การค้นพบนี้จะสร้างความเดือดร้อนให้พวกเขาเป็นอย่างมาก พร้อมกับการสำนึกบาปอย่างลึกซึ้ง”**

**“ใช่แล้ว ประชาชนของเราเป็นพวกที่ดื้อรั้น แต่สักวันเมื่อพวกเขาเข้าถึงความจริง พวกเขา ก็จะดื้อรั้นอยู่ในความจริง – และผู้คนนับพันจะโดนทรมาณและตายลงอย่างมีความสุขเพื่อพระนามของเรา เราได้ส่งคำยืนยันไปให้พวกเขา เพราะเรารักพวกเขา เพราะพวกเขาบางคนช่างมานะอดสาหะ ใช่แล้ว สำหรับผู้คนที่เปื้อนหนุ่มสาว ใช่แล้ว สำหรับผู้ที่เป็นพระอาจารย์ที่ได้รับความเคารพอย่างสูง ผู้ซึ่งได้มาอยู่กับเราแล้วตอนนี้ ใช่แล้ว ในหีบแห่งพันธสัญญา...ใช่ ใช่แล้ว! การยืนยันที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่เราจะพร่างพรอมใส่พวกเขา จิตใจของพวกเขาจะเปิดรับและเราจะหย่อนความเข้าใจของเราไว้ในตำแหน่งของความมิดดมมและความสับสนของพวกเขา”**

**“โอ้ มันช่างยอดเยี่ยมจริงๆที่ได้เห็นประชาชนของเราสำนึกบาปและหมนแบบ 180 องศากลับมาหาเรา โอ้ มันช่างมีความสุข...น่าสรรเสริญกับการที่พวกเขาได้สำนึกอย่างแท้จริงแท้เมื่อพวกเขากลับมาหาเรา! และจากนั้นพวกเขาจะมุ่งเข้าหาคำสอนที่เราทิ้งไว้ให้แก่พวกเขา รวมทั้งการเปิดเผยใหม่ๆหลายอย่างและความเข้าใจใหม่ๆมากมายเมื่อพวกเขาเชื่อมโยงระหว่างพันธสัญญาเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน”**

“มันช่างเป็นเวลาพิเศษอะไรอย่างนี้ ความสมหวังในความฝันทั้งหมดของพวกเขา  
ท้ายที่สุดพวกเขาจะได้มีพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา!”

### จะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กและสัตว์ทั้งหมด?

พระเยซูบอกกับฉันว่า “ทั้งเด็กและสัตว์ก็จะถูกพาไปด้วย เราจะไม่ทิ้งใครก็ตามที่เป็นที่  
รักของเราไว้ทนทุกข์ทรมานอยู่ข้างล่างนี้หรอก – พวกเขาจะถูกพาตัวไปพร้อมกับ  
ท่าน”

“ใช่แล้ว ท่านอาจบอกกับคนทั้งหมดได้ว่า เราจะพาสัตว์ของพวกเขาไปด้วย ไม่ว่าจะ  
เป็นม้า แมว สุนัข นก คนและครอบครัวอันเป็นที่รัก – พวกท่านทั้งหมดทุกคน เราขอ  
บอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารและไร้เดียงสาพวกนี้ไว้ในเวลาที่เลวร้าย  
ที่สุดแห่งประวัติศาสตร์ ในเมื่อพวกเขาได้เคยนำความสุขมากมายมาให้กับท่านแล้ว”

เมื่อพระองค์พูดว่า ‘คนและครอบครัวอันเป็นที่รักของพวกท่านทั้งหมดทุกคน’ พระองค์พูดถึง  
ความจริงที่ว่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา’

“เราใช้พวกเขาในการเทศนาสั่งสอนท่านซ้ำแล้วซ้ำอีก สิ่งที่อยู่ในตาของพวกเขา การ  
สัมผัส การสะกิด ความสุขที่พวกเขาได้สัมผัสในอ้อมกอดอันแสนหวานของท่าน พวก  
เขารักท่าน – และเราก็จะไม่ทอดทิ้งพวกเขาให้ถูกละเลยและทุกข์ทรมาน”

“รวมทั้งหลายๆของท่านด้วย พวกท่านบางคนต้องทุกข์ทรมานกับความห่างเหินจาก  
ลูกๆ ที่พวกเขาเล็ดรอนสิทธิของท่านในการไปเยี่ยมหลายๆ นี่จะเป็นเวลาแห่งการฟื้นฟู  
สำหรับท่าน เมื่อเด็กๆ เหล่านี้จะถูกพาไปยังสวรรค์”

“ผู้รับใช้ของเราหลายท่านไม่รู้เกี่ยวกับขอบเขตความเมตตาของเราที่มีให้แก่สิ่งมีชีวิต  
พวกเขาไม่เข้าใจบทบาทที่แท้จริงของสัตว์บนโลกนี้ อาดัมมีการสมาคมกับพวกสัตว์  
ทั้งหลายด้วย แต่ถึงแม้อาดัมมีความใกล้ชิดกับพวกสัตว์ ไม่มีอะไรพิสูจน์ถึงความเป็น  
คู่หูที่เหมาะสมสำหรับเขาได้ จนกระทั่งเราได้สร้างผู้หญิงขึ้นมา”

“แม้กระนั้นก็ตาม อย่าประเมินความสัมพันธ์ของท่านกับสัตว์และสัตว์เลี้ยงดื่มนั้นไป เรา  
รักพวกมันอย่างจริงแท้ ไม่มีนกกระจอกตัวไหนที่ร่วงหล่นลงมาบนพื้น ที่เราจะไม่กอด  
มันไว้และพาไปสู่สวรรค์”

“บนสวรรค์ ท่านจะได้สื่อสารกับพวกสัตว์อย่างอิสระ และเวลาแห่งการสื่อสารส่วนใหญ่  
ของท่านจะเป็นเวลาแห่งความรักและการเล่น ท่านจะได้ว่ายน้ำกับปลาโลมา กลิ้งไปมา  
กับสิงโต ร่อนไปมากับตัวนาก ลอยตัวเล่นกับหมีขั้วโลก และซุกเข้าไปในอุ้งมือของหมี  
ริชชี พวกมันจะต้อนรับท่านด้วยความรัก ทุกๆสิ่งบนสวรรค์จะอ้อมเอมไปด้วยความรัก  
แม้แต่ผึ้งก็จะแสดงความชื่นชมในตัวท่าน”

### มีใครบางคนบอกฉันว่าเขาเลือกที่จะอยู่ที่นี้??

พวกท่านบางคนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เพราะว่าท่านไม่ได้พาตัวเองเข้าไปหาพระเจ้าและมอบชีวิต  
ให้แก่พระองค์ ท่านไม่เชื่อ ท่านไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า

แต่พวกท่านบางคนได้ถูกเรียกและเลือกมา และแม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยอันตรายที่มากมาย การ  
ทดสอบและภัยพิบัติ – สำหรับพวกท่านที่ฟังจะเป็นคริสเตียน หรือกลับมารับใช้พระเจ้าใหม่อีก  
ครั้ง มันจะเป็นช่วงเวลาที่นำตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของท่าน และเป็นสิ่งที่ท้ายทายที่สุด แต่จะเป็น  
การเริ่มต้นสำหรับท่าน และสำหรับพวกท่านที่ถูกเรียกมาในฐานะของคนที่เหลืออยู่ นี่จะเป็นสิ่งที่  
ท่านรอมาชั่วชีวิตของท่าน – อยู่อย่างเร่าร้อนเพื่อพระเยซูโดยสิ้นเชิง ท่านเป็นคริสตจักรที่  
เหลืออยู่ ซึ่งถูกกล่าวไว้ในพระคัมภีร์

และพยานาคก็โกรธแค้นหญิงนั้น มันจึงออกไปทำสงครามกับพงศ์พันธุ์ที่เหลืออยู่ของนาง คือ คนทั้งหลายที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคำพยานของพระเยซู วิวรณ์ 12:17

ท่านถูกเลือกให้เป็นผู้นำ เป็นผู้แนะแนวทางและต่อสู้กับความชั่วร้าย ท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนที่เหลืออยู่เพราะว่าท่านไม่ได้มอบตัวให้แก่พระเจ้า ไม่หอรอก ท่านอยู่ในกลุ่มซึ่งถูกเรียกหาและเลือกให้เป็นผู้ที่เหลืออยู่

พวกท่านบางคนเป็นนักรบและถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเวลาแบบนี้ สำหรับพวกท่านที่ถูกเรียกให้เข้าร่วมสงครามเพื่อกอบกู้ประเทศ พระเจ้าอยากให้คุณรู้ว่า พระองค์ทรงอยู่กับพวกท่าน ท่านไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพัง แขนงของพระองค์เข้มแข็งและทรงพลัง ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้ท่านล่องหนได้ แต่ยังทำให้ศัตรูสับสนและกำจัดศัตรูได้ จงเริ่มการต่อสู้ทั้งหมดของท่านด้วยการสวดมนต์อธิษฐาน และปิดท้ายด้วยการแสดงความขอบคุณพระเจ้า พระองค์กำลังยกประเทศนี้ขึ้นมาจากซีเถ่าผ่านท่าน(ผ่านการร่วมมือของท่าน) และฟื้นฟูสภาพให้อยู่ในความชอบธรรม

อย่าปล่อยให้ใครก็ตามดูถูกท่าน ท่านไม่ได้ถูกทอดทิ้ง ท่านได้ถูกรับเลือกจากพระองค์ให้เป็นนักรบเพื่อความชอบธรรมและเป็นพยานให้กับพระเยซูผ่านความทุกข์ทรมาน จงกล้าหาญไว้ อย่าปล่อยให้ใครลดคุณค่าของท่าน อย่าเชื่อในคำโกหกของศัตรู แน่ใจว่าพวกมันจะทรมานท่านด้วยคำโกหกเพื่อพยายามและทำให้ท่านท้อแท้ จงภาคภูมิใจในพระเจ้า พระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่าน

อีกประเด็นสั้นๆที่ฉันจะกล่าวถึงก็คือ การรับบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยหลักฐานของการพูดภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ จะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดในการอธิษฐาน เมื่อท่านอธิษฐานต่อพระวิญญาณ ท่านจะพูดในภาษาของพระวิญญาณของพระเจ้า และเป็นการอธิษฐานที่เป็นที่ต้องการในสถานการณ์ที่ท่านพบตัวเองอยู่ อย่าปล่อยให้ศัตรูโกหกเกี่ยวกับพระพรนี้อีกต่อไป มันแสนจะทรงพลังและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมศัตรูถึงเกลียดและใส่ร้ายป้ายสีมัน พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังอธิษฐานในบทสวดที่สมบูรณ์แบบผ่านท่าน

หากท่านยังไม่ได้รับการล้างบาปจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งที่ท่านต้องทำก็คือการร้องขอวิธีการเริ่มต้นที่ดีก็คือ การร้องเพลงสรรเสริญและยอมให้พระองค์ครอบครองคำพูดของท่านในการนมัสการ พระพรมากมายมาพร้อมกับความกรุณา ไม่ว่าจะเป็นการหยั่งรู้ในฝ่ายวิญญาณ การเยียวยา ปาฏิหาริย์ ถ้อยคำแห่งความรู้ คำทำนาย – พระพรที่ยอดเยียมมากมายมาพร้อมกับสัญญาอันนี้ ฉันขอให้คุณอย่าได้ลบหลู่สิ่งนั้น และอย่ายอมให้ผู้ใดขัดขวางท่านในการที่จะใช้ภาษาสวรรค์

ขอให้พระเจ้าเป็นเจ้าอวยพรให้ท่านทุกคน จงพักพิงในหัวใจของพระองค์ พักพิงในหัวใจของพระองค์เถิด ท่านผู้ที่ค้างอยู่ข้างหลังและท่านผู้ที่ถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลัง สร้างบ้านของท่านไว้ในหัวใจของพระองค์ พระองค์จะอยู่กับท่านและทรงพลังในการปกป้องให้ท่านปลอดภัย! ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูครั้งใหญ่กว่าที่โลกจะเคยรู้จัก สิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่พระเยซูเคยทำไว้ ท่านก็จะทำมันด้วยเช่นกัน จะเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก

ให้ฟังระลึกไว้จะต้องสารภาพว่า “พระเยซู ฉันรู้ว่าพระองค์อยู่ที่นี้กับฉัน พระเยซู ฉันวางใจในตัวพระองค์”

มันไม่สำคัญว่าท่านจะต้องเผชิญกับอะไร จงจำถ้อยคำของเซนต์พอลซึ่งเคยต้องทุกข์ทรมานเหล่านี้ไว้:

แล้วใครจะให้เราขาดความรักของพระคริสต์ได้? จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคียดแค้น หรือการกีดกันอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกข่มขู่ หรือการถูกคุมขังหรือ? ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “เพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำ และนับว่าเป็นแกะสำหรับเอาไปฆ่า”



แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย เพราะข้าพเจ้า แน่ใจว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิเดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถทำให้เราขาดความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ โรม 8:35-39

จงพยายามเข้าไว้ มันเป็นแค่เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ 7 ปี และในตอนท้ายของช่วงเวลานั้น พวกเราทั้งหมดจะถูกนำมารวมกันในสวรรค์ ขึ้นชมยินดีกับสิ่งที่พระเจ้าได้ดำเนินการกับชีวิตของเรา และสิ่งที่พระองค์ได้ทำในโลกนี้ จงจำไว้ว่า – พระองค์รักท่าน จงพักพิงในหัวใจของพระองค์ อย่างที่พระองค์พักพิงในหัวใจของท่าน

ขอการอำนวยการของพระผู้เป็นเจ้า พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์จงสถิตอยู่กับท่าน ณ เวลานี้และตลอดไป อาเมน

### สิ่งที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับคนที่เหลืออยู่

“เอาละ ตอนนี้เป็นเวลาที่ความตายจะปะทุออกมา ไขแล้ว เราจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้น สิ่งนี้จะนำพาคนเหล่านี้ไปสู่ความสำนึกและตื่นขึ้นมาตอบรับว่าประเทศชาติของพวกเขาเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆ แต่ความช่วยเหลือสำหรับคนเหล่านี้ที่มีการตื่นตัวอยู่ที่ใดแล้ว? ฝ่ายตรงข้ามมีจำนวนคนมากกว่า มีปีนมากกว่า มันเป็นการต่อสู้กันแบบสั้นๆ แต่แน่นอนว่า ความสูญเสียจะมีมากมาย แม้กระนั้นก็ตาม เราจะพลิกสถานการณ์ตอนที่ดูเหมือนว่าแสงสว่างในประเทศนี้ได้ดับลงทั้งหมด จากแค่ความหวังริบหรี่ เราจะกระพือลมให้มันกลับมาเป็นเปลวไฟ และคนมากมายจะลุกฮือขึ้นเพื่อช่วงชิงเอาดินแดนที่สูญเสียไป กลับคืนมา พวกเขาจะเหมือนกองทัพชาวกิดเดียน 300 คนของที่ต่อสู้กับกองกำลังของพวกที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่มีลักษณะคล้ายกับสัตว์ป่า – บางตัวมีรูปลักษณ์เหมือนมนุษย์ แต่ไม่มีบุคลิกของมนุษย์หลงเหลืออยู่เลย นี่จะเป็นการต่อสู้ประวัติศาสตร์ที่จะพิสูจน์ว่าเรายังอยู่กับประเทศนี้ และมันจะต้องได้รับการยกขึ้นใหม่ (ดังคำที่ได้กล่าวไว้ว่า) ‘พวกเราไว้วางใจในพระเจ้า’”

“ถึงตอนนั้น ความสูญเสียทั้งหลายจะนำกลั้วมาก: ความหิวโหย การทำลายล้าง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ จะลดจำนวนประชากรประเทศนี้ลง เพื่อคนเชื้อชาติอื่นเข้ามาครอบครอง ถ้าเราไม่ได้อยู่ข้างประเทศอเมริกา ประเทศอเมริกาก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย เหมือนกับที่เราลงโทษประเทศอิสราเอล เราก็ลงโทษคนเหล่านี้ด้วยเช่นกัน การเนรเทศจะไม่ถือว่าเป็นทางเลือก นอกเสียจากการประหารเท่านั้น แต่ก็จะมีคนที่เหลืออยู่ และจากคนที่เหลืออยู่เหล่านั้น ก็จะมีคนที่กล้าหาญ ผู้ซึ่งจะยกประเทศนี้ขึ้นมาใหม่ ตามหลักการของเรา ความชั่วช้าของรัฐบาลก่อนหน้านี้จะต้องได้รับการกำจัดไปให้หมดสิ้น จะต้องไม่เหลืออิฐแม้แต่ก้อนเดียว เมื่อเราจะกลืนกินสิ่งที่เป็นรากฐานที่แท้จริงของความชั่วร้ายและพวกคนสองจิตสองใจด้วยความมิดมน”

“ชาตานจะบรรลุวัตถุประสงค์ในประเทศนี้ได้สำเร็จ แต่สิ่งที่จะออกมาจากเก้าอี้ที่เหลือนอยู่ คือคนที่อุทิศตนให้แก่เราอย่างไม่เกรงกลัว และเราจะเพิ่มพูนประชากรในอเมริกาขึ้นมาใหม่ด้วยพวกเขา แล้วมันยังมีอะไรเหลือให้พูดอีกหรือ?”

วิวรณ์ 13:10 คนใดที่กำหนดไว้ให้เป็นเชลย คนนั้นก็จะไปเป็นเชลย คนใดที่กำหนดไว้ให้ถูกฆ่าด้วยดาบ คนนั้นก็ต้องถูกฆ่าด้วยดาบ นี่แหละคือความทรหดอดทนและความเชื่อที่ธรรมิกชนทั้งหลายจะต้องมี

“แม้กระนั้นก็ตาม เราก็จะไม่ทอดทิ้งคนที่มีศรัทธาในตัวเรา แต่จะปลดปล่อยพวกเขา ออกจากความหายนะ ซึ่งจะเกิดขึ้นในประเทศนี้ พวกเขาจะนมัสการเราบนสวรรค์ และจะกลับมาบนโลกกับเรา เพื่อยกอบกู้ความชอบธรรมในประเทศต่างๆ ขึ้นมาใหม่ จงรำให้

**โทษหาความเมตตา และด้วยความเมตตานี้ เราจะปลอบโยนคนที่เหลืออยู่และคนที่ล้มลงในประเทศนี้”**

ฉันคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเขาจะจำไว้ว่าพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของเปี่ยมไปด้วยความเมตตา และพระองค์จะไม่ทอดทิ้งประเทศนี้ – จะมีเพียงแค่การลงโทษเท่านั้นที่ต้องดำเนินต่อไป และมันจะเป็นอย่างนั้นสำหรับทั้งโลกด้วย ดังนั้น มาสดมภ์อธิษฐานสำหรับพระเมตตาจากพระองค์กันเถิด

และพระองค์ได้มอบถ้อยคำเหล่านี้ให้แก่เอเซเคียล:

เขาผู้ที่เดินไปพร้อมกับพระเจ้า และคำพูดของเขาเป็นสิ่งที่ดีและจริงใจ เขาจะไม่รับเงินที่ได้มาจากการกระทำที่ผิดศีลธรรม ไม่รับเงินสินบนเพื่อกระทำในเรื่องที่ชั่วช้า เป็นผู้อดหิวไม่ฟังอบายเรื่องทำให้โลหิตตก และปิดตาของเขาไม่มองความชั่วร้าย...เขาจะอาศัยอยู่บนที่สูง ที่ลี้ภัยของเขาจะเป็นป้อมหินที่ไม่มีใครยึดได้ จะมีผู้ให้อาหารแก่เขา น้ำดื่มของเขาจะมีแน่ อัสยาห์ 33:15-16

และสิ่งที่เด่นชัดจริงๆ ก็คือคุณลักษณะแห่งศีลธรรมของกลุ่มคนที่เหลืออยู่ พวกเขาอยู่บนที่สูง และที่หลบภัยของพวกเขาจะเป็นดั่งป้อมหินที่ไม่มีใครมายึดได้ พวกเขาจะเกาะติดอยู่ที่นั่น คนที่ได้ยินข้อความนี้ ถือว่าเป็นการให้กำลังใจอย่างยิ่งใหญ่! คนที่เป็นคนดีและชอบธรรมในสายตาของพระเจ้า จะได้รับแผ่นดินอยู่บนที่สูงและป้อมหินที่ไม่มีใครยึดได้

### **คำอธิบายและคำแนะนำจากพระเจ้า**

#### **ดาวนิบิรุ สิ่งที่เหลืออยู่จากเทคโนโลยี สัตว์ร้ายบนโลก เยลโลว์สโตน**

“ตัวทำลายล้าง – ดาวเคราะห์นิบิรุ – ยังจะไม่มาจนกว่าจะถึงวาระสุดท้าย สิ่งต่างๆที่ได้แสดงให้เห็นจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ท่านถูกพาตัวไป สิ่งนี้จะเป็นข้อมูลบันทึกไว้สำหรับบางคน ให้พวกเขาไม่สิ้นหวัง แต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราเป็นผู้ควบคุมมันอยู่ พวกเขาสามารถเชื่อในถ้อยคำของเรา และมันจะไม่ใช้ความสิ้นหวัง”

“เราอยากให้นักวิทยาศาสตร์มีความมั่นใจในตัวเราและความเมตตาของเรา นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราพูดถึงเหตุการณ์นี้ไว้ล่วงหน้า...อย่างน้อยก็บางส่วน เพื่อให้มีแผนกลยุทธ์ซึ่งจะสร้างความปลอดภัยให้แก่พวกเขา พวกเขาจะเห็นสิ่งต่างๆค่อยๆปรากฏออกมา และจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่เราบอกไว้ล่วงหน้าและรู้ว่าเราควบคุมมันอยู่”

“...เป็นเรื่องสำคัญมากที่มนุษย์จะต้องไม่สิ้นหวัง สิ่งล่อใจให้ตกอยู่ในความสิ้นหวังจะมีอำนาจมาก และพวกมารจะคว่ำคนเหล่านี้ไว้ในกำมือของมัน”

“ท่านต้องรู้ไว้ คนทั้งหลายที่เหลืออยู่บนโลก ว่าเรื่องโศกนาฏกรรมจะต้องมีวันสิ้นสุดลง และวันนั้นจะมาถึง เมื่อทุกสิ่งได้รับการฟื้นฟูกลับไปสู่ความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง และความชั่วร้ายจะถูกควบคุมได้ ในเวลานั้น อะไรชั่วร้ายที่ปรากฏออกมา จะมาจากใจมนุษย์ ไม่ใช่จากมาร และจะมีการบำบัดศมาด้วยไฟ เพื่อทำความสะอาดโลกและหัวใจมนุษย์ มันจะไม่ถูกสัมผัสโดยผู้คนที่ยังมีชีวิตรอดเหลืออยู่”

“และเมื่อเวลาผ่านไป มนุษย์ก็จะลืมการกระทำของพวกเขาบนเรือน้ำแห่งเมรีบาห์ และเราจำเป็นต้องถูกบังคับให้ชำระล้างความชั่วร้ายจากโลกมนุษย์อีกครั้ง – คราวนี้แบบถาวร”

น้ำที่เมรีบาห์ กันดารวิถี 20:2-13

<sup>2</sup>ตอนนี้ชุมชนไม่มีน้ำ เขาทั้งหลายประชุมกันต่อต้านโมเสสและอาโรน <sup>3</sup>ประชาชนโต่เถียงกับโมเสสและกล่าวว่า “เมื่อพี่น้องเราตายเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์นั้น ถ้าเราตายเสียด้วยก็ดี <sup>4</sup>ทำไมท่านพาชุมชนของพระยาห์เวห์มาในถิ่นทรกัณดารนี้ และให้ตัวเราและสัตว์เลี้ยงของเราตายกันที่นี่? <sup>5</sup>และทำไมท่านจึงให้เราออกจากอียิปต์ และนำเรามาอยู่ที่เลวทรามนี้? ซึ่งเป็นที่ที่

ไม่สามารถหวนข้าว ไม่มีต้นมะเดื่อ ไม่มีองุ่นหรือทับทิม และไม่มีน้ำดื่ม”<sup>6</sup> แล้วโมเสสและอาโรนจึงออกจากที่ประชุมไปที่ประตูเต็นท์นัดพบแล้วชนหน้าลง และพระสิริของพระยาห์เวห์ปรากฏแก่เขาทั้งหลาย<sup>7</sup> พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า<sup>8</sup> “จงถือไม้เท้าและจงเรียกประชุมชุมนุมชน ทั้งตัวเจ้าและอาโรนพี่ชายของเจ้า และให้เจ้าทั้งสองบอกหินต่อหน้าต่อตาประชาชนให้มันหล่นออกมา ดังนั้นเจ้าจะเอาน้ำออกจากหินให้พวกเขา แล้วให้ทั้งชุมนุมชนและสัตว์เลี้ยงได้ดื่ม”<sup>9</sup> โมเสสก็นำไม้เท้าไปจากพระพักตร์พระยาห์เวห์ ตามที่พระองค์ทรงบัญชา<sup>10</sup> โมเสสกับอาโรนก็เรียกชุมนุมชนให้ไปพร้อมกันที่หิน โมเสสกล่าวกับพวกเขาว่า “เจ้าพวกกบฏจงฟัง จะให้เราเอาน้ำออกจากหินนี้ให้พวกเจ้าดื่มหรือ?”<sup>11</sup> โมเสสก็ยกมือขึ้นตีหินนั้นสองครั้งด้วยไม้เท้า และน้ำก็ไหลออกมาอย่างมากมาย ชุมชนและสัตว์เลี้ยงของเขาก็ได้ดื่มกัน<sup>12</sup> พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า “เพราะเจ้าทั้งสองไม่ได้เชื่อมั่นในเราที่จะถวายความศักดิ์สิทธิ์แก่เราต่อหน้าคนอิสราเอล เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งสองจะไม่ได้นำคนในที่ประชุมนี้เข้าไปในแผ่นดินที่เราได้ให้แก่พวกเขา”<sup>13</sup> <sup>[8]</sup> น้ำนั้นคือน้ำแห่งเมรีบาห์ <sup>[8]</sup> เพราะว่าคนอิสราเอลได้โต้เถียงพระยาห์เวห์ และพระองค์ทรงสำแดงความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางพวกเขา

**“ตัวทำลายล้าง(ดาวเคราะห์นิบิรุ) จะยังไม่มาจนกว่าท่านจะถูกพาตัวไป เจ้าสาวของเรามันจะเป็นฤดูกาลแห่งความโกลาหลโดยทันทีหลังจากที่ท่านจากไป ซึ่งประเทศต่างๆจะทำสงครามซึ่งกันและกัน และกบฏภัยการศึกจะถูกนำมาใช้ ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎชะรีอะฮ์ของศาสนาอิสลาม คนที่ไม่ยอมปฏิบัติเราจะถูกฆ่าอย่างทารุณ คนที่รับเครื่องหมายแห่งสัตว์ร้ายก็จะย่อยยับ ให้รู้ไว้ว่าความเมตตาของเราจะไร้ซึ่งขอบเขตสำหรับคนที่เรียกหาเราในเวลาเหล่านั้น”**

ฉันอยากที่จะพูดบางอย่างนอกเหนือจากนี้ เทคโนโลยีปัจจุบันที่มีอยู่ ซึ่งถ้าท่านรับเครื่องหมายมารนั้นมา มันสามารถที่จะส่งผลถึงความคิดของท่านได้ มันสามารถทำให้ท่านสูญเสียความคิดที่เกี่ยวกับพระเจ้า และทำให้ท่านคิดอย่างเป็นตรรกะมากขึ้น และทำให้ท่านเกิดความรู้สึกดูถูกเหยียดหยามและปฏิเสธพระเจ้า ด้วยวิธีการกระตุ้นสมองแบบอิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ พวกมันยังสามารถสั่งท่านด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้บ้าคลั่งและฆ่าสิ่งต่างๆที่อยู่ต่อหน้าท่านได้ – ให้ต่อสู้และให้ฆ่า

มีหลายสิ่งมากมายที่สามารถทำได้ในตอนนี้ เพราะเทคโนโลยีได้ก้าวล้ำไปมากจริงๆ ใครก็ตามที่มีเครื่องหมายจะสูญเสียความรู้สึกนึกคิดไปอย่างแท้จริง จิตใจของพวกเขาจะอยู่ในมือของพวกรัฐบาล และสิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลต้องการ...นั่นแหละ คือสิ่งที่ท่านจะกระทำ เพราะท่านจะถูกกระตุ้นด้วยวิธีนั้น

อีกอย่างหนึ่งก็คือ มันถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์วิวรณ์ (ในไบเบิล) ซึ่งบอกว่าคนที่มีเครื่องหมายจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส – เจ็บปวดคล้ายกับโดนแมลงป่องต่อยเป็นเดือนๆ และพวกเขาต้องการที่จะตาย จะหาวิธีต่างๆ เพื่อที่จะตาย แต่พวกเขาจะไม่สามารถตายได้ นั่นคือสิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์วิวรณ์

และสำหรับพวกท่านที่ไม่เชื่อว่าการรับตัวกลับขึ้นสู่สวรรค์เป็นความจริง...เออละ มันเป็นเรื่องจริง และเรื่องถัดมาคือเรื่องเครื่องหมายมาร – นั่นก็เป็นเรื่องจริง การทนทุกข์ทรมานจากเครื่องหมายมารนั้นก็เป็นเรื่องจริง อีกทั้งท่านจะไม่สามารถสำนักผิดบาปและรับเอาพระเจ้าเข้ามาได้ – มันจะเป็นจุดจบ

**จงอย่ารับเอาเครื่องหมายมารมา!!**

**“จงลุกขึ้นมาเถิด ประชาชนของเราและเรียกหาเรา และเราจะคุ้มครองท่านให้ปลอดภัย เชื่อใจเรา วางใจในเรา แม้จะต้องถวายหัวเลยก็ตาม สิ่งที่ท่านต้องทนทุกข์ทรมานบนโลก เทียบไม่ได้เลยกับการที่ต้องมีเครื่องหมายนั้น”**

**“สัตว์ร้ายที่ท่านเคยถามเรายังถูกขบเลี้ยงไว้ในโลก พวกมันจะปรากฏตัวออกมาเพื่อแก้แค้นและสร้างความหายนะในเวลาที่เหมาะสม”**

“คนที่มีชีวิตอยู่จะอิจฉาคนที่ตายแล้ว สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับทุกสายพันธุ์ ไม่ใช่กับแค่มนุษย์เท่านั้น เราไม่ได้รักสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยความอ่อนน้อมและการอุทิศตนหรือ? เราไม่ได้จัดเตรียมให้กับพวกเขาอยู่ทุกวันหรือ? น้ำให้พวกเขาย่าง, อาหารให้กิน, พระอาทิตย์ให้ความอบอุ่น...การจัดเตรียมที่เราให้พวกเขาช่างมากมายนัก แต่พวกเขาจะมาหาเราในตอนที่เราตายที่สุด อย่างที่หลายคนเคยปฏิบัติมาแล้ว และขณะนี้ได้มีความสุขกับเราบนสวรรค์”

“สิ่งต่างๆ กำลังค่อยๆ เสื่อมสภาพลงเมื่อดาวเคราะห์เริ่มเข้ามาใกล้ และซาตานจะรีบกำหนดวาระของมันให้แด่มนุษยชาติ จะมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการบีบบังคับเรื่องเครื่องหมายนั้น และความทุกข์ทรมานของคนเหล่านั้นที่มีครอบครัวจะรุนแรงมาก แต่เราจะอยู่กับพวกเขาเพื่อมอบความเข้มแข็งให้-เพียงอดทนให้ถึงที่สุด เพื่อมงกุฎแห่งชัยชนะที่รอท่านอยู่”

“เมื่อผู้คนไปถึงจุดที่พวกเขาเชื่อว่าไม่มีความหวังเหลืออีกแล้ว นั่นคือตอนที่เราจะมาฟื้นฟูทุกสิ่ง ตรงจุดนั่นเอง ในเวลาที่มีมืดมิดที่สุด เราจะมา เหมือนอย่างในความฝันของเอเชเคียล จะมีสิ่งที่เหลือจากเทคโนโลยีที่ยังใช้งานได้”

“จะมีสิ่งที่เหลือจากเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ เราได้ปกป้องสิ่งนี้ไว้เพราะจะมีความต้องการในการสื่อสาร เราจะทำให้ยังมีการใช้งานอินเทอร์เน็ต วิทยุ และสื่ออื่นๆ เพื่อแจ้งข้อความเกี่ยวกับความหวังให้ประชาชนของเราได้รับรู้ ทุกสิ่งจะไม่สลายตัวไปอย่างที่ท่านคาดคะเนไว้ และเราไม่อนุญาตให้เกิดระเบิดอิลเลททรอนิกส์ทำลายเทคโนโลยีทั้งหมดไป”

“การรับตัวกลับขึ้นสู่สวรรค์จะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบ ทุกคนต่างรอดอยู่สิ่งนี้อยู่ ไม่ใช่แค่เพียงคริสเตียนเท่านั้น แต่พวกคนชั่วร้ายก็ด้วยเช่นกัน พวกมันจะใช้ข้อได้เปรียบในการติดตั้งระบบของพวกมัน เนื่องจากการหายไปของคนจำนวนมาก แต่มันต้องใช้เวลาจะมีเวลาแห่งความสงบสุขอยู่เป็นช่วงๆ”

“ประเทศของท่านจะไม่ถูกทำลายจนหมดสิ้น – ผืนแผ่นดินจำนวนมาก การเกิดแผ่นดินไหว การแบ่งแยกของทวีป จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงจุดจบ ในระหว่างนั้น จะมีสงครามบนแผ่นดินของท่าน เราเคยบอกท่านเกี่ยวกับเรื่องไมอามีแล้ว อย่าไปฟังเสียงคนอื่น สิ่งที่เราบอกท่านถูกต้องแม่นยำที่สุดแล้ว”

สิ่งที่พระองค์เคยบอกเกี่ยวกับไมอามีมันก็เป็นอย่างนั้น เมื่ออาวุธนิวเคลียร์ถูกใช้บนเมืองไมอามี – พระองค์จะรับตัวพวกเรากลับในวันนั้น หรือเป็นไปได้ว่าภายในสัปดาห์นั้น – แต่ฉันมั่นใจว่าจะต้องเป็นวันนั้น ในวันเดียวกัน เพราะมันตรงกับความฝันที่พระองค์มอบให้เราจริงๆ

และตอนนั้น จากมองที่หน้าจอกอมพิวเตอร์ สายตาฉันมองมาที่พระองค์ พระองค์อยู่ตรงข้างหลังพอดี นั่งอยู่ตรงข้างหลังและมองมาที่ฉัน และใบหน้าของพระองค์เด่นชัดขึ้นมากๆ จนฉันเกือบจะสัมผัสได้ และดวงตาของพระองค์ข้างอบอุ่นเหลือเกิน ฉันพูดว่า “พระเจ้าเป็นเจ้า พระองค์ทรงงดงามจริงๆ”

“แม้กระทั่งตอนนี้ รัสเซียกำลังวางแผนที่จะโจมตีประเทศของท่าน แม้แต่ตอนนี้พวกเขาพยายามแทรกซึมในทวีปอเมริกาอย่างจริงจัง พวกเขามีแหล่งกบดานหลายแห่งในอเมริกา มีการซ่อนอาวุธไว้ในป่า มีอุโมงค์ใต้ดินที่จะเปิดทางเข้าสู่ผืนดินของอเมริกา รวมทั้งปืนใหญ่และอาวุธอื่นๆ จะถูกนำมาใช้ ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นสงครามที่เปิดฉากเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย”

เอาละ สิ่งที่พระองค์กำลังพูดถึงคือเรื่องราวแรกเริ่มของระเบิดนิวเคลียร์ที่เราจะเห็นมันเกิดขึ้น – โดยเฉพาะเหตุการณ์นิวเคลียร์ในเมืองไมอามี และมันดูเหมือนว่ามีเหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์อื่นๆ อีกเช่นกัน ในนิมิตหลายเรื่องที่ฉันเคยมี สิ่งที่พระองค์บอกก็คือพวกเขากำลังจะเคลื่อนตัวมายังผืนดินของเรา และมันจะกลายเป็นสงครามที่เปิดฉากเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผยบนแผ่นดินของเรา

“ใช่ ฉันกำลังสับสนมากเกี่ยวกับนิวยอร์ค – จะถูกอาวุธนิวเคลียร์หรือคลื่นสึนามิถล่มหรือไม่?”

“มันจะถูกอาวุธนิวเคลียร์ถล่ม”

“และความคิดที่เกี่ยวกับสึนามิและแผ่นดินไหวที่ผู้คนมีอยู่ล่ะ?”

“สิ่งที่เหลืออยู่จะจมอยู่ใต้น้ำ มันจะเกิดขึ้นพร้อมกับการระเบิด มันจะเกิดขึ้นทั้งคู่”

“โอ้ พระเยซูเจ้าข้า ฉันรู้สึกแย่มากที่คนบริสุทธ์จะต้องเจออย่างนั้น!”

“ใช่แล้ว ที่รัก คนบริสุทธ์ทุกคน แต่จำไว้นะ แคลร์ – เรารักพวกเขามากกว่าที่ท่านจะนึกภาพออก เราจะพาพวกเขาไปอย่างรวดเร็วและด้วยความเมตตา สำหรับคนที่เหลืออยู่ มันจะเป็นจากนรก-บน-โลก”

เมื่อฉันพูดถึง “คนบริสุทธ์” ฉันหมายถึงเด็กที่เกิดมาหลังจากการรับตัวกลับขึ้นสู่สวรรค์ สัตว์ทั้งหลาย คนที่นั่งอยู่บนรถเข็นหรือคนที่จิตใจไม่สมบูรณ์ – ท่านก็รู้ คนเหล่านี้ต่างเป็นผู้บริสุทธ์

“อย่างที่ท่านเห็นพวกเขาเหล่านี้ที่รัสเซีย พวกเขาจะอยู่ในหลายๆ พื้นที่ รวมทั้งมีการเกณฑ์คนที่เป็นอเมริกันมุสลิมด้วย – ที่จะเป็นผู้ทรยศ ผู้คนจะเสื่อมศรัทธาในความเป็นมนุษย์เพราะการทรยศของพวกเขาเหมือนกันเอง”

“ผู้คนที่ถูกเกณฑ์จะถูกทำให้เชื่อว่าพวกเขากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยการฆ่าผู้คนและเด็กในนามของพระอัลลาห์ พวกเขาจะหาข้ออธิบายความโกรธเกรี้ยวใส่มนุษยชาติสำหรับการใช้ชีวิตอย่างยากลำบากของพวกเขาที่เคยเป็นมา เพราะความเห็นแก่ตัวของคนมากมาย – คือความไม่เท่าเทียมกัน ที่ต้องถูกปฏิเสธและโดนดูถูก พวกเขาจะจมอยู่กับความกระหายเลือด และไม่มีอะไรหยุดพวกเขาได้นอกจากการใช้กำลังให้ถึงตาย”

“ยิ่งกว่านั้น เราจะมีธงของเราสำหรับใส่ผู้มีชีวิตรอด ผู้ที่ไม่ยอมคุกเข่าให้กับเทพเจ้าบาอัล เราจะปกป้องพวกเขา แต่พวกเขาจะทรมานเป็นอย่างมาก พวกเขาจะโดนทดสอบด้วยไฟและเมื่อเรามา – พวกเขาจะได้พบว่าเป็นผู้ที่คู่ควร นี่จะเป็นแค่เปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของมนุษยชาติ ครอบครัวของท่านก็จะอยู่ในกลุ่มคนที่รอดชีวิตเหล่านี้ ท่านยังสอนพวกเขาให้เติบโตมากเท่าไร ก็ยังเป็นการเตรียมพวกเขาสำหรับเวลานี้ มันจะมีการแตกสลายและการสำนึกผิดท่ามกลางพวกเขา”

“สิ่งที่เหลือไว้ให้แกพวกเขาจะเป็นเหมือนทองคำแห่งคำแนะนำ แต่พระวิญญาณของเราจะอยู่กับพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาจะทำอีกมากมาย เป็นเพราะว่าพวกเขาได้เรียนรู้จากท่านในการเจริญเติบโต พวกเขาจะได้รับการเยียวยาในความขมขื่นและการตัดสินใจอื่น เพราะความเข้าใจจะส่องแสงให้แกพวกเขาได้รู้ว่าท่านทั้งสองได้ทำถูกแล้ว”

“พระเจ้าเป็นเจ้า แล้วเรื่องเอลโลว์สโตนล่ะ? มันสามารถที่จะทำลายอเมริกาได้”

“มันมีรูปแบบอยู่ในเอลโลว์สโตน ปล่องไฟหลักจะระเบิดออก แต่มันจะมีขนาดเล็กกว่าที่คาดการณ์เอาไว้มาก นี่จะเป็นการกระทำของเรา ความเมตตาของเรา อยากรู้ก็ตาม จะมีข้ออธิบายแม้มากใหม่ๆมากมายเหมือนกับภูเขาไฟคิเลาเวอาเป็นอย่างมาก แม้มากจะลอยเป็นฟองออกมาจากใต้พื้นดินไกลหลายไมล์อย่างที่ท่านเห็นในนิมิต”

สิ่งที่พระองค์พูดถึงอยู่ตอนนี้ก็คือ “นิมิต” – ฉันเริ่มเห็นการระเบิดอยู่บ่อยๆ ในรัฐไวโอมิ่ง แต่มันมีขนาดเล็กกว่าที่เห็นใน ‘ภูเขาไฟขนาดใหญ่’ หลังจากการระเบิด – เหมือนกับภูเขาเซนต์เฮเลนส์ แต่ส่วนที่กระจายออกไปหลายไมล์คือกระแสลาวา เหมือนกับที่เกิดขึ้นที่ภูเขาไฟคิเลาเวอาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา นั่นเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่น่าสนใจเอามากๆ เมื่อเทียบกับสิ่งที่เราคาดว่าจะเห็นในภูเขาไฟลูกนั้น

“เรายังมีแผนการสำหรับอเมริกา เราจะทำลายและทำให้ประเทศนี้ต่ำต้อย แต่เราก็จะฟื้นฟูไปด้วย เราจะสร้างบาดแผลและก็จะเย็บมัน ใช่แล้ว แผ่นดินนี้มีแต่ความทุจริตและ

ชั้นนำให้ใครหลายคนก่ออาชญากรรมที่เลวร้าย แต่ก็ยังมีส่วนที่ดีเหลืออยู่ ซึ่งเราจะต้องทำให้มันเพิ่มขึ้น เราจะไม่ทำลายประเทศนี้จนย่อยยับทั้งหมด แค่เพียงการทำลายที่รุนแรงเท่านั้นและจัดระเบียบ(จัดวินัย)ความคิดของประเทศนี้ใหม่”

“ใช่แล้ว จะมีกลุ่มทหารที่จะต่อสู้เพื่ออิสรภาพ พวกเขาจะเหมือนกับคนของเรามากตอนที่พวกเขายึดอาณาเขตของศัตรูในแผ่นดินแห่งพระสัญญา เราจะอยู่กับพวกเขา เราจะต่อสู้เคียงข้างกับพวกเขาและปกป้องพวกเขาด้วยวิธีที่เหนือธรรมชาติ เพื่อสิ่งที่พวกเขายืนหยัดต่อสู้กันอยู่ พวกเขาจะเป็นกระดูกสันหลังให้กับประเทศนี้ตอนที่ได้รับการฟื้นฟู จะมีวีรบุรุษมากมายและนักบุญท่ามกลางคนกลุ่มนั้น”

“แต่พระเจ้าเป็นเจ้า ฉันคิดว่าพระองค์ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วเหมือนในหนังสือ *มิชชั่น* ตอนที่พระองค์ยอมตาย แทนที่จะหยิบอาวุธขึ้นมา?”

“ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก เราจะเสริมกำลังให้กับคนเหล่านี้และอยู่กับพวกเขา - อีกครั้งนะ - เพื่อสิ่งที่พวกเขายืนหยัดต่อสู้กันอยู่ จะมีการปะทะกันเล็กน้อยรวมทั้งสงครามเวียนเกิดขึ้น เรามีนักรบผู้มีพรสวรรค์ที่ฝังตัวอยู่ท่ามกลางพวกเขา พวกเขาจะลุกขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พวกเขาจะถูกทำให้มีความฉลาดเหนือธรรมชาติ เพราะว่าพวกเขาไว้วางใจในเรา ไม่ใช่อาวุธของพวกเขา”

“ในตัวเมืองจะไม่ปลอดภัย ที่ทรกัณฑ์ดารจะปลอดภัยกว่า ยิ่งกว่านั้น มีการจัดเตรียมพวกสัตว์ประหลาดที่มาจากหามนุษย์และล่าพวกเขาในป่าและหุบเหว นี่เป็นสถานการณ์ที่ต้องแสวงหาภูมิปัญญาอย่างมาก หลายนคนอาจใช้พระนามของเรา เพื่อปกป้องตัวเองจากสัตว์ประหลาดเหล่านั้น และเราก็จะดำเนินการสำหรับพวกเขา ความโหดร้ายของธรรมชาติได้ถูกลดเสียงและปรับแต่งเพื่อการตามหาและทำลายล้าง”

ดังนั้น ฉันจะหยุดพูดถึงข้อความสักครู่ เพื่อบอกให้ท่านรู้ถึงเรื่องราวชีวิตจริงของชายหนุ่มสองคนที่อยู่ในกลุ่มคนหนุ่มสาวในรัฐมอนทานา ตอนที่ฉันอยู่ที่นั่นกับลูกๆ ชายคนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือไว้วันก่อนหน้านี้ เขาและน้องชายกำลังไปเดินเล่นที่อุทยานแห่งชาติเกลเซีย มันเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ

พวกเขาอยู่ใกล้ๆกัน ตอนที่ได้ยินเสียงอย่างชัดเจนของหมีกรีซลีตัวเมีย ซึ่งพวกเขาคิดว่ามันกำลังปกป้องลูกน้อยอยู่ ตอนที่พวกเขามองไป ก็เห็นมันกำลังเตรียมพร้อมโจมตีอย่างเต็มที่ ซึ่งห่างกันแค่ประมาณ 40 ฟุตเท่านั้น พวกเขาบอกว่า “สิ่งที่เราคิดได้ทั้งหมดในตอนนั้นคือเรียกพระนามของพระเยซู” และในเวลานั้น พวกเขาพูดพร้อมกันว่า “ในนามของพระเยซู จงหยุด” และในเวลานั้น หมีก็หยุดทันที ก่อฝุ่นควั่นคลั่งเต็มไปหมด จากนั้นหมีก็คำรามเบาๆ และเดินอัยอ้ายกลับไปทางเดิม

ดังนั้น ให้ใช้พระนามของพระเยซู ฉันเคยได้เห็นปาฏิหาริย์มากมายที่เกิดขึ้นจากการใช้นามของพระเยซู – สิ่งต่างๆ ที่ท่านไม่สามารถควบคุมได้โดยวิธีอื่นใด ให้ใช้นามของพระเยซู – เป็นสิ่งที่มีฤทธิ์เดชมากๆ

### ดาวนิบิรุ “มนุษย์ต่างดาว” (มาร)

“มาพูดถึงเรื่องดาวนิบิรุกัน ใช่แล้ว สิ่งที่ท่านได้ยินเกี่ยวกับกองบัญชาการของซมพลังแห่งปีศาจ ถูกต้องแล้ว ใช่แล้ว นั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มีการใช้กล้องดูดาวของพวกเขาด้วยกัน ดังนั้นตอนที่พวกเขาบอกว่า มีไว้สำหรับการค้นหาชีวิตในดาวดวงอื่นๆ มันฟังดูสมเหตุสมผลและไม่ใช่คำโกหก อย่างไรก็ตาม พวกเขารู้ดีในเรื่องธรรมชาติของ “ชีวิต” นี้และสิ่งที่มีมันจะทำกับโลก”

“ในความคาดการณ์ พวกเขาได้ขุดเมืองใต้ดินไว้สำหรับซ่อนตัว และจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาคิดว่าจำเป็นต่อการเอาชีวิตรอด ในสายตาของเรา สิ่งนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระอย่างยิ่ง! รวกับว่าเราจะยอมให้พวกเขาหนีพ้นจากความโกลาหลไปได้! พวกเขาไม่มี

ทางหนีรอดไปได้ – พวกเขาจะตายอยู่ในหลุมที่พวกเขาขุดเตรียมไว้สำหรับตัวเอง ในขณะที่เราจะรักษาปกป้องคนมากมายที่มีความชอบธรรมบนพื้นดินของโลก”

“มันยังคงมีการโต้เถียงกันในกลุ่มชนชั้นระดับปกครอง เกี่ยวกับพวกที่เรียกกันว่า “ผู้ช่วยเหลือ” (หมายถึงมารที่เลียนแบบอีที – อีทีผู้ใจดี) ซึ่งกำลังใช้พวกเขาให้เป็นประโยชน์เพื่อให้ได้สิทธิเข้าถึงโลก – และพวกเขาจะเป็นผู้ทรยศและผู้ที่เบี่ยงเบนให้การทำลาย ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงที่เราจะเสริมให้ แต่ในความกระหายอำนาจและเทคโนโลยีของพวกเขา – “ชนชั้นสูงที่เป็นผู้ปกครอง” ของโลก – พวกเขาจะทำตามแผนซึ่งเป็นแผนที่ทำลายตัวเขาเอง”

ฉันตอบพระองค์ว่า “มันเหมือนกับเป็นเรื่องลำบากใจ แบบว่า – ทำก็ตาย ไม่ทำก็ตาย?”

“ถูกต้องแล้ว พวกเขาติดอยู่ในกับดักเพราะความกระหายอำนาจของพวกเขาเอง”

ตรงจุดนี้ ฉันอยากที่จะบอกว่า ฉันเชื่อในความคิดของฉันไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ว่าพวกมารเหล่านี้มีความสามารถที่จะทำลายโลกได้อย่างง่ายดาย แต่ฉันเชื่อว่าพระเจ้าหยุดพวกมันไว้ ท่านรู้ไหมว่าพวกมารเหล่านี้ถูกล่ามเอาไว้ พวกมันเหมือนกับสุนัขบ้า – พวกมันถูกล่ามโซ่ไว้และไปไหนไม่ได้ นอกเสียจากพระเจ้าจะอนุญาตให้ไป และพระองค์จะไม่ยอมให้พวกมันทำลายโลก

ถึงแม้ว่า...มารจะใช้มนุษย์ในการทำลายโลกและทำลายหลายๆสิ่ง จริงๆแล้ว มันเป็นพวกมนุษย์นี่แหละที่ทำลายตัวเอง ถ้าจะมองในแง่ นั้น

“ยิ่งกว่านั้น สิ่งที่ไม่ได้อยู่ในความคิดของพวกเขาก็คือเรา พวกเขาได้รับการศึกษามากมาย และได้รับข้อมูลข่าวสารมากมาย จนพวกเขาไม่สามารถคิดเชื่อมโยงถึงเรื่องพระเจ้าได้ ว่าพระองค์ทรงควบคุมอยู่”

มันเหมือนกับเรื่องตลกที่ว่า คนที่ฉลาดที่สุดในโลกผู้ซึ่งกระโดดร่มหนีจากเครื่องบินพร้อมกับกระเป๋าสะพายหลังแบบฮิปปี (ฉันไม่รู้ว่าพวกท่านเคยได้ยินกันมาบ้างหรือเปล่า?)

“จริงๆแล้ว มันเป็นเรื่องที่น่าขำ เหมือนที่พระคัมภีร์ได้แถลงไว้ว่า “ผู้ที่อยู่บนบัลลังก์ในสรวงสวรรค์ทรงหัวเราะ พระผู้เป็นเจ้าหัวเราะเยาะพวกเขา”

ฉันจะอ่านข้อความนี้ให้ท่านฟัง เพราะมันสวยงามมาก

เหตุใดบรรดาประชาชาติจึงคิดกบฏ? ทำไมชาวประเทศทั้งหลายคิดลมๆ แล้งๆ? บรรดาภษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตนเองขึ้นและนักปกครองปรึกษากันต่อสู้อันพระยาห์เวห์กับผู้รับการเจิมของพระองค์ กล่าวไว้ว่า “ให้เราหักโซ่ตรวนและสลัดเครื่องจำจองของเราให้พ้นจากเราเถิด” พระองค์ผู้ประทับในสรวงสวรรค์พระสรวง องค์เจ้านายทรงเหยียดแขนเหล่านั้นแล้วตรัสกับเขาทั้งหลายด้วยความกริ้วและด้วยความเดือดดาลก็ทรงทำให้เขาหวาดกลัว ตรัสว่า “เราเองได้ตั้งภษัตริย์ของเราไว้แล้วบนศิโยน ภูเขาบริสุทธิ์ของเรา”

นั่นคือ สดุดี 2:1-6 และ วิวรรณ์ 6:15 แล้วภษัตริย์ทั้งหลายในโลก พวกคนใหญ่คนโต บรรดา นายทหารใหญ่ พวกเศรษฐี พวกผู้มีอำนาจ และทุกคนทั้งที่เป็นทาสหรือเสรีชน ต่างซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและซอกหินตามภูเขา

“ดังนั้น การที่ซาตานถูกขับไล่ลงมาบนโลก จะเกิดขึ้นพร้อมกับดาวนิบิรุ?”

“มันเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์เดียวกัน” พระองค์ทรงตรัสต่อไปว่า “เรื่องราวมากมายจะถูกเปิดเผยออกมาตามระดับเป็นขั้นๆ แต่นี่คือขั้นสุดท้ายและถึงระดับแตกหักที่จะลงมาสู่โลก ที่ทำลายล้างได้มากที่สุด เราว่ามันมากเกินไปที่ท่านจะเข้าใจได้ ที่รักของเรา”

“พระเยซู ขอได้โปรดประทานนิมิตให้แก่ฉันด้วยจะได้ไหม – ได้โปรดเถิด?”

“ได้สิ” พระองค์ตรัสอย่างนั้น และฉันก็เห็นดวงดาวสีแดงเคลื่อนที่มาใกล้โลก บางอย่างก็ เหมือนกับไฟพุ่งลงมาสู่กรุงเยรูซาเล็มและซาदान – ผู้ครอบครองร่างกายของผู้ที่ต่อต้านพระ คริสต์ – ยืนตระหง่านอยู่ที่อภิสุทธิสถาน และฟาดพื้นด้วยกระบองของเขา วงแหวนไฟได้แผ่รังสี ออกจากจุดนั้นซึ่งครอบคลุมไปทั่วโลก เหมือนกับที่ท่านเห็นตอนที่หยดน้ำหยดลงบนน้ำที่อยู่หนึ่ง ในสระ

พระองค์ทรงตรัสต่อว่า “นี่คือฉากสุดท้ายของการทำลายล้าง – จุดจบมาถึงแล้ว”

“มันยังมีความหวัง คำสอนที่เราให้ท่านไว้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำพาผู้คนออกจากการไกล ลงสู่ความสิ้นหวัง พวกเขาสำคัญต่อเรา เวลานั้นจะมาถึงเมื่อพวกเขาจะกลายเป็นสิ่งที่ ล้ำค่า อ্যালดหย่อนเจตนารมณ์ของเราเลย – เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ ที่รักของเรา”

“ผู้คนคาดหวังในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดและได้รับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น เราว่ามันเป็น เรื่องตลกๆ สิ่งที่เราไม่ได้ไว้วางใจคือความรักที่เรามีให้กับอเมริกา และความ เมตตาที่เราจะแสดงให้กับประเทศนี้ ใช่แล้ว ท่ามกลางนานาประเทศ ประเทศนี้เป็น ประเทศที่เรารักและยังคงมีแผนการอันยิ่งใหญ่เตรียมไว้ให้ หลังจากประเทศนี้ได้โดน ทำให้ถ่อมตัวอย่างสิ้นเชิงและได้รับการฟื้นฟูแล้ว เราจะใช้ประเทศนี้อีกครั้ง”

“ประเทศนี้ช่างเหมือนกับเจ้าสาวของเราเหลือเกิน และแม้ว่าเราจะเคยเนรเทศคนของ เราไปอยู่ที่บาบิโลน แต่เราไม่เคยมีแผนที่จะทอดทิ้งพวกเขาอย่างสิ้นเชิง อเมริกา ก็ เช่นเดียวกัน เราไม่เคยมีแผนที่จะทำให้ประเทศนี้ไม่เหลืออะไรเลย โดยปราศจาก ความหวังในความรุ่งเรืองในอนาคต ประเทศนี้จะถูกเราใช้งานอีกครั้ง”

“สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยปรากฏให้คนของประเทศนี้ได้รับรู้ ก็คือการเริ่มต้นของประเทศนี้ บิดา ผู้ก่อตั้งอเมริกาหลายคนเป็นพวกสมาชิกขององค์กรลับและพวกที่มีจิตวิญญาณเสื่อม ทราบ พื้นที่ทั้งหมดของกรงวอชิงตันดีซี ได้ถูกจัดวางไว้ตามหลักการของพวกนอก ศาสนา และตอนนี้หลักการดังกล่าวก็ได้บรรลุผลแล้ว – ประเทศนี้ได้รับผลตามที่ได้ หว่านเอาไว้ เราจะทำลายสิ่งที่เคยเป็นและความเสื่อมทรมานในประเทศนี้ และทำการ ฟื้นฟูประเทศให้ได้รับมรดกที่แท้จริงจากพระเจ้า และประเทศนี้จะกลับมาเป็นแรงกำลัง เพื่อความดีของโลกได้อีกครั้ง

## จะอยู่ภายใต้พระเจ้าได้อย่างไร การจัดเตรียมและการไว้วางใจในพระเจ้า

### คำเตือนเกี่ยวกับผู้ทรยศ

“เราได้รับฟังหัวใจของท่าน และท่านกำลังรับมือกับพวกมารในหลากหลายรูปแบบที่ ปลอมเป็นอิทธิ และแคลร์ เราต้องบอกให้ท่านยื่นหยัดความเชื่ออย่างแน่วแน่ ว่าพวกมัน ไม่มีตัวไหนที่ดีเลย พวกมันทุกตัวเป็นเทวดาที่ตกจากสวรรค์ ซึ่งทำในสิ่งที่ต่อต้านเรา และมนุษย์โลก บางตัวก็แกล้งทำเป็นดี แต่อย่าถูกหลอก – แผนของพวกมันช่างชั่วร้าย เหลือเกิน พวกมันจัดแจงที่จะลึกร้าเข้ามาให้มากขึ้น เพราะพวกมันกำลังทำการปลด อารุส(ของท่าน)”

“พวกมันอันตรายมากกว่าพวกอิทธิตัวสีเทาอีก โอ้ เราเกลียดเรื่องนี้จริงๆ แต่ถึงกระนั้น ก็ ตาม เราก็มองอยากให้ท่านยังคงไม่รู้ทันพวกมัน”

พระองค์ทรงเกลียดที่จะพูดถึงเรื่องนี้จริงๆนะทุกคน เมื่อฉันเริ่มเข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ด้วยความอยากรู้เพิ่มเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ชั่วช้าเหล่านี้ พระองค์รู้สึกเสียใจมาก ฉันเลยต้องหยุด สิ่งที่ทำอยู่เพราะว่ามันช่างน่ารังเกียจสำหรับพระองค์เหลือเกิน

“พวกมันทุกตัวชั่วร้ายมากๆ ไม่มีเรื่องดีแม้แต่เรื่องเดียวที่เกี่ยวกับพวกมัน เว้นแต่เรา สามารถใช้พวกมันเพื่อทำให้คนของเรามีความบริสุทธิ์มากขึ้นและแข็งแกร่งมากขึ้น จริงๆ แล้วพวกมันเป็นแค่ข่ารับใช้ของเรา พวกมันคิดว่าสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจ



ชอบอย่าง เป็นอิสระ พวกมันกำลังดำเนินการตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกาลเวลา”

ฉันเลยต้องค้นหานิยามของคำว่าผู้รับใช้ ซึ่งแปลความได้ว่าเป็นบุคคลหรือประเทศที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครอีกคนหนึ่ง “ประเทศที่เข้มแข็งกว่าสามารถทำให้ประเทศที่อ่อนแอกว่ากลายเป็นผู้รับใช้ (หรือเมืองขึ้น)” หรืออีกนัยหนึ่ง พระเจ้าใช้พวกมันด้วยพระประสงค์ของพระองค์เอง

“พวกมันมาในรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกัน รวมทั้งมาในรูปแบบยานซึ่งมีความแตกต่างกันและกัน ที่ท่านนึกว่ายานที่คนเห็นกันที่ฟีนิกซ์และอริโซนา มาจากดาวนิบิรุเพื่อคอยสอดส่องโลก มันไม่เป็นเช่นนั้น มันเป็นการซุกซอมของรัฐบาล นั่นคือเหตุผลที่ว่าเหตุใดทหารไม่ยอมเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งๆ ที่มีเวลาเหลือเฟือสำหรับพวกเขาที่จะดำเนินการ”

“ผู้คนต่างได้รับข้อมูลผิดๆ เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเจออยู่ พวกมัน (มารที่ปลอมตัวเป็นมนุษย์ต่างดาว) ซ่างเต็มไปดด้วยเล่ห์เหลี่ยมและสามารถเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่า พวกเขาเชื่อเชืุ่มารเข้ามาอย่างขึ้นมั่น โดยไม่ได้ตระหนักเลยว่าพวกมันเป็นกองกำลังที่ต้องเผชิญหน้ากัน และการที่วางตัวมนุษย์ต่างดาวสีเทาลงมาไม่กี่ตัว ไม่ได้ทำให้พวกเขาติดตาติดใจแม้แต่อย่างใด เว้นแต่จะได้โอกาสหลอกหลวงพวกเขาและทำให้เชื่อว่าพวกมันไม่เป็นอันตรายใดๆ”

“ความสับสนมากมายที่จะมาสู่โลก จะเป็นสายพันธุ์ใหม่ของพวกโคลน (พวกสำเนาพันธุ์)”

“ความสับสนที่พวกมันหว่านไว้ มากมายและหลากหลาย พวกมันจะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ และใช้แล้ว พวกมันมีความสามารถที่จะทำลายล้างโลกได้ แต่จงจำไว้ พวกมันเหมือนสุนัขที่ถูกล่ามโซ่ไว้และพวกมันจะไม่ได้รับการอนุญาต เรารักโลกใบนี้ แคลร์ มันช่างสวยงามและเป็นผลงานชิ้นเอก – เราจะไม่มีอมให้โลกนี้ถูกทำลาย”

“เอล่า เบลโลว์สโตนเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีความเมตตาของฉันปฏิบัติงานอยู่ในนั้น การอธิษฐานสวดมนต์ของชาวคริสเตียนได้บรรเทาลดความต้องการของชาตानในการทำลายล้างโลกให้หมดสิ้น ไม่ใช่เพียงแค่นั้น แต่มันยังส่งผลถึงคนที่ถูกรับตัวไปและช่วยให้ปลอดภัย ความเจ็บเป็นอันตรายถึงตายได้สำหรับตอนนี้ ถึงเวลาที่จะตะโกนจากบนหลังคาแล้วว่า “กษัตริย์ของท่านกำลังมาแล้ว กษัตริย์ของท่านกำลังมาแล้ว!!!”

“ตอนที่สามารเห็นดาวเคราะห์เอ็กซ์ มันสายเกินไปสำหรับมนุษยชาติที่จะทำอะไรกับมันได้ พวกเขาจะอยู่ที่ความเมตตาทั้งหมดของเหตุบังเอิญ (สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ) และแน่นอนว่าความเมตตาของเรา จะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่จะไม่มีส่วนร่วมด้วย”

“พวกที่เอาชีวิตรอดในป้อมหิน ร่องหิน และหุบเหว เราก็จะปกป้องและจัดเตรียมให้แก่พวกเขาด้วยพลังที่เหนือธรรมชาติ การเติบโตทางจิตวิญญาณของพวกเขาจะผลิบานอย่างท่วมท้น เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทำจะเกิดจากความไว้วางใจในการจัดเตรียมของเรา”

“จะมีการทวีคูณขึ้นของอาหาร การเยียว น้ำ และการปกป้องในทุกรูปแบบสำหรับผู้ที่หันมาหาเราอย่างสมบูรณ์แบบ ในขณะที่เรามาและทุกอย่างได้ผ่านพ้นไปแล้ว พวกเขาจะได้รับการทำให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง เหมือนกับทองคำและเงินที่ส่องประกายอยู่ในอาณาจักรของเรา ดังเช่นพวกนักบุญทั้งหลาย เราได้เลือกพวกเขาสำหรับเวลาเช่นนี้ และส่วนใหญ่ได้รับนิมิตว่ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตพวกเขากำลังมาหาพวกเขา”

“บางคนได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว คนอื่นๆแค่รอดูสถานการณ์ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียน พวกเขาไม่รู้จักเราแม้ว่าพวกเขาจะได้ยินเสียงของเราในใจก็ตาม ความเป็นนิติ

นิยม(การเคร่งกฏเกณฑ์)ของคริสตจักรได้กั้นกลางระหว่างพวกเขากับเราไว้ รวมไปถึง  
รสนิยมของพวกเขาที่อยากเป็นอิสระจากกฎหมายและกฏเกณฑ์”

“แต่ทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปเมื่อเรามาหาท่าน การสำนึกอย่างเจ็บปวดจะเกิดขึ้นในหมู่ญาติ  
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา และคู่สมรสที่เราได้รับพาตัวไปแล้ว เราจะลงลึก ลึก  
ไปสู่เบื้องลึกของจิตใจพวกเขา (ลึกจนถึงขั้นที่สามารถ)แยกกระดูกออกจากไขกระดูก  
ได้ จากนั้น เมื่อ(ขั้นตอน)ที่ทำให้โลกบริสุทธ์ดำเนินต่อไป จะมีผู้คนมากขึ้นที่มีความรัก  
อันลึกซึ้งให้กับเราและความชอบธรรม – มันจะผลิบานและตามพวกเขาทันในระหว่าง  
ทาง”

“คนจำนวนมากจะหยุดความสนใจในการมีชีวิตอยู่ และพร้อมที่จะตายเพื่อไปอยู่กับเรา  
พวกเขาจะฉีกขาดที่ถูกรับตัวไปแล้ว แต่ไม่ใช่จากแรงจูงใจทั่วไปที่ต้องการหนีจาก  
ความทุกข์ทรมาน ในทางกลับกัน มันเป็นไฟแห่งความรักที่ลุกไหม้ ที่พวกเขารู้สึกกับ  
เรา ยิ่งกว่านั้น พวกเขาจะบุกบันต่อสิ่งที่วางอยู่ข้างหน้าพวกเขา”

“ยิ่งลูกๆของเราฟังฟังในตัวเรามากเท่าไรในเวลานั้น พวกเขาก็จะยิ่งเห็นปาฏิหาริย์  
มากขึ้นเท่านั้น ยิ่งพวกเขาฟังฟังในเนื้อหนังมากเท่าไร พวกเขาก็จะยิ่งตกอยู่ใน  
อันตรายมากขึ้นเท่านั้น เราทำให้บรรลุผลได้ดีที่สุดด้วยความศรัทธาที่สมบูรณ์ มันทำให้  
เกิดสัญญาณที่ดีที่มีเพียงเราเท่านั้นที่จะเติมเต็มได้ ในขณะที่การจัดเตรียมให้กับตัวเอง  
จะทำให้ความสามารถในการแทรกแซงของเราด้อยลง พวกเขาจะฟังฟังในตัวเรามาก  
ขึ้น สิ่งต่างๆจะจมอยู่กับความสิ้นหวังมากขึ้น และพวกเขาก็จะมีทางเลือกอยู่เพียงน้อย  
นิด ยิ่งพวกเขายอมมาฟังฟังในเราเร็วขึ้นเท่าไร มันก็จะดีสำหรับพวกเขามากขึ้น  
เท่านั้น”

“เราจะไม่ยอมยกพวกเขาให้กับความพ่ายแพ้ แต่เราจะอยู่กับพวกเขา เหมือนกับตอนที่  
เราอยู่กับเดวิดตอนที่เขารู้สึกกับนักรบยักษ์โกไลแอธ ตอนที่พวกเขาหลังไหลเข้ามาเรียนรู้  
พันธสัญญาเดิม พวกเขาจะพบกับตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับการต่อสู้ ซึ่งคนของเรามี  
จำนวนน้อยกว่าถึง 1 ต่อ 10 และยิ่งกว่านั้น แขนงขวาของเราจะนำชัยชนะมาให้แต่พวก  
เขา และเมื่อพวกเขามอบความไว้วางใจให้แก่เรา เราจะทำให้มันเกิดขึ้น”

“จะมีคนทรยศอยู่ท่ามกลางพวกเขา พวกเขาจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยจิตวิญญาณ  
หลายคนอยากจะทำไปรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกเขา แต่เราจะเตือนพวกเขาไว้  
ในตอนนี้ จงอย่ายอมรับใครโดยที่เราไม่ได้รับรอง ไม่ว่ามันจะร้ายแรงหรือเร่งรีบขนาด  
ไหนตอนที่พวกมันแสดงความต้องการออกมา”

“ท่านเห็นไหม พวกทรยศจะใช้ความตั้งใจที่ดีในการต่อสู้กับพวกเขา เพื่อที่จะสอดส่อง  
และเปิดโปงกลุ่มนั้น จากนั้น เป็นเพราะว่าพวกเขามีความคิดไม่เหมือนกัน พวกทรยศจะ  
บ่อนทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทำ อย่ายอมให้ใครก็ตามที่เราไม่ได้รับรองเข้ามาในกลุ่ม  
ของท่าน ให้ใช้วิธีจับฉลากและสวดอธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเลือกสรร  
จงทำให้ความไว้วางใจในเนื้อหนังของท่านตายสนิท จงไว้วางใจในเราอย่างสิ้นเชิง มี  
เพียงเราเท่านั้นที่รู้ถึงจิตใจและแรงจูงใจของชายหญิงและแม่กระทั่งเด็กๆ ทุกคน”

“พวกมารจะอยู่อย่างลับๆ พวกมันจะใช้ความหวังดีของท่านต่อต้านท่าน จงวางใจในเรา  
ไม่ใช่ด้วยเหตุผลของมนุษย์”

“มันจะมีเวลานั้นที่ท่านมองหน้ากันแล้วบอกว่า ‘เรากำลังจะตาย’ แต่เนื่องด้วยท่านวาง  
ความหวังและความไว้วางใจไว้ในเรา เราจะเคลื่อนไหวเพื่อท่านและช่วยเหลือท่าน เราจะทำ  
ให้ท่านล่องหนได้ต่อศัตรูของท่าน และทำให้ท่านน่าเกรงขามต่อสัตว์ร้ายที่จิตใจจะมา  
ทำร้ายท่าน”

“จำไว้ว่าให้ใช้พระนามของเราอยู่เสมอ มันจะมีเวลานั้นที่ศัตรูจะค้นหาทุกซอกทุกมุมใน  
ป่าเพื่อตามหาท่าน และพวกเขาจะเดินผ่านท่านโดยที่ไม่เห็นท่าน เราจะทำให้ท่าน

ล่องหนได้ มันจะมีเวลานั้นที่เราจะทำให้พวกกลุ่มศัตรูเกิดความหวาดกลัว และทำให้พวกมันไปให้พ้นจากทางของท่าน”

“ลูกๆของเราทั้งหลาย เรามีหลากหลายวิธีที่จะช่วยให้ท่านปลอดภัย หลากหลายวิธี มากๆ มันจะมีเวลานั้นที่แผ่นดินจะเปิดอัศจรรย์เพื่อซ่อนตัวท่าน”

“อย่ายอมแพ้ จงวางใจในเราและความรักของเราที่มีให้ท่าน เพราะเราจะอยู่กับท่าน พลังแห่งพระโลหิต...ให้ร้องขอพระโลหิตของเรา 'ขอให้พระโลหิตของพระเยซูจงคุ้มครองปกป้องพวกเรา ทำให้ศัตรูมองไม่เห็นเรา’”

ฉันรู้สึกได้ตรงนี้ว่าพระองค์กำลังพูดถึงโดรนจับความร่อนที่กำลังตามหาท่าน – ร้องขอพระโลหิตของพระเยซูเพื่อคุ้มครองและปกป้องท่าน เพื่อที่จะไม่มีใครมองเห็นท่าน

ฉันยังจำได้ตอนที่ลูกชายคนโตต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินตอนที่เขาอายุ 6 เดือน ลำไส้เล็กของเขาเคลื่อนตัวไปชนกับลำไส้ใหญ่และเขาไม่สามารถที่จะกินหรือดื่มนอะไรได้เลยโดยที่ไม่อาเจียนออกมา ในขณะที่เขาถูกผ่าตัด ฉันได้สวดมนต์อธิษฐานและเห็นมารตัวสีแดงบินอยู่เหนือร่างกายของเขา ฉันได้ยินว่า “ติดเชื้อมาก” ดังนั้นฉันจึงอ้อนวอนขอพระโลหิตให้คุ้มครองร่างกายเล็กๆ ของเขา และด้วยความพยายามของมัน เจ้ามารก็ยังไม่สามารถเข้าถึงร่างกายของเขา – มันวิ่งชนกระโป้โม่ที่เห็นได้ชัดเจนและแดงออกมา ขอบคุณพระเจ้า เป็นเจ้า การผ่าตัดสำเร็จลงได้ด้วยดีโดยไม่มีการติดเชื้อแทรกซ้อน พระโลหิตช่างทรงพลังอย่างล้นเหลือ! จงใช้พระโลหิตเถิด

“พวกที่ติดอาวุธครบครันและเตรียมพร้อมจะไม่ได้เปรียบกว่าพวกที่วางใจในตัวเรา นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราไม่อนุญาตท่าน แคลร์ ทำการสำรวจไว้เพื่ออนาคต เราจะจัดเตรียมทุกอย่างที่จำเป็น เพียงแค่ท่านคอยฟังเสียงของเราให้ดี”

“มันจะมีเวลานั้นตอนที่เราจะกระตุ้นท่านให้ทำบางอย่างที่ดูเหมือนเนอเทอจากคำสั่งสอน แต่มันจะเป็นการช่วยให้ท่านรอด การสวดมนต์อธิษฐานจะเป็นอาวุธของท่าน อาวุธที่ไม่มีใครหรือสิ่งใดจะสามารถเอาชนะได้ จงสวดมนต์อธิษฐานด้วยภาษาพระวิญญาณ ภูมิปัญญามากมายจะซึมซาบเข้าไปในใจท่าน และตัดผ่านสติปัญญาของท่านที่ถูกฝึกให้คิดแบบชาวโลก วิถีทางของเราไม่เหมือนวิถีทางของท่าน วิถีทางของเราไม่เหมือนวิถีทางของโลกนี้”

“การสวดมนต์อธิษฐานจะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดของท่าน จงอธิษฐานและตั้งใจฟังให้ดี คาดหวังให้เราแนะนำท่าน ให้นิมิต คำตอบและความเข้าใจแก่ท่าน จงคาดหวังและเรียนรู้ในการแยกแยะให้เร็วที่สุด ยิ่งท่านโอบรับภูมิปัญญานี้ได้ยิ่งเร็วเท่าไร ท่านก็จะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น เราจะนำทางและสอนท่านให้ไปบนหนทางที่ควรจะไป”

“ให้ใช้พระวจนะจากพระคัมภีร์ไบเบิล – มันเป็นถ้อยคำที่พระเจ้าทรงเจมิไว้ ให้ฟังเสียงจากพระคัมภีร์ที่เลื่อนลอยเข้าไปในใจท่าน เราจะพูดกับท่านในหลายรูปแบบ – แม้แต่เพลงที่ตั้งขึ้นในใจท่านเพื่อเตือนหรือแนะนำท่าน ขอแค่ท่านตื่นตัวและให้ความสนใจเท่านั้น อย่าปล่อยให้สิ่งใดหลุดรอดไปจากการสังเกตของท่าน เราจะส่งสัญญาณและภาพในใจเพื่อแจ้งเตือนว่ามีอันตรายอยู่ข้างหน้า”

“ลูกๆ ของเรา เรารักท่านมากและถ้าเราสามารถพาท่านและคนที่ท่านรักไปได้พร้อมกัน เราก็คจะทำเช่นนั้น แต่ท่านก็ต่อต้านเราด้วยเหตุผลของท่านเอง ตอนนี้ท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะเปิดหัวใจและจิตใจเพื่อรับเรา โดยไม่มีการต่อต้าน ไม่มีความสงสัย ด้วยความไว้วางใจทั้งหมดทั้งมวล”

“ในตอนที่คุณเหมือนว่าไม่มีอะไรดีเลย ให้พูดว่า ‘พระเยซูเจ้าข้า ฉันเชื่อในตัวพระองค์’ พูดมันออกมาหลายๆครั้ง แล้วนี่ภาพเราตอนที่ท่านพูดกับเรา แล้วมันจะเต็มเต็มภายในตัวท่านด้วยความมั่นใจ ซึ่งเราจะดำเนินการและกระตุ้นให้เราดำเนินการเพราะความศรัทธาของท่านในตัวเรา”

“จงจำไว้ว่า เมื่อท่านไม่เหลือที่พึ่งแล้ว ท่านยังมีเรา และพร้อมกันนั้น ให้ท่านจำเอาไว้ว่า ท่านอยู่กับพระบิดา ตัวเรา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเหนือกว่าพลังใดๆบนโลกนี้ ท่านและเราจะเป็นเสียงข้างมาก จะมีบ่อยครั้งที่ท่านจะเห็นเทวดากำลังปกป้องท่านอยู่ เราจะเปิดตาของท่านขึ้นมา”

“จงเชื่อ”

### ใครบ้างที่เราปกป้องได้และใครบ้างที่เราปกป้องไม่ได้

“พระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้า ฉันรู้สึกต้องรับผิดชอบที่จะถามพระองค์ว่า ใครบ้างที่พระองค์จะปกป้องและใครบ้างที่พระองค์จะไม่สามารถปกป้อง”

“ความอ่อนน้อมถ่อมตน การควบคุมตนเองได้ ความซื่อสัตย์ และความเชื่อเพื่อเพื่อแผ่ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดหากท่านต้องการให้เราเดินไปพร้อมกับท่าน หากท่านคุ้นเคยกับการเป็นผู้นำและใช้วิธีการของตัวเอง ท่านจะทำหน้าที่ผู้นำได้ไม่ผิดนัก หากท่านรู้สึกไม่แน่ใจในตัวเองและรู้ตัวว่าต้องการเรามากกว่าที่เคย ท่านจะเป็นผู้นำที่เยี่ยมยอด”

“ลูกๆของเรา วิถีทางของโลกที่ท่านได้เรียนรู้มาโดยรวมแล้วจะไม่เหมาะกับที่นี่ เราจะปกป้องคนที่ถ่อมตัวต่อหน้าเรา หากท่านยังทำตัวโอ้อวดด้วยวิธีแก้ปัญหาทั้งหมด ท่านจะมุ่งหน้าสู่ความพินาศ”

“เราหวังว่าท่านจะมาถึงจุดแตกหัก ในตอนที่ท่านตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยได้รับการสั่งสอนจากเพื่อนฝูงและครอบครัว มันได้กลายเป็นอดีตต่อหน้าต่อตาท่านจริงๆ เราหวังว่าท่านจะแนบใบหน้าลงราบกับพื้น เพื่อขอกฎัยในความทะนงตัวและความเยอหยิ่งของท่าน เราได้วางพื้นฐานให้กับท่านเพื่อให้รอดจากการทดสอบซึ่งมาถึงหน้าประตูท่านแล้ว รวมทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ”

“ถ้าท่านอ่อนน้อมถ่อมตนต่อหน้าเรา เราจะอยู่ข้างท่านอย่างแนบแน่นที่สุด แม้ว่าท่านจะเคยมีนิสัยทะนงตัวและเยอหยิ่งมานาน แต่รับรู้ในความผิดบาปของท่านและอยากได้รับการช่วยให้รอด เราจะทำมันไปกับท่าน แต่ถ้าท่านยังดื้อรั้นอยู่ในสติปัญญาของตัวเอง เราจะทำอะไรให้ท่านได้ไม่มากนัก”

“มันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ท่านจะให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าตัวท่าน เมื่อเรามาอยู่บนโลกนี้ เราไม่ได้ทำตัวเหนือคนอื่น ไม่เลย เราคุกเข่าและถ่อมตน ล้างเท้าให้ลูกศิษย์ของเรา ซึ่งเป็นงานที่ต่ำต้อยที่สุดในบ้าน ที่เหลือไว้ให้คนรับใช้ที่ต่ำต้อยที่สุด นี่คือนิสัยที่ผู้นำทำกัน – ไม่ว่าจะชายหรือหญิง ที่คอยดูแลผลประโยชน์ของคนอื่น”

“พวกท่านบางคนมาจากครอบครัวที่แสนจะต่ำต้อยและเคยได้เห็นสิ่งที่เรากำลังพูดถึง คนอื่นๆต้องดิ้นรนเพราะพวกเขาไม่เคยมีตัวอย่างที่ดี อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นทำให้ท่านหมดกำลังใจ เราอุทิศตัวเองให้กับท่านและการเปลี่ยนแปลงของท่าน เราจะไม่ทอดทิ้งพวกท่านให้จมอยู่กับความเยอหยิ่งของตัวเอง แต่เราจะแนะนำและชี้ทางให้ท่านเมื่อท่านมาหาเราอย่างจริงใจและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง”

“ยิ่งกว่านั้น แม้แต่การอยู่รอดของตัวท่านและการอยู่รอดของคนที่ท่านรัก จะขึ้นอยู่กับความไวใจทั้งหมดที่มีต่อเราและวิถีทางของเรา เราจะคอยหาหนทางสำหรับคนอื่นๆที่ถ่อมตนและมอบความไวใจทั้งหมดให้กับเรา”

“แม้ว่าเราจะสิ้นคลอนและทะเลาะร้องคำราม เราก็จะอยู่ข้างๆท่านและจะไม่ทอดทิ้งท่าน ท่านจะรู้จักพวกเขาด้วยความรักและความนอบน้อมของพวกเขา ท่านจะรู้จักคนเหล่านั้นซึ่งมีความจริงใจ จากการที่พวกเขาอ่อนน้อมอย่างแท้จริงหรือไม่ ความโกรธเกรี้ยว การแค้น การต่อสู้อัน การดื้อรั้นในวิถีทางของท่านเอง สิ่งเหล่านั้นคือตัวเดินทางไปสู่ความพ่ายแพ้ มันไม่ใช่พฤติกรรมของความนอบน้อม”

"เหนือสิ่งอื่นใด จงเก็บรักษาจิตวิญญาณของท่านโดยมอบชีวิตให้แก่เรา ก้าวแรกที่แท้จริงของบันไดแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนที่นำพาท่านไปสู่สวรรค์ ก็คือการตระหนักว่าท่านล้มเหลวในชีวิต ท่านได้ทำบาป ท่านได้ทำร้ายคนอื่นๆ ตัดสินใจอย่างโง่เขลาและไม่รู้จักโต และละเลยคนที่ท่านควรความเคารพและช่วยเหลือ และคนเหล่านั้นที่ท่านควรรับฟังพวกเขา ท่านลดค่าพวกเขา โดยเฉพาะผู้อาวุโสของท่าน"

"ดังนั้น หลังจากท่านได้ทำชีวิตตัวเองสับสนยุ่งเหยิงแล้ว ท่านต้องมอบมันให้กับเรา อย่างไม่มีเงื่อนไข 'พระเจ้าเป็นเจ้าของ ลูกได้ทำบาป ทำบาป และทำบาปอีก ลูกไม่คู่ควรกับพระองค์ แต่ลูกร้องขอการให้อภัยจากพระองค์ ลูกสำนึกผิดในชีวิตที่เห็นแก่ตัวและเย่อหยิ่งที่ลูกเคยเป็นมา โปรดทรงอภัยให้ลูกด้วย โปรดชำระล้างลูกให้สะอาดด้วยพระโลหิตของพระองค์ โปรดช่วยให้ลูกปลอดภัยจากความชั่วร้ายที่อยู่ภายใน ลูกอยากที่จะเกิดใหม่อีกครั้ง: สดใหม่และในภาพลักษณ์ของพระองค์ ลูกจะมอบชีวิตให้แก่พระองค์ อย่างไม่มีเงื่อนไข ขอให้รับลูกไว้ ชี้นำลูก และช่วยให้ลูกปลอดภัยด้วยเถิด'

"พร้อมด้วยบทสวดอธิษฐานแด่พระบิดาที่เราเคยสอนไว้ และจงคาดหวังให้เราทำการปรับเปลี่ยนบุคลิกของท่านโดยทันที"

*'ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์  
ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ  
ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่  
ขอให้เป็นที่ไปตามพระทัยของพระองค์  
ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก  
ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้  
และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์  
เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์  
และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง  
แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย เอเมน'*

"จงเรียนรู้จากเรา เพราะหัวใจของเราอ่อนโยนและถ่อมตัว เราได้ตั้งใจจดหมายรักให้ท่าน นับไว้ไม่ถ้วน – จงอ่านมัน เชื่อในมัน ยอมให้มันหยั่งรากลึกกลงไปในหัวใจท่าน ไม่มีความสุขใดจะเสมอเหมือนกับการที่ได้รู้จักเราและรักเรา การได้รู้จักเราและความรักที่เรามีให้ท่าน แม้ว่าท่านจะไม่คู่ควร แต่มันจะช่วยประคองท่านให้ผ่านพ้นไปได้ในทุกการทดสอบ ไม่สำคัญว่าท่านจะต้องพบเจออะไร เราจะคอยอยู่ทางขวามือของท่าน จับมือท่านไว้ คอยกับท่าน ไม่มีสิ่งใดจะพรากท่านไปจากความรักของเราได้"

"ไม่มีเลย"

"ไม่ใช่สิ่งใดในโลกหรือนอกโลก ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว ไม่ใช่ความตาย ไม่ใช่แม้แต่กระทั่งตอนที่ท่านล้มลง – เราจะยังอยู่ข้างๆ ท่านเพื่อประคองให้ท่านลุกขึ้น ไม่มีสิ่งใดจะพรากท่านไปจากความรักของเราได้"

"ดังนั้น ไม่ต้องกลัวตอนที่ท่านล้มเหลว ให้คาดการณ์ไว้ว่าท่านจะทำผิดพลาดระหว่างทาง ให้คาดการณ์ไว้ว่าท่านจะล้มเหลว และให้รู้ไว้ว่าเราจะยกท่านให้ลุกขึ้นมาขึ้นใหม่อีกครั้ง อย่างวิงหนีตอนที่ท่านล้มเหลว จงหันมาหาเรา อย่างวิงหนี แต่จงวิ่งมาหาเรา เราจะรับท่านไว้ในอ้อมแขนและโอบกอดไว้เต็มๆ และจะเช็ดน้ำตาของท่านให้แห้งไป เราจะไม่ตำหนิตาน เราไม่ใช่ผู้ที่ตัดสินท่าน ไม่เลย เรารักท่าน เรารู้ก่อนที่ท่านจะล้มเหลวเสียอีกว่าท่านจะล้มเหลวและเรามีการจัดเตรียมเพื่อยกท่านให้ลุกขึ้นมาได้"

"จงรับรู้และเข้าใจด้วยความรู้ทั้งหมด ว่าเราจะไม่มีวันทอดทิ้งท่าน แม้อันที่ท่านไม่สามารถรู้สึกถึงเราก็ตาม เรายังอยู่ตรงนั้นเพื่อสนับสนุนท่าน พร้อมทั้งจะช่วยเหลือท่าน เพื่อให้ภัยและฟื้นฟูท่าน ด้วยความรู้นี้ เราอยากให้ท่านเดินต่อไปข้างหน้าโดยการ

ฟังพาเราทั้งหมด นับจากวันนี้ไป ชีวิตของท่านจะไม่ใช่ของท่านอีก – มันจะเป็นของเราที่จะทะนุถนอม แนะนำและนำพาไปสู่ความรุ่งโรจน์กับเราบนสรวงสวรรค์”

“อย่างกลัวในสิ่งใด เพราะว่าเราจะอยู่กับท่านเสมอ และไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ท่านก็ควรจะอยู่ด้วย เพราะเราได้ให้นำหน้าท่านไปเพื่อจัดเตรียมสถานที่ให้แก่ท่าน สถานที่ที่เป็นของท่านโดยเฉพาะ ที่ซึ่งเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป เราไม่ใช่ผู้ที่รักท่านในรูปแบบของมนุษย์”

“เราเป็นพระเจ้าของท่าน และท่านจะไม่สามารถหาขีดจำกัดของความรักที่เรามีให้ท่านได้ เพราะว่ามันไม่มี เราเป็นของท่านตลอดไป และตอนนี้ท่านก็เป็นของเราตลอดไปเช่นกัน”

### มาร มนุษย์ต่างดาว ภูเขาไฟ และนรกที่ขยายใหญ่ขึ้น

“มาพูดเรื่องภูเขาไฟกัน”

“เรื่องนี้ เยลโลว์สโตนได้มีการปะทุตัวขึ้นมา และสิ่งที่คาดการณ์ไว้ก็คือการทำลายล้างอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่เราเคยบอกท่านไปแล้วว่า เราจะบรรเทาการหลังไหล(ของลาวา)และมันจะไม่เป็นหายนะ มีคนไม่มากนักที่เชื่อหรือจะเชื่อในเรื่องนี้ เพราะส่วนใหญ่ของโลกยังฟังพากับอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจ และจากอันเลวร้ายที่จะเกิดขึ้น เป็นเพราะพวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้าหรือสิ่งที่เราสามารถทำเพื่อช่วยประเทศของท่าน ซึ่งมันก็เป็นของเราด้วยเช่นกัน เพราะประเทศนี้เป็นของเราเช่นกัน ท่านรู้ไหม”

“เราได้ให้ออกาสอย่างเพียงพอสำหรับประเทศนี้ที่จะหันกลับมา – โอกาสอย่างเพียงพอเหลือเกิน เราจะไม่ให้เกิดการฟื้นฟูของเราต้องเจอกับการดูหมิ่นเหยียดหยามอีกครั้ง บางสิ่งบางอย่างต้องทำให้หัวใจที่แข็งกระด้างอ่อนนุ่มลงในประเทศนี้ พวกที่ทำให้วัตถุนิยมเป็นพระเจ้าของเขา นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงรออยู่ (สำหรับการฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งหลังจากการรับตัวขึ้นสู่สวรรค์)”

“แล้วการพังทลายลงของเศรษฐกิจล่ะ?”

“นั่นจะเกิดขึ้นหลังจากการรับตัวขึ้นสู่สวรรค์”

“เวลาแห่งความทุกข์ทรมานที่ไม่มีอะไรเสมอเหมือน แต่มันจะทำให้คนที่มีความอดทนเหยียดหยามในพระคัมภีร์ไบเบิล ต้องทุกข์ทรมานแบบหลังหักกันเลยทีเดียว สำหรับคำทำนาย สำหรับคนต่ำต้อยตัวเล็กๆ คนที่แสนจะเรียบง่าย คนที่พระเจ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับพวกเขา และพวกเขาไม่ได้อยู่เพื่อสิ่งที่พวกเขาได้มา – พวกเขาอยู่เพื่อเรา เพราะการที่มีเราอยู่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับพวกเขา”

“และเราไม่ได้กำลังทำให้ชีวิตพวกเขาต้องทุกข์ยากมากขึ้น เราจะรอจนกว่าพวกเขาถูกยกขึ้นและจากไป จากนั้นค้อนก็จะร่วงหล่นลงมา”

“ค้อน?”

“ใช่แล้ว ค้อนสำหรับทุบในการพิพากษาประเทศนี้ มันจะมาทั้งหมดในคราวเดียว อีกอย่างหนึ่ง มันจะพอดีกับกำหนดการของพวกเขาชั้นปกครองชั้นสูง พวกเขาจะมีอำนาจในการควบคุมมากขึ้น ตอนที่ไม่มีแหล่งทรัพยากรสำหรับประชาชนที่จะได้รับอาหารนอกเหนือจากรัฐบาล อย่างที่ท่านได้สังเกตว่า มีการบีบคั้นอย่างช้าๆ เกิดขึ้นที่สถานสงเคราะห์อาหารเล็กๆ พวกที่ไม่ก้าวตามไปกับรัฐบาล คือพวกกลุ่มทางเลือก กลุ่มที่มีความเป็นอิสระมากกว่า”

“ใช่ ฉันเคยสงสัยในเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน”

“เราเติมเต็มให้ท่าน(เข้าใจ) ท่านรู้ใช่ไหม”

“ฉันเริ่มที่จะเข้าใจมากขึ้นแล้ว!”

“กลับมาที่เรื่องภูเขาไฟ เราได้เล็งพื้นที่บนโลกที่มีการค้ำมนุษย์ มีการค้ายาเสพติด และความยุติธรรมที่เลวร้ายต่อมนุษยชาติ แผ่นดินไหวและภูเขาไฟจะคร่าชีวิตคนไปมากมาย และทำลายล้างอย่างแสนสาหัส มันไม่ใช่ความปรารถนาของเราที่จะเห็นความทรมานของมนุษย์ แต่ท่านไม่รู้หรือว่าพื้นที่เหล่านี้เกี่ยวข้องกับความโหดร้ายที่กระทำต่อมนุษยชาติ เลือดของการสังหารหมู่ร่าให้ต่อเราจากพื้นโลก เราจะไม่ชักช้า เราจะนำความยุติธรรมกลับมา”

“ภูเขาไฟเหล่านี้ยังเป็นประตูทางเข้าไปสู่ยมโลก ช่องทางตรงไปสู่บาดาลของนรก และเมื่อนรกได้เต็มเต็ม พื้นโลกก็จะขยายตัว เรื่องนี้ไม่ใช่ความคิดส่วนตัวของท่าน เรารู้ว่าท่านเคยคิดแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว เราได้มอบความเข้าใจนี้ให้แก่ท่าน มันมาจากเราเอง”

“โอ้ พระผู้เป็นเจ้า มันช่างน่ากลัวเหลือเกิน!”

“จะมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นก่อนที่พวกมารในร่างมนุษย์ต่างดาวจะเข้าสู่โลกมนุษย์อย่างเปิดเผย ทุกๆอย่างมีการประพันธ์(การวางแผน) เพื่อจัดตั้งอาณาจักรสุดท้ายที่จะปกครองทั้งโลกอย่างพร้อมเพียงกัน”

“พวกมารในร่างมนุษย์ต่างดาวจะได้รับการขอความร่วมมือจากรัฐบาลให้ช่วยค้นหาและทำลายล้างชุมชนผู้ต่อต้าน รวมไปถึงพวกโคลน(พวกสำเนาพันธุ) ที่จะออกมาจากทั่วทุกมุมโลก แม้กระทั่งตอนนี้ เมล็ดฝักเล็กๆมากมายของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ฟ้านักอาศัยอยู่กระจัดพื้นที่ที่ไกลสุดของโลก รอคำสั่งให้ออกมาค้นหาและทำลายผู้ต่อต้าน (การก่อตั้ง) รัฐบาลใหม่จะไม่เป็นไปไม่ได้ หากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพวกโคลน (พวกสำเนาพันธุ) เหล่านี้”

ฉันอยากที่จะพักเรื่องนี้ไว้สักครู่ พระผู้เป็นเจ้าอนุญาตให้เราดูละครเรื่องแฟ้มเอ็กซ์(X-File)สักพักหนึ่ง ฉันไม่คิดว่าในชีวิตนี้ฉันจะเคยดูอะไรที่มันชั่วร้ายและหดหู่เท่ากับละครเรื่องนี้เลย

แต่ฉันจำละครตอนหนึ่งได้เป็นพิเศษ ตอนที่พระเอกในละครตามหาน้องสาวของเขา ฉันคิดว่ามันเกิดขึ้นที่รัฐมอนทานา – บนพื้นที่ราบในรัฐมอนทานา เขาเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเลี้ยงผึ้งอยู่กับเด็กชายหญิงคนอื่นๆ และเด็กผู้หญิงคนนั้นอซางดูเหมือนน้องสาวของเขาจริงๆ ในครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นเธอ

พวกเขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมาก – ฉันจำจากนั้นได้ตอนที่พวกเขาอยู่กับผึ้งที่พวกเขาเก็บไว้ และมีชายคนหนึ่งทำงานอยู่บนขุมสายโทรศัพท์ และผึ้งก็ฆ่าชายคนนั้น พวกเขายืนอยู่ตรงนั้นและเฝ้าดู ไร้ซึ่งอารมณ์และความรู้สึก ไม่มีอะไรเลย(เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย) มันช่างดูพิสดารจริงๆ มันเป็นเรื่องที่แย่มากๆ

“ห้องฟ้าจะเต็มไปด้วยพวกมารในร่างมนุษย์ต่างดาวซึ่งทำให้ผู้คนช็อคและสะพรึงกลัวในตอนแรกๆ พวกเขาจะถูกทำให้เชื่อว่าพวกมันไม่เป็นอันตราย จากนั้น โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า พวกชั่วร้ายที่ได้คาดคะเนกันไว้จะ“บุกรุก” และสงครามบนสวรรค์ก็จะประทุขึ้น นี่เป็นเพียงแค่การจัดฉากเท่านั้น ที่จะกระตุ้นให้นานาประเทศเข้าไปอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลเพียงหนึ่งเดียว”

“พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ฉันได้เห็นภาพนิมิตในเรื่องนี้ได้หรือไม่?”

ฉันคาดที่จะได้เห็นจากที่มีสีสันมากมาย แต่ห้องฟ้าค่อนข้างปนเปื้อนไปด้วยมลพิษ เต็มไปด้วยจานบินและยานพาหนะที่มีขนาดและรูปร่างแปลกจนสุดลูกหูลูกตา ทั้งหมดมีเพียงสีเดียวและเป็นโลหะ แม้ว่าพระอาทิตย์จะไม่ส่องแสงประกายบนพวกมัน มันดูเหมือนเป็นวันที่มีหมอกกลมนั้นอาจเป็นเพราะว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้

“มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ภูเขาไฟและความบาปมีความใกล้เคียงกัน มันมีความเชื่อมโยงถึงการเคลื่อนไหวของเหล่ามาร ซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ประตูถูกเปิดออก (ประตูที่เชื่อมไปสู่มิติอื่นๆ) นี่ก็เป็นข้อเท็จจริงสำหรับสาววยอีกด้วย”

“ดังนั้น มันจึงมีความสัมพันธ์ระหว่างภูเขาไฟและการเคลื่อนไหวของเหล่ามาร นั่นคือ ‘ความบาป’”

“รวมทั้งความเชื่อมงายและพิธีกรรมประหลาดๆด้วย มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบูชา ยัญมนุषย์เกือบจะทั้งหมด ที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เสมอ หนึ่งในที่ที่ท่านได้ดูตอนเด็กๆ ไม่ใช่แค่หนึ่ง – มันมีพื้นฐานมาจากเรื่องจริง และท่านแน่ใจได้เลยว่าสถานที่ที่มีการบูชา ยัญมนุषย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ชาตานั้นจะอยู่ที่นั่นกับพวกเขา โดยการปลอมตัวเป็นเทพเจ้าของพวกเขา”

“ใช่แล้ว ฉันจำชนเผ่าอินคาและพวกโปลินีเซียได้ในหนังสือพวกนั้น”

“ทุกๆ วัฒนธรรมมีเครื่องหมายของลัทธิชาตานั้นเป็นของตัวเอง อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ นำกลับไปสู่ตัวชาตานั้น”

“โอ้ พระผู้เป็นเจ้า สิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่ มันช่างเลวร้ายเสียจริง” ฉันกำลังพยายามคิดภาพว่าพวกมันจัดแจงที่จะได้ชีวิตหรือร่างกายมาได้อย่างไร และท่านก็เริ่มอธิบายสิ่งนั้นกับฉัน และฉันก็เลยบอก “สิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่...มันช่างเลวร้ายเสียจริง”

สิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่ก็คือ(สสาร)ชีวิตในน้ำอสุจิ ที่ถูกเอาไปเมื่อ(น้ำอสุจิ)ถูกปล่อยออกมาอย่างไม่เหมาะสม(ไม่ถูกที่ถูกทาง) และถูกปลุกฝังเข้าไปในไขของผู้หญิงที่ถูกลักพาตัวไป หรือใส่ไว้ในเครื่องอบฟักไข่

“มันช่างเป็นเรื่องไซ-ไฟ (นวนิยายวิทยาศาสตร์) เหลือเกิน!”

“แต่ท่านมาถูกทางแล้ว ท่านได้เห็นมันอย่างเพียงพอแล้วบนอินเตอร์เน็ต เพื่อรู้ว่าพวกมันสร้างชีวิตขึ้นมาได้อย่างไร”

“แต่เรื่องของจิตวิญญาณล่ะ?”

“พวกเขาไม่มีจิตวิญญาณ พวกเขาโดนยึดร่างโดยพวกมาร พวกเขาเอาแค่เมล็ดพันธุ์ไป มารมีรูปแบบคล้ายกับเทวดาและมนุषย์”

และสิ่งที่พวกเขาพูดถึงอยู่ตอนนี้ก็คือแสงที่ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมา หรือแสงที่พระเจ้ายังไม่ได้นำชีวิต (Uncreated Light) และมีคนในอินเตอร์เน็ตได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ แสงที่ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่ทั้งชาวรัสเซียและคริสตจักรกรีกนิกายออร์ทอดอกซ์ได้ค้นพบ – มันเป็นการปรากฏการณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นแสงทรงกลมแบบพรั่ม มันไม่ใช่มาร จริงๆแล้วมันเป็นเทวดาหรือหนึ่งในนักบุญบนสวรรค์

“แสงที่ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมานี้เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏออกมา ไม่ว่าจะเป็นของปีศาจ เทวดา หรือมนุषย์ มันก็คือรูปแบบของชีวิต”

“แต่จิตวิญญาณไม่ได้มาจากพระองค์หรือในตอนที่ใช้กับอสุจิผสมกัน?”

“จริงๆ แล้วเป็นอย่างนั้น แต่เราไม่ได้ให้จิตวิญญาณแก่พวกเขา เราขัดขวางมันไว้ในทางตรงกันข้าม มีพวกมารเป็นแสนๆตัวรอที่จะได้ร่างอยู่”

และฉันก็นึกภาพถึงกระบวนการว่ามันเป็นมาอย่างไร

“ใช่แล้ว ใช่แล้ว...”

“แล้วพวกมารก็มีรูปร่างขึ้นมา ตอนที่พวกมันได้ร่างกายเปล่าๆไปหรือ?”

“ถูกต้องแล้ว”



“แล้วสิ่งมีชีวิตข้ามมิติเหล่านี้ มันเหมือนกับร่างอันมีเกียรติบนสวรรค์หรือไม่? ขอให้พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้มีเกิด...”

“มันเป็นการข้ามมิติ ไข่แล้ว มันสามารถมีรูปทรงในมิติต่างๆโดยไม่สูญเสียสาระเลย”

“ว้าว! มันเกินกว่าสมองเล็กๆ ที่ต่ำต้อยของฉันจะคิดออก พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า”

“เรารู้ และท่านก็โชคดีเพราะท่านติดตามเราโดยไม่ได้มีการแก้ไขสิ่งใดเพื่อทำให้เข้ากับความคิดแบบมนุษย์ ท่านรู้ใหม่ว่าพวกนักประดิษฐ์ก็ทำเช่นนี้เหมือนกัน เราใส่ความคิดไว้ในหัวพวกเขา พวกเขาทำมันออกมาและการค้นพบใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ก็ปรากฏขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการดำเนินการและยอมให้นำมนุษย์ไปสู่จุดสูงสุด ที่ท่านกำลังเข้าไปถึงอยู่ตอนนี้ นี่คือช่วงเวลาสำคัญ”

“ว้าว!!!”

“ไข่เรารู้ ท่านเห็นใหม่ว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกมารไม่สามารถโดนทำลายได้ ทำได้แต่กักกันมันไว้เท่านั้น และในตอนจบ ทั้งหมดนั้นจะถูกส่งเข้าไปสู่ทะเลสาบแห่งไฟอย่างเป็นทางการ – มันคือตลอดกาล ตลอดไป และตลอดไป ท่านเห็นใหม่ว่าชีวิตไม่สามารถโดนทำลายได้ แต่มันสามารถถูกกักกัน (กักบริเวณ) ไว้ได้เท่านั้น ร่างที่พวกมันอยู่อาศัยสามารถโดนทำลายได้ แต่ไม่ใช่ตัวมารที่อยู่ข้างใน อย่างน้อยเราก็ไม่ได้จัดเตรียมทางเลือกนั้นไว้ให้”

“จะมีบทเรียนอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้ ท่านเคยได้ยินเรื่องความรักแบบรักวัวให้ผูก รักลูกให้ตีในเรือนจำไข่ไหม?”

“ไข่คะ”

“เอาละ จะมีการเยี่ยมชมเพื่อให้เห็นทะเลสาบแห่งไฟ เพื่อทำความเข้าใจในชะตากรรมของผู้ที่เลือกความชั่วร้าย”

“และควันทแห่งการทรมานของเขาจะพลุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิตย์ พวกที่บูชาสัตว์ร้ายและรูปของมัน และใครที่รับเครื่องหมายซึ่งเป็นชื่อของมัน จะไม่ได้หยุดพักเลยทั้งกลางวันและกลางคืน” วิวรณ์ 14:11

“ฉันเดาว่าจะมีอีกคำถามหนึ่งตามมา คือหลังจากสหัสวรรษแล้ว จะไม่มีความชั่วร้ายเหลืออยู่แล้วความรักแบบรักวัวให้ผูก รักลูกให้ตีจะยังจำเป็นอยู่อีกหรือ?”

“ทุกสิ่งที่เราพูดออกไปจะต้องได้รับการดำเนินการ โลกจะเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้า มารจะไม่เหลือที่ให้อยู่อาศัย ทุกอย่างจะได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามการออกแบบอันเป็นนิรันดร์ของเรา”

“คืนนี้พอแค่นี้ก่อน ที่รัก เรารู้ว่ามีบางคนจะหัวเราะเยาะเรื่องนี้ แต่ไม่ต้องไปกังวลอะไรกับคนพวกนี้และเราก็จะไม่เหมือนกัน”

ฉันหัวเราะ

“เมื่อถึงเวลาของพวกเขา พวกเขาจะดาสว่างขึ้นมาเอง สิ่งที่เรากำลังให้ท่านคือสิ่งที่บางคนจะสามารถรับมันได้ด้วยความเข้าใจ ซึ่งในตอนท้ายพวกเขาจะเห็นว่าความดีจะต้องมีชัยชนะ และมีสิ่งมากมายที่คาดหวังได้”

“ข้อความบันทึกเหล่านี้ได้มอบให้กับท่านไว้ เพื่อคนอื่นๆจะไม่จมสู่ความสิ้นหวัง ถ้าคริสตจักรได้ทำหน้าที่ของเขา สิ่งเหล่านี้ก็ไม่จำเป็น แต่เนื่องจากความกดดันทางด้านการเมือง มีหลายอย่างที่ถูกระงับไว้ – แต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เรื่องเหล่านี้จะถูกเปิดเผยออกมา”

“ดาเนียลเอ๋ย ไปเถอะ เพราะว่าถ้อยคำเหล่านั้นก็ถูกปิดไว้แล้ว และถูกประทับตราไว้จนถึงวาระสุดท้าย 10คนเป็นอันมากจะชำระตนเอง ทำให้ตนเองสะอาดหมดจดและถูกถลุง แต่คนชั่วจะยังทำการชั่วอยู่ และไม่มีคนชั่วสักคนหนึ่งจะเข้าใจ แต่บรรดาคนฉลาดจะเข้าใจ” ดาเนียล 12:9

### การอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับตัวกลับสวรรค์ไปก่อน

#### ได้สวดอธิษฐานและเยี่ยมเยียนคนที่เหลืออยู่บนโลกแบบสั้นๆ

“ดังนั้น โลกนี้จะโศกเศร้า แต่ดวงดาวพวกเราข้างหนึ่งอยู่บนสวรรค์และอีกข้างหนึ่งอยู่บนโลก”

“ถูกต้องแล้ว”

“พระเจ้าเป็นเจ้า ฉันจะมีความสุขได้อย่างไร ทั้งๆที่รู้ว่ามนุษยชาติต้องทนทุกข์อยู่บนโลกนี้ และพระองค์ต้องทนทุกข์กับพวกเขาเพียงใด? ฉันสงสัยจริงๆ ตลอดจนถึงเรื่องที่...”

“...จะกลับมาช่วยเหลือ?”

“ใช่แล้ว! ฉันหมายถึงมันมีชาวสื่อมากมายว่าพวกเราถูกฝึกและจะกลับมาช่วยตอนที่เกิดมหากลิยุค”

“ท่านจะเข้าสู่การพักผ่อนของเรา – ท่านได้ลงมือทำงานหนักไปแล้วและตอนนี้ท่านจะหยุดพักผ่อน เราไม่ได้เรียกให้เจ้าสาวของเรามาเป็นส่วนหนึ่งของการพิพากษาที่กำลังจะมาถึง เราไม่ได้โยกย้ายท่านออกไป เพื่อให้จะให้ท่านมองลงมาจากสวรรค์และต้องทุกข์ทรมาน แบบนี้ชัดเจนรึยัง?”

“โอ้”

“เอาละ เราไม่ทำอย่างนั้น งานของท่านที่นี่เสร็จแล้วจนกว่าเราจะกลับมา เราจะมาหาท่านเพื่อปลอบโยน แต่จะไม่ให้ท่านต้องเผชิญกับความน่ากลัวบนโลกนี้ เราทำไม่ได้ และเราจะไม่ทำ”

“ในแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ของเรา เราได้วางขีดจำกัดไว้ว่าแต่ละคนจะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง เรามีเป้าหมายและเรามีข้อจำกัด ที่รัก อย่าสงสัยเลย แค่อยอมรับมันก็พอ เพียงแคร์ับของขวัญแห่งอิสรภาพจากการโดดเดี่ยวและปัญหาทั้งหลายของโลกนี้”

“ที่รักของเรา มีหลายคนคิดว่ามันคือความดีที่กล้าจะกลับมาและปรากฏตัวเพื่อการลงโทษ(ในช่วงเวลาของมหากลิยุค) พวกเขาไม่รู้ว่ากำลังพูดถึงอะไรอยู่ ทูตสวรรค์ของเราได้เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น”

“แล้วการสวดมนต์อธิษฐานของเราจากบนสวรรค์ล่ะ? ตอนที่เราเห็นท่านกำลังสวดอธิษฐาน..เราก็นึกสวดอธิษฐานตามอย่างแน่นอนใช่ไหม? สำหรับลูกๆของเรา เราจะไม่ตอบสนองต่อพวกเขาได้อย่างไร?”

“มันจะมีช่วงเวลานั้นที่ท่านจะสวดอธิษฐานให้พวกเขา แต่ความรู้ของท่านจะมากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ ถึงแม้ในตอนนั้น สิ่งที่ท่านสวดอธิษฐานจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา ท่านจะไม่ผูกติดกับพวกเขาอย่างแท้จริงเป็นจิ้งจอกต่อไป แต่ท่านจะมองพวกเขาเหมือนกับที่เรามอง – เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยโลกที่จะต้องได้รับการชำระล้างจากบาป มันจะไม่ทำให้ความรักของท่านลดน้อยลง แต่มันจะเปลี่ยนมุมมองของท่านให้กลายเป็นคนที่มองจากสวรรค์”

“ถ้าอย่างนั้น ฉันคงจะไม่ถูกดึงเข้าไปสู่สมรสมอารมณ์อีก เหมือนกับที่ฉันเป็นตอนที่พวกเขา กำลังก้าวผ่านบทบาทพวกนี้อยู่ในตอนนี้?”

“ถูกต้องแล้ว ท่านจะรักพวกเขา...จากระยะห่างไกล และยิ่งกว่านั้น เป็นในฐานะมารดา ถึงเวลานั้น ท่านจะเข้าใจทุกอย่าง ที่รัก มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ”

“ดังนั้น เราจะไม่กลับมาระหว่างที่เกิดมหากลิศ หรือจะได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบน โลกนี้?”

“ไม่ ท่านจะไม่ได้กลับมาบนโลก ท่านจะได้สัมผัสเป็นครั้งคราวเท่านั้น เพื่อให้ขวัญ กำลังใจแก่พวกเขา แต่ท่านจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้...แต่จะเหมือนกับภาพ วิทยุยานที่ปรากฏตัวขึ้นเพื่อพูดให้กำลังใจ แต่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงที่ เจ็บปวด”

### วันที่ระเบิดร่วงหล่นลงมา

“มันจะมีการผลักดันกันถล่มด้วยอาวุธนิวเคลียร์แบบจำกัด เพียงพอที่จะทำให้โลกแตกตื้น ซึ่งเป็นการจัดตั้งเวทีสำหรับโอบามาให้มาดูแลควบคุมความสงบสุขและสันติภาพ และ ได้รับขนานนามว่าเป็นวีรบุรุษ”

“ประเทศของท่านจะอยู่ในความโกลาหลและการติดต่อสื่อสารจะหยุดชะงักไปชั่วคราว แต่เพื่อที่จะต้องใช้กฎอัยการศึก การสื่อสารจึงเป็นสิ่งจำเป็น ในที่สุดแล้ว ผู้ชนะจะรีน เร็งกับชัยชนะของเขาได้อย่างไร ถ้าไม่มีการประกาศไปทั่วโลก? ประเทศของท่านจะ ได้รับการฟื้นฟูจากความเสียหายที่รุนแรงนี้อย่างรวดเร็วที่คาดไว้ เพราะว่าทุกอย่าง อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง พร้อมกับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น”

“ประเทศของท่านจะไม่เป็นมหาอำนาจของโลกอีกต่อไป ประเทศจะประสบปัญหา มากมายเกี่ยวกับการก่อกวนผสมผสานฟื้นฟูและการปนเปื้อนที่จะต้องรับมือ มันไม่มีการ ผลิตผลที่เมืองใต้ดินต่างๆจะมีคนสำคัญๆอยู่ในนั้น ในขณะที่คนอื่นๆต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่ บนพื้นดิน กฎหมายและระเบียบจะไม่สามารถใช้ควบคุมได้ พวกเขาจะถูกรวบรวม โอกาสขมขื่นและปล้นสะดม ชีวิตจะยุ่งยากมาก”

“แต่ในวันนั้นที่ระเบิดร่วงลงมา จะเป็นวันที่เรามาหาท่าน จงยกศีรษะขึ้นและมองดู ท้องฟ้า เราจะมาหาท่านในวันเดียวกัน (การรับตัวกลับขึ้นสู่สวรรค์)”

“ประเทศของท่านกำลังเข้าสู่ความเดือดร้อน ณ ขณะนี้ตอนที่เราคอยกัน ข้อตกลงต่างๆ ถูกเตรียมพร้อมเพื่อรอดำเนินการหลังจากที่มีการจู่โจมบนแผ่นดินของท่าน กำหนดการต่างๆได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ได้รับการฝึกหัดกำลังรออยู่ในความคุ้มครอง อุปถัมภ์เพื่อรอคำสั่ง และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับการวางแผนไว้ อย่างดีมากเพื่อให้ประเทศนี้ล้มลง”

“หลายคนที่ไม่อยากฟัง ‘ข่าวร้าย’ จะตกอยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้แบบไม่ทันตั้งตัวเหมือน คนตาบอด หลายคนไม่รู้วาทะการเป็นผู้นำมีการทุจริตอย่างไร

และพวกเขามองคนที่โทษรัฐบาลตัวเองเรื่องความหายนะในนครนิวยอร์ก (911) เป็น พวกเขาประหลาดและพวกเจ้าเล่ห์ที่มีแผนการลับ

พวกเขาจะเป็นพวกที่สับสนและตาบอดที่สุด เพราะชีวิตพวกเขาโคจรอยู่บนความสุข สมายและการรักษาฐานะที่เป็นอยู่ พวกเขาเชื่อมั่นมันเป็นไปได้ในล้านปี ที่จะมีเรื่อง เหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเขาจริงๆ ในขณะที่ความสนใจของพวกเขาโดนปิดตายกับสิ่งที่ กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างน่าตกใจ”

“จะมีความสับสนและความ แตกตื้นของมวลชนตอนที่ระเบิดร่วงลงมา การหายตัวไป ของสมาชิกในครอบครัวมากมายจะทำให้พวกเขาบางคนหัวใจวายตายและฆ่าตัวตาย”

“อย่างไรก็ตาม คนที่เหลือบางคนในที่สุดจะตัดสินใจออกมายื่นหยัดปกป้องสิทธิของ พวกเขาเอง แต่มันก็สายไปแล้ว สิทธิของพวกเขาถูกริดรอนไปหมดแล้ว สิ่งที่ต้อง

ทำตอนนี้คือการรักษาอนาคตของพวกเขาไว้บนสวรรค์: การไถ่บาป การสำนึกผิด และการไว้วางใจของพวกเขาในตัวเรา พวกเขาที่ยืนอาวุธขึ้นสู้ด้วยความตั้งใจที่จะทำด้วยตัวเองโดยไม่อาศัยความช่วยเหลือจากเราจะล้มเหลว มีแต่พวกที่รู้มาโดยตลอดและเป็นคนของเราเท่านั้น ที่จะถูกเราเรียกมาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องในประเทศนี้ พวกเขาเท่านั้นที่จะฟันฝ่าไปได้”

“ดังนั้น ถ้าท่านคิดจะทำเองเพียงลำพัง ท่านจะทำผิดอย่างน่าเศร้า จงเข้ามาอยู่ใต้อำนาจที่ขอบธรรมและทำงานกับคนที่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนหน้านี้”

“พระเจ้าเป็นเจ้า หากคนที่ถูกเลือกให้ปกป้องประเทศนี้ ประเทศที่พระองค์บอกว่าเป็นของพระองค์ด้วย เหตุใดพวกเขาจึงไม่ถูกรับตัวกลับสวรรค์ด้วย?”

“มันเป็นคำถามที่ดีมาก ท่านเข้าใจบุคลิกของเจ้าสาวของเราไหม?”

“ฉันว่าฉันเข้าใจนะ”

“เจ้าสาวของเราดูเหมือนนักรบรีเปลา?”

“ไม่เลย พวกเขาเหมือนกับนักบวชในหนังเรื่อง *เดอะมิชชัน* ที่เดินไปหาพวกทหารที่กำลังกราดยิงและฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าและก็ถูกสังหารหมู่เสียเอง”

“ถูกต้องแล้ว พวกเขาเหล่านั้นคือเจ้าสาวที่จะมาพบกับเรา และนั่นคือบุคลิกของเจ้าสาวของเรา พวกเขาเป็นนักรักไม่ใช่นักรบ สงครามเดียวที่พวกเขาทำคือการต่อสู้กับความบาปของตัวเอง”

“แต่ในข้อความก่อนหน้านี้ ท่านพูดถึงเรื่องคนที่ถูกเลือกให้ไปต่อสู้”

“ที่รัก นั่นคือบุคลิกของจิตวิญญาณพวกเขา จิตวิญญาณที่เป็นนักรบแล้วกลายมาเป็นนักรัก พวกเขาจะถูกรับตัวกลับสวรรค์เหมือนกัน แต่จิตวิญญาณบางดวงที่มีความแข็งแกร่งมาก ในสัญชาติญาณการเป็นนักรบ พวกเขาก็เช่นกันที่จะมีบทบาทให้แสดง และมีตำแหน่งในอาณาจักรของเรา สุดท้าย พวกเขาจะเข้าใจวิถีของความรัก ทูตสวรรค์ของเราเข้าใจในวิถีแห่งความรักได้ดี แต่พวกเขามีความจำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นเพื่อปกป้องเกียรติและอาณาจักรของเรา และเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปทั้งหมด และเราหมายถึงทุกอย่างทั้งหมดจริงๆ พวกเขาจะหยุดต่อสู้ เพราะไม่มีอะไรที่จะต้องปกป้องอีก แต่เวลานั้นยังอีกยาวนานกว่าจะมาถึง”

“ใช่แล้ว มันเป็นแผนการชั่วร้ายของพวกที่สั่นหวั่นเรื่องความเจ้าเล่ห์เพทุบายและความเห็นแก่ตัว ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของพวกเขาถูกปิดตาย และถูกความทุจริตและความโลภกลืนกินไปทั้งหมด สิ่งที่พวกเขากลัวจะมาเยือนพวกเขา พวกเขาไม่มีทางหนีรอดจากมหาภัยพิบัติที่ยังมาไม่ถึง”

“ในความโง่เขลาและการพึ่งพาตนเองของพวกเขา พวกเขาเชื่อว่าเรื่องจะดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ พวกเขาไม่เข้าใจว่าพวกเขาอยู่ไกลจากความเป็นจริงมากแค่ไหน พวกเขาไม่รู้ว่าจะอะไรรอพวกเขาอยู่ เมื่อแผนการส่งผลย้อนกลับที่ตรงกันข้ามซ้ำแล้วซ้ำเล่า และนำมาซึ่งผลพวงอันเลวร้ายของความโลภที่มองเห็นแค่สั้นๆ และความบาปอันเลวร้ายที่กระทำต่อมนุษยโลก ความบาปที่กระทำต่อมนุษย์ที่เราสร้างขึ้นมาในภาพลักษณ์ของเรา วันนั้นจะเป็นวันที่แสนเศร้า(สำหรับพวกเขา)”

“สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่รักของเรา คือ เราอยากที่จะเตือนคนที่เหลืออยู่ว่า การกระทำตามใจตัวเอง การหยิบอาวุธขึ้นมา และโจมตีด้วยตัวเอง จะก่อให้เกิดผลที่ตามมาอันเลวร้ายสำหรับพวกเขาและครอบครัวของพวกเขา แต่สำหรับตอนนี้ เราอยากที่จะบอกว่าคุณจะเป็นเวลาที่ต้องรวมตัวกัน สวดมนต์อธิษฐานร่วมกัน และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ในการเผชิญกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น”

“ถึงเวลาที่จะต้องผูกความหวัง ความรัก และความปลอดภัยไว้ด้วยกัน แต่ก็จะมีคนทรยศ จะมีแค่พระวิญญูณเท่านั้นที่จะทำให้ดวงวิญญูณรู้จักกัน – เนื้อหนังโกหกและหลอกลวง แต่พระวิญญูณจะเป็นพยานให้กับความจริง นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงสำคัญมากๆ สำหรับพวกเขาในการที่จะสวดมนต์อธิษฐานและมีความสัมพันธ์กับเรา”

**อย่าทำอะไรลงไปถ้ายังไม่ได้รับการปรึกษาหารือก่อน!**

“อย่ารับใครเข้ามาหากยังไม่ได้รับการปรึกษาหารือก่อน เพราะเราจะเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของมนุษย์และแผนการชั่วร้ายของเขา”

ฉันอยากที่จะใช้เวลาสักครู่ตรงนี้และบอกว่าวิธีการจับฉลากทำงานได้ดีมากสำหรับการแยกแยะวิธีการจับฉลากถูกนำมาใช้ในพระคัมภีร์ไบเบิล เพื่อเลือกคัดคนมาแทนสาวกจูดาส วิธีนี้ยังถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ของโจนาห์ เพื่อหาคำตอบว่าเหตุใดพายุลูกเห็บถึงรุนแรงมาก และเหตุใดเรือถึงกำลังจะจม พวกเราใช้หนังสือที่มีชื่อว่าคัมภีร์พระสัญญาและสวดมนต์อธิษฐานขอให้พระวิญญูณบริสุทธิ์ทรงประทานบทความให้เราอ่าน เราจะถามคำถามกับพระเจ้าและบ่อยครั้งมากๆ ที่เราจะได้บทความจากพระคัมภีร์เช่น การโกหก กิเลสในเนื้อหนัง ความอิจฉาตาร้อน ความผาสุก พระวิญญูณบริสุทธิ์ – และบทความนั้นจะบอกเราถึงลักษณะของสถานการณ์หรือแผนการนั้นๆ ท่านสามารถใช้วิธีการจับฉลากในการแยกแยะ ท่านรู้ไหม เศษกระดาษที่เขียนชื่อไว้บนนั้นสามารถใช้แยกแยะได้ว่า ใครควรจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่และใครที่ไม่ควร

ที่นี้พระองค์ได้กลับมาพูดต่อจากเรื่องที่ได้พูดไว้ว่า:

“ดังนั้น ข้อความเหล่านี้สรุปได้ว่า: ให้มารวมตัวกันไว้ ให้จัดการอธิษฐานเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะถ้าไม่มีการอธิษฐาน พวกท่านจะต้องค้นหาในความมืด อย่าไปใส่ใจในปัญญาของมนุษย์ จงพึ่งพาในเราและพระวิญญูณของเราจะแนะนำท่าน มันจะไม่เหมือนกับลมที่โหมพัดเต็มแบบกำลัง แต่จะเป็นแค่เสียงเล็กๆ ที่คอยกระตุ้นท่านอย่างนุ่มนวลให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

**“จงจำไว้: มันไม่สำคัญหากท่านต้องสละร่างกายไป มันเป็นแค่เหตุการณ์ชั่วคราวที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่จิตวิญญาณของท่านจะเป็นตัวกำหนดความเป็นนิรันดร์ – ว่าท่านจะได้พบกับลูกๆ พ่อแม่ของท่านอีกครั้งหรือไม่ หรือจะได้เจอสัตว์เลี้ยงและพวกที่บริสุทธิ์อีกครั้งหรือไม่ หรือท่านจะถูกทรมานด้วยไฟแห่งความเจ็บปวดที่เราสร้างขึ้นมา (ไม่ได้มีไว้สำหรับท่าน แต่มีไว้สำหรับเทวดาที่ทรยศ) หรือท่านจะได้ตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่อุดมไปด้วยนมและน้ำผึ้ง พระสัญญาและความผาสุกชั่วนิรันดร์ จงอย่าเข้าใจผิด สิ่งที่ท่านมีชีวิตอยู่เพื่อมันบนโลกนี้ เทียบไม่ได้กับสิ่งที่ท่านจะอยู่เพื่อมันในความเป็นนิรันดร์”**

**“ไม่มีสิ่งใดเลย ไม่มีสิ่งใดเลยจริงๆ ที่คุ้มค่ากับการสละชีวิตจิตวิญญาณกับการโดนสาปแช่งไปตลอดกาล”**

### **เหตุใดพระคัมภีร์วิวรณ์จะต้องได้รับการปฏิบัติตาม**

เอาละ ครอบครัวบนช่องออนไลน์ทั้งหลาย – คินนี่ฉันมีข้อความจากพระเจ้าเกี่ยวกับว่าเหตุใดพระคัมภีร์วิวรณ์จะต้องได้รับการปฏิบัติตาม มันเป็นเรื่องที่ยาก – มันทำให้ปวดหัวใจจริงๆ

ฉันอยากให้ท่านเข้าหาพระเจ้าจริงๆ เพราะว่าพระองค์ต้องการที่จะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับพวกท่านทุกคน นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่องรายการของเรา หากท่านลองกลับไปดูช่วงต้นๆ ของช่องรายการของเรา ฉันมีคำสอนเกี่ยวกับการสวดอธิษฐานแบบพักพิง อย่างที่ฉันเรียกมัน และการเข้าใกล้พระเจ้าก็คือการสวดมนต์อธิษฐาน เพราะว่ามันคือความปรารถนาในใจฉัน ที่เห็นพวกท่านเชื่อมต่อกับพระองค์ด้วยวิธีที่ใช้กันบนสวรรค์! เช่นเดียวกับที่เป็นอยู่บนสวรรค์ ขอให้มันเกิดขึ้นบนโลก - เสียแต่ตอนนี้!

“มันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดสำหรับเราที่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไร เราไม่ได้ต้องการให้มีการปฏิบัติตามพระคัมภีร์วิวรรณ์ แต่มันมีความจำเป็น เพื่อที่เราจะได้มาปกครองโลก มันไม่ใช่ความตั้งใจของเรา หากแต่เป็นความตั้งใจของพระบิดาว่ามันจะต้องได้รับการดำเนินการจนเสร็จสิ้น แม้ว่าเราจะตระหนักถึงถึงความจำเป็นทั้งหมด”

“ถึงกระนั้นก็ตาม มันช่างเป็นความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งสำหรับเราที่สิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นและผ่านไป แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีไว้ให้พวกท่านเห็น ที่รักของเรา ท่านไม่จำเป็นต้องถูกโน้มน้าวให้เชื่อแบบที่โลกนี้ต้องโดน เจ้าสาวของเราได้มารวมตัวกันข้างๆ เราและรอให้เราไปหาพวกเขา มันคือพวกที่หัวแข็งดื้อรั้น เต็มไปด้วยความทะนงตัว เยอหยิ่ง และเชื่อแต่ตัวเอง พอใจกับตัวเอง ตาบอดด้วยความปรารถนาต่างๆและกิเลส – พวกเขานั้นละที่พระคัมภีร์วิวรรณ์จะต้องถูกปฏิบัติตาม”

ขอให้ฉันใช้เวลาสักครู่ตรงนี้เพื่อบอกว่า ฉันมีปัญหาเกี่ยวกับทางโลกอยู่เรื่องหนึ่ง ซึ่งบางส่วนเกี่ยวกับลูกๆของฉัน ฉันไม่ได้เลี้ยงพวกเขาโดยตลอด สามปีแรกของฉันเป็นคนเลี้ยงพวกเขา มันเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์ พิธีแต่งงานที่เราสร้างพันธะกันขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทางโลกมีอิทธิพลกับเขามาก...สำหรับลูกๆของฉัน ทางโลกก็มีอิทธิพลกับพวกเขาเหมือนกัน – อาจจะมีคนหนึ่งที่ได้รับการยกเว้น มันเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายกับพวกเขาว่าทำไมพระเจ้าถึงทำหลายสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องเลวร้าย เช่น การฆ่าล้างคนในทั้งชุมชน ทั้งชายหญิงและเด็กๆ และบ่อยครั้งที่เรื่องราวพวกนี้โดนใช้เป็นข้ออ้างโดยพวกคนบาปว่า “ก็พระเจ้าเป็นผู้ทำสิ่งนี้ ก็พระเจ้าเป็นผู้ทำสิ่งนั้น ฉันไม่สามารถเชื่อในพระเจ้าได้เพราะว่าถ้าพระเจ้าเป็นความรักและพระเจ้าเป็นความดี พระองค์จะไม่ทำอย่างนี้หรอก”

ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าฉันต้องฟังเรื่องแบบนี้มาแล้วกี่ครั้ง และฉันก็ตอบพวกเขา พอๆกับที่พระองค์ตอบฉันในคืนนี้ ดังนั้น สำหรับพวกท่านที่คิดว่าพระเจ้าทรงโหดร้าย หรือมันไม่ใช่พระเจ้าที่ควบคุมโลกนี้ เอาละ – ท่านพูดถูกอยู่อย่างหนึ่ง พระองค์ไม่ได้ “ควบคุม” ทุกสิ่ง พระองค์ยอมปล่อยให้เกิดขึ้นและไม่ยอมปล่อยให้เกิดขึ้น – ซึ่งในอาารมณนั้นมันก็เป็นความจริง แต่ซาตานเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้น และมนุษย์ (จากฝีมือของมนุษย์เอง) – ความตั้งใจของมนุษย์ โดยเลือกที่จะกดหรือไม่กดปุ่ม มันคือความตั้งใจของมนุษย์ แม้กระทั่ง การสร้างหรือไม่สร้างระเบิด ก็เป็นความตั้งใจของมนุษย์

ดังนั้น ฉันรู้ว่ามีหลายครั้งที่พระเจ้าทรงแทรกแซงในสถานการณ์วิกฤติที่เกือบเป็นหายนะเพื่อเรา แม้กระทั่งต้องกระโดดข้ามความตั้งใจของมนุษย์โดยใช้สภาวะแวดล้อมต่างๆ แต่เหตุการณ์ได้ดำเนินมาถึงจุดๆหนึ่งที่พระคัมภีร์วิวรรณ์จะต้องได้รับการดำเนินการ เพื่อที่พระเจ้าจะสามารถกลับมาปกครอง นี่คือนี่ที่พระองค์จะพูดถึงอีกเพียงเล็กน้อยในคืนนี้

ดังนั้น ท่านที่คิดว่าพระเจ้าทรงโหดร้ายและท่านก็ไม่เข้าใจวิถีทางของพระองค์ สิ่งนี้อาจจะช่วยทำให้ท่านเข้าใจได้ สิ่งที่พระองค์กำลังพูดถึงก็คือ สำหรับเจ้าสาวของพระองค์ พระองค์ไม่จำเป็นต้องทำให้พระคัมภีร์วิวรรณ์บรรลุผล เพื่อที่จะได้รับความสนใจจากพวกเขา เพราะว่าพวกเขาได้มารวมตัวกันอยู่ข้างๆพระองค์แล้ว และพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์ แต่สำหรับส่วนที่เหลือของโลก โลกที่มีแต่การควบคุม พวกชนชั้นปกครอง และพวกคนประเภทนั้น ที่ดื้อดึงเต็มไปด้วยความเยอหยิ่งและพึ่งพาในตัวเอง พวกเขาจะต้องได้เห็นผลลัพธ์ของความเห็นแก่ตัวของพวกเขา และผลลัพธ์แห่งความคิดของพวกเขาเอง ซึ่งฉันจะพูดต่อจากนี้

“ว้าว พระผู้เป็นเจ้า มันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจริงๆ สำหรับสิ่งที่พระองค์ต้องทำเพื่อให้พวกเขาเชื่อ” (พูดถึงเหตุการณ์ในพระคัมภีร์วิวรรณ์)

“ใครก็ตามที่จะใช้บาบาลไต่ดินของโลกในการแพร่พันธุ์สัตว์ที่นำกลัว กอล์ฟโรค และโรคติดต่อร้ายแรง สิ่งที่เขาทำเพื่อการควบคุมโลก เอาละ ไข้แล้ว พวกเขาจะต้องมีการการปรับทัศนคติอย่างจริงจัง ไม่มีอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่เราวางแผนไว้จะใช้การได้กับพวกเขา”

“ท่านไม่คิดหรือว่าพระบิดาและเราเคยไตร่ตรองหาทางเลือกต่างๆที่จะให้เสียหายน้อยที่สุด? เจ็บปวดน้อยที่สุด? บาดเจ็บน้อยที่สุด?”

“คะ ฉันก็คาดว่าอย่างนั้น เพราะมันคือธรรมชาติของพระองค์ ถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้า พระองค์ไม่จำเป็นต้องไตร่ตรองชะด้วยซ้ำ...”

“ใช่ จริงๆแล้ว.. เรามีการสนทนากัน เรามีกันจริงๆ มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องนำมาพิจารณา ลองมาดูกันสักเรื่องหนึ่ง: เราได้ให้เทคโนโลยีที่สะอาดแก่พวกเขาหลายทศวรรษที่ผ่านมา – แต่แล้วพวกเขากลับไปเลือกสิ่งทีพวกเขาต้องมาแย่งชิงกันเอง”

“ความทะเยอทะยานที่เห็นแก่ตัวช่างมีมากมายในตัวพวกเขา พวกเขาตาบอดสนิท แม้แต่กับสิ่งดีๆสำหรับตัวเอง และสิ่งดีๆสำหรับลูกหลานของพวกเขา มีปัญหาของโลกมากมายที่โคจรอยู่รอบๆ แหล่งพลังงาน และพวกเขาไม่สามารถยอมรับของขวัญที่เป็นพลังงานฟรีๆ ไม่เลย พวกเขาขี้บขี้ม่นและใช้แหล่งพลังงานนั้นในการสร้างอาวุธ สงครามและการทำลาย – แต่ได้รื้อถอนสิทธิของมนุษยชาติที่ต้องสูญเสียประโยชน์จากการใช้พลังงาน พลังงานฟรีๆที่เรามอบให้พวกเขา ท่านเห็นไหมว่าพวกเขาหลงผิดแค่ไหน?”

“ฉันเข้าใจแล้ว พระผู้เป็นเจ้า แต่มันเป็นความอัปยศที่มนุษยชาติผู้บริสุทธิ์ต้องมาทนทุกข์ทรมาน”

“แต่มนุษยชาติไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดนั้น จากระดับชั้นสูงสุดถึงต่ำสุด สื่อลามกอนาจาร แรงงานทาส การค้าประเวณี การขโมยจากคนยากจนในสิ่งเล็กน้อยที่พวกเขามีอยู่ และคนยากจนก็ขโมยซึ่งกันและกันอีก ถังหึ่งถังมันเน่าเสียตั้งแต่ด้านล่างไปจนถึงด้านบน มันคือธรรมชาติของความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ ซึ่งจะต้องได้รับการวางระเบียบจากพระเจ้า มนุษย์ไม่สามารถจัดวางระเบียบให้กันได้ เพราะพวกเขามักจะมีการทุจริต อ่อนแอ และโดนโน้มน้าวให้ทำสิ่งผิดๆเพื่อผลประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับ”

“ดังนั้น ท่านเห็นไหมว่ามันจะต้องจบลงแบบนี้ เราจะต้องกลับมาและทำให้ทั้งโลกสมบูรณ์ใหม่อีกครั้ง ทำลายความเสื่อมโทรมและการทุจริต มลพิษและความเสื่อมเสียที่มนุษย์สร้างให้กับตัวเอง อีกไม่นานหรือ จงพยายามต่อไป ตัวน้อยๆของเราทั้งหลาย มันอีกไม่นานหรือ”

“โอ พระเยซูเจ้า มันเหมือนกับตลอดกาล และทุกๆวันฉันก็แก่งไปเรื่อยๆและเห็นความจริงที่ว่า การทุจริตได้แตกหน่อออกไปทุกที่”

“เรารู้ แต่เราได้ให้ความแข็งแกร่งแก่ท่านแล้ว และท่านจะพุงกายใต้สิ่งเหล่านี้ไว้ ดังเช่นที่เคยเป็นมา เราจะไม่ให้ท่านล้มลงหรือล้มเหลว – เราจะพุงท่านขึ้นมา ที่รักของเรา”

“แล้วคืนนี้พระองค์อยากจะคุยเรื่องอะไร?”

“ความจำเป็นของผลลัพธ์ทั้งหลายที่จะตามมา”

“หลายๆ สิ่งที่คุณคิดว่ามาจากเรา จริงๆแล้วมันมาจากมนุษย์และซาตาน”

“มันไม่ยุติธรรมเลย!”

“เรารู้ แต่มีบางเหตุผลที่พวกเขาไม่สามารถทำให้ตัวเองเห็นว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกต้องรับผิดชอบกับผลพวงที่กำลังจะตามมาอย่างไร มันเหมือนกับพวกซีเมาที่เขาแต่กล่าวโทษว่าปัญหาของตนเองเกิดขึ้นจากคนอื่น ขณะที่ความเป็นจริงคือปัญหาของเขาเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นเองและโดยเขาเพียงลำพังเท่านั้น ดังนั้น แทนที่จะซีไปที่ไป ผู้กระทำผิด มันง่ายกว่าที่จะโทษเรา”

“พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาเอาแต่อ้างถึงตอนที่พระองค์ใช้วิธีให้พวกอิสราเอลฆ่าทุกคนทั้งชายหญิง และเด็ก ตอนที่เข้าไปยึดครองแผ่นดินแห่งพระสัญญา”

“ใช่แล้ว เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นตอนที่พวกมารผสมพันธุ์กับผู้หญิง ตอนที่เด็กทารกถูกส่งไปยังหม้อต้มทองเหลืองที่ร้อนเดือดเพื่อบวงสรวงเทพเจ้าโมลอค – หรือซาตาน พวกเขาไม่อยู่ตอนที่เด็กทารกเหล่านี้ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด พวกเขาไม่อยู่ตอนที่ทุกๆ อย่างที่เป็นของพวกเขาถูกขโมยให้กับซาตาน พวกเขาไม่เห็นตอนที่โรคร้ายที่เป็นมะเร็งและโรคทางจิตวิญญาณ ได้ถูกปลูกฝังในตัวผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กทุกคนรวมทั้งสัตว์ทุกตัว อย่างน้อยเด็กน้อยที่ไร้อุปการะได้มาอยู่กับเราบนสวรรค์แล้ว ถ้าหากเด็กๆ พวกนี้เติบโตขึ้น แน่แน่นอนว่าพวกเขาจะต้องไปอยู่ในนรกกับครอบครัวของเขา เนื่องจากการกระทำการทรมาณและฆาตกรรมเด็กบริสุทธิ์อย่างโหดร้าย มันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆ ที่โลกไม่รู้และไม่เห็น”

“ไม่เลย มันง่ายกว่าเยอะที่จะโทษ ‘พระเจ้า’ และดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความบาป และพร้อมหาเหตุผลให้กับทางเลือกของตัวเอง เพราะว่า ‘พระเจ้า’ ไม่ยุติธรรม ไม่ควรค่าที่จะรับฟังหรือเชื่อฟัง”

“ไม่ใช่ทุกคนที่มีความคิดในรูปแบบนี้ บางคนก็ใช้ชีวิตด้วยความชอบธรรม แต่ก็ยังประณามเราในเรื่องสงครามศาสนาและเรื่องอื่นๆ ที่คล้ายๆ กัน พวกเขาไม่เห็นพวกนี้ว่ามีทั้งหมดที่ดั่งสายสดจริงอยู่ข้างหลัง”

“แต่สำหรับคนที่รักเรา? พวกเขาเห็นอยู่ พวกเขาตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างความดีและความชั่วได้ พวกเขารู้จักเราดีพอที่จะไว้ใจว่าถ้าเราได้ลงดาบใส่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง มันเป็นเพราะว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าอย่างแน่วแน่ไปสู่นรก และพร้อมจะใช้ชีวิตเพื่อซาตานและแพร่ขยายวิถีชีวิตของมัน”

“ถึงกระนั้นก็ตาม พวกชาวอิสราเอลก็ยังยอมรับเอาวิถีของพวกนอกศาสนา และรวมมันเข้ามาในวิหารของเรา ซึ่งกลายเป็นหายนะของพวกเขา”

สิ่งที่จะเสริมตรงนี้คือ มีการค้นพบวิหารของโซโลมอน ซึ่งมีห้องลับอยู่หลายแห่ง ผู้ทำนายพูดถึงสิ่งนี้ว่า “สิ่งที่น่ารังเกียจที่ยังดำเนินอยู่” เมื่อพวกเขาบูชาสิ่งที่น่ารังเกียจในห้องลับเหล่านี้ในวิหารของโซโลมอน

“ท่านไม่สามารถเอาสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีมารวมกันได้ – มันจะหักล้างกันและกัน มันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นเพราะพวกฟาริสีคิดโกงเพื่อผลประโยชน์เรื่องเงินและอิทธิพล โดยมีโซโลมอนและคนอื่นๆ ให้การอนุญาตให้พวกเขาสร้างห้องลับเพื่อบูชา ‘พระเจ้า’ ของพวกเขา มันทำให้ทุกอย่างมุ่งหน้าไปสู่ความหายนะ เพราะภรรยาคนแรกของโซโลมอนเป็นคนนอกศาสนา”

“ขอให้สิ่งนั้นเป็นบทเรียนสำหรับท่าน ที่ว่าปลาเน่าตัวเดียวทำให้เหม็นไปทั้งข้อง ไม่มีอะไรที่จะเปรียบได้กับความงามและความสุขสบายของผู้หญิง – มันมีอิทธิพลต่อแนวทางของประวัติศาสตร์และเป็นความหายนะของหลายๆ อารยธรรมมาแล้ว”

“ดังนั้น เมื่อเราถูกกล่าวโทษว่าเป็นต้นเหตุของความชั่วร้ายในโลกนี้ มันมาจากความความโง่เขลาและความทะนงตน มนุษย์ไม่รู้หรือเข้าใจในสิ่งที่เขาทำกับตัวเอง และแน่นอน พวกเขาไม่อยากจะอดใจหรือโดนตัดสันดาน พวกเขาเลยต้องดิ้นรนหาทางออก พวกเขาโทษเราและพร้อมหาเหตุผลที่จะดำเนินชีวิตด้วยความบาปอย่างต่อเนื่องที่รักของเรา นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำตามคำทำนายในพระคัมภีร์วิวรณ์ มนุษย์จะต้องได้เห็นสิ่งที่พวกเขาทำไว้กับตัวเอง และได้เห็นว่าย่ำที่สุดแล้วมันพาเขาไปที่ไหน”

“ไม่มีสิ่งใดที่เราทำไปด้วยความโกรธเกรี้ยว ในอารมณ์ที่มนุษย์เผชิญกับความโกรธเกรี้ยว สำหรับมนุษย์แล้วมันคือการแก้แค้น สำหรับเราแล้วมันคือการให้การศึกษาศึกษาที่เจ็บปวด – แต่เพียงที่พวกเขาได้ทำขึ้นมา พวกเขาจะต้องนอนในนั้น แม้ว่ากระนั้นก็ตาม เราได้ป้องกันหลายสิ่งที่น่าสยดสยองไม่ให้เกิดขึ้น แต่พวกเขาก็ปฏิเสธ



ความเมตตาของเรา จะมีหลายสิ่งที่ท่านจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนบนสวรรค์ ท่านจะได้เข้าใจมันอีกมากมาย”

“ดังนั้น เพียงตระหนักว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น มันไม่ใช่ทางเลือกของเรา มันเป็นทางเลือกของพวกเขา มันไม่ใช่การแก้แค้นของเรา มันคือผลพวงที่ตามมาของพวกเขา มันไม่ได้ถูกทำไปโดยความเกลียดชังมนุษย์ แต่ออกมาจากความรัก – เพื่อให้พวกเขาได้รู้สำนึก ทุกๆ สิ่งที่เราทำมีความรักเป็นแรงจูงใจ ไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวที่ถูกทำไปเพราะเหตุผลอื่น”

“แม้แต่การเกณฑ์วิญญาณไปนรก นี่คือนสิ่งที่พวกเขาต้องการ นี่คือนทางเลือกที่พวกเขาต้องตัดสินใจ เราเป็นใครที่จะไปเอาชนะความตั้งใจที่เป็นอิสระของพวกเขา? พวกเขาจะไม่มีความสุขบนสวรรค์อยู่ดี เราให้สิ่งนี้กับมนุษย์เพื่อพวกเขาจะได้มีอิสระในการเลือก เขาสามารถเลือกสิ่งที่ดีหรือเลือกสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ เราจะทำอะไรไปได้มากกว่านี้หรือ?”

“ไม่มีเลย แนนอนว่าไม่มีเลย (ที่เราจะทำอะไรไปได้มากกว่านี้) เป็นเรื่องที่น่าสงสารที่ผู้คนต่างมิดบอดมองไม่เห็น ท่านไม่ได้เป็นผู้ประพันธ์เรื่องราวปัญหาของพวกเขา พวกเขาต่างหากที่เป็นคนทำ – พร้อมกับความช่วยเหลือจากซาตาน”

“เอาละ ตอนนี้พวกเรามาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจในประวัติศาสตร์แล้ว ที่ทุกๆ สิ่งจะต้องได้รับการทำให้ถูกต้องอีกครั้ง ความทงนงตนและความเยอหยิ่งจะต้องได้รับการเปิดเผยออกมา การทุจริตจะต้องได้รับการกำจัด มนุษย์จะต้องได้รับโอกาสใหม่อีกครั้งเพื่อเลือกในสิ่งที่ถูกต้อง”

### การเอาชีวิตรอดในมหากลียคติที่ใกล้เข้ามา

คืนนี้พระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าของเริ่มต้นด้วยการพูดว่า “เราอยากจะคุยกับท่านเรื่องมหากลียคติที่ใกล้เข้ามา”

“ในประวัติศาสตร์ทั้งหมด ช่วงเวลาแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก แล้วมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มนุษย์จะถึงจุดจบแห่งปัญญาในการพยายามคิดว่าจะต้องทำอะไรต่อไป จะไม่มีอะไรที่เข้าท่าเข้าทางเลยสำหรับพวกเขา และทุกอย่างจะสับสนยุ่งเหยิงไปหมด ตอนนี้เราพยายามที่จะเตรียมพร้อมให้สำหรับคนที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”

“มันไม่มีความหมายเลยในการสะสมความมั่งคั่ง ตำแหน่ง หรืออำนาจ เพราะว่าทุกอย่างจะถูกแย่งชิงและจัดแจงใหม่ตามความภักดีภายใต้การปกครองของระเบียบโลกใหม่ ไม่ว่าคริสเตียนคนไหนที่ตอนนี้วางท่าจะขึ้นไปสู่ตำแหน่งสูง จะต้องไปชนกับกำแพงอิฐภายหลังจากที่มีการรับตัวกลับ ไม่จำเป็นจะต้องแตกตื่น แคร่รับรู้ไว้ก็พอ พวกที่เหลื่ออยู่จะต้องเปลี่ยนลำดับความสำคัญจากการหาเงิน-มาเป็นการอยู่รอด และเราไม่ได้หมายถึงการอยู่รอดของร่างกายเท่านั้น ไข้แล้ว การอยู่รอดจะต้องรวมถึงจิตวิญญาณ ความเข้าใจ และความไวต่อการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณของเรา”

“ด้วยพระวิญญาณของเราเท่านั้นที่จะให้การปกป้องแก่คนที่เหลื่ออยู่ ไม่มีแบบแผนใดๆ ของมนุษย์ที่จะนำพาสันติสุขมาสู่ครอบครัว มีแต่ความสามารถของเราในการช่วยเหลือและปกป้องเท่านั้นที่จะเกิดประสิทธิภาพได้ – ซึ่งมีเหตุการณ์ของรูบรีดจ์เป็นพยานได้ คนที่เหลื่ออันเป็นที่รักของเรา ท่านไม่สามารถพึ่งพาอาวุธปืนในการปกป้องตัวเองได้ ท่านจะต้องมาหาเราอย่างหมดหัวใจและขอให้เราปกป้อง เราจะปกป้องท่านแบบเหนือธรรมชาติ ถ้าเราเป็นที่พึ่งแห่งเดียวของท่านเท่านั้น คนที่อยู่ด้วยดาบก็จะตายด้วยดาบเช่นกัน”

“แต่เราได้จัดเตรียมกองกำลังทั้งชายและหญิงไว้เพื่อกอบกู้ประเทศนี้คืนจากศัตรู พวกเขาจะออกปฏิบัติการณ์และมีส่วนในระงับความรุดหน้าของระเบียบโลกใหม่ นับตั้งแต่

ประวัติของมนุษย์ที่มีมา ไม่มีช่วงเวลาไหนที่เหมือนกับเวลาที่กำลังจะมาถึง และนับตั้งแต่ประวัติของมนุษย์ที่มีมา ไม่เคยมีการปกป้องจากเราที่จะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้”

“แต่จะมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่ท่านต้องอยู่กับมัน ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งแรกและสิ่งที่สำคัญที่สุด การระมัดระวังในความบาปของท่านและตัวอย่างที่ไม่ดี พวกมารชาญฉลาดมาก และพวกมันรู้วิธีกระตุ้นจิตวิญญาณเพื่อทำให้สิ่งที่คุ้มกันพังทลายลงไป ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความอดทน มีความสำคัญสูงในรายการที่ถูกจับตามองเป็นเป้าหมาย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรักษาปกป้องไว้เพื่อการคุ้มครองจากเรา”

“จงมาหาเราทันทีตอนที่ท่านล้มลง อย่าเสียเวลาแม้เพียงชั่วครู่ ให้สารภาพด้วยความจริงใจและตัดขาดจากความบาปนั้น จากนั้นเราจะกู้ความคุ้มครองของท่านให้กลับคืนมาและเพิ่มการปกป้องให้ พร้อมกับพระพรเพื่อให้ท่านไม่ทำบาปซ้ำอีก เราเคยสอนท่านเรื่องการตัดสินคนอื่น วิธีที่เร็วที่สุดที่ท่านจะสูญเสียความคุ้มครองก็คือการพูดให้ร้าย การใส่ร้ายป้ายสี หรือการขบขันนินทาคนอื่น ไม่เพียงแต่ศัตรูจะใช้วิธีนี้ในการแบ่งแยกและเอาชนะ มันจะทำให้ท่านถูกโจมตีได้อย่างง่ายดาย ยิ่งท่านมีตำแหน่งที่สำคัญมากเท่าไร ท่านก็ยิ่งจะต้องมีความระมัดระวังในทัศนคติของใจท่าน”

“อย่าดูถูกใครก็ตามที่ป่วยหรืออ่อนแอ การสวดมนต์อธิษฐานของพวกเขาเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมาก”

และพวกเราก็มั่นใจว่าเป็นเรื่องจริงสำหรับภารกิจของเรา ว่าการสวดมนต์อธิษฐานของผู้สูงอายุและคนป่วยทำให้เกิดผลลัพธ์บางอย่างที่น่าประหลาดใจ

“อารมณ์ของท่านจะเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุด การนอนพักผ่อนจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าความเครียดของท่านจะทำลายความชัดเจนในการคิดและพลังงานของท่าน นี่จะเป็นเวลาของเทคนิคในการเอาชีวิตรอด... โดยเฉพาะเทคนิคในการทำให้จิตวิญญาณอยู่รอด การสวดมนต์อธิษฐานและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดของท่าน และการสวดมนต์อธิษฐานจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังอันดับหนึ่งของท่าน”

“ศัตรูจะเจ้าเล่ห์มากๆ มันจะพูดเป็นเชิงสอดแทรกเสียดสีเพื่อทำให้ท่านต่อต้านซึ่งกันและกัน การนั่งลงและพูดออกมาตรง แบบซื่อสัตย์ จะทำลายความพยายามของมันอย่างสิ้นเชิง ในการที่จะทำให้ท่านต่อต้านซึ่งกันและกัน”

ฉันอยากที่จะเพิ่มเรื่องการสำนึกผิดเข้าไปด้วย ท่านรู้ไหม เมื่อใดก็ตามที่ท่านคิดว่าความคิดของใครต่อใครถูกหรือผิด ใครก็ตามที่เลือกทางที่ผิดในความคิดของเขา หรือการกล่าวโทษอย่างผิดๆ การสำนึกผิดเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับตอนนั้น และควรขอการให้อภัยจากผู้อื่น

“มันจะต้องใช้ความอดทนอย่างมากและการจุดรั้งความโกรธไว้ มันมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังความล้มเหลวอยู่เสมอ และมันเป็นการทดสอบศีลธรรมสำหรับท่านในการที่จะรับผิดชอบมันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความรักในพี่น้อง จงจำไว้ว่า ท่านจะถูกตัดสินเช่นเดียวกับที่ท่านตัดสินคนอื่น หากท่านต้องการความเมตตา ท่านจำเป็นที่จะต้องแบ่งปันความเมตตาก่อน ท่านอาจจะเห็นว่าตัวเองเหนือกว่าในวงสังคม แต่เรารับประกันได้ว่า – มันจะเป็นหายนะของท่าน”

“จะด้วยวิธีใดก็ตาม ที่รักของเรา ท่านควรฝึกนิสัยเคารพในตัวผู้อื่นให้มากๆ ท่านอาจจะมองเหมือนกับว่าคนอื่นด้อยกว่าท่าน แต่เรามองไปที่หัวใจ และคนที่รักได้มากกว่าก็เหนือกว่า นั่นคือมุมมองของเรา ท่านอาจเก่งในเรื่องมากมาย แต่ถ้าท่านไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่...ความเก่งนั้นก็แค่ชื่อความทะนงตนและความโอ้อวดให้ท่านได้เท่านั้น มีจิตวิญญาณที่มีความเมตตาอยู่ภายในและมีจิตใจที่ดี ซึ่งแม้แต่คนที่ปราดเปรื่องและประสบความสำเร็จที่สุดก็ยังด้อยกว่ามาก”

“มันไม่ใช่โลกนี้หรือเหตุการณ์ในโลกนี้ที่ท่านเข้าไปรับมือ มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ ล้วนๆ และมาตรฐานของพวกเรานบนสวรรค์ถูกนำพาห่างออกไปจากมาตรฐานของท่าน มาก – จนมันไม่สามารถที่จะสัมผัสรับรู้ได้ หนังสือของริค จอยเนอร์ได้นำการ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และนิมิตในจิตวิญญาณที่แท้จริง มาเป็นความสำคัญขั้นแนวหน้า และให้ จำไว้ว่า ไม่มีใครที่มีจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบหรือความเข้าใจในพระคัมภีร์อย่าง แท้จริง แต่ละคนจะมีพรสวรรค์ในการที่จะเสริมเข้าไปในวงสังคม งานของท่านคือการ ค้นหาและฝึกฝนในพระพรนั้นและรวบรวมเข้าด้วยกัน(ให้เป็นรูปเป็นร่าง) นี่จะเป็นการ ทดสอบที่แท้จริงของการทำงานเป็นทีมและการโอนอ่อนด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน และการที่ท่านสามารถดูแลจุดเชื่อมต่อที่อ่อนแอที่สุดได้ดีแค่ไหน ซึ่งจะเป็นตัวกำหนด ว่าท่านจะสำเร็จหรือล้มเหลว”

“เมื่อใดก็ตามที่ท่านรู้สึกว่าคุณคึกคัก ที่ฟังที่แรกของท่านก็คือการสวดมนต์อธิษฐาน นี่ คือการเป็นการตอบสนองแรกของท่าน (นี่เป็นสิ่งแรกที่ท่านควรทำ) จะมีการรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลผิดๆ มากมาย เหมือนกับที่ทำในช่วงสงครามตลอดมา เพื่อเบี่ยงเบน ความสนใจไปจากสิ่งที่สำคัญจริงๆ หากท่านฟังพาในเราเท่านั้นในเรื่องข้อมูลข่าวสาร ของท่าน ท่านจะไม่ตกลงไปในร่องที่อยู่ข้างทาง”

“ยังมีความพยายามที่จะขจัดผู้ที่เชื่อในพระเจ้าออกมาจากที่หลบซ่อน จงระวังให้ดีกับ พวกที่พูดว่าจะมาเป็นพันธมิตรกับท่าน แต่จริงๆแล้ว (ความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ ทั้งหมด) พวกเขาอยากจะทำความหาชุดค้นแผนการของท่าน เพื่อสามารถแจ้งความ (แจ้งจับ) ท่านได้”

“ทุกคนที่อยู่ท่ามกลางท่านมีหน้าที่เฉพาะตัว ลองพยายามค้นหาสิ่งนั้นและทะนุบำรุง และให้เกียรติมัน ไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าขัดขวางดวงวิญญาณที่พยายามจะก้าวมาข้างหน้า เพื่อรับใช้ ให้พวกเขาได้ทำอะไรบางอย่าง แต่อย่าปฏิเสธให้งานแก่พวกเขา – ซึ่งจะ ส่งผลย้อนกลับมาหาท่านอย่างร้ายแรง ความรู้สึกว่ายังเป็นที่ต้องการ ยังเป็นที่ ปรารถนาและยังมีความสำคัญ ถือว่าเป็นกุญแจในการรักษาความสงบสุข เมื่อทุก คนทำงานไปพร้อมๆ กัน ทุกคนจะรู้สึกพึงพอใจ เมื่อสิ่งต่างๆ ดูเหมือนว่ากำลังจะ ล้มเหลว ให้สวดมนต์อธิษฐานต่อต้านวิญญาณแห่งการแบ่งแยก”

“สิ่งนี้จะเป็แนวทางปฏิบัติของศัตรูตลอดเวลา”

เราอยากจะทำบอกไว้ด้วยว่า วิญญาณแห่งการพูดเท็จเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความแตกแยก วิญญาณ แห่งการพูดเท็จ วิญญาณแห่งการล่อลวง วิญญาณแห่งการแตกแยก การสื่อสารที่ผิดพลาด การ สื่อสารที่บิดเบือน – ทั้งหมดเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงผลักดันที่ทำให้แตกแยก

“สิ่งนี้จะเป็แนวทางปฏิบัติของศัตรูตลอดเวลา: การแบ่งแยกแล้วเข้าพิชิตครอบครอง หรือทำให้ใครสักคนล้มเหลวแล้วค่อยพิชิต จงให้การช่วยเหลือเสมอเมื่อคนใดคนหนึ่ง ล้มเหลว จงมาช่วยพวกเขาด้วยความอบอุ่น ความปลอดภัยและการให้อภัย การตอบโต้ ด้วยอารมณ์โกรธเคืองมีแต่จะเพิ่มพลังให้มารสร้างความขัดแย้งและความไม่พอใจ ซึ่ง จะทำให้บางคนเกิดความวิตกกังวลในใจ จนกระทั่งเกิดกระแสชัดขึ้นและแบ่งแยกอย่าง รุนแรง”

“จงอย่าคิดไปเอง (อย่าสันนิษฐาน) ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นโอกาสที่ดี จงสวดมนต์ อธิษฐานก่อนเสมอ และค้นหาคำตอบจากเราว่าเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ ให้จำเรื่องราว ของมาโทธิจัน (แห่งกรุงทรอย) ไว้ให้ดี: ทุกคนคิดว่ามันเป็นของขวัญพิเศษที่ยืดมาได้จาก ศัตรู แต่เมื่อลากมันเข้ามาในป้อมปราการ เจตจำนงที่แท้จริงของมันก็ชัดเจนขึ้น เมื่อ ทหารติดอาวุธเบียดกันออกมาและยึดเมืองได้อย่างคิดไม่ถึง”

“ทั้งหมดทั้งปวงนี้ ความสำเร็จยังสามารถสัมฤทธิ์ผลได้ จากการผ่านช่วงเวลาที่ยาก ที่สุดนี้ แต่จงเข้าใจว่า เราไม่ได้วัดความสำเร็จที่การอยู่รอดหรือความกล้าหาญ

มาตรฐานของเราคือความรัก และการตาย(การพลีชีพ)เพื่อเราคือการมีชัยชนะ(การได้รับชัยชนะ)”

“อย่างกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณ แต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้ นกกระจาบบสองตัวเขาขายหนึ่งอัสซาริอัน ไม่ใช่หรือ? แต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่โปรด นกเหล่านั้นจะไม่ตกลงถึงดินแม่แต่ตัวเดียว”...มัทธิว 10:28-29

### ค้นหาชีวิตในพระเยซู

“พระเยซูเจ้า พระองค์จะพูดกับฉัน (หมายถึงแคโรล) ในเข้านี้ไหม?”

“ได้สิที่รัก – เราจะพูดกับท่าน”

“เราจะฝากถ้อยคำเหล่านี้ไว้: จงมีความกล้า ความศรัทธา จงเข้มแข็งในพลังของเราในวันนี้ เราเดินอยู่ข้างๆท่านเสมอ อย่างกลัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกในวันนี้ หรือวันไหนๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งเรารู้ว่าท่านไม่กลัว เราเขียนสิ่งนี้ไว้เพื่อประโยชน์ของผู้อ่านในวันข้างหน้า”

“แคโรลผู้รับใช้ของเรา ได้ต่อสู้มาเป็นเวลานานและยากลำบาก และด้วยชัยชนะในเรา เธอหวังด้วยหัวใจทั้งหมดของเธอว่าท่านจะทำแบบเดียวกัน ตอนนี่จงฟังคำที่เราพูดเพื่อท่านในแต่ละวัน จนกว่าแคโรลจะถูกรับตัวไป – คำพูดของเราจะเป็นแหล่งกำเนิดของความเข้มแข็ง ความกล้า และสติปัญญาสำหรับท่าน ในความคิดของแคโรล เธอแค่เป็นคนตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งเท่านั้น..แต่พลังของเราที่สำแดงผ่านแคโรล จะเป็นพลังที่ทำให้หัวใจทั้งหลายหันมาสู่อาณาจักรของเรา”

“จงค้นหาเรา ท่านผู้ที่อ่านบทความนี้ (ถ้อยคำเหล่านี้ถูกยกออกไปมาจากบทความส่วนตัวของฉันเพื่อนำมารวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้) ค้นหา และเราจะโดนค้นพบโดยท่าน ให้อ่านบทความในจดหมายที่เราให้แคโรลไว้ซึ่งจะมีถ้อยคำเหล่านี้อยู่ – ถ้อยคำเหล่านี้คือชีวิต คำแนะนำและแนวทางแห่งความชอบธรรมสำหรับท่าน – ขอให้ปฏิบัติตามถ้อยคำเหล่านี้ ทำตามคำสั่งเหล่านี้ที่เราให้ท่านไว้เพื่อมีชีวิตอยู่!”

“เพราะเราเรียกท่านให้เข้ามาสู่อาณาจักรของเรา ณ ตอนนี่ และเราจะเรียกหาคนอื่นๆ อีกมากมายผ่านท่าน ท่านได้รับการเลือกจากเราตั้งแต่เริ่มต้น – เพื่อให้อยู่ ณ เวลานี้ เพื่อให้เราได้ค้นเจอ ณ เวลานี้ เพื่อประโยชน์ของคนอื่นๆ รอบกายท่าน”

“มาเถอะ เพื่อนๆของเรา – จงศรัทธาในตัวเราและเราจะมอบกุญแจที่เข้าสู่อาณาจักรให้แก่พวกท่าน เราคืออัลฟาและโอเมก้า จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด”

พระเยซู – พระมหากษัตริย์

### ถึงเวลาที่ต้องปล่อยมันไป (แคโรล)

“ในวันเวลาที่มาถึง จังหวะเวลาจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับท่าน: การเลือกเวลา ตอนที่ท่านกิน ตอนที่ท่านเดิน วิธีใช้ชีวิตของท่าน เหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่อยครั้งจะไม่มีเวลาที่จะเป็น ‘ปกติ’ ได้อีกแล้ว และมีหลายสิ่งที่จะโดนทิ้งไว้ อยู่ข้างหลังท่านอย่างรวดเร็ว หลายๆสิ่งที่ท่านคิดว่าสำคัญมากที่จะต้องมีการเก็บไว้”

“ตอนนี่เป็นเวลาที่จะต้องปล่อยมันไป – ในทุกๆสิ่ง ทุกสิ่งและความเป็นเจ้าของจะมีความหมายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความหมายเลยสำหรับท่าน เมื่อจะต้องเลือกระหว่างสิ่งเหล่านั้นกับชีวิตของท่านหรือชีวิตของคนในครอบครัวท่าน ดังนั้น เราจึงเตือนท่านไว้ตรงนี้: ให้เตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายได้ทุกเมื่อ ย้ายจากบ้านหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่ง จากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง จากในเมืองไปชนบท จากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง ด้วย

เหตุผลนี้ ให้ใช้ไหวพริบในความคิดของท่าน ให้เตรียมสิ่งของสำคัญต่างๆสำหรับชีวิต เพื่อตัวท่านเองและคนที่อยู่กับท่าน เช่น หนังสือพระคัมภีร์ไบเบิล เสื้อผ้าจำนวนหนึ่ง น้ำ อาหารแห้งหรืออาหารกระป๋อง ผ้าห่มสักผืนสองผืน เก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ให้พร้อมในกระเป๋า สะพายหลัง ที่ท่านสามารถหยิบคว้าง่ายและติดตัวไปตอนที่รับการแจ้งมา”

“ให้เก็บสิ่งของอื่นๆที่มีความสำคัญน้อยกว่า แต่ยังเป็นของที่มีค่าไว้ในกล่องใกลๆตัว เช่น คำนแนะนำเหล่านี้(หนังสือเล่มนี้) คอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นไปได้ ไฟฉาย แบตเตอรี่ แฟลชไดรฟ์อันสองอัน มันเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านจะสามารถเดินทางได้อย่างอิสระและเบา ตัว - ทั้งนี้ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตท่านพอทนอยู่ได้”

“เหตุการณ์ที่จะมาถึงโลกในไม่ช้านี้ จะน่ากลัวมากเกินกว่าใครจะคิดออกได้ จะต้องใช้ ความศรัทธามากๆในตัวเราถึงจะผ่านมันไปได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกศัตรูจับกุมและฆ่า”

“มันเป็นความปรารถนาของเราที่จะมีคนมากมายมาติดตามเรา รับฟังเราและเชื่อฟังเรา – คนเหล่านี้จะมีชีวิตอยู่ เพราะพวกเขาทั้งหลายจะเดินเข้าสู่สหัสวรรษและตั้งถิ่นฐานอยู่บนโลกที่เราฟื้นฟู และนำเอาความใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งกับตอนเริ่มแรกกลับคืนมา ใช่ แล้ว คนมากมายจะตายในอีก 7 ปีข้างหน้า...แต่ถ้าท่านมีความศรัทธาในตัวเราและเชื่อฟังโดยทันที – ท่านจะไม่อยู่ในกลุ่มของคนเหล่านั้น เราจะปกป้องและแนะนำท่านใน สถานที่และเวลาที่เราต้องการ เราจะช่วยท่าน – แต่ท่านต้องเต็มใจที่จะรับฟังและเชื่อฟังเราตลอดเวลา เราจะอยู่ตรงนั้นเสมอ ชูตสวรรค์ของเราจะรวมตัวกันรอบๆท่านด้วย จงเรียกหาเราไม่ว่าเวลาใด ไม่ว่าในสถานการณ์ใดที่ท่านกำลังสงสัย หวาดกลัว และ สับสน และเราจะตอบคำถามท่านเอง”

“มันเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะสามารถรับฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราได้อย่างชัดเจน ในเวลาระหว่างนี้ หลังจากที่ท่านเรียกหาเราเพื่อการไถ่บาป ให้ขอพระพรจากพระ วิญญาณบริสุทธิ์ของเรา: การบำบัดสมด้วยไฟ การสวดมนต์อธิษฐานที่เข้มแข็ง(ด้วย ภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์) การรักษาโรค ความรู้และคำทำนาย”

“อย่ากังวลเรื่องอินเตอร์เน็ต ณ จุดนี้ – เราจะปกป้องไว้ซึ่งสิ่งที่เราจะปกป้องไว้ ถ้าไม่มี สิ่งเหล่านี้ – เราจะอยู่ตรงนั้นเพื่อสอนท่านและมอบพรสวรรค์ให้แก่ท่าน”

“จงกล้าหาญไว้ ที่รักของเรา! จงมีความศรัทธา! อีกไม่นานพระบิดาจะทำให้โลกนี้พุ่ง เข้าสู่ความอลหม่านที่เหลือการพรรณนาและการพิพากษา...แต่เรามีแผนที่สมบูรณ์แบบ สำหรับท่านไว้อยู่แล้ว”

“คืนนี้เราขอฝากความรักของเรา รวมทั้งพระพรแห่งความศรัทธาและความเชื่อให้แก่ ท่าน”

พระเยซูของท่าน – พระคริสต์ (เรคือพระเยซูคริสต์ของท่าน)

### ตามพระเยซูไป – อย่ารับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายมา

“ฉัน (หมายถึงแครอล) รักท่านเหลือเกิน พระผู้เป็นเจ้า – ฉันรู้สึกเวียนหัวและมีนั่งงในความคิด ที่ว่าตอนนี้เราเข้ามาใกล้เวลานั้นมากๆ ...มันเป็นการรอคอยที่แสนจะยาวนานเหลือเกิน พระองค์ รู้ไหม ชั่วชีวิตของฉัน! และยิ่งกว่านั้น ตอนที่ฉันมองกลับไปยังหลายปีที่ผ่านมา – มันเหมือนกับ เป็นเวลาสั้นๆ แค่มไม่กี่นาที...”

“นี่คือประเด็น เราได้ใส่ความคิดเหล่านี้ไว้ในหัวท่านในคืนนี้ ที่รัก ชีวิตเป็นเวลาสั้นๆ แต่ ไม่กี่นาที – และความเป็นนิรันดร์เป็นเวลาที่ยาวนานมากๆ นี่คือนิวคิดที่จะต้องมีความ ชัดเจนสำหรับคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังท่าน: ชีวิตคือช่วงเวลาที่มีไว้เพื่อการตัดสินใจใน เรื่องที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะ – คือการตัดสินใจที่จะติดตามเรา พระเยซูคริสต์ ในวันที่ กำลังมาถึง”

“จะมีอยู่แค่เพียงสองทางเลือกเท่านั้น ไม่ว่าจะทางรัฐบาล เพื่อนๆ เจ้านาย ครอบครัว หรือใครก็ตามที่จะพยายามโน้มน้าวท่าน (ท่านต้องตัดสินใจ)เลือกเราหรือเลือกชาตาน”

“ถ้าอยู่กับเรา ท่านจะมีชีวิตนิรันดร์ – จากความเป็นนิรันดร์ไปสู่ความเป็นนิรันดร์ ในพระสิริและชีวิตและความรักบริสุทธิ์เกินกว่าที่ท่านจะสามารถจินตนาการได้”

“ถ้าอยู่กับชาตาน...มันจะไม่มีสิ่งอื่นนอกจากความเจ็บปวด ความตาย ความทุกข์ยาก ความทรมานที่ไม่สิ้นสุดและไฟ ความตายครั้งแรก – คือร่างกายของท่าน – และจะจบลงด้วยการตายครั้งที่สอง: คือการแยกออกจากเราอย่างถาวร พระเจ้าที่สร้างท่านขึ้นมาในครรภ์ของมารดา ผู้ที่หายใจเอาชีวิตเข้าไปสู่วิญญาณของท่าน ผู้ที่รักท่านมากกว่าที่ท่านจะเข้าใจ”

“ดังนั้น ในคืนนี้เราขออ้อนวอนท่าน ท่านต้องการสิ่งไหน? ศัตรูของจิตวิญญาณท่านได้เติมเต็มโลกนี้ไปด้วยเครื่องมือทุกอย่างที่มันสามารถที่จะคิดได้ เพื่อหลอกลวง ขโมยฆ่าและทำลายท่านและมนุษยชาติทั้งหมด ทำให้ท่านเชื่อว่าความสนุกสนานชั่วขณะคุ้มค่ากับการแลกกับชีวิตอันเป็นนิรันดร์”

“มันเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องของยาโคบและเอซาว: การอำนวยการพรและความอุดมสมบูรณ์ที่ถูกแลกกับความสุขทางกายชั่วขณะ จะไม่มีวันแลกเปลี่ยนกันได้อีกเมื่อมีการตัดสินใจไปแล้ว”

“คืนนี้เราจะบอกท่านว่า จงระวังเครื่องหมายนั้นไว้”

“ผู้คนหัวเราะในสิ่งนี้ รัฐบาลก็โกหกเกี่ยวกับสิ่งนี้ แต่เราจะบอกความจริงแก่ท่านว่า: ถ้าท่านรับมัน ดีเอ็นเอของท่านจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นบุตรของชาตาน...และท่านจะไม่สามารถได้รับการไถ่บาปได้อีก”

“จงชาญฉลาดไว้ ลูกของเรา – ตอนนี้ให้ชาญฉลาดไว้ให้มากๆ และรับฟังเรา รับฟังเสียงของเราที่จะช่วยให้ท่านผ่านวันเหล่านั้นที่จะมาถึงท่าน มีเพียงสิ่งเหล่านั้นที่จะให้ชีวิตแก่ท่าน มีเพียงสิ่งเหล่านั้นที่จะช่วยให้ท่านผ่านเขาวงกตแห่งความตายที่ชาตานออกแบบไว้ให้ท่าน และถึงแม้ว่าช่วงเวลานั้นจะเต็มไปด้วยความทรมานและความลำบาก – แต่มันจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น เราจะช่วยเหลือท่าน เราจะอยู่ตรงนั้นใกล้ๆท่าน ก่อนอื่น ให้เรียกหาเราเพื่อการช่วยให้รอดเป็นอันดับแรก – และจากนั้นขอให้ช่วยชีวิตให้รอด (ให้ท่านมีชีวิตอยู่รอดและไม่ถูกฆ่า)

จากพระบิดาอันเป็นที่รักของท่าน, พระบิดา (พระเยซู)

### มีเวลาแค่นิดเดียว...มาหาเราเถิด (แคโรล)

“ตอนนี้เราพูดกับ ‘เพื่อนของพวกเรา’ ที่เราควรเรียกพวกท่านว่าอย่างนั้น มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องอธิบายให้ท่านฟังในเช้าวันนี้”

“เรื่องเวลา ใช่ว่าแล้ว เราเคยพูดถึงเรื่องนี้ไม่นานมานี้เอง – แต่เวลาเป็นเรื่องที่มีหลากหลายมุมมอง ส่วนช่วงเวลานี้จะเกี่ยวกับจิตวิญญาณของท่าน”

“ท่านจะต้องรักษาเวลาที่มีอยู่ตอนนี้ให้เหมือนกับสิ่งที่มีค่ามากๆ ที่ผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว ที่เรามอบมันให้กับท่านโดยตรง ไม่ควรใช้มันตามใจชอบหรือเสียมันไปกับความสนุกสนาน การได้มาหรือความมุ่งหวังในสิ่งของที่แย่งชิงกันมา สำหรับสินค้ามากมายที่วางขาย สถานที่ซื้อขายหรือเรื่องธุรกิจ สิ่งเหล่านี้ควรเป็นแค่อดีตของท่าน เราเรียกท่านทุกคนมาตอนนี้เหมือนกับที่เราเรียกเจ้าสาวของเรา มา ก่อนที่จะรับพวกเขากลับบ้าน: (นั่นคือให้มี) ความบริสุทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น”

“การยินยอมและการเชื่อฟังเรา และความจริงที่เราได้รักษาไว้ให้ท่านในพระคัมภีร์ เราได้นำเอาการฟื้นฟูครั้งใหญ่มาสู่โลกเป็นครั้งสุดท้าย และท่านก็เคยเห็นพยานหลักฐาน

ในเรื่องนี้แล้ว จงอย่าปฏิเสธคำสอนที่แผ่กระจายออกไปยังนานาประเทศ จงอย่ารับเอา ถ้อยคำแห่งความจริงและการช่วยให้รอดที่ท่านได้ยินมาแค่เพียงผิวเผิน ถ้อยคำและความจริงเหล่านี้เป็นสายชูชีพที่แท้จริงของท่าน”

“เวลาที่ท่านใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้จะดำเนินไปเพียง 7 ปีนับจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุด ขึ้นอยู่กับเวลาที่ท่านพบว่าตัวเองอยู่ในนั้น ตอนที่ท่านได้ค้นพบถ้อยคำเหล่านี้ ซึ่งเป็นสิ่ง ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับท่าน บางทีท่านอาจจะเป็นคนโชคร้ายท่ามกลางคนเหล่านั้นที่ได้ ยินเราก่อนเพียงไม่นานหลังจากการรับตัวกลับขึ้นสู่สวรรค์ บางทีท่านอาจจะเป็นหนึ่งใน นั้นที่ได้รับพระวิญญูณบรสิทธิ์จากเราระหว่างที่มีการฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว ที่เรานำมาสู่ โลกครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย เพื่อรวบรวมทุกดวงวิญญาณที่เป็นของเรา ถ้าท่านเป็นผู้ นั้น – ท่านก็เป็นผู้ที่ได้รับพระพรจริงๆ”

“แต่เราจะบอกความจริงกับท่านว่า: ถ้าท่านได้พบกับถ้อยคำตักเตือนนี้ภายในหนึ่ง สอง หรือสามปีหลังจากผ่านจุดนั้นไป – ตอนนี้เป็นเวลาที่ท่านจะต้องยอมรับในถ้อยคำที่ท่าน ได้ยินมา ตอนนี้เป็นเวลาที่ท่านจะต้องตามหาเราและให้เราได้เจอท่าน...เพราะเวลาใน การตัดสินใจของท่านกำลังจะหมดลง”

“และในช่วงกลางของระยะเวลา 7 ปีนั้น จะมีการสิ้นสะเทือนครั้งใหญ่ เป็นการ เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงครั้งสำคัญ ไม่เฉพาะแค่ทางกายภาพของโลกเท่านั้น แต่ยังเป็น ในส่วนของโลกจิตวิญญาณที่มองไม่เห็นอีกด้วย หลังจากจุดนี้ – อิทธิพลของมาร จะแข็งแกร่งมาก ซึ่งมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้ชีวิตอย่าง“ปกติ” – ถ้าท่านยังไม่ ได้คุกเข่าให้กับโอบามาซึ่งเป็นผู้ปกครองและพวกมารที่ปกครองอยู่ใต้เขา”

“ใช่แล้ว เรากำลังชี้ตัวว่าใครเป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์ แน่แน่นอนว่า ท่านรู้อยู่แล้วตอนนี้เขา กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แท้จริงของความชั่วร้ายบนโลกนี้สำหรับทุกคนที่พยายามต่อต้าน เขา มีความตายอย่างมากมาย การทำลายล้างมหาศาล โรคภัยไข้เจ็บ ความเสียหาย มากมาย ที่เกิดขึ้นกับดวงวิญญาณหลายล้านดวงที่พยายามต่อต้านมัน และต้องตายไป เพื่อการยึดต่อต้านมัน”

“พวกท่านได้ค้นพบถ้อยคำของเราที่ได้ให้ไว้แก่ผู้รับใช้ของเรา แครอลและแคลร์แล้ว เขาทั้งคู่อยู่ท่ามกลางผู้คนที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก เพื่อแพร่กระจายข้อความเหล่านี้ ไปสู่โลก ก่อนที่เราจะมาพาพวกเขากลับบ้านไปบนสวรรค์พร้อมกับเรา ท่านยังพอมิ เวลาเหลืออยู่สำหรับการตัดสินใจครั้งสุดท้าย ท่านได้ยินอยู่ข้างๆ ปลอ่ยให้ศัตรูทำให้ ท่านเชื่อว่าทุกอย่างมันดีอยู่แล้ว และมันจะดีกว่าที่พวกเขาจะโดนต้อนออกไปให้พ้น ทางของพลเมืองตัวจริง”

“เราจะบอกท่านไว้ตอนนี้: สิ่งเหล่านี้เป็นแต่เพียงคำโกหกของผู้ทำลายดวงวิญญาณ ของท่าน ท่านไม่ควรไปใส่ใจกับคำโกหกพวกนี้อีก เวลาสำหรับท่านกำลังหมดลงอย่าง รวดเร็ว เราได้เก็บรักษาคนของเราทั่วโลกไว้ในกระเปาะของเรา – พวกที่เรารวบรวมไว้ ให้มีชีวิตอยู่ในที่ปลอดภัย และมีสุขภาพดีพร้อมกับอาหารและเสบียงที่พวกเขาต้องการ ขอให้จับมือเราไว้ตอนนี้ และให้เราพาท่านไปหาพวกเขา เปิดหัวใจของท่านทั้งหมดให้ เราและเราจะพาท่านไปที่นั่น ที่ซึ่งท่านจะใช้เวลาช่วงนี้ในความสันติสุข ความจริง และ ความรักที่แท้จริง – ความรักที่ท่านไม่เคยพบเคยเจอมาก่อน หรือที่ได้ลิ้มไปนานแสน นานแล้ว”

“การเวลาเป็นศัตรูของท่านตอนนี้ ลูกของเรา ท่านยังไม่เข้าใจมันทั้งหมดตอนนี้ – แต่ ท่านจะได้เข้าใจ(ในอนาคต) ให้ใส่ใจในถ้อยคำของเราที่เขียนไว้ตรงนี้ – ท่านจะไม่ได้ รับคำเตือนมากมายที่ชัดเจนไปกว่านี้แล้ว เราทำงานอยู่แม้กระทั่ง ณ ตอนนี้ในดวง วิญญาณของท่าน ในจิตวิญญาณของท่าน เพื่อให้ท่านเชื่อว่าถ้อยคำเหล่านี้มันจริง แท้และเปี่ยมไปด้วยความศรัทธา เพราะมันถูกพูดโดยผู้ที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและจริงแท้”

“ให้เราเข้าไป ให้เราได้เจอท่าน ช่วยท่านให้ปลอดภัย และอุ้มท่านไปยังพื้นที่แห่งความปลอดภัยและการช่วยให้รอด เพราะหัวใจของเราปรารถนาให้ท่านเข้ามาอยู่ร่วมกับเราในอาณาจักรของเรา”

“มาเถอะ เพื่อนที่รักของเรา มาเถอะมา! เรารอท่านอยู่ มาเถอะ!”

“พระเยซู – พระคริสต์ ผู้ที่ตายอยู่บนไม้กางเขนเพื่อดวงวิญญาณของพวกท่าน และตอนนี้รอท่านอยู่ด้วยความรักที่ไม่มีวันหมดสิ้นให้ท่านมาหาเรา”

### ความรักที่เรามีให้ท่านมันมากมายเหลือเกิน

“ใช่แล้ว สุดที่รักของเรา...มันคือเรื่องความรัก ที่เราจะพูดถึงในเช้าวันนี้”

“ที่รักของเรา”

“โอ้ เพื่อนๆที่รักของเรา ท่านได้อ่านมากมายในบทความของแคโรล และแน่นอนท่านได้เห็นความรักที่แคโรลมีต่อเราเขียนไว้ในทุกๆแห่ง ท่านเคยคิดใหม่ว่าความรักของแคโรลแปลกประหลาดดี? ท่านเคยเห็นแม่แต่ภาพเลียนร่างบ้างใหม่ว่าความรักของแคโรลลึกซึ้งแค่ไหน? แข็งแกร่งแค่ไหน? ท่านเข้าใจใหม่ว่าทำไม ความรักในหัวใจของแคโรลที่มีให้แต่พระเจ้าที่เธอมองไม่เห็น เพียงได้ไขว่คว้ามาให้เห็นแบบเลียนร่าง ถึงแม้ว่าแคโรลได้เข้าสู่การเจริญเติบโตขั้นสูงในพระเจ้าก็ตาม”

“แคโรลอายุมาแล้ว 61 ปีบนโลกนี้ และ 58 ปีในนั้น แคโรลได้รับรู้ว่ามีเราอยู่และมีความรักที่เรามอบให้เธอ ท่านสงสัยว่ามันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไร? จะให้รักพระเจ้าที่มองไม่เห็น เยือกเย็น และอยู่ห่างไกลออกไปได้อย่างไร?”

“โอ้ เพื่อนๆที่รักของเรา จงรู้ไว้ว่า: ก่อนที่ท่านจะลืมตาดูโลก ก่อนที่เราจะสร้างโลกขึ้นมาอย่างที่ท่านเห็น ท่านเป็นแค่ประกายไฟ ซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรคในหัวใจของพระเจ้าที่แท้จริง พระบิดาทำให้ท่านบังเกิดขึ้นมา – ตัวตนของท่าน จิตใจของท่าน หัวใจของท่าน วิญญาณของท่าน...ทุกๆส่วนในตัวตนของท่าน ร่างกายของท่าน วิถีทางของท่าน...และกำหนดให้ท่านเกิดมาในช่วงเวลาเช่นนี้ มันไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ของมนุษย์เพียงเท่านั้นที่ทำให้ท่านเกิดมาเป็นคน – ไม่เลย”

“พระบิดากรุณาให้ท่านเกิดในประเทศที่ท่านอยู่ตอนนี้ อยู่ในครอบครัวที่ท่านอยู่ ในเวลาที่ท่านอยู่ พระองค์ทรงสั่งและบันดาลให้ท่านเข้าโรงเรียนที่ท่านเข้าเรียน บันดาลเด็กๆ ที่ท่านเล่นด้วยและทะเลาะด้วย ทุกแง่มุมในชีวิตท่าน ไม่ว่า (ในเวลานี้จากอดีต) ท่านจะเห็นมันหรือไม่ก็ตาม”

“ความบาปนำมาซึ่งการทดสอบ การล่อลวง และสิ่งที่ยากลำบากเข้ามาในชีวิตท่าน – มีหลายๆสิ่งอาจเป็นแบบนั้น ท่านถูกศัตรูของท่านล่อลวง – ซาตาน – ให้คิดไม่ดีกับเรา ตั้งแต่วันที่ท่านเกิดมา แต่เราอยู่ตรงนั้นด้วย ทูตสวรรค์ของเราเฝ้าดูแลท่านนับตั้งแต่นั้น”

“ในระหว่างที่ท่านคิดว่าท่านอยู่เพียงลำพัง ในช่วงที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของท่าน ในช่วงที่ท่านคิดว่าชีวิตไปต่อไม่ได้แล้ว ไม่สามารถจะแยกไปกว่าเดิมได้แล้ว...เราอยู่ตรงนั้น – ชักจูงท่าน ดลใจท่านให้มองขึ้นมาเห็นเราอยู่ตรงนั้น เหนือความรักของเราไปให้จิตวิญญาณท่าน รวมถึงวิถีทางของเรา หัวใจของเราไปให้ท่าน”

“ทุกๆ ครั้งที่ท่านมองเห็นผีเสื้อสวยๆ หรือลูกแมวน่ารักๆ และสัมผัสถึงประกายแห่งความสุขสั้นๆในชีวิต...ให้รู้ไว้ว่า...เราเป็นผู้ส่งความสุขนี้ให้แก่ท่าน ทุกๆ ครั้งที่ท่านได้ยื่นถ้อยคำที่เปี่ยมไปด้วยรักแท้จากพ่อแม่ของท่าน, พี่น้องของท่าน, คุณครูของท่าน, เพื่อนของท่าน – เรากำลังเรียกหาท่านผ่านพวกเขา (ไม่ว่าพวกเขาจะรู้หรือไม่) ให้จับ



เมื่อเราไว้และติดตามเรามา ท่านเห็นไหม? เราได้อยู่กับท่านมาตลอดผ่านทุกสิ่งทุกอย่าง – ทั้งดีและร้าย”

“ท่านอาจกำลังคิดว่า ‘เอาล่ะ ถ้าพระองค์รักฉันขนาดนี้ แล้วทำไมจึงเกิดเรื่องนั้น เรื่องนี้ขึ้นมา? ทำไมสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นมา? ความรักของพระองค์หมายถึงอะไร ตอนที่...มองดูโลกรอบๆ ตัวเรา? ดูสิว่าฉันอยู่ตรงไหน???’ สิ่งเหล่านี้ยากที่จะเข้าใจได้ แต่ขอให้อาตมาวางไว้ด้านข้างก่อนสักพักหนึ่ง ขอให้เอาความโกรธและความขมขื่นและเหตุผลที่มีต่อเราวางไว้ด้านข้างก่อนสักครู่เถิด”

“ลูกแอปเปิ้ลที่โตอยู่บนต้นเหมือนกันทุกลูกไหม? มันมีทั้งความสมบูรณ์และความไม่สมบูรณ์ของแต่ละลูกใช่ไหม? พวกมันไม่ได้ห้อยอยู่เคียงข้างกันหรือ? แต่แล้วลูกนี้มีสีเขียวที่สวยงาม ลูกนั้นดูมืดมนไม่น่าสนใจ? แล้วอีกลูกหนึ่งไม่ใช่โดนแมลงแทะและเริ่มเน่าเสียทั้งๆที่ยังห้อยอยู่บนต้น? แล้วอีกลูกหนึ่งไม่ใช่โดนเก็บมากินอย่างมีความสุข ซึ่งได้นำเอาความสุขมาให้ผู้เก็บ ในขณะที่เดียวกันอีกลูกหนึ่งห้อยอยู่บนต้นจนกิ่งก้านแห้งเหี่ยว และตกลงมาบนพื้นโดนเหยียบทับ?”

“เราจะบอกความจริงกับท่านว่า: สิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สิ่งของเรา ยังเป็นส่วนหนึ่งของความสิริและความศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่เราเป็น และสิ่งที่เราให้กับโลก ด้วยอำนาจในการสร้างสรรค์สิ่งของเรา และเราใส่ใจในสิ่งเหล่านี้พอๆกับที่เราใส่ใจในผลงานสร้างสรรค์สิ่งของเรา”

“ลองพิจารณาว่า: ลูกสน مخروطหนึ่งเกิดมา ตัวหนึ่งไปทางที่มีครอบครัวเลี้ยงดูและอบรมและเลี้ยงไว้ในบ้านของพวกเขา ให้มันมีชีวิตสำราญและมีความสุข อีกตัวหนึ่งถูกยกให้กับคนที่มีจิตใจมืดมนและโหดร้าย ด้วยการตีมัน ข่มเหงมัน และข่ามันในที่สุด เราไม่ได้รับมันทั้งสองตัวหรือ? พวกมันไม่ใช่สรรพสิ่งที่เราหวงแหนหรือ? แล้วเราจะไม่ส่งทูตสวรรค์ของเราไปพาพวกมันเข้าสู่อ้อมแขนในที่สุด และพาพวกมันมาที่นี่สู่ความสุขในโลกของเราหรือ?”

“อ้อ...ท่านเห็นไหมว่ามนุษย์ไม่เชื่อในคำของเราตอนที่เรบอกพวกเขาว่า สายตาของเรามองดูแม้กระทั่งนกกระจอก และรู้ว่าตอนไหนแต่ละตัวจะตกลงมา มนุษย์ก็ยังไม่ได้เข้าใจหรือว่าทุกอย่างในสรรพสิ่งของเราเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจเราได้อย่างไร”

“ท่านอาจจะหัวเราะเยาะเราอยู่ตอนนี้ แม้แต่แคโรลยังหยุดและคิด และถามเราว่าใช่เราจริงๆหรือที่ให้แนวคิดและถ้อยคำนี้แก่เธอ! แต่จงฟังให้ดีในสิ่งที่เราพยายามจะทำให้ท่านเข้าใจตอนนี้...”

“ฉันขออนุญาตได้ไหม พระผู้เป็นเจ้า?”

“ได้สิ – เชิญเลย”

ฉันไม่เข้าใจเลยในสิ่งที่พระองค์พยายามอธิบายเรื่องเกี่ยวกับแอปเปิ้ล – และฉันเริ่มสงสัยว่าเป็นพระเยซูจริงๆรึเปล่าที่บอกสิ่งเหล่านี้กับฉัน หลังจากที่ฉันยืนยันได้ว่าเป็นพระองค์จริงๆ – พระองค์ก็ทำให้ฉันเข้าใจมากขึ้นอีกนิด ฉันเป็นศิลปิน – และแต่ละภาพวาด แต่ละผลงานที่ฉันสร้างขึ้น สิ่งที่เป็น “ฉัน” ส่วนใหญ่จะอยู่ในผลงานนั้น ฉันรู้สึกเหมือนกับมีความเป็นแม่สำหรับสิ่งต่างๆที่ฉันสร้างขึ้น และแอบหวังว่าทั้งหมดนี้จะรู้สึกในสิ่งที่ฉันรู้สึกกับมัน ดังนั้น ฉันเลยเข้าใจได้ว่าทุกสิ่งที่เราเห็นเป็น “ผลงานชิ้นเอก” ของพระองค์ และด้วยวิถีทางนี้ พระองค์เป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่ง – เป็นทุกสิ่งที่ท่านเห็นในโลกนี้อย่างแท้จริง แม้แต่ลูกแอปเปิ้ล!

ถ้าจะเข้าใจให้มากขึ้น ให้ไปดูข้อความที่พระองค์บอกกับเคลร์เมื่อคืน ตอนที่พระองค์พูดถึงบ้านบนสวรรค์ของพวกเขา “ท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งความรักที่แทรกซึมเข้าไปยังทุกสิ่งที่ได้สร้างขึ้นมา สิ่งโตและลูกกวาดจะนอนเคียงข้างกันและสิ่งโตจะกอดลูกกวาดไว้ ตอนพวกเขาจับหลับ ตัวนากจะว่าอยู่บนผิวน้ำพร้อมกับหอยสีส้มสวยงามและวางมัน

ลงที่เท้าของท่านและขอให้ท่านลูบมัน ผุงผิ้งจะบินรวมตัวกันเป็นรูปหัวใจและเชิญให้ท่านไปร่วมดื่มกินน้ำผึ้งด้วย”

“เมื่อดทรายที่อยู่ข้างใต้ท่านจะอำนวยความสะดวกด้วยความอ่อนโยนให้กับรูปทรงของท่านเพื่อให้ท่านรู้สึกสบาย ผึ้งบนหุบผาจะมีที่รองเท้าและที่จับให้ท่านปีนป่ายได้อย่างสบาย และทางเดินขึ้นไปบนนั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่นมีถ้ำเล็กๆ ที่ทอดยาวไปพร้อมกับคริสตัลอะซูไรต์สีน้ำเงินครามที่มีคุณภาพเทียบได้กับอัญมณี นักอินทรีจะเชื่อเชิญให้ท่านไปนั่งอยู่บนรังของมันและลูบไล้ลูกๆ ของมันเล่น ใบไม้บนต้นจะสร้างเสียงกรอบแกรบแห่งความผาสุกตอนที่ท่านเดินผ่าน และหญ้าจะสั่นเหมือนเสียงระฆัง ทักทายท่านด้วยความรัก และด้วยประกายแสงแวววาวของแก้วสามเหลี่ยมปริซึมที่เปล่งแสงระยิบระยับออกมา และเด่นระบ่าออกจากผิงบนหุบผา”

“โอ้ ความสวยงามของสวรรค์จะไม่วันหยุดหนึ่งและทั้งหมดนี้จะเป็นของท่าน เพราะว่าท่านอยู่เพื่อเราบนโลก และตอนนี้เราจะใช้ความเป็นนิรันดร์ทำให้ท่านสดชื่นด้วยสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึง แต่มันเป็นส่วนที่ขยายเพิ่มเติมจากสิ่งที่ท่านหลงใหลบนโลก”

ตอนนี้พระองค์บอกฉันว่าแม่แต่ทราย ต้นไม้ และหญ้าก็ตอบสนองต่อความรักของพระองค์ – มันเป็นเรื่องแสนยากที่ฉันจะเข้าใจและรับรู้!!

“ขอบใจมาก ที่รักของเรา เธออธิบายได้ดี”

“เพื่อนๆของเรา ถ้าเราสามารถอธิบายว่าแอปเปิ้ลซึ่งเป็น ‘สิ่งของ’ ที่เราเข้าใจในมัน ถูกออกแบบและเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสิริของเรา – เป็นสิ่งที่ไม่ต้องพิจารณาซ้ำอีกครั้ง.. หรือห่วงใยลูกหมาซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตในสายตาของท่าน... ท่านคิดว่าเราห่วงใยท่านมากกว่าแค่นั้น? ท่านคิดว่าความรักที่เรามีให้กับท่านมีมากกว่าแค่นั้น?”

“อ้อ ที่รักของเรา เพื่อนๆที่รักของเรา! ความรักในหัวใจของเราที่มีให้พวกท่านแต่ละคนมีมากเกินกว่าจะวัดได้ มากเกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์ ท่านคือผลงานสร้างสรรค์ของเรา ผลงานอันดีสูงสุดของเรา ท่านได้บังเกิดขึ้นด้วยดวงตาของจิตใจเราก่อนที่เราจะสร้างร่างกายของออดัมจากพื้นดิน และหายใจเอาชีวิตของเราเข้าไป”

“ท่านเห็นไหม? ท่านเข้าใจเพียงสัณนิษฐานว่าเราปรารถนาให้ดวงวิญญาณของท่านมาหาเรา ให้ได้รับการพามาสู่อณาจักรของเราเพื่ออยู่กับเราไปชั่วนิรันดร์?”

“เราขอรับรองท่าน – ให้คิดและมองไปรอบๆตัวท่าน ว่ามีสิ่งสวยงามอะไรที่ยังเหลืออยู่ในโลกอย่างที่ท่านเป็นอยู่ตอนนี้ มันยังมีแสงริบหรี่และแสงสลัวๆ หากท่านลองมองหามัน และตอนนี้ให้ลองคิด นับจากวันนี้: แมลงเล็กๆ ทุกตัว, ผีเสื้อเล็กๆ ทุกตัว, สัตว์ทุกตัว... ใช่แล้ว แม่แต่ชีวิตของต้นไม้ที่เติบโตอยู่รอบๆท่าน ได้ถูกให้ไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเป็น เป็นบทบัญญัติให้กับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา”

“และเรา – ซึ่งเป็นผู้สร้างทุกสิ่งเหล่านั้น – รักท่าน”

“มาหาเรา เพื่อนๆของเรา! โลกนี้ช่างน่าเกลียดและโหดเหี้ยมและอันตรายสำหรับท่านเหลือเกินในตอนนี้อย่างไร? ไปสู่อ้อมแขนของศัตรูเพื่อความสบายของตัวเอง การบรรเทาทุกข์ของตัวเอง การจัดเตรียมของตัวเอง เพราะเราจะบอกความจริงแก่ท่าน: ท่านจะพบแต่ความตาย โรคภัย ความเกลียด และการทำลาย”

“จงมาหาเรา เพื่อนๆของเรา เราจะให้ชีวิตในความสิริทั้งหมด แบบต้นกำเนิด ความน่าพิศวงบริสุทธิ์แบบธรรมชาติ”

แหล่งกำเนิดของทุกสิ่งที่มีมา

พระเยซู

## เงินทอง การพึ่งพาตนเอง หรือ...เรา ท่านต้องตัดสินใจแล้ว

“พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์มีถ้อยคำที่จะพูดกับเพื่อนๆของเราในคืนนี้หรือไม่?”

“มีสิ เริ่มเขียนได้เลย”

“หัวข้อในคืนนี้คือ เงินทอง”

“ไม่ว่าท่านจะมีเงินทองเล็กน้อยหรือมากมาย เงินทองจะเป็นแค่อดีตอย่างรวดเร็วในวันที่เกิดมหากลียศ ในบางจุดท่านจะถูกบังคับให้ตัดสินใจ: ฉันจะรับเอาเครื่องหมาย (สัญลักษณ์มาร หรือชิปที่ฝังอยู่ในร่างกายมนุษย์) โดยการชักชวนของผู้ต่อต้านพระคริสต์ – โอบามาและคณะผู้บริหารปกครองใหม่ของเขา – เพื่อที่จะใช้ชีวิต/กิน/มีชีวิตรอด ดีหรือไม่?”

“หรือ ฉันจะเลือกทางที่ดีกว่า?”

“ลองมาดูว่าการตัดสินใจแต่ละอย่างจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง มันเหมือนจะเป็นดรรชนี ดีเยี่ยม ขาดทุน ครอบครอง ‘มันไม่ใช่เรื่องใหญ่’ เมื่อระบบการเงินทั้งหลาย เหยียดเงินสกุลเงิน ต้องอยู่ในความยุ่งเหยิงกันทั่วโลก เมื่อเศรษฐกิจของโลกพังทลาย แนวคิดนี้กำลังถูกดำเนินการอยู่แล้ว: เอาชิปคอมพิวเตอร์ง่ายๆมาใส่ไว้ในมือหรือหน้าผาก และทันใดนั้น! จะสามารถเปิดประตูได้ เปิดอุปกรณ์ได้ จ่ายเงินด้วยการโบกมือ เมื่อมารที่ปลอมตัวมาในรูปแบบของมนุษย์ต่างดาวปรากฏตัวขึ้นมา จะเกิดปัญหาเรื่องความจงรักภักดีด้วยเช่นกัน แล้วผู้คนก็จะโดนล้างสมองให้เชื่อว่า ‘พวกเขา’ ถูกต้อง แต่จริงๆแล้ว ‘พวกเขา’ ผิด...และถูกชักจูงให้เชื่อในแนวปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง”

“แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ – จะติดตามเรา..หรือติดตามซาตาน – ไม่ว่าแพ็คเกจนั้นจะปรากฏออกมาซับซ้อนแค่ไหนก็ตาม”

“ก่อนหน้านี้เราเคยพูดว่าการฝังชิปเข้าไปในร่างกายของท่านจะปิดตายชะตาของท่านไปตลอดกาล นี่คือเหตุผล: ชิปจะมี ‘เมล็ดพันธุ์’ ของมารอยู่ เมื่อมันถูกปลุกฝังไว้ในร่างกายของท่าน มันจะปล่อยดีเอ็นเอตัวอื่นเข้าไปในกระแสเลือด และสิ่งนี้จะเป็นการเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรของดีเอ็นเอท่านไปเป็นสิ่งที่ครั้งหนึ่งถูกเรียกว่าเนฟิลิม กระบวนการนี้ไม่สามารถถอยกลับได้ และจะไม่ได้รับการให้อภัย”

“นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมตอนนี้เราถึงร้องขอให้ท่านหันมาหาเราเพื่อมอบชีวิตทั้งหมดของท่านให้กับเราก่อนที่จะสายเกินไป มันจะดีกว่าที่จะถูกตัดหัวแล้วมาอยู่กับเราบนสวรรค์ และความเป็นนิรันดร์ หรือแค่สามารถที่จะซื้อสิ่งของเล็กน้อยเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดไปอีกวัน รับประกันได้ว่าอำนาจที่ปกครองอยู่นั้นไม่สนใจว่าท่านจะอยู่หรือตายไม่ว่าอย่างไรก็ตาม”

“เป้าหมายเดียวของพวกมัน แรงจูงใจเดียวของพวกมันในทุกสิ่งที่พวกมันทำก็คือการขโมย ปล้น ฆ่า และทำลายมนุษยโลกทั้งหมด และเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นพลเมืองของนรกอย่างถาวร ชีวิตของท่านไม่มีค่าอะไรสำหรับพวกมัน ไม่ว่าท่านจะประกาศความจงรักภักดีต่อพวกมันอย่างแข็งขันสักแค่ไหน”

“ในทางตรงกันข้าม ชีวิตของท่านมีค่าทุกอย่างสำหรับเรา เรามายังโลกนี้เพื่อท่าน – เรามอบชีวิตไว้บนไม้กางเขน เพื่อให้ท่านสามารถก้าวมาหาเราได้ง่ายๆ และได้รับการช่วยให้รอด”

“ให้ใช้ปัญญาเกิดเพื่อนของเรา จงรอบคอบ คิดให้กระจ่างเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และมาหลบอยู่ในใต้ปีกของเรา ตามหาเราและท่านก็จะพบเรา เคาะประตูแล้วเราจะเปิดประตูสู่ความเป็นนิรันดร์ให้แก่ท่าน จงถามหา แล้วท่านจะได้พบกับความช่วยเหลือให้รอด ความรัก ความผาสุก ความสงบสุข และความสุขอันเป็นนิรันดร์เมื่อชีวิตของท่านเป็นของเรา”

“ความรักของเราที่มีให้ท่านไม่มีวันสิ้นสุด เป็นที่ทรงพลังและโน้มน้าวใจ มอบให้อย่างอิสระและไม่มีการไต่ถาม จงวิ่งมาสู่อ้อมแขนที่เปื้อนเลือดของเราเสียแต่ตอนนี้ อย่าเป็นแบบเอชาวที่แลกชีวิตตัวเองกับน้ำขุบแค่ถ้วยเดียว”

“มาเถิด เพื่อนของเรา มาเถิด”

ราชาผู้พิชิต ผู้ช่วยเหลือดวงวิญญาณ พระเยซู

### อย่าไว้วางใจในเนื้อหนังมังสา

ขอให้พระผู้เป็นเจ้าของท่านอยู่ด้วยท่านและอวยพรท่านด้วยสติปัญญาของพระองค์ พระองค์ทรงมาหาฉันพร้อมกับข้อความที่นำไปที่มีให้กับคนที่เหลืออยู่ข้างหลังและมืงานที่จะต้องทำที่นี่ ด้วยบางเหตุผลพวกเขาจึงไม่ถูกรับตัวกลับขึ้นสู่สวรรค์

“อย่าไว้วางใจในเนื้อหนัง อย่าคิดแม้สักครู่เดียวว่าท่านสามารถที่จะจัดเตรียมและดูแลตัวเองได้โดยไม่มีการแทรกแซงของเรา...หรือพูดอีกอย่างให้เหมาะสมกว่านี้ ก็คือโดยไม่มีการกำกับดูแลทั้งหมดจากเรา เมื่อท่านไว้วางใจในเนื้อหนังของตัวเอง: ความสามารถในการป้องกันตัวเอง ความสามารถในการจัดเตรียมให้แก่ตัวเอง – ท่านกำลังทำตัวเองให้ล้มเหลว มีคนจำพวกหนึ่งที่จะเดินเข้าสู่มหากลิ้งค์ด้วยกระเป๋าที่ว่างเปล่าและไม่มีที่ไป ไม่มีอาหาร ไม่มีการเตรียมตัวอะไรเลย แต่พวกเขาจะได้รับการจัดเตรียมอย่างเต็มที่ในทุกๆก้าวของการเดินทาง”

“เมื่อดวงวิญญาณมอบความไว้วางใจทั้งหมดให้แก่เรา เราจะมีอิสระที่จะจัดเตรียมทุกสิ่งที่คุณต้องการ แทนที่จะมีแต่จัดเตรียมและเอาชีวิตให้รอด ให้ใส่ใจในภารกิจของเรา และสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกเติมเต็มให้แก่ท่าน ความรู้สึกไม่ปลอดภัยและความหวัดวิตกของท่านทำอะไรไม่ได้นอกจากอนุญาตให้มารมาทำร้ายท่าน ทำให้ท่านเหน็ดเหนื่อยและทำให้ท่านเคลื่อนไหวก่อนเวลาอันควรเข้าไปหาอ้อมแขนที่รออยู่ของศัตรู แต่ถ้าด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำพาดวงวิญญาณมาหาเรา เราจะมีอิสระที่จะจัดเตรียมทุกสิ่งที่คุณต้องการ ความศรัทธาของเราจะเป็นเกราะกำบังและความคุ้มครองให้แก่ท่าน”

“การขาดความรู้ในตัวเราทำให้หลายๆคนตั้งสติกงไปในการทำตัวให้เป็นประโยชน์ เพื่อจัดเตรียมให้แก่ความต้องการของตัวเอง เมื่อท่านได้รู้จักเรา ท่านจะรู้ว่าเราได้จัดเตรียมทางออกไว้แล้ว เตรียมเสบียงและยาไว้แล้วอย่างสมบูรณ์ และเกราะกำบังที่จะทำให้ศัตรูมองไม่เห็นท่าน”

“นี่ก็เพื่อผลประโยชน์สำหรับคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังที่จะได้รับ แคลร์ สำหรับภารกิจส่วนใหญ่ในตอนนี้ เรากำลังจัดเตรียมพวกเขาโดยผ่านเวลาที่เรายู่ด้วยกัน” ...จิตใจฉันล่องลอยไปสู่แผนที่ธรณีแผ่นดินไหวของเอลโลว์สโตนที่ฉันเห็นในวันนี้ มันช่างเหลือเชื่อจริงๆ – มันใหญ่โตมากๆ เป็นแถบเส้นสีหนาแน่นแทนที่จะเป็นเส้นกระจัดกระจายที่สะท้อนแนวแผ่นดินไหว – มันน่าประหลาดใจจริงๆ และฉันก็คิดว่า ‘ดาวนิบิรุจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกนี้ และพวกเขาอยู่ตลอดเวลา พวกเขาเห็นว่าสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้น’

“ใช่แล้ว พวกเขาอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมา แต่แทนที่จะจัดเตรียมให้กับประชาชน พวกเขากลับไปฟังเงื่อนไขของการหายหน้า เพื่อกำจัดมนุษยโลกไปส่วนหนึ่งที่ไม่เหมาะสมกับรหัสพันธุกรรมของพวกเขา”

“แต่ให้กลับมาสู่เรื่องที่สำคัญในตอนนี้กันเถิด ที่รักของเรา จุดที่สำคัญจะต้องอยู่ที่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และคุณงามความดี, ความไว้วางใจและความศรัทธาในความสามารถที่จะจัดเตรียมของเรา หากไม่มีทัศนคติที่สำคัญเหล่านี้แล้ว พวกเขาจะไม่ประสบความสำเร็จ การปกป้องของเราสามารถทำให้ท่านล่องหนได้ การปกป้องของเราสามารถไล่สัตว์ร้ายให้หนีไปได้ การปกป้องของเราสามารถช่วยให้ท่านปลอดภัยจาก

พื้นดินที่พังทลายใต้เท้าของท่านได้ การปกป้องของเราสามารถจัดเตรียมน้ำและอาหาร เมื่อยามขาดแคลน เราสามารถทำได้ทุกสิ่ง และเราจะทำ สำหรับพวกที่มีความตั้งใจที่จะรวบรวมดวงวิญญาณเข้ามาสู่อาณาจักรของเรา พวกที่ให้และเป็นผู้นำอย่างไม่เห็นแก่ตัว พวกที่ซื่อสัตย์และห่วงใยผู้อื่น คนเหล่านี้คือคนที่เราจะปกป้องและจัดเตรียมให้โดยวิธีที่เหนือธรรมชาติ”

“เราจะเพิ่มจำนวนคนมากมายที่ต้องการการช่วยเหลือให้แก่ท่าน ความเป็นนิรันดร์ของพวกเขาคงอยู่บนความไม่แน่นอน และถ้าท่านทำให้ความเป็นนิรันดร์ของพวกเขากลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับท่าน เราจะคุ้มครองท่าน ดวงวิญญาณทั้งหลายจะถูกทรมาณด้วยความสับสนและความหวาดกลัว ไม่รู้จะไบนอะไรร่าง การทดสอบบนโลกนี้จะรุนแรงมาก พวกเขาจะสับสนอย่างสิ้นเชิง ซึ่งจะไม่ทำอะไรทำให้พวกเขาสงบลงได้นอกจากพระพรที่เหนือธรรมชาติ พระพรสำหรับการเยียวยารักษา การวางมือบนพวกเขาและสวดอธิษฐานขอสันติสุขจากเราให้ลงมาสู่พวกเขา”

“และสำหรับพวกท่านที่ถูกเรียกมาเพื่อการรักษาเยียวยา เราสถิตอยู่ในพวกท่าน ให้วางมือของท่านไว้บนจุดที่บาดเจ็บหรือจุดที่ทรมาณ และให้จินตนาการว่ามือของเราเคลื่อนออกจากหัวใจของท่านไปสู่มือของท่าน และไปสู่ดวงวิญญาณนั้น แล้วเราจะทำต่อในส่วนที่เหลือ สิ่งเดียวที่ท่านต้องเชื่อก็คือ เราคือพระเจ้าและเราสถิตอยู่ในตัวท่าน นั่นคือทั้งหมดที่ต้องการในการรักษาเยียวยาให้สมบูรณ์ แม้แต่ความเจ็บป่วยที่หนักหน่วงที่สุด”

“จงรับการล้างบาปด้วยพิธีบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงสวดมนต์อธิษฐานด้วยภาษาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงร้องเพลงสรรเสริญให้แก่ผู้อื่นด้วยภาษาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ – ท่านกำลังพูดภาษาของเรา และเรากำลังสวดมนต์ผ่านท่านอยู่ มันคือการสวดมนต์อธิษฐานที่สมบูรณ์แบบ จงอย่าปล่อยให้ใครมาขัดขวางท่านจากการพูดภาษาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ – พวกเราจะใช้จิตใจสำนึกของตัวท่าน และพวกดวงวิญญาณที่ไม่มั่นคงและไม่ได้รับข้อมูลที่พอเพียง เพื่อพยายามหยุดท่านจากการใช้พรสวรรค์ที่ทรงพลังนี้ อย่าปล่อยให้พวกมันทำได้ เหนือสิ่งอื่นใดในตอนนี้ ท่านต้องสวดมนต์อธิษฐานด้วยภาษาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สำหรับท่านบางคนเราจะให้การแปลความหมายในขณะที่ท่านกำลังสวดมนต์อธิษฐาน ซึ่งจะบอกให้ท่านรู้ว่าผู้ต่อต้านที่แท้จริงของท่านคือใคร ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์, สัตว์ร้าย หรือแม้แต่ตัวท่านเอง”

“จะมีความต้องการอย่างมากสำหรับปัญญาที่เหนือธรรมชาติ คู่ต่อสู้มากมายจะมาต่อต้านท่าน เราจะคอยเตือนท่านถึงเรื่องพวกเขาถ้าท่านให้ความสำคัญกับการสวดมนต์อธิษฐานอย่างจริงจัง มากกว่าชีวิตที่ท่านต้องการเวลาในการสวดมนต์อธิษฐานที่มีคุณภาพกับเรา ไม่มีใครในกลุ่มท่านจะสามารถไปต่อได้โดยไม่สวดมนต์อธิษฐาน คนที่ไม่สวดมนต์อธิษฐานจะกลายเป็นจุดอ่อนในสายโซ่ของพวกท่าน พวกเขาจะทรยศท่านและตัดสินใจผิดๆภายใต้แรงกดดัน มันจะดีกว่าที่ทุกคนอยู่กับการสวดมนต์อธิษฐานและปล่อยให้คนที่ไม่สวดมนต์อธิษฐานไปอยู่ที่อื่น – นั่นคือเมื่อท่านได้ทำทุกอย่างด้วยสุดความสามารถของท่าน เพื่อนำพาพวกเขามาหาเรา แต่พวกเขาก็ยังคงไม่ยอมรับหรือไม่เลือกที่จะอยู่โดยมาตรฐานของเรา จงปล่อยพวกเขาไป เพราะพวกเขามีแต่จะสร้างความเดือนร้อนให้กับสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มของท่าน”

“ตอนใกล้ถึงจุดสิ้นสุด เมื่อทุกสิ่งสับสนอลหม่านจนถึงที่สุด ท่านจะต้องยึดติดกับเราด้วยหัวใจทั้งหมดของท่าน และไม่ไปพึ่งพาความเข้าใจหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของท่านเอง เราจะดูแลท่านด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่จะต้องทำ แม้ในความฝันของท่าน เราก็จะมาหาท่านและแนะนำท่าน จงเข้าใจว่ายิ่งท่านเข้าใจใกล้จุดสิ้นสุดมากเท่าไร ความสับสนอลหม่านก็จะยิ่งมากขึ้น และเวลาที่เหลือสำหรับการปลดปล่อยของท่านก็ยิ่งจะน้อยลงให้สวดมนต์อธิษฐานเพื่อความเข้มแข็ง ความกล้า สติปัญญา ความเมตตากรุณา และ

สันติสุข ท่านจะได้รับการช่วยให้รอดด้วยศรัทธาของท่าน – เนื้อหนังไม่มีส่วนช่วยอะไรได้ ทุกๆอย่างจะขึ้นอยู่กับความศรัทธาและความไว้วางใจในตัวเราเท่านั้น”

“ท่านจะเห็นผู้คนล้มลงแบบพินาศอย่างสิ้นเชิง และไม่สามารถที่จะรับมือกับอะไรได้อีก พวกเขาจะซ่อนตัวอย่างสิ้นโดยอยู่ข้างในส่วนตัวที่พวกเขารู้สึกปลอดภัย สิ่งที่ท่านทำได้ดีคือการสวดอธิษฐานและเห็นอกเห็นใจพวกเขา พระพรของเราจะนำพาพวกเขา พวกเขาจะเป็นเหมือนคนป่วยและคนพิการในหมู่ของท่าน ให้ใช้ความสามารถของท่านทั้งหมดเพื่อรับใช้พวกเขา อย่าหมดความอดทนหรือละทิ้งพวกเขา – พวกเขาอาจเป็นพระพรที่ช่วยท่านให้รอดได้ เพราะท่านดูแลพวกเขา เราจะดูแลท่าน”

“อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านต้องทิ้งใครไว้ข้างหลัง ให้แบ่งอาหารและน้ำบางส่วนให้พวกเขา และสวดอธิษฐานให้พวกเขาเพื่อให้เราเข้ามารับช่วงและดูแลพวกเขาต่อ และนำพวกเขาให้มาสู่มือแห่งความเมตตาของเรา อย่าไปต่อด้วยความรู้สึกผิด – ท่านได้ทำทุกอย่างที่สามารถจะทำได้ ตอนนี้ถึงคราวเราบ้าง ท่านจะโดนทดสอบจนถึงขีดสุดและเมื่อท่านไปถึงจุดนั้นให้หันมาหาเราและพูดว่า ‘พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของ รับช่วงต่อจากฉันที ฉันสุดๆแล้ว’ และเราจะให้ความเข้มแข็งกับท่านเพื่อดำเนินต่อไป”

“จงจำไว้ว่าพลังอำนาจของเราถูกทำให้สมบูรณ์ในความอ่อนแอของท่าน นี่คือโอกาสที่เราจะแสดงให้เห็นว่าท่านมีความหมายกับเราแค่ไหน และจริงๆ แล้วเราเป็นใครในตัวท่าน”

“เราขออำนวยการท่านตอนนี้ด้วยสันติสุขที่ข้ามผ่านความเข้าใจ ความกล้าหาญ และความอดทนทั้งหมด จงวิ่งแข่งไปให้ถึงเส้นชัย และจำไว้ว่าเราจะอยู่กับท่านในทุกๆสถานการณ์ และเราจะไม่ทอดทิ้งท่าน ไม่ว่าท่านจะเจอกับอะไร – เราจะอยู่ตรงนั้นกับท่าน”

### โขยงแห่งนรกถูกปล่อยออกมาแล้ว

“โขยงแห่งนรกถูกปล่อยออกมาแล้ว”

“พวกมันไปยังโลกเพื่อก่อความไม่สงบ ให้มนุษย์ต่อต้านพระเจ้า และใช้แล้ว องค์กอร์เซิร์นมีบางอย่างที่เกี่ยวกับพวกมัน คนเหล่านี้ช่างมีดบาดจริงๆ พวกเขาไม่รู้ว่าความโกลาหลเหล่านี้มีความหมายอย่างไรกับพวกเขา และตอนที่พวกเขาค้นพบความจริง มันก็สายเกินกว่าที่จะหยุดยั้งมัน พวกมันจะมีฐานที่มั่นคงและได้ทำลายโลกไปกว่าครึ่งแล้ว”

“ที่นี่ อีกด้านหนึ่ง ที่อาคารเซิร์น พวกเขามีรูปปั้นของเยชูวาที่สว่างขึ้นในตอนกลางคืนอยู่ข้างนอกอาคาร เยชูวาเป็นตัวแทนของการทำลายล้างชีวิตและความโกลาหล ดังนั้น พระองค์จึงพูดโดยทั่วไปว่า นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ตามอดเพราะพวกเขามองไม่เห็นความโกลาหลที่พวกเขา กำลังสร้างขึ้นและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเขา”

“พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของ ฉันนึกว่าเซิร์นมีผลกระทบกับนอกอวกาศมากกว่า และสัตว์ประหลาดเหล่านี้มาจากดาวเคราะห์ของพวกมารร้าย หรืออะไรอย่างนั้น”

“นรกอยู่ในส่วนลึกของโลก และพลังงานของแรงโน้มถ่วงได้เคลื่อนย้ายเกราะป้องกันที่เราวางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกสัตว์ประหลาดที่ติดเชื่อมาร ออกมาทำลายโลก”

ตอนที่พระองค์กำลังพูดอยู่ ฉันเห็นบางอย่างที่เหมือนแผ่นเกล็ดปลาโปร่งแสงขนาดใหญ่ อยู่เหนือพื้นที่ส่วนหนึ่งของโลก และถูกเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องเร่งความเร็วอนุภาคของเซิร์น

“แคลร์ จริงๆแล้ว มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้า น่าเศร้าเอามากๆ ที่เราต้องเห็นลูกหลานเหล่านี้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจ และคิดว่าจะเอาชนะเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือสามารถที่จะลอกเลียนแบบสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา และด้วยวิธีนี้ พวกเขาคิดว่าจะบรรลุผล

ในความเท่าเทียมกับเรา ส่วนใหญ่มันคือแค่ความภาคภูมิใจทางวิชาการ และกลุ่มคนชายหญิงที่โตเต่าบ้านโตของความป็นมืออาชีพ ต้องการที่จะนั่งบนจุดสูงสุดและประกาศความฉลาดหลักแหลมให้โลกรู้ – ว่าที่จริงแล้วพวกเขาเทียบเท่ากับเรา”

“มันมีความจริงที่เด่นชัดอยู่ข้อหนึ่งที่พวกเขาพลาดไป: แล้วใครเป็นคนสร้างเราขึ้นมา? ท่านเห็นไหม ท่านสามารถเล่นตัวต่อ(สสารพื้นฐาน)ที่เราให้ท่านได้ แต่ตัวต่อพวกนี้อยู่ได้ด้วยความรักและพลังอำนาจของเรา ใช่แล้ว พวกเขามีหลักเกณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่หลากหลาย แต่เราก็คือคนสร้างพวกเขาขึ้นมา”

“ถ้าเราเอาตัวต่อ(สสารพื้นฐาน)ทั้งหลายออกไป ทั้งจักรวาลก็จะไม่เหลืออยู่และรวมถึงพวกเขาที่อยู่ในนั้นด้วย ทุกสิ่งจะเป็นแค่เพียงก้อนพลังงานเล็กๆที่ลอยอยู่บนความว่างเปล่า อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งนี้เป็นเป้าหมายของชาตาน: การใช้ความทะเยอทะยานของพวกเขามาทำลายพวกเขาเอง ตอนนี้องค์พวกเรามองไม่เห็น อย่างที่เราพูด เมื่อพวกเขาเริ่มก็สายเกินไปแล้ว แต่เราจะก้าวเข้ามา เพื่อจักรวาลจะไม่สูญสิ้นเหมือนลูกโป่งที่ถูกปล่อยลมออกหมด”

“เราปรารถนาที่จะมีมิตรภาพกับผู้คนบางคนที่มีจิตใจสูงส่งที่เราได้สร้างขึ้นมาและให้ลมหายใจแห่งชีวิตแก่พวกเขา แต่ไม่เลย มันจะทำลายอาชีพของเขา ดังนั้น แม้ว่าพวกเขาบางคนรู้ว่าพวกเขากำลังจะถูกเรียกไปสู่ขอบเขตความรู้วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงที่เหมือนกับพอนเทียส ไพเลต พวกเขาไม่ยอมเสี่ยงเอาอาชีพของเขาเข้าไปแลกกับการติดตามเสียงเรียกหาของเรา พอนเทียส ไพเลต รู้ดีกว่าการที่จะตรึงเรบนกางเขน แต่เขาก็ทำมันด้วยความกลัวว่าซีซาร์จะทำลายอาชีพของเขา เพราะการจลาจลที่เกิดขึ้นถ้าเขาไม่ทำ – และตอนนี้ให้ดูอนาคตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของเขาในนรก เขาได้รับการเตือนแล้ว พวกเขาได้รับการตักเตือนแล้ว แต่ค้นหาในตำแหน่งหน้าที่และชื่อเสียงได้ครอบงำพวกเขา ไม่มีอะไรนอกจากปาฏิหาริย์ที่จะหยุดพวกเขาได้”

“ฉะนั้น ตอนนี้เราได้เข้ามาใกล้สู่ความหายนะ โขียงแห่งนรกถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศโลกแล้ว และพวกมันรู้แต่การทำลายล้างและความเกลียดชังมนุษยชาติและทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้น ซึ่งพวกมันจะปรากฏตัวออกมาในสภาพที่ไม่มีใครนึกภาพออก – เพื่อให้ทำงานของมัน โดยผ่านน้ำมือมนุษย์ เพื่อทำลายล้างโลก พวกมันจะมีวิธีของพวกมัน แคลร์ เราได้ยอมมอบไว้ในมือของพวกมันแล้ว”

“แต่ พระผู้เป็นเจ้า แล้วบทสวดที่ว่า ‘โลกที่ไม่มีวันสูญสิ้น’ ละ?”

“โอ้ โลกนี้จะถูกล้างผลาญ แต่มันจะไม่ถึงขั้นสิ้นสุด เราจะนำฤดูใบไม้ผลิครั้งใหม่มากับเรา ความสวยงามสดดงามที่สดชื่นของโลกนี้ที่ถูกสร้างขึ้น – เราจะฟื้นฟูทุกๆสิ่ง ผู้คนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเครื่องเร่งความเร็วอนุภาคของเซิร์นไม่ได้เป็นคนชั่วร้าย แค่ทะเยอทะยานมากและปราศจากปัญญาพื้นฐาน พวกเขามองข้ามรากฐานที่แท้จริงของชีวิต และไปตามหาทางออกในเป้าหมายทางวิชาการ เพื่อนำมาซึ่งชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของพวกเขา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงบอกพวกเขาขาดปัญญาพื้นฐาน เด็กน้อยที่ชาญฉลาดสามารถพิสูจน์ได้ง่ายๆว่าพวกเขากำลังเล่นกับไฟที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้”

“ดังนั้น สิ่งสำคัญคือโขียงแห่งนรกจะเริ่มดลใจผู้คนทุกระดับให้ทำสิ่งต่างๆ ที่จะจบลงด้วยความหายนะขั้นสูงสุด พวกมันจะนั่งอยู่บนไหล่ของผู้คนและแนะนำในสิ่งต่างๆ ที่ดูไร้เดียงสาพอสมควร แต่จะสร้างคลื่นแห่งการทำลายบนโลกทั้งใบ ผ่านระบบนิเวศน์ทั้งหมด ผ่านจิตใจของมนุษย์มากมาย เพื่อควบคุมแนวคิดและรูปธรรมของจิตวิทยาให้มากขึ้นและมากขึ้น เพื่อให้ไปถึงจุดจบที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกมัน และอีกครั้งหนึ่ง พวกเขาขาดเขาวงกตและปัญญาพื้นฐาน”

“การไม่เข้าใจในพระเจ้าและความมีศีลธรรม การไม่ได้รับการสอนสำหรับพื้นฐานชีวิตที่สมบูรณ์ พวกเขาไม่กลัวเกรงพระเจ้า ไม่เข้าใจว่าสิ่งต่างๆ มีความเป็นอมตะได้อย่างไร

พวกเขาได้โยนทั้งแนวคิดความศรัทธาและศาสนาทั้งหมด และความสำคัญของการมีศีลธรรมและการใช้ชีวิตแบบมีพระเจ้า ถ้าพวกเขาได้ตามหาความจริง และความจริงเท่านั้น พวกเขาจะพบว่ามันมีความเป็นรากฐานที่แท้จริงเพียงไร และจะต้องมีความเกรงขามที่เคารพพระเจ้าในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นตามระเบียบต่างๆ”

“เออละ เราอยากให้คุณเข้าใจ ที่รักของเรา ท่านจะเห็นการเร่งความเร็วของความชั่วร้ายตั้งแต่วันนี้ ไซแล้ว ความชั่วร้ายที่จะกัดมนุษย์ ทำให้ติดเชื่อ และทำลายล้าง มันจะเริ่มขึ้นอย่างช้าๆ แต่จะเพิ่มความรุนแรงในวันที่กำลังจะมาถึง”

### เซิร์น “เราคือพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น”

“เราไม่ใช่กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเลวร้าย ที่ท่านอาจถูกประหารได้ตอนปรากฏตัว ไม่เลย สำหรับคนที่อ่อนน้อม เรานอ่อนน้อม สำหรับคนที่บอบบาง เรานุ่มนวล สำหรับคนที่ยำเกรง เราโอบกอดด้วยอ้อมแขนที่เปิดรับ แต่สำหรับพวกที่ฉุนเฉียวและโหดร้าย เราดูร้ายและคุ้มกัน สำหรับพวกที่หลอกลวง เราจะจับเขาในการยุยงของเขาเอง สำหรับคนที่ชั่วร้าย เราจะดวงดาบรอพวกเขา”

“ด้วยวิธีนี้ เราปกป้องเจ้าสาวของเราและให้สิ่งที่แต่ละคนควรจะได้รับ เราได้ทำงานหนักและปรารถนาที่จะนำพาคณิกนี้ไปสู่การสำนึกบาป แม้กระทั่งในตอนนี้ เราได้สั่งแดงให้พวกเขาเห็นถึงวิทยาศาสตร์ของการสร้างสรรค์สิ่งของเราเพื่อทำให้พวกเขาเข้าใจ แต่พวกเขาก็ยังยืนกรานในความไม่เชื่อที่ดื้อรั้น เพื่อสนองหน้าที่การงานในสังคมวิทยาศาสตร์ และการเยาะเย้ยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มาพร้อมกับการประกาศนามของเรา”

“และตอนนี้เราอยู่บนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของประวัติศาสตร์ และเราต้องต่อสู้กับพวกที่เสแสร้งว่าตัวเองเป็นพระเจ้า แม้แต่ชาตาก็ปรารถนาจะขึ้นสู่บัลลังก์ พวกเขาปรารถนาที่จะเอาชนะเรา หรืออย่างน้อยที่สุด ทำให้ตัวเองเทียบเท่ากับเรา”

“เราจะพูดอะไรกับคนยุคนี้ได้? พวกที่เล่นกับตัวต่อ(สสารพื้นฐาน)ของการสร้างสรรค์สิ่ง ‘จงทำต่อไป! จงทำการทดสอบของท่านต่อไปจนกว่าท่านจะทำลายล้างสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจากทั้งหมด’ ไม่ เราจะปล่อยให้พวกเขาได้รับผลกระทบนั้น เพราะสำหรับพวกเขา เราจะบอกว่า ‘เราคือพระเจ้าและไม่มียอดอื่นอีก คิดหรือว่าเราจะไม่สามารถถอนลมหายใจจากร่างกายของท่านและทำให้ท่านกลับกลายเป็นฝุ่นผงได้?’ แต่ไม่เลย มันไม่ได้ทำให้พวกเขาเข้าใจอะไรเลย เพราะพวกเขามีติดบอดด้วยความทะเยอทะยานในการที่จะพิสูจน์ให้ทั้งโลกเห็นว่าพวกเขาคือพระเจ้า”

“เราจะไม่ทนกับพฤติกรรมที่มีเล่ห์เหลี่ยมซึ่งถูกดลใจโดยชาตนา เราจะลงโทษและดำเนินคนพวกนี้ เพื่อไม่ให้ทำลายล้างผืนแผ่นดินที่พวกเขายืนอยู่ เราไม่ใช่มนุษย์ที่จะถูกเยาะเย้ย เราไม่ได้หุนหวกและพูดไม่ได้เหมือนเทวรูปที่พวกเขาบูชา ไม่เลย เราคือผู้สร้างของพวกเขา ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ จะยอมรับกันหรือไม่ สิ่งที่พวกเขาพยายามทำ จะส่งผลทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่หลวงที่สุดที่โลกเคยรับรู้ แต่ละคนจะวิ่งไปหาแหล่งพักพิงส่วนลึกของตัวเอง แต่จะไม่มีประโยชน์อะไร มวลน้ำจะหาพวกเขาจนพบและพวกเขาจะไม่มีทางหนีรอด”

### ตอนนี้พวกเขาต้องล้มความหลงใหลที่มีต่อโลกนี้ไปเสีย

“ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินจะไม่ถูกจดจำเมื่อมันพังทลายลง จะมีแต่เพียงความทรงจำที่ขมขื่นของสิ่งที่สูญหายไปเท่านั้น จากนั้นพวกเขาจะเริ่มแสวงหาเราจากเศษอิฐเศษปูน พวกเขาจะตระหนักว่าความหลงใหลในโลกนี้เหลือไว้แต่เพียงความว่างเปล่าและความแร้นแค้นให้แก่พวกเขา และเมื่อพวกเขาเจอเรา เราจะโอบกอดพวกเขา ชโลมน้ำมันลงบนบาดแผลของพวกเขา และซบเลี้ยงพวกเขาด้วยความบริสุทธิ์”



“สิ่งที่เราอยากจะทำก็คือ ท่านไม่ต้องโศกเศร้ากับพวกคนที่เหลืออยู่ ไม่เลย มันเป็นชะตากรรมของพวกเขา เพราะว่าพวกเขาเลือกที่จะอยู่ในชั้นของความโดดเดี่ยวที่ซึ่งทุกสิ่งถูกจัดเตรียมด้วยมือของพวกเขาเอง ที่ซึ่งความสำเร็จเป็นเป้าหมายทั้งหมดของชีวิตพวกเขา ใช่แล้ว พวกเขาเลือกสิ่งนี้ และโลกก็เป็นอย่างที่เป็นอยู่ ทำให้พวกเขามืดบอดและเปลือยเปล่าต่อหน้าเรา และเรายอมให้สิ่งนี้ช่วยจิตวิญญาณพวกเขาให้รอด เพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้ นรกจะถูกเติมเต็ม พวกเขาไม่ใช่คนเลวร้าย แต่ไม่มีพระเจ้า และไม่ต้องการพระเจ้า นี่คือการกระทำด้วยความเมตตาของเรา ที่โลกของพวกเขาจะพบกับจุดจบ มันคือความรักของเราที่ยอมให้เกิดหายนะขึ้น ความเปลือยเปล่า\*หมดตัว เท่านั้นที่จะพาพวกเขามาหาเรา โหยหาความปลอบประโลมในความเป็นจริง”

“เห็นไหมว่าเมื่อคนสร้างบ้านไว้บนพื้นทราย เมื่อฝนตกลงมา น้ำก็ท่วมและพัดพาทุกอย่างไป จากนั้นคนก็ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างบ้านบนพื้นหิน และเราจะอยู่ตรงนั้นเพื่อสอนเขา ดังนั้น ท่านจะเห็นว่าสิ่งที่กำลังรออยู่และหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือการจัดเตรียมของเรา เพื่อนำพาลูกๆของเรากลับมาหาเราในจิตวิญญาณและความเป็นจริง”

“ใช่แล้ว มันรุนแรง ใช่แล้ว มันโหดร้าย มันดูเหมือนไม่ยุติธรรมเลย แต่สิ่งนี้จะไม่เกิดกับมนุษย์ ตอนที่เขากำลังยุ่งกับการหาประโยชน์จากประเทศในโลกที่สามที่แสนยากจนเพื่อซื้อรถให้กับลูกวัยรุ่นของเขา หรือสร้างบ้านที่หรูหรา ทุกสิ่งที่สำคัญสำหรับคนที่มั่งคั่งชนิดนี้คือผลการแข่งขัน และพวกเขาก็จะพบกับความเป็นจริงในผลการแข่งขันของประเทศอื่นๆ ประเทศที่มองท่านเป็นตัวอย่างในรูปแบบการใช้ชีวิต แต่พวกเขากลับตกเป็นเชลยที่สิ้นหวังในวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเยี่ยงทาส ในขณะที่ท่านกำลังเจริญก้าวหน้าต่อไป”

“มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้า น่าเศร้ามากๆ แคลร์ สิ่งที่ท่านไม่เห็นคือพวกเขาถูกหาผลประโยชน์ และเราไม่ได้สร้างเมล็ดพันธุ์ไว้ ซึ่งมีต้นทุนในตัวมัน สำหรับคนหวานหรือกรหรือ? แต่ตอนนี้คนที่โลกมากและโหดร้ายวางแผนที่จะบังคับให้คนจนซื้อเมล็ดพันธุ์จากพวกเขา เราจะปล่อยให้มันเลวร้ายลงไปได้อีกแค่ไหน? เราได้ยินเสียงร้องไห้ของคนจนอยู่ทุกวัน พวกเขาทุกข์ทรมานกับการขาดแคลนสิ่งจำเป็นทางการแพทย์ ในขณะที่ประเทศของท่าน สถาบันทางการแพทย์กำหนดชีวิตแม้แต่คนในระดับกลางและหาวิธีที่ใหม่กว่า ที่ดีกว่า เพื่อควบคุมให้ได้มากกว่า เพื่อผลกำไรที่มากกว่า เพื่อความรุ่งเรืองที่ได้มาจากความสูญเสียของผู้บริสุทธิ์”

“โอ้ มันเสื่อมทรามมากเกินกว่าเหตุผลทั้งปวง เหตุใดพระบิดาของเราจึงยอมให้มันดำเนินต่อไป แม้แต่เพียงนาทีเดียว? เราพยายามจะทำให้หัวใจของมนุษย์หันมา แต่ความกระหายในความเป็นหนึ่งและความหรูหราในโลกนี้ ทำให้พวกเขาตามออกไปกับการใช้ชีวิตอย่างไม่เที่ยงธรรม”

“โดยปกติแล้วเราจะไม่พูดเรื่องนี้กับท่าน แต่เราอยากให้ท่านเข้าใจ – การทุจริตในแง่มุมต่างๆที่เราต้องทนมองมันทุกวัน มันช่างท่วมท้นรุนแรงมากพร้อมกับเสียงเรียกร้องขอความยุติธรรม และสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพวกสถาปนิกทางอาชญากรรมวัฒนธรรมมองไม่เห็นว่ามันกำลังทำลายความเป็นพื้นฐานจริงๆของชีวิตตัวเองด้วยการรีดไถทุกบาททุกสตางค์จากคนยากจน”

“ใช่แล้ว นี่คือการแถมเดียวเท่านั้น แต่มันก่อให้เกิดความไม่สงบ ความเกลียดชัง และความสิ้นหวัง มันมีเหตุผลที่พวกมุสลิมมีความปีติยินดีต่อการทุกข์ทรมาน: มันเป็นโอกาสเดียวของพวกเขาที่จะมีความสุขบนความสิ้นหวังในโลกที่เสื่อมทรามและยุ่งยาก การมีชีวิตอยู่เพื่อเหตุผลบางอย่างจะช่วยบดบังความเจ็บปวดจากความต้องการ และฟื้นฟูความรู้สึกมีศักดิ์ศรีของคนเมื่อไม่เหลืออะไรให้เขา นอกจากการตายอย่างมีเกียรติ ดังนั้น ชาตานจึงให้โอกาสมนุษย์ในการไถ่บาปตัวเองและอยู่บนสวรรค์ได้พร้อมกับทุกสิ่งที่เขาไม่สามารถมีตอนอยู่บนโลกเนื่องจากความอยุติธรรม มันเป็นเรื่องไม่ควรร

หรือที่พวกเขาจะเกลียดนายธนาคารและผู้นำของโลกที่หาประโยชน์จากคนจน – ซึ่งหลายคนเป็นคนยิว?”

“ยังมีอีกความรู้สึกหนึ่งของความสำเร็จก็คือ: ทำลายเจ้าตัวโสเภณีเสีย สิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการมีเกียรติด้วย ท่านเห็นไหมล่ะ? ปัญหาที่มีความซับซ้อนอย่างสิ้นหวัง แต่ตอนที่เรากลับมาปกครองและครองราชย์ เหล็กเส้นนั้นจะทำให้พวกข้าขโมยและใส่ร้ายป้ายสีกระทั่งมนุษย์ผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดหลังหักลง”

“ความยุติธรรมและศักดิ์ศรีจะต้องมีไว้สำหรับผู้ที่แสวงหามัน โอกาสที่จะได้อยู่อย่างมีเกียรติพร้อมกับอาชีพที่แท้จริง และการศึกษาที่จำเป็นจะต้องมีพร้อมสำหรับทุกคน แต่จะไม่มีใครที่จะเจริญก้าวหน้าได้โดยไม่มีพระเจ้า ในตอนแรกเริ่ม ไม่มีใครจะตั้งครุฑให้กำเนิดชีวิตได้โดยไม่มีพระเจ้า โดยไม่มีการอุทิศตนอย่างแท้จริงและความปรารถนาที่จะรับใช้เรา ทุกคนจะเห็นความจำเป็นที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในพระเจ้า เว้นแต่พวกนั้นที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี”

### จุดจบของอเมริกา

พระองค์เริ่มด้วยการพูดว่า “จุดจบของอเมริกา ทั้งจิตวิญญาณและร่างกาย”

“ท่านรู้ดีว่ามีการแสดงอะไรอยู่บนเปลือกนอก: การสำแดงแสนยานุภาพ การชักข้อมเกลี้ยวโลกเหนือ ทุกอย่างเหล่านี้เป็นแค่การแสดงเท่านั้น”

“ผู้ที่คนเรียกเขาว่าเป็นประธานาธิบดีของพวกท่าน ผู้ที่ลักลอบและเจ้าเล่ห์เพทุบาย ผู้ที่ได้ตำแหน่งด้วยการหลอกลวง กำลังเล่นละครตามวอลซนอยู่ และเมื่อการทำลายล้างมาถึง มันจะได้ดูน่าเชื่อถือและชอบด้วยกฎหมาย – เมื่อความเป็นจริงไม่ได้มีมากไปกว่าการแสดงผิวเผินเพื่อปิดบังการทำลายล้างอธิปไตยของทุกประเทศ เพื่อให้มันครองโลกได้แต่ผู้เดียว เขาได้ทำผลงานขึ้นโบว์แดงในการทำลายล้างพวกท่านเรียบร้อยแล้ว อเมริกา สิ่งนี้คือสิ่งที่เรายอมให้เกิดขึ้น – เพราะพวกท่าน(อเมริกา)ได้เล่นบทโสเภณีและหลับนอนกับผู้คนที่ผ่านมา – ในขณะที่เรา สามียของท่าน ต้องยืนอยู่ข้างๆตอนที่แต่ละคนผลัดกันขึ้นเตียงของเรา”

และในตอนนี่เราจะพูดอะไรได้?...’เขาสืบเขาที่ท่านเห็นและสัตว์ร้ายนั้น จะพากันเกลียดชังหญิงแพศยานั้น พวกมันจะทำให้นางร่างเปล่าและเปลือยกาย และจะกินเนื้อของนาง และเอาไฟเผานาง เพราะว่าพระเจ้าทรงบันดาลใจพวกมันให้ทำตามพระดำริของพระองค์ โดยทรงทำให้พวกมันมีความเห็นอย่างเดียวกันในการมอบอาณาจักรให้แก่สัตว์ร้าย จนกว่าจะสำเร็จตามพระวณะของพระเจ้า...’ วิวรณ์ 17:16

“นั่นคือสิ่งที่เราพูดไว้อย่างแท้จริง”

“ถึงกระนั้นก็ตาม เรายังคงอยู่กับท่าน แม้จะเหมือนกับโสเภณีรอให้โกเมอร์เสร็จจากการขายประเวณีและเบือนหน้ากับซุ้รัก (คู่รักที่ปกปิดไม่ให้ใครรู้) ใช่แล้ว มันเป็นเรื่องจริง เรายังคงอยู่ตรงนี้อเมริกา และเมื่อท่านแสวงหาเราด้วยหัวใจทั้งหมด ท่านจะพบเราและพร้อมที่จะทำให้ท่านยอมรับในตัวเรา พระเจ้าของท่านทรงตรัสไว้เช่นนั้น”

“ดังนั้น ในความรุนแรงของการบาดเจ็บของท่าน ให้หันมาหาเราและเราจะให้การปลอบโยนแก่ท่าน เราจะล้างและรักษาบาดแผลรอยใหม่ของท่าน เราจะแต่งตัวให้ท่านด้วยผ้าลินินที่สะอาด เราจะนำทางท่านไปในทางที่ถูกต้องและบูรณะเคหสถานที่ถูกทำลายของท่านกลับคืนมา ใช่แล้ว ท่านจะฟื้นตัว ท่านจะเปี่ยมด้วยความศรัทธาในตัวเราอีกครั้ง”

“เราไม่ได้พูดกับพวกที่บูชาเทพเจ้าบาอัลผู้นำรังเกียจ ผู้ที่เมืองหลวงของท่านถูกสร้างขึ้นมาจากเขา – ไม่เลย เราไม่ได้พูดกับพวกท่าน เพราะพวกท่านจะถูกทำลายอย่าง

ยอຍยับแม่ในเมืองใต้ดินของพวกท่าน พวกที่รู้สึกปลอดภัยในโลงศพของตัวเอง เราไม่คำนึงถึงพวกท่านอีกต่อไป พวกท่านจะไม่ได้อยู่ในวิถีทางของเราอีกต่อไป”

“เราพูดกับหัวใจของอเมริกาที่ยังรักษาวินัยที่เร้าใจให้ต่อไป พวกที่ปฏิเสธที่จะนอนกับชาวต่างชาติ พวกที่ไม่สามารถเอาชนะคนที่โลกมาก และเป็นคนที่ปกครองและมีอำนาจเหนือคนที่เสียดิ้นและโดนหลอกง่าย และต้องการอยู่อย่างสงบสุข เราอยู่กับพวกท่าน”

“จงเดินต่อไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญ ตัวเราเองจะอยู่กับท่านและในตอนจบแผนการ(ชั่วร้าย)ที่ได้เตรียมไว้สำหรับท่านจะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง และท่านจะได้พ้นจากเก้าอี้ถ่านอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือโลกและให้เป็นที่สอดคล้องกับอาณาจักรของเราเมื่อมันมาถึง เพื่อปลดปล่อยมนุษย์ทุกคนจากผู้กดขี่”

“สันติสุขจากเราจะอยู่กับท่าน บรรดาลูกหลานชายหญิงของอเมริกา ผู้ซึ่งมีทัศนคติแห่งความชอบธรรม ท่านต้องเผชิญกับพายุแห่งการทำลายล้าง แต่เราจะฟื้นฟูและมีความยินดีในพวกท่านอีกครั้ง เมื่อประเทศของท่านกลับมาหาเรา ประเทศที่อยู่ภายใต้พระเจ้าและทศวรรษที่ผ่านไปกับพวกท่าน พระเจ้าผู้รักท่าน และประทานความงดงามที่ยิ่งใหญ่ให้กับแผ่นดินของท่าน และพระเจ้าผู้ที่จะฟื้นฟูท่านอย่างแน่นอน”

“จงยึดมั่นในถ้อยคำเหล่านี้ไว้ เพราะมันเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและความจริง”

### การจัดเตรียมและการแนะนำสำหรับคนที่เหลืออยู่

พระองค์ทรงเริ่มด้วยการตรัสว่า:

“คืนนี้เราอยากจะทำกับท่านเรื่องการเจริญเติบโตด้านจิตวิญญาณ หลายอย่างที่เราร่วมทำกับท่าน ทั้งหมดนั้นมันเกี่ยวกับการเจริญเติบโตด้านจิตวิญญาณ: เติบโตสูงขึ้น ได้รับการเติมเต็ม มันคงมากขึ้น มีความรู้เพียงพอ และพร้อมสำหรับทุกสิ่ง เพราะความเป็นจริงของท่านอยู่ในมิติแห่งจิตวิญญาณกับเรา ไม่ใช่มิติทางโลกซึ่งจะพบกับความอลหม่านในเร็ววัน”

“ไม่ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ผู้คนยังคงวางแผนราวกับว่าชีวิตนี้จะยังยืนไปตลอดกาล อย่างที่มันเป็นอยู่ขณะนี้ นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเขาจะโดนทำให้มืดบอดโดยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น สิ่งที่เราต้องการสำหรับเธอแคลร์ คือให้เธอทิ้ง(ข้อความบันทึก)ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่จะยกผู้คนเหล่านี้ให้ออกจากมิติแห่งความอลหม่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเท่านั้นที่สามารถทำได้กับจิตวิญญาณ”

“ท่านเห็นไหมว่าเซิร์น พวกมนุษย์โคลน และพวกชนชั้นปกครองจะทำผิดพลาดอย่างมหันต์หลายอย่าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อที่ซ่อนตัวของพวกเขาซึ่งอยู่ท่ามกลางขอบหินของโลก มวลน้ำและแม็กมาจะโถมใส่พวกเขาซึ่งจะส่งผลที่น่าสลดใจ พวกเขาจะร้องป้อยโสกับคนที่สร้างพื้นที่นี้ขึ้นมา ‘ผมคิดว่าคุณบอกว่าสิ่งนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นไม่ใช่หรือ!!!’ แต่ทุกสิ่งจะเปล่าประโยชน์ เว้นแต่จะถูกกลืนกินลงไป ในนรกเท่านั้น นี่คือนิวฮาวนที่พวกเขาควรจะได้รับประทานอย่างยุติธรรม ดังนั้น เราขอแนะนำว่าอย่าไปมีอะไรเกี่ยวข้องกับฐานใต้ดินพวกนี้ เพราะมันไม่ปลอดภัย”

“แต่เราจะจัดเตรียมที่หลบภัยในพื้นที่กันดาร พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำ ถ้าธรรมชาติและอาหารที่พอเพียง เหมือนกับตอนทูตสวรรค์จัดเตรียมกระยาทิพย์ในทะเลทราย แล้วเราจะให้การบำรุงเลี้ยงที่พอเพียง”

ฉันจะพักเบรกไว้ตรงนี้ – สิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจ! ที่ว่าทูตสวรรค์ช่วยแจกจ่ายกระยาทิพย์ในทะเลทราย ประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆ

“ที่จัดเก็บอาหารหลายแห่งจะไม่มีวันหมด อุปกรณ์รักษาพยาบาลและการรักษาเยี่ยวยา จะโดนรักษาไว้ด้วยพลังเหนือธรรมชาติของเรา ผู้คนมากมายจะเข้าสู่พันธกิจแห่งการรักษาเยี่ยวยาแบบเต็มเวลา คอยรับใช้พวกที่ป่วยและไม่แข็งแรง ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและให้ความปลอดภัยแก่พวกที่ล้มลงเพราะความกลัว พวกที่ใกล้ตาย แม้บางคนจะได้รับการนำพาไปสู่อาณาจักรของเราในช่วงสุดท้ายของชีวิต”

“เรามีสิ่งที่แสนยอดเยี่ยมซึ่งถูกวางแผนไว้สำหรับช่วงเวลาที่นำกลัสนี้ กำแพงมากมาย จะล้มทับพวกศัตรูเพราะการสวดอธิษฐาน เราจะเคลื่อนย้ายสวรรค์และโลกอย่างแท้จริง และเหนือธรรมชาติเพื่อปกป้องคนบริสุทธิ์ บางคนอาจถูกฆ่าตาย บางคนอาจมีชีวิตรอด แต่ทุกคนจะได้รับการปกป้องนั้น เราจะไม่ทอดทิ้งพวกเขาให้เป็นไปตามความต้องการของศัตรู ใช่แล้วความทรمانที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้จะได้รับการเป็นพยาน รวมทั้งความรุ่งโรจน์และชัยชนะแห่งศรัทธาที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้เช่นกัน จะมีหลายคนที่ถูกส่งมาจากสวรรค์เพื่อการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและช่วยเหลือ ทูตสวรรค์ของเราจะทำได้ด้วยความเต็มใจอย่างที่สุดเพื่อสวัสดิภาพของคนที่เหลืออยู่ ซึ่งเรากำบังจากความโกรธเกรี้ยวแบบเต็มกำลังของเรา”

“จงตั้งใจฟังคำแนะนำที่เราบอกกับท่าน การสวดอธิษฐานจะเป็นอาวุธที่เยี่ยมยอดที่สุด และเราจะสอนท่านว่าจะต้องสวดอธิษฐานอย่างไร – มันจะไหลออกมาจากภายในตัวท่านโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลย พระพรของเราจะอยู่ท่ามกลางพวกท่านอย่างมากมาย การสวดอธิษฐานจะเพิ่มพูนจากภายในและท่วมทับท่านในช่วงเวลาแห่งความหวาดกลัวและอันตราย และท่านจะถูกนำไปซ่อนไว้อย่างปลอดภัยและมีความสุขจากเราอีกด้วย”

“หลายคนจะทรยศหักหลังซึ่งกันและกัน และมีเพียงการหยั่งรู้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราเท่านั้นที่จะเตือนท่านว่าใครที่ไว้ใจไม่ได้ ถ้าท่านตัดสินใจโดยใช้มาตรฐานภายนอก จากคำพูด จากลักษณะภายนอก จากการกระทำ ถ้าท่านตัดสินใจด้วยมาตรฐานธรรมดาของมนุษย์ ท่านจะถูกหลอกลวง ท่านจะต้องฟังเราเพื่อตรวจหาจิตวิญญาณที่อ่อนแอหรือที่ถูกส่งมาให้ตามหาท่าน”

“เราอยากจะทำอีกครั้งที่ สิ่งนี้มีไว้สำหรับคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่ถูกรับพาด่วนกลับขึ้นสู่สวรรค์ มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะพิมพ์สิ่งนี้ออกมาแล้วเก็บไว้ในที่ที่หาได้ง่าย”

“ดังเช่นวันวานที่ผ่านไป เมื่อเราปกป้องคนของเราแบบเหนือธรรมชาติ เราก็จะปกป้องพวกที่ต้องเหลืออยู่ข้างหลังด้วยเช่นกัน จะมีหนึ่งในนั้นที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำ ไม่ว่าจะ เป็นชายหรือหญิง เราจะให้ความรู้และปัญญาที่เหนือธรรมชาติแก่เขา จงปกป้องบุคคลนี้ที่เป็นคนสำคัญต่อการกิจของท่าน อายายอมให้พวกมารสร้างความแตกแยก ความเข้าใจผิด การขบขันนินทาและความริษยา ให้ระวังตัวจากพิษสงเหล่านี้ที่พวกมันจะใช้แบ่งแยกและทำให้พวกท่านแยกย้ายกระจัดกระจายกันออกไป ถ้าอยู่รวมกันแล้วท่านจะรอด แต่ถ้าแยกออกจากกัน ท่านจะต้องพบกับภัยอันตรายมากมายโดยไม่มีใครคอยหนุนหลังท่าน อย่าปล่อยให้พวกมันแบ่งแยกและเอาชนะ จงเฉลียวฉลาดให้มากกว่าพวกศัตรู จงเดินอยู่ในความเชื่อเพื่อเพื่อแผ่และความอ่อนน้อมถ่อมตนและท่านจะไม่เจอกับปัญหา”

“ถ้าเดินอยู่ในความมีทีลฐิ ความเห็นแก่ตัว ความระแวงสงสัย และความพยายาม มันจะหมายถึงวาระสุดท้ายของท่าน”

“จะมีการทดสอบมากมายท่ามกลางกลุ่มคนต่างๆ แบบทดสอบมากมาย การตัดสินใจที่เจ็บปวด การตัดสินใจระหว่างความเป็นและความตาย เราจะให้ความสงบสุขแก่ท่านเมื่อต้องพบกับการตัดสินใจที่ยากที่สุด จงใช้การจับฉลากเพื่อช่วยให้ท่านพิจารณาแผนดำเนินการ”

นอกจากนี้ การจับฉลากเป็นสิ่งที่พวกเขานำมาใช้ – การจับฉลากกึ่งฟางหรือกึ่งไม้หรืออะไรบางอย่าง อย่างเช่นเรื่องของโจนาห์ ตอนที่เขาอยู่บนเรือและค้นหาคำตอบว่าเหตุใดพระเจ้าจึงต่อต้านพวกเขาด้วยพายุ และแน่นอนในการเลือกลูกศิษย์ที่จะมาแทนจูดาส พวกเขา ก็ใช้การจับฉลากเช่นกัน

“เราจะอยู่กับท่านเหมือนกับตอนที่เรายู่กับอิสราเอลในทะเลทราย เราจะให้สัญญาแก่ความรักของเรา สัญญาบอกถึงอันตราย สัญญาบอกเมื่อท่านเดินผิดทาง สัญญาบอกเมื่อท่านเดินไปถูกทางแล้ว..จงให้ความใส่ใจ ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดในสัญญาที่เราส่งไปให้ท่าน”

ท่านรู้ไหม ตอนที่ฉันคิดเรื่องสัญญา ฉันมักจะคิดถึงหินที่เป็นรูปหัวใจที่มีพระพักตร์ของพระเยซูในเปลือกไม้ ฉันก็ 모르หรือกนะ – มันอาจจะเป็นอย่างอื่นที่ต่างออกไป แต่ถ้าทุกคนคอยมองหาสัญญา พวกเขา ก็จะเห็นมันเอง

“หากท่านสงสัยว่าท่านกำลังตัดสินใจผิดพลาด จงหยุดและสวดอธิษฐานให้ถึงที่สุด ให้รอเรามากกว่าที่จะเดินเข้าไปสู่กับดัก จะมีเวลาสำหรับให้ดำเนินการและเวลาสำหรับการรอคอย เวลาในการรอคอยคือการทดสอบจะยากเย็นที่สุด ให้หมั่นสวดอธิษฐานอยู่เสมอ ถวายการนมัสการและขอบพระคุณเราสำหรับทุกช่วงเวลาปลอดภัยในการเดินทางของท่าน สำหรับทุกการจัดเตรียม สำหรับทุกครั้งที่ท่านหลบเลี่ยงศัตรูได้ ให้ใช้ชื่อของเราเป็นอาวุธในการทำสงคราม”

เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับพวกภูตผีที่ครอบครอง พวกภูตผีที่มีอำนาจ พวกภูตผีที่ครอบงำพิภพในยุคมีดนี้ ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรค์สถาน เอเฟซัส 6:12

“ตอนนี้เราอยากให้คุณจำไว้ว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะตกลงสู่ความไม่เชื่อ ความไม่ไว้วางใจ ความสงสัย ความหวาดกลัว สิ่งเหล่านี้คืออาวุธที่ศัตรูใช้ในการต่อสู้กับท่าน – การที่ได้รับการเตือนล่วงหน้าหมายถึงการได้รับอาวุธป้องกันล่วงหน้า”

“ที่รักของเรา ขอให้ท่านยึดมั่นในคำแนะนำของเราไว้ เพราะในคำเหล่านั้นจะชี้เป็นชี้ตายได้ จงอย่ากลัวในสิ่งที่คนทำกับร่างกายของท่าน เว้นแต่จิตวิญญาณอันเป็นนิรันดร์ของท่านเท่านั้น อย่าประนีประนอมเพื่อประโยชน์ของร่างกายท่าน ลูกๆของท่าน ภรรยาของท่าน หรือเพื่อเหตุผลอื่นใดๆเลย เราจะอยู่กับท่านเพื่อปกป้องท่านจากความชั่วร้าย จงหมั่นสวดอธิษฐานบ่อยๆ ‘ขอให้พระองค์ได้โปรดทรงช่วยปกป้องเราจากความชั่วร้ายด้วยเถิด’ ให้สวดแบบนี้บ่อยๆ – มันคือการสวดอธิษฐานที่แสนจะทรงพลัง”

### ยอมรับการให้อภัยจากพระเจ้า

“ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น? ผู้คนของเรา ทำไมท่านถึงยอมรับการให้อภัยจากเราไม่ได้? เหตุใดท่านจึงเชื่อในคำโกหกที่คอยประณามท่านจากปากที่ขอบพูดเท็จของศัตรู? ก็ครั้งที่เราต้องขอให้คุณเชื่อ แค่เชื่อและท่านก็จะได้รับ? ก็ครั้งที่เราต้องตายบนกางเขนอีกครั้งเพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าบาปของท่านได้รับการชำระล้างไปแล้ว?”

“พวกท่านหลายคนกำลังนอนอยู่บนเตียงแห่งการประณาม จากเวลาที่ท่านตื่นขึ้นและรู้สึกตัวไปจนถึงเวลาที่ท่านล้มตัวลงนอน บาปของท่านดึงท่านให้ต่ำลง ท่านได้ขอให้มีการอภัย แต่ท่านไม่เชื่อว่าท่านได้รับมันแล้ว ถ้าจะพูดให้ถูก ท่านเชื่อในคำโกหกของพวกชั่วร้ายที่โจมตีท่านด้วยการพูดเท็จ”

“ที่รักของเรา จงจับความคิดทุกความคิดไว้ ทุกๆความคิด อย่าปล่อยให้มันผ่านเข้าไปในหัวใจของท่านหรือที่ภายในของท่าน อย่าหลงกับคำโกหกที่ต่อต้านเหล่านี้ เราจะบอกท่านว่าท่านจะต้องทำอะไร ให้ลองดูเด็กตัวน้อยๆสิ เขารอจนกว่าแม่ของเขาจะออกไปจากห้องครัว และเลื่อนเก้าอี้มาที่เคาน์เตอร์ ยันไปตามทางสู่เคาน์เตอร์ และเปิดกล่องใส่คุกกี้...ตลอดเวลาเขาจะคอยมองแต่ประตู”

“เขารู้ว่าเขาไม่ควรหยิบคูกี้...ด้วยเหตุผลบางประการ เขารู้สึกได้อย่างนั้นจริงๆ ดังนั้น เขาก็เลยรอกจนกว่าแม่ของเขาจะไม่มอง ก่อนที่เขาจะจุ่มจุ่มกลองคูกี้ขึ้น เขาค่อยๆ หยิบคูกี้ก็ออกมาเติมกำมือไว้ในกระเป๋าทิ้งไว้ปิดฝาภาชนะคูกี้ ปีนลงจาก เก้าอี้แล้วเลื่อนมันมาไว้ที่โต๊ะ และวิ่งออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วพร้อมกับคูกี้เพื่อไม่ให้แม่ของเขาจับได้ จากนั้นตอนที่เขากินคูกี้ที่ละอัน เขาก็เริ่มคิดว่าเขาเพิ่งทำอะไรผิดไป มันแสนจะอร่อยแต่เขาก็รู้สึกแย่มาก เรากำลังทำงานอยู่กับจิตใต้สำนึกของเด็ก จนกว่าเขาพร้อมที่จะสำนึก เราจะทำมันให้ง่ายสำหรับเขา เขาได้เหลือเศษเล็กๆ ของ คูกี้ไว้บนเคาน์เตอร์ แม่ของเขาเห็นเศษพวกนั้นและพบเด็กน้อยอยู่ที่มุมสนามหญ้าหน้า ไปทางอื่น และใส่บางอย่างเข้าไปในปาก แม่ของเขาเดินไปหาเด็กน้อยและถามว่า ‘ลูก จำ ลูกได้เอาคูกี้ไปหรือเปล่า?’ เด็กน้อยเข็ดเศษช็อคโกแลตที่ละลายเปื้อนบนมือเล็กๆ ออก และมองไปที่แม่ของเขาด้วยอารมณ์ที่สับสน รู้สึกผิดที่ขโมยคูกี้แต่พอใจที่ได้กิน มันจนหมด เมื่อถูกจับได้คาหนังคาเขาจึงไม่รู้จะตอบอย่างไร ‘อืม....ผมขอโทษครับแม่ ผมเสียใจ’ จากนั้นในเวลาแห่งการสารภาพ ความสำนึกที่แท้จริงออกมาจากภายใน จิตใจของเขาและน้ำตาก็เอ่อท่วมนัยน์ตาเขา เขาเสียใจจริงๆ เขาทำในสิ่งที่ผิด เขารู้ว่า ได้ทำอะไรลงไป เขาสำนึกและขอการให้อภัย”

“เราเป็นพระเจ้าแบบไหนกันหรือ? ลูกๆของเรา? หรือเราควรที่จะจับแขนแล้วกระชาก เด็กน้อยขึ้นมา? แล้วลากเด็กน้อยเข้าบ้านและข่มขู่ให้ฟกช้ำดำเขียว? หรือเราควรจะ ปลอ่ยเด็กน้อยไว้สักพัก เพื่อให้คิดได้แล้วค่อยคุยกับเขาว่า ‘รู้ไหมว่าทำอะไรลงไป?’ มัน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่แล้วควรจะทำอย่างไร?’ ผมขอโทษครับ (น้ำตาหยดเล็กๆก็ไหลออกมา จากตาของเด็กน้อย) ถึงตอนนี้เราควรพูดอะไรหรือ? ‘เรายกโทษให้ ไปเถอะแล้วอย่าทำ บาปอีก’

“หลังจากที่ได้สนุกแล้วเด็กน้อยก็รู้สึกแย่มาก ถ้าเด็กน้อยพอจะมองเห็น มันมีมารอยู่ที่บน ใหญ่ของเขา คอยบอกเขาว่า ‘แกมันชั่ว – แกเอาคูกี้ไป’ เมื่อเด็กน้อยนอนพัก เสียง ของมารก็ยิ่งมากขึ้น ‘แกมันเป็นเด็กที่น่ารังเกียจ แกขโมยของจากแม่’ จากนั้น เมื่อทุกๆ คนมายังโต๊ะทานข้าว ‘แกควรจะไปเสีย แกไม่สมควรที่จะได้นั่งบนโต๊ะนี้’ เสียงนี้พูด เข้าไปซ้ำมาวันแล้ววันเล่า และในไม่ช้าเด็กน้อยก็รู้สึกแย่มากกับตัวเอง มันไม่มีความหวัง เหลืออยู่เลย จะพยายามเป็นคนดีไปทำไม? เขาได้ถูกตัดสินเสียแล้ว”

“นี่คือวิธีที่มารทำให้ท่านเสื่อมเสียศีลธรรม พวกท่านบางคนเคยใช้ชีวิตในวัยเด็กแบบนี้ มาแล้ว โดยที่พ่อแม่ของท่านคือเสียงของมาร พวกเขาเอาแต่ข่มขู่ท่านและบอกว่า ท่านเลวแค่ไหน พวกเขาไม่เคยยอมที่จะให้สิ่งที่ดีที่ท่านเคยทำผิดไว้ ทุกๆครั้งที่พวกเขา อารมณ์เสีย พวกเขาจะขุดคุ้ยเรื่องในอดีตและโจมตีท่าน”

“ท่านคิดว่าเราเป็นเหมือนพวกเขาหรือ? เราไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย เมื่อเราเห็นความ สำนึกผิดในใจท่าน เรากำลังจัดบาปของท่านไปให้หมดสิ้น และกระซิบว่า ‘มาเริ่มกันใหม่ อีกครั้งเถอะ เราต้องทำได้ดีกว่านี้แน่นอนในครั้งต่อไป’ เราจะรออย่างอดทนให้ท่านรู้ว่า ท่านทำอะไรลงไป ผลที่ตามมาคืออะไร จากนั้นเราจะกอดท่าน ลงมือทำร่วมกับท่าน จนกว่าท่านจะเอาชนะสิ่งล่อลวงพวกนั้นได้”

“ในทางตรงกันข้าม พวกมารจะเขียนตีท่านอย่างไรความปราชัยทุกวันทุกคืน ลูกๆของ เรา เมื่อไหร่ท่านถึงจะเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างเสียงของเรากับเสียงของมารจอม โทก? เมื่อไหร่ท่านถึงจะยอมรับเราด้วยถ้อยคำที่ว่า ‘เราอภัยให้ท่าน’ เมื่อไหร่ท่านจะ จับมือเราและลองเริ่มใหม่อีกครั้ง แทนที่จะวิ่งหนีไปทางอื่น? ท่านรู้ไหมว่าการประณาม นั้นก่อให้เกิดการประณามต่อเนื่องไปอีก? พวกมารโจมตีท่านเพราะพวกมันอยากให้ ท่านประณามซึ่งกันและกัน พวกมันต้องการให้ท่านหมดกำลังใจ จนท่านไม่อยากจะ ออกมาใช้พระพรของท่าน ท่านจะไม่เชื่อว่าเราสามารถจะใช้ท่านได้ ท่านจะไม่เชื่อว่า ท่านจะส่งผลอะไรต่ออาณาจักรของเรา หรือเชื่อว่าท่านได้ถูกช่วยให้รอดแล้วและกำลัง ไปสู่สวรรค์”

“แต่ความจริงคือ ท่านเป็นผู้ที่มีคุณค่า! พวกท่านแต่ละคนได้รับพระพรที่ล้ำค่า ซึ่งเราต้องการที่จะใช้มันเพื่อต่อสู้กับพวกศัตรูในเวลานี้ พวกท่านแต่ละคนได้รับประทานพลังอำนาจตอนที่ท่านสวดอธิษฐาน แต่ท่านไม่สามารถจะเข้าไปยังห้องพระโรงอย่างกล้าหาญได้ถ้าท่านยังรู้สึกแย่กับตัวเอง ท่านจะไม่มีทางออกมาลองไปสัมผัสดวงวิญญาณอื่นถ้าท่านยังรู้สึกว่าคุณไม่สะอาดและรู้สึกผิด และถ้าท่านกลัวพอให้พูดคุยกับพวกศัตรูว่า ‘มองไปที่บาปของตัวเองสิ มันไม่ใช่ธุระอะไรของเจ้าที่จะไปยุ่งกับพวกเขา พระเจ้าไม่สามารถใช้พวกแกได้หรอก’

“ความรู้สึกผิดและการประณามเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งที่ศัตรูใช้เพื่อทำให้คริสเตียนไร้สมรรถภาพ นี่คือนิสัยที่พวกมารถูกสอนมา ‘ถ้าพวกแกอยากทำให้พวกคริสเตียนร่วงลงมาและหยุดพวกมัน จงขุดคุ้ยบาปของพวกมันขึ้นมา’ และเป็นที่น่าเศร้า วิธีนี้มันใช้ได้จริงๆ! แต่การที่ได้รับการเตือนก่อนล่วงหน้า ถือว่าเป็นการติดอาวุธให้ล่วงหน้า ถ้าท่านรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกโจมตี ท่านสามารถที่จะมาต่อหน้าเรา สำนึกบาป และกลับเข้าไปสู่การสู้รบด้วยอาวุธครบมือ จะมีวิธีไหนที่ทำให้มนุษย์หมดความมั่นใจได้ดีไปกว่าที่ทำให้เขารู้สึกแย่กับตัวเอง? ท่านเห็นไหม? ท่านเป็นเหยื่อของสงครามจิตวิทยา ถ้าท่านเชื่อในคำโกหกว่าบาปของท่านจะไม่ได้รับการให้อภัย”

“ประชาชนของเรา ได้เวลาที่จะโตขึ้นแล้ว พวกท่านจะต้องเข้าสู่การสู้รบด้วยความไว้วางใจในความรักและการให้อภัยของของเรา มันไม่เหลือเวลาสำหรับความศรัทธาที่ลิ่งเลออีกต่อไปแล้ว พวกท่านได้สละเป็นหนึ่งเดียวกับเราแล้ว ท่านรู้ว่าธรรมชาติของเราคือความรักและการให้อภัย พร้อมยื่นมือให้ความช่วยเหลือ ท่านเคยอยู่กับเรา และจะอยู่กับเรา ท่านรู้จักเรา และท่านควรมีความมั่นใจที่จะทำตามถ้อยคำของเรา จงสู้ด้วยการต่อสู้ที่ตรงตาม และจับความคิดทุกความคิดไว้ภายใต้การควบคุม”

“จะมีอีกเหตุผลหนึ่งที่มีความใกล้เคียงกับเราเป็นสิ่งที่พวกมารทั้งหลายต่อต้าน พวกมันรู้ว่าถ้าท่านถูกชักนำให้เข้าใกล้เราด้วยความนุ่มนวลและความรัก ท่านจะถูกชำระล้างจนสะอาดด้วยการอภัยจากเรา ท่านจะเดินไปอย่างมีกำลังใจ ได้รับการเพิ่มพลัง และพร้อมที่จะรักคนอื่นเหมือนกับที่เรารักท่าน”

“แต่ถ้าท่านไม่เคยประสบความสำเร็จในการใกล้เคียงกับเรา ท่านมีแนวโน้มจะคิดว่าเราเกรี้ยวกราดและชอบตำหนิ แล้วนี่ก็ย้อนไปถึงประสบการณ์ในวัยเด็กและตอนที่อยู่ในโรงเรียน ตอนที่ท่านถูกลงโทษอย่างไม่เห็นผล ท่านถูกตัดสินว่าผิดและถูกกักขังไว้ในทางจิตใจ เมื่อพวกมารกล่าวโทษท่านวันแล้ววันเล่า และท่านไม่มีเวลาใกล้เคียงเราอย่างแท้จริง ซึ่งเราจะกอดท่าน ให้อภัยท่าน และช่วยให้ท่านได้เริ่มใหม่อีกครั้ง ท่านแบกก้อนเมฆไว้เหนือหัวอย่างถาวรที่เขียนว่า ‘มีความผิด’ ”

“และสุดท้าย ท่านจะต้องเชื่อในการให้อภัยของเรา จงเชื่อว่าเราได้ทนทุกข์ทรมานและตายบนกางเขนเพื่อท่าน จงเชื่อว่าถึงแม้บาปของท่านจะแดงสดดั่งโลหิต แต่เราจะล้างมันออกให้ขาวดั่งหิมะ เราไม่ได้ยกโทษให้เดวิดที่เป็นฆาตกรและเป็นผู้ทำผิดประเวณีหรือ? เราไม่ได้ยกโทษให้พวกฟาริสีและทหารโรมันหรือ..? ‘พระบิดาเจ้าข้า โปรดทรงยกโทษให้แกพวกเขา เพราะพวกเขาไม่รู้ตัวว่าทำอะไรอยู่’

“แล้วถ้าเรายกโทษให้พวกเขาได้ แล้วทำไมท่านจะไม่สามารถยอมรับการให้อภัยจากเราได้?”

“จริงๆแล้ว ท่านกำลังฟังพวกมารที่ทำลายท่านด้วยการประณาม ตอนนี้มันควรจะเป็นที่ชัดเจนสำหรับท่านว่า การประณามเป็นวิธีทางของพวกมาร การทำให้สำนึกเป็นวิธีทางของเรา เมื่อเราทำให้ท่านสำนึก ท่านจะรู้สึกถึงความอ่อนหวานและรู้สึกเสียใจที่ทำให้เราไม่พอใจ พร้อมกับความปรารถนาที่จะไม่ทำมันอีก และในเวลานั้นเราจะอยู่กับท่านให้กำลังใจท่านให้เรียกหาเราเพื่อเป็นกำลังใจในอนาคต”

“เมื่อศัตรูประณามท่าน มันเป็นการทำให้ท่านเชื่อว่าท่านเลวและไร้ค่าแค่ไหน ว่าท่านแย่มากและไม่มีทางที่พระเจ้าจะเรียกใช้ท่านได้ ท่านเป็นคนสิ้นหวังและใช้อะไรไม่ได้เลย พร้อมกับความอับอายมากมาย และความปรารถนาที่จะวิ่งหนีเราไป แทนที่จะวิ่งมาหาเรา เมื่อท่านถูกทำให้เชื่อว่าจะต้องวิ่งหนีเราไป วงเกลียวจะหมุนลงไปสู่ความสิ้นหวังอย่างรวดเร็ว”

“จงจำคำเราไว้ เมื่อท่านรู้สึกอย่างนั้น มันหมายถึงท่านกำลังรู้สึกกับสิ่งที่เอามาทับไว้บนตัวท่านจากพวกที่รับใช้ซาตาน”

“ตอนนี้เราได้อ่านบทเรียนท่านว่าจะรับรู้การทำให้สำนึกที่นุ่มนวลของเราได้อย่างไร เพื่อที่จะสามารถออกมาจากกับดักที่ซาตานวางไว้ เพื่อดึงท่านลงสู่ความอับยศและทำลายความเป็นคริสเตียนของท่านอย่างถาวร จงจำมันไว้ในใจ ที่รักของเรา จำมันไว้ในใจและปฏิเสธความรู้สึกผิดที่เป็นของซาตานและพวกที่รับใช้มัน”

“ตอนนี้เราขออวยพรท่านด้วยความรู้สึกอ่อนหวานจากความรักและความเมตตาของเรา ที่มีให้กับท่านอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ขอให้เดินอยู่ในการให้อภัยของเรา แม้ว่าบาปของท่านจะเป็นสีแดงสด เมื่อเราได้ค้นหาเหตุผลรวมกันแล้ว ตอนนี้มันกลายเป็นสีขาวดั่งหิมะ”

### สิ่งที่ท่านควรมองไปข้างหน้า เมื่อมหากลียคสิ้นสุดลง

#### **พระเยซูบอกพวกเราเรื่องบนสวรรค์และช่วงเวลาสี่สหัสวรรษ**

ความหวังในอนาคตสำหรับท่านให้มองไปข้างหน้า และการช่วยให้ท่านมีความมานะอดสาหัส

แทนที่จะรวบรวมข้อความทั้งหมดตอนที่พระเยซูพูดถึงเรื่องสวรรค์ไว้ในเอกสารนี้ พวกเราได้คัดข้อความที่อ้างอิงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์: สวรรค์คืออะไร ท่านจะพบกับอะไรที่นั่น สิ่งต่างๆ เป็นอย่างไรที่นั่น พระเยซูชมท่านอย่างไร – รวมทั้งสิ่งที่พวกเราอาจจะทำ/จะเห็นในช่วงเวลาต่อจากนี้ คือในยุคสมัย 1,000 ปีแห่งการครองราชย์ของพระเยซูบนโลกที่ได้รับการฟื้นฟูหลังจากที่มหากลียคสิ้นสุดลง (หรือเรียกว่าสี่สหัสวรรษ)

เจตจำนงของพวกเราก็คือช่วยให้ท่านมีความมานะพยายามในการผ่านพ้นมหากลียคด้วยความหวังที่อยู่ข้างหน้าท่าน: บ้านอันเป็นนิรันดร์ของท่านและความเป็นนิรันดร์ทั้งหมดที่ท่านจะมีร่วมกับพระเยซู จะมีส่วนอ้างอิงถึงคำสอนดั้งเดิมที่เป็นต้นฉบับของแต่ละข้อความ หากท่านต้องการอ่านบริบทของข้อความทั้งหมด เดิมทีข้อความเหล่านั้นถูกให้ไว้กับเจ้าสาวของพระองค์ – แต่ความมหัศจรรย์และความประเสริฐของสวรรค์จะเป็นเหมือนกับที่ได้อธิบายไว้ในข้อความเหล่านั้น

ขอให้พระเจ้าทรงอวยพระพรแต่ท่าน ด้วยความหวัง ความมานะอดสาหัสที่จะยึดเหนี่ยวกับพระองค์อย่างเหนียวแน่นตลอดเวลาแห่งมหากลียคนี้ รวมถึงความหนักแน่นและความกล้าหาญเพื่ออดทนต่อสิ่งที่จำต้องทนเพื่อพระสิริของพระเจ้า ยิ่งท่านเข้าหาพระองค์มากเท่าไร ท่านก็จะยิ่งเดินใกล้กับพระองค์ในความศรัทธามากเท่านั้น ความไว้วางใจและการเชื่อฟังยิ่งทำให้บ้านอันเป็นนิรันดร์ของท่านที่กำลังจะมาถึงในเวลานั้นใกล้เป็นความจริงมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ที่ท่านกำลังจะได้ อ่าน จะถูกเก็บรักษาไว้ให้ท่านด้วย – เพื่อให้มีชีวิตอย่างเป็นนิรันดร์ เมื่อให้เราพักพิงในบ้านของพระเจ้าและผู้ช่วยให้อวดของเรา พระเยซูคริสต์และพระผู้เป็นพระเจ้าพระบิดาของเรา

### หัวใจของท่านคือห้องพระโรงของพระองค์

พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในใจของพวกเรา ในจิตใจของพวกเรา! พระองค์ไม่ได้อยู่ข้างนอก พระองค์ทรงอยู่ข้างในนี้ เพียงแต่เป็นมิติอื่น ฉะนั้นจะบอกความลับเล็กๆนี้ให้แก่ท่าน: ไม่ว่าพระเจ้าจะอยู่ที่ไหน สวรรค์ก็อยู่ที่นั่น และหากท่านเข้าไปในหัวใจของตัวเอง ท่านก็จะเข้าไปในหัวใจของพระเจ้า เพราะว่าหัวใจของท่านคือห้องพระโรงของพระเจ้า – พระองค์ทรงนั่งอยู่ในหัวใจของท่าน



เหมือนกษัตริย์ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์ หากท่านลองเข้าไปในห้องพระโรงของตัวเอง ด้วยการสวดอธิษฐานในสภาวะที่เจียบสงบและความเคารพบูชา ในที่สุดพระเจ้าจะแสดงการสถิตอยู่ให้ท่านเห็น ท่านจะเห็นพระองค์ในมุมมองภายนอก พระองค์อนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้น เพราะพวกเราค้นเคยกับการมองเห็นสิ่งต่างๆภายนอก

### พระเยซูคือประตูทางเข้าสู่สวรรค์

ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา ยอห์น 14:6

นี่คือถ้อยคำในพระคัมภีร์ และในขณะที่เดียวกัน พระองค์ก็ทรงเป็นประตูทางเข้าสู่สวรรค์ เข้าไปสู่ดินแดนอันแสนสวยงาม และคริสเตียนทั่วโลกตอนนี้กำลังมีประสบการณ์ว่าสวรรค์เป็นเช่นไร พระเจ้าได้ทรงเปิดความลับอันยิ่งใหญ่ให้แก่พวกเขา และมันเหมือนกับฟ้าเมฆได้แยกออกจากกันและมีดินนั้นก็ถูกเปิดออกมาให้แต่คริสต์ศาสนิกชน และพวกเราก็เดินตรงเข้าไปที่นั่นและเห็นสิ่งต่างๆ ที่สวยงาม

### เข้าไปพร้อมกับพระเยซูบนสวรรค์ – บันทึกเหตุการณ์

ฉันเริ่มว่า: นี่คือฤดูกาลใหม่แห่งการสวดอธิษฐานและการเปลี่ยนแปลง – และฉันชอบมันจริงๆ เราได้เดินอยู่บนสวรรค์อีกครั้งตลอดช่วงบ่ายนี้ เราได้กลับมาถึงแถวบ้านพักของพระบิดาของพระองค์ (พระเจ้าผู้เป็นพระบิดา) ซึ่งเป็นบ้านต้นไม้ที่ทอดยาวบนเนินเขา บนทางเดินที่เป็นทรายสีขาว ฉันชอบทรายสีขาวที่อยู่บนพื้น พระเยซูทรงหยุดอยู่ตรงกลางระหว่างทางลงจากเนินเขา และแผ่ปูพรมขนาดใหญ่ที่พระมารดาของพระองค์ทำให้พวกเรา ซึ่งมีหัวใจสีแดงดวงใหญ่ เย็บติดไว้ พระองค์ทรงช่วยเตือนความจำให้ฉันเอาคูกี้แต่งงานและแพรปู้ซิโนออกมาเพื่อที่จะได้ร่วมกันทานอาหารด้วยกัน โอ้ ฉันช่างมีความสุขเหลือเกิน ฉันบอกกับพระองค์ว่า นั่นคือสิ่งที่ฉันได้ถวายในการอดอาหารสำหรับเทศกาลถือบวช (Lenten Fast) ซึ่งฉันหมายถึง ในชีวิตจริงฉันได้เลิกกินคูกี้และแพรปู้ซิโนตอนที่พระองค์พาฉันขึ้นไปบนสวรรค์

เรารับประทานอาหารด้วยกันอย่างมีความสุข แต่ฉันเสียสมาธินิดหน่อยกับหน้าที่ของฉันที่ต้องไปรับอาหารบริจาคจากร้านแถวๆบ้าน เพื่อไปแจกจ่ายให้กับคนยากจนที่อยู่บนเขาในเมืองทาวออส และเมื่อฉันพูดถึงความยากจนนี้ ฉันหมายถึงพวกเด็กๆที่อาศัยอยู่ในกล่องกระดาษ รถโพล์กสวาเกนหรือรถเทรลเลอร์ที่ผุพังขึ้นสนิม พวกเขายากจนมากๆ และหลายคนมาจากครอบครัวที่ถูกทำลายด้วยยาเสพติดอย่างรุนแรง อย่างที่ท่านรู้ คือครอบครัวที่ใช้ยาเสพติดมาช้านาน

เรารวบรวมอาหารจากร้านแถวๆบ้านและส่งไปทุกวันพฤหัสบดี และฉันต้องคอยอยู่ตรงนั้นเพื่อรอรับอาหาร มันจะต้องเป็นเวลาที่น่าเบื่อที่ฉันจะต้องอยู่ที่นั่น พระเยซูเข้าใจในความกังวลของฉัน และตรัสอย่างจริงจังว่า “**ฉันจะรอคุณ**” ดังนั้น ฉันจึงออกไปและกลับมาด้วยการคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ที่จะมาเก็บตกจากสิ่งที่เราทำทิ้งไว้ด้วยกัน

โอ้ ฉันช่างมีความสุขจริงๆ พระองค์ยังทรงนั่งอยู่ตรงนั้นบนเชิงเขาในป่ารอฉันอยู่ เมื่อเราเสร็จจากการรับประทานอาหารแล้ว พระองค์บอกว่า “**มากันเถอะ!**” และเอื้อมมือมาคว้ามือฉันไว้ เราลงมาจากเขาได้อย่างง่ายดาย มันมีโอกาสน้อยนิดที่ฉันจะเสียสมดุลบนสวรรค์ ไม่มีหินแข็งๆ ไม่มี “บาดแผลฟกช้ำ” – ทุกๆอย่างของการสร้างสรรค์ข้างเดิมไปด้วยมิตรภาพ ดอกไม้จะลอยมาสู่มือของท่านตอนที่ท่านยากจะเด็ดมัน พวกมันจะทำความเคารพท่านตอนที่ท่านเดินผ่าน – จริงๆนะ พวกมันหันหัวมาแล้วค้อมหัวลง ผึ้งยอมให้ท่านจุ่มนิ้วลงไปในรังของมันและบินวนเป็นรูปหัวใจ หินลาวาสีดำแหลมคมจะเหมือนฟองน้ำเล็กน้อยและนุ่มนวลต่อการสัมผัส

เมื่อเราไปถึงดินเขา พระเยซูเดินเลี้ยวขวาในทันที และสิ่งที่ฉันมองเห็นข้างหน้าคือทางเข้าถ้ำรูปครึ่งวงกลมสูงประมาณ 12 ฟุต ตอนแรกฉันคิดว่าข้างในจะมีมืดเหมือนถ้ำทั่วไป แต่ไม่ใช่ในสวรรค์! ที่นี่จะมีแสงที่ส่องออกมาจากสิ่งที่ทุกสรรพสิ่งทั้งหมด – มันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าความรักของพระองค์ได้ยึดเหนี่ยวสรรพสิ่งไว้ด้วยกัน

เมื่อเราก้าวเข้าไปข้างใน บนเพดานถ้ำมีพลังแสงสีฟ้าจัดเรียงอยู่เป็นแถว เหมือนพรมคริสตัล คล้ายกับตระไคร้หนา หากแต่ทำมาจากคริสตัลสีน้ำเงินเม็ดเล็กๆที่ให้แสงนุ่มนวล แต่สว่างพอที่จะมองเห็น ฉันจำได้จากช่วงวัยเด็ก ตอนที่ฉันเคยเก็บสะสมหินพวกนี้ มันคือหินสมิธซอไนต์ เมื่อฉันปรับสายตาได้แล้ว ฉันเห็นเสาเสาเล็กๆ กว้างไม่เกิน 10 ฟุตและลึกไม่เกิน 5-6 ฟุต นำไฟจนเห็นทราวยสีขาวอยู่ด้านล่าง เพดานถ้ำน่าจะสูงราวๆ 12 ฟุตหรือมากกว่า และน้ำที่แวววาวสงคลื่นแสงอยู่บนพื้นผิว เพิ่มสีสันให้กับความประณีตของถ้ำ

มีเรือพายเล็กๆรอเราอยู่ พระเยซูนั่งอยู่ด้านหลังที่บังคัมและพายเรือพาพวกเราเข้าไปในถ้ำ ในโค้งแรกก็ทำให้ฉันปีติยินดีและประหลาดใจ เพราะได้เจอกับแร่ควอตซ์คริสตัลใสขนาดใหญ่ยาว 3-7 ฟุต และมีสีสันแตกต่างกันไป: สีม่วง, สีเขียวน้ำเงินอ่อน, พลอยทิวรมาลีน 3 สี 'ได้แก่' สีแดง สีเหลือง และสีเขียว และฉันคิดในใจว่า 'ฉันสงสัยว่ามันมีส่วนประกอบของมรกตหรือไม่?' จากนั้นฉันก็ได้เห็นโพรงในผนังถ้ำที่เต็มไปด้วยมรกตเม็ดเล็กๆ ที่มีสีเขียวหลากหลายชนิดอยู่ ความหลากหลายของสีเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นบนโลกเลย และฉันก็คิดถึงหนึ่งในสีโปรดที่สุดของฉัน – แรอะซูไรต์ – ที่มีสีน้ำเงินเข้มชั้นสวยงาม ฉันไม่คิดถึงมันอีกเลยตอนที่เห็นโพรงผนังถ้ำปกคลุมไปด้วยคริสตัลสีน้ำเงินเล็กๆแสนสวยเหล่านี้ สีกรมท่าเหมือนสีฟ้าเข้ม – เหมือนกับท้องฟ้า ใ๊ มันทรงนำาศจรรยสุตฯ

ฉันเื่อมมือไปแตะหนึ่งในแร่ควอตซ์คริสตัลที่สูงมาก วางฝ่ามือบนมัน มันสั่นไหวเหมือนตอนที่วางมือลงบนตุ้ลาโพงเสียง แล้วฉันก็ได้ยินเสียงฮัม ฉันลองเลียนแบบเสียงนั้นดูบนโลก และเปิดเครื่องตั้งเสียงอิเล็กทรอนิกส์ เสียงฮัมนั้นอยู่ในคีย์บี และมีเสียงในชั้นอื่นๆ เป็นคีย์อีและซี ใ๊ สิ่งเหล่านี้มันช่างน่าสนใจสำหรับฉันเหลือเกิน มันเหมือนกับฉันได้ยินเสียงก้อนหินเปล่งเสียงร้องออกมา

พระเยซูได้จัดเตรียมที่นั่งให้ฉันตรงหน้าท่าน ที่ที่พระองค์สามารถจะกอดฉันและรองรับหลังของฉันให้พิงที่ท่านได้ ในขณะที่ฉันกำลังหลงใหลกับผลงานสร้างสรรค์ที่งดงาม ฉันอยากจะเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าแม่น้ำที่ร้องเพลงได้ แต่ฉันไม่รู้ว่าคุณเรียกชื่อมันว่าอะไร

สรวงสวรรค์กลับเข้ามาในจิตใจของฉันอีกครั้ง มีประโยคหนึ่งจากเพลงแต่งงานคือ – “การได้อยู่กับพระองค์คือสรวงสวรรค์”

ฉันเริ่มอยู่ในการพักผ่อนที่บริสุทธิ์ในพระองค์ จนถึงจุดที่ฉันไม่สามารถนั่งขึ้นมาได้ ฉันจึงไปที่เตียงของฉันที่อยู่ในบ้านและล้มตัวลง แต่ยังคงลอยอยู่ในอ้อมแขนของพระองค์ในแม่น้ำที่ร้องเพลงได้ และพระองค์ก็บอกกับฉันว่า “โปรดเล่าเรื่องสถานที่นี้ให้พวกเขาฟัง เราอยากให้เราพวกเขารู้ว่าเราสร้างที่นี้ขึ้นมาเพื่อความสุขของพวกเขา และสักวันหนึ่งเร็วนี้ เราจะพาพวกเขามาอยู่บนเรือแคนูล้ำเดียวกันนี้ และล่องไปสู่ความล้ำลึกของที่พักซึ่งเต็มไปด้วยคริสตัลแห่งสวรรค์ และมวลน้ำก็จะร้องเพลงแห่งความสุขพร้อมกับพวกเขาด้วยเช่นกัน”

หลังจากนั้นประมาณ 2 ชั่วโมง ฉันกลับมาเป็นตัวเองและรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้น และพร้อมสำหรับงานที่เราจะทำร่วมกันในคืนนี้ เรายังคงทำงานเกี่ยวกับเพลงแต่งงาน

ใ๊ พระเจ้า ฉันรู้สึกยอดเยี่ยมมาก สองวันที่ผ่านมานี้ช่างยอดเยี่ยมเหลือเกิน มันนานมาแล้วที่ฉันได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่ในความงดงามของพระองค์ และให้พระองค์พาฉันไปยังที่ที่พระองค์จะพาไป ขอขอบคุณเหลือเกินสำหรับของขวัญที่ล้ำเลิศชิ้นนี้ ใ๊ ได้โปรดช่วยให้ฉันได้นำพาคนอื่นๆ ให้มายังสถานที่ที่งดงามนี้ด้วยเถิด

“ท่านคิดถูกแล้ว” พระองค์ตอบด้วยท่าที่ตื่นเต้นและดวงตาที่แวววาว “โลกนี้ช่างเฉยชา กับสิ่งที่เราเป็นอย่างสิ้นเชิง และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์ มนุษย์ได้วาดภาพที่บิดเบือนของเรามากมาย ซึ่งแม้แต่เราเองก็ยังจำตัวเองไม่ได้เลย ใ๊ มีบางคนที่สามารถวาดภาพเราได้สำเร็จ แต่ก็เป็นส่วนน้อยมาก และเราจะบอกความจริงว่า พวกเขา ยังไม่ได้แม้แต่จะเริ่มสัมผัสความเป็นมนุษย์ของเรา ความขี้เล่นของเรา ความรักความสวยความงามของเรา และความสุกที่แท้จริงที่เรา รู้สึก ตอนที่ได้แบ่งปันมันให้กับพวกเขาบนสวรรค์ ใ๊ บอกพวกเขาด้วย ที่รักของเรา บอกพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำอีก เราได้ไปเพื่อ

จัดเตรียมสถานที่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสำหรับพวกท่านแต่ละคน ไม่มีที่פקพิงใดที่ เราสร้างขึ้นจะเหมือนกับแห่งอื่น เพราะว่าเจ้าสาวแสนสวยของเราแตกต่างกันในเรื่อง บุคลิกภาพและรสนิยม ซึ่งเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมที่เราจัดเตรียมไว้ให้แต่พวกท่าน”

โอ้ พระเจ้า หัวใจฉันหยุดเป็นฟองด้วยความปีติยินดี – แต่ใครเล่าจะเชื่อฉัน?

“ไม่ต้องห่วง จะมีสัญญาณหลายอย่างยืนยัน แต่บอกพวกเขาว่า – เราหลงรักพวกเขา อย่างโง่หัวไม่ขึ้น พวกท่านที่มอบชีวิตให้กับเรา และเราจะทำให้ท่านเชื่อให้ได้ในวันที่ ท่านมาหาเราจริงๆ แต่สำหรับท่านที่ยินดีจะต้อนรับเราในตอนนี พวกท่านแค่หลับตาลง และเข้ามาสู่การพักผ่อนของเรา และเราจะอุ้มท่านด้วยความนุ่มนวลไปสู่ความสขใจที่ เราได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน”

“ขอเพียงแค่เชื่อเท่านั้น”

### สวรรค์: ผัดคนให้การรับใช้ สวดอธิษฐาน และสรรเสริญ

“เราปรารถนาจะรวบรวมพวกท่านเข้ามาสู่ตัวเราอย่างมาก จงมุ่งไปสู่ยังจุดหมายเพื่อรับ รางวัลที่พระเจ้าได้เรียกท่านมาสู่สวรรค์ในตัวเรา เพราะเราจะนำท่านไปสู่ความผาสุก และความสันติสุขในบ้านอันเป็นนิรันดร์ของท่าน”

“เมื่อท่านมาถึง ท่านจะพบว่าวิญญาณเคลื่อนไหวที่ไปมาอย่างเป็นธรรมชาติมาก ทุกอย่าง เป็นไปอย่างมีระเบียบมากๆตามที่เรที่ตั้งใจไว้ ท่านจะเห็นว่า สิ่งดำเนิรอยู่บนโลก ผัดคน ของเราก็จะให้การรับใช้ สวดอธิษฐาน สรรเสริญ และทำงานไปพร้อมกับแผนช่วยให้ รอดสำหรับทุกๆจิตวิญญาณ แม้กระทั่งถึงตอนที่โลกถึงจุดจบ”

“แม้ว่าจะมีเกียรติและสมบรูณ์แบบ ท่านจะยังคงเป็นแบบสภามนุษย์ที่ท่านเคยเป็นอยู่ ก่อนหน้านี้ – เว้นแต่จะได้รับการทำให้บริสุทธิ์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวเราและภาพลักษณ์ ของเราอย่างจริงแท้แน่นอน ท่านจะเป็นคนที่มอบน้อมอย่างสมบรูณ์แบบ พร้อมกับ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ สติปัญญา และพระพร ท่านจะรักเราและรักซึ่งกันและ กันด้วยความหวานชื่นที่แท้จริง ความศักดิ์สิทธิ์จะอุดมสมบรูณ์และซึมผ่านทุกคนและ ทุกสิ่ง อย่างในเนื้อเพลงการประสูติของพระเยซูคริสต์ที่ล้ำค่า “ทุกอย่างสงบนิ่ง ทุก อย่างสว่างใส” เราจะไปถึงท่านในทันที โดยไม่มีความล่าช้าเลยแม้แต่น้อยตอนท่าน เรียกหา เราจะแผ่เสื้อไปคลุมท่านและนำท่านเข้ามาในใจเราครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งท่านจะ ได้ดื่มด่ำความปลอบขวัญจากพระเจ้าของท่านอย่างเต็มที่”

“ขอให้พระพรจงมีแต่ในวันที่กำลังจะมาถึง เมื่อเราโอบล้อมท่านด้วยเพลงแห่งความสุข ด้วยท่วงทำนองแห่งความรื่นเริงและการเฉลิมฉลอง มันจะยอดเยี่ยมแค่ไหนถ้าเรา พระ เจ้าของท่าน ได้จัดตารางให้กับตัวเองและสวมผ้าลินินคาดเอว และเริ่มรอท่านอยู่ทำงาน เลี้ยงของพระบิดา แม้ว่าท่านจะนับวันของท่านในปัจจุบันเป็นหน่วยชั่วโมงและนาที แต่ที่ นั้นจะไม่เป็นอย่างนั้น บนสวรรค์จะไม่มีความรู้สึกถึงกาลเวลา เพราะมันไม่มีอยู่ ทุกสิ่งจะ เป็นนิรันดร์ ทุกๆเหตุการณ์ สถานการณ์และกิจกรรมจะสลับไหลเข้าออกหากันและกัน”

“เราจะกระทำการบนโลก เราจะอยู่เพื่อจิตวิญญาณและเพื่อช่วยให้ทุกคนรอด จะมีการ ช่วยเหลือให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เราจะคอยอยู่เป็นเพื่อนดั่งพยานมากมายเหนือ เมฆก้อนใหญ่ เราจะสวดอธิษฐาน – วิงวอนและรับใช้ในหัวใจของพระเจ้าของเราในนาม ของพวกเขา และช่วยเหลือพวกเขาด้วยพระพรมากมาย และเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิต พวกเขา” ข้อความเหล่านี้คัดมาจาก บันทึกเหตุการณ์ของเจ้าสาว โดยเอเชเคียล

## **ความสนทนาระหว่างมือโยนสวรรค์!**

นี่คือรายละเอียดในวารสารที่เขียนขึ้นเมื่อไม่นานมานี้และฉันจะเริ่มจากตรงนี้:

เราได้เห็นตัวอย่างที่เราทำอยู่เสมอ เพราะฉันได้เปิดเพลงสรรเสริญและนมัสการไว้ ฉันเห็นพระองค์เด่นรำกับฉันบ่อยๆ ฉันพูดว่า "โอ้ พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ข้างเป็นนักเต้นที่เก่งกาจเหลือเกิน! ว้าว มันช่างสนุกสนานอะไรอย่างนี้! ชุดที่ฉันใส่ก็ยอดเยี่ยมจริงๆ"

ด้วยเหตุผลบางประการ พระองค์จะให้ฉันเปลี่ยนชุดอยู่เสมอและชุดที่ฉันใส่อยู่ข้างแสนสวยงาม มันเหมือนผ้าชีฟองที่เป็นชั้นๆ กว้างประมาณ 6 นิ้ว แต่มีมากมายเหลือเกิน มันยาวลงไปจนถึงพื้น – มันยาวเป็นคลื่นลงไปถึงพื้น มันช่างสวยงามจริงๆ แบบชั้นซ้อนชั้น และสีก็สวยงามเป็นสีชมพูชืด พร้อมด้วยตัวสีชมพูอมส้มและมีโบอันใหญ่อยู่ทางข้างหลัง ผมของฉันถูกรวบไปไว้ด้านหลังและจับตัวกับเป็นม้วนอยู่หลังศีรษะของฉัน และฉันสวมมงกุฎประดับเพชรด้วย

เราเต้นรำกันอย่างสง่าผ่าเผย จากนั้นจังหวะเพลงสรรเสริญและเพลงนมัสการก็ดังขึ้นมา และพระองค์ก็ทำให้ฉันทิ้งกับการเต้นที่เรียบง่ายแต่มีทักษะของพระองค์

ฉันเลยบอกว่า "พระผู้เป็นเจ้า – นั่นเป็นพระองค์จริงๆหรือ?"

และฉันก็ได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของพระองค์ที่ส่องสว่างและน่าอัศจรรย์อย่างชัดเจนมากๆ จากนั้นพระองค์ขอให้ฉันปิดเพลงและเราก็เดินไปที่ระเบียง มันเป็นเวลาากลางคืนในสวนกุหลาบ และอีกสักครู่ฉันจะอธิบายให้ท่านฟังเกี่ยวกับช่วงเวลากลางคืน เพราะว่าบนสวรรค์ไม่มีกลางคืน

**"ท่านรู้ว่าเราชอบเต้นรำ"** พระองค์เริ่มพูด

"ใช่ค่ะ แต่พระองค์ข้างสง่างามและนุ่มนวล..และยอดเยี่ยม มีพรสวรรค์ เหมือนกับมืออาชีพ"

พระองค์ตอบฉันว่า "ท่านคาดหวังอะไรจากพระเจ้าหรือ? อะไรที่ดีกว่าความสมบูรณ์แบบหรือ?"

ฉันหัวเราะ "ว้าว! ฉันไม่คิดว่าใครจะเชื่อว่าบทสนทนาี้มาจากพระองค์ พระเยซู"

**"โอ้ นั่นถือเป็นความสูญเสียของพวกเขา"** พระองค์ตรัสว่า "แล้วท่านคิดอย่างไร? ท่านคิดว่าเราหัวโบราณหรือทรงเกียรติเกินไปที่จะมาสนุกสนานกับเจ้าสาวของเราหรือ? เราไม่ได้เป็นอย่างนั้น – และพวกเขาควรรู้ว่าจะต้องคาดหวังอะไร เพราะเราจะเต้นรำกันดังนั้น ให้ทำความเคยชินกับมันซะ!" พระองค์ทรงยิ้มกว้าง

"โอ้พระเจ้า พระองค์เป็นคนสนุกสนานจริงๆ! และฉันก็หวังว่าผู้คนจะไม่เคร่งศาสนาจนไม่สามารถยอมรับในความเป็นไปได้ที่มีพระเจ้าเต้นรำ แม้ในพระคัมภีร์จะบอกไว้ว่า 'พระองค์จะทรงเต้นรำและร้องเพลงกับพวกเรา'"

พระองค์ตรัสต่อว่า "มีความเข้าใจผิดมากเหลือเกินเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของเรา ชื่อกลางของเราคือ ชีแลน เราชอบที่จะหยอกล้อกับเจ้าสาวของเรา เราชอบเสียงหัวเราะและการตอบสนองที่ไร้เดียงสาของพวกเขา เราชอบที่จะทำให้ท่านประหลาดใจและ 'ทำให้ท่านประทับใจอย่างคาดไม่ถึง' อย่างที่ท่านชอบพูดว่า โอ้ เราช่างสนุกสนานกันเหลือเกินบนสวรรค์!"

"แต่บนสวรรค์ไม่มีกลางคืนไม่ใช่หรือ พระผู้เป็นเจ้า! แต่ตอนนี้เรากลับเต้นรำในตอนกลางคืน"

**"เราได้จัดฉากพิเศษสำหรับเราในคืนนี้ แค่อ้อยู่ด้วยกันในแบบที่ท่านคุ้นเคย โดยให้เป็นความพิเศษสุดๆ เหมือนคืนแต่งงานพรอม (งานเต้นรำ)"**

ฉันคิดถึงช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่เราอยู่ด้วยกัน

"อืม...มันเป็นเพราะเหตุใดหรือ? ฉันกำลังจะจบหลักสูตรอะไรสักอย่างหรือเปล่า?"

**"อะไรประมาณนั้น"** พระองค์ทรงตรัสเช่นนั้น

“โอเค...”

“ท่านกำลังไปต่อ แคลร์ ท่านกำลังเดินต่อไปข้างหน้า มีอะไรอีกมากมายให้ทดลอง เราไม่สามารถจะอยู่เฉยๆและรอดคอยสวรรค์ เราอยากจะทำอะไรกับท่านในตอนนี้เลย และบอกกับเจ้าสาวทั้งหลายของเราว่า เราเป็นคนโรแมนติกแค่ไหนและเราชอบเดินรำแค่ไหน ดังนั้น เตรียมตัวไว้ให้พร้อมแล้วกัน”

### ความกล้าหาญคือนิสัยของเรา – เรามอบความเมตตาของเราให้แก่ท่าน

“แต่สำหรับพวกที่อยู่ที่นี่ เราจะอยู่กับพวกเขาและพวกเขาจะทุกข์ทรมานกับความกลัวเพียงชั่วคราว คำสัญญาของเราคือ แค่เพียงพริบตาเดียว พวกเขาจะมาอยู่กับเราบนสวรรค์ ได้รับการต้อนรับพร้อมกับการเขี่ยรับนลานสวรรค์ ผู้พลีชีพเพื่อศาสนามากมายไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวด เพราะเราเอามันมาไว้กับตัวเองตอนที่เรายูบบนไม้กางเขน ไข่แล้ว แม้แต่ความน่ากลัวของความทรมาน เราก็นำมันมาไว้กับตัวเอง เพื่อช่วยบรรเทาแก่คนที่อ่อนแอ ความเมตตาคือธรรมชาติของเรา และเรามอบความกล้าให้แก่ทุกคนที่ต้องการมัน พวกเขาจะไม่ต้องเผชิญกับความตายเพียงลำพัง เราจะอยู่กับพวกเขา”

### พระเยซูสัญญาว่าจะเปิดเผยความลับของสวรรค์

“เรากำลังจะพาท่านไปยังบ้านของเราเพื่ออยู่ร่วมกับเรา และเราจะพาท่านไปชมภูมิทัศน์ของสวรรค์ เพื่อเรียนรู้ความลับว่าเรานำสรรพสิ่งมารวมกันไว้ได้อย่างไร – สิ่งต่างๆที่ทำให้ท่านหลงใหลในตอนวัยเด็ก เราจะตอบคำถามท่าน พวกเราจะไปเดินรำกับหมู่ดาวหางและดวงดาว และไปเดินรำใต้แสงอันแสนสวยงามของดาวเนบิวลา ท่ามกลางหมู่ดาวที่ร้องเพลงสรรเสริญเรา ทั้งหมดนี้และอีกมากมายจะเป็นของท่าน นกน้อยของเรา”

พระองค์จับมือฉันและเพดานก็หายวับไปกับตา และพวกเรา ก็โบยบินไปในอวกาศ หรือฉันควรจะบอกว่าเคลื่อนตัวขึ้นไปในแนวตั้งอย่างนุ่มนวล ไม่นานเราได้มาสำรวจความรุ่งโรจน์ของแสงไฟในอวกาศ การผสมผสานกันของสีต่างๆอย่างละเอียดอ่อน และยังมีอีกหลากหลายสีผสมผสานกับสีอื่นอีกด้วย เหมือนสีรุ้งและดินสอสี ตอนที่เรากำลังลอยตัวขึ้นไปในแนวตั้ง พระเยซูเอื้อมมือออกไปหยิบดาวหางและส่งมาให้ฉัน – มันมีขนาดเท่าลูกชอฟต์บอลเท่านั้น แต่เป็นลูกที่มีไฟพุ่งออกมาจากตัวมัน เมื่อฉันปล่อยมันออกไป มันก็วิ่งต่อไปในทิศทางเดิมของมัน น่าอัศจรรย์จริงๆ! เล่นจับดาวหางกันไปมา!

### ชีวิตบนสรวงสวรรค์เป็นแบบไหน – ข้อมูลเกี่ยวกับสหัสวรรษ

พระองค์เริ่มพูดถึงสวรรค์และ 1,000 ปีแห่งการครองราชย์ มันเป็นหัวข้อที่น่าสนุกสนานที่จะแบ่งปันให้ท่านฟัง – มันเป็นการพักเบรกที่น่ายินดีจากเรื่องราวหนักๆทั้งหลาย

“ท่านจะเป็นได้ทุกอย่างที่ท่านต้องการบนสวรรค์ ความชั่วร้ายและความบาปที่ท่านเคยค้นพบต่อสู้กับมันบนโลก บนสวรรค์จะไม่มีเหลืออีก บอกได้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอย่างวิเศษวันแต่งงานสำหรับท่าน ท่านจะถูกเปลี่ยนสภาพในที่นี้และอาการเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณจะถูกชะล้างออกไป มันเหมือนการลอกเปลือกและชะล้างออกไป เพื่อเผยพระสิริของเราในตัวท่าน หมายถึงการเปลี่ยนสภาพแบบทั้งหมด”

“ที่นั่นมีห้องเรียนด้วยหรือเปล่าคะ?”

“ไม่มีหรอก เรายินดีจะสอนท่านเอง ท่านจะได้รู้สึกถึงความปรารถนาที่อยากรู้บางอย่าง และเราจะเปิดเผยมันให้ท่าน ท่านจะรู้สึกปรารถนาที่จะเล่นอะไรบางอย่าง

และมันจะออกมาจากปลายนิ้วของท่านเอง การร้องเพลงในระดับเสียงที่สมบูรณ์แบบจะถูกเปล่งออกมาจากปากท่านโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ ทุกอย่างจะเหมือนสิ่งมหัศจรรย์สำหรับท่านในตอนแรก จนกระทั่งท่านจะคุ้นเคยในการเรียนรู้และทำทุกอย่างโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ”

“พระผู้เป็นเจ้า มันจะเป็นเรื่องยากที่ฉันจะยอมรับได้มันหรือไม่? พวกเราจะไม่ทำงานร่วมกันเป็นทีมหรือ?”

“ใช่ ท่านจะมีทีม ท่านจะแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ เหมือนกับสิ่งที่ท่านเรียกว่าห้องปฏิบัติการ ท่านจะทำสิ่งต่างๆ ร่วมกันกับคนอื่นๆ และร่วมมือกันอย่างมีความสุข ความสามัคคีจะเป็นสิ่งที่ท่านปรารถนาอยู่เสมอ แต่น้อยครั้งนักที่จะได้พบ การทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ท่านเบิกบานใจ เมื่อผู้คนมากมายมาร่วมกันทำในสิ่งที่ดี ท่านจะรักมัน ความปรารถนาเล็กๆ ของท่านที่จะได้ทำงานร่วมกับกลุ่มคนต่างๆ จะได้รับการตอบสนองอย่างพึงพอใจ ในวิถีทางที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้”

“ท่านจะหาวิธีที่จะได้เห็นบางอย่าง และเราจะคอยเป็นเพื่อนท่าน จะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับท่าน ยกเว้นความชั่วร้าย นี่เป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่ง เพราะประดู่สวรรค์จะไม่เปิดรับความชั่วร้าย มันจะเข้ามาไม่ได้ มันจะล่องลอยไม่ได้ ลูกสาวของเรา ท่านจะไม่รู้สึกถึงความชั่วร้าย มันเป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่ง คือพระพรที่เราส่งไปให้แก่ท่าน”

“ทุกๆ อย่างบนสวรรค์เป็นเรื่องง่ายที่ไม่ต้องใช้ความพยายาม”

“ฉันจะมีความคิดที่ชั่วร้ายได้หรือไม่?”

“ไม่ ที่รักของเรา ท่านจะไม่มีความคิดที่ชั่วร้ายอีกต่อไป ไม่เพียงเพราะว่าพวกปีศาจไม่สามารถโจมตีท่านได้บนนั้น แต่เพราะว่าพระพรอันศักดิ์สิทธิ์จะชะล้างความชั่วร้ายออกจากกระบบของท่าน ท่านจะใสสะอาดแวววาวและน่าสรรเสริญ ท่านจะพึงพอใจเกินกว่าที่ท่านจะจินตนาการได้ ท่านจะมองเห็นอนาคตและรู้ว่าสิ่งใดที่จำเป็นสำหรับท่าน ท่านจะไม่ต้องคาดเดาในสิ่งใดอีกแล้ว ท่านจะไม่ล้มเหลวในการเข้าใจเราอีก หรือใครก็ตามในเรื่องนั้นอีก ท่านจะมีนิมิตที่สมบูรณ์แบบในการมองเข้าไปในใจคน เพื่อที่จะช่วยพวกเขาได้รอดจากความตายและความเสื่อมโทรม”

“ท่านจะมีภาวะในการตัดสินใจที่สมบูรณ์แบบในเวลาที่เหมาะสมและไวต่อความรู้สึก ท่านจะเข้าใจวิถีทางของมนุษย์ได้อย่างง่ายดาย และสามารถที่จะแนะนำพวกเขาให้กลับมายังจุดที่สำคัญได้โดยง่าย ท่านจะมีลักษณะสิริรุ่งงาม เพราะท่านจะเป็นเหมือนเรา เหมือนกับเราในหลายๆ ด้าน ท่านจะรักในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงในตัวท่าน ท่านจะมีความสุขและพึงพอใจอย่างอธิบายไม่ถูก”

“เราอยากจะทำเรื่องความสุขบนสวรรค์ให้ท่านฟัง เพราะท่านเจอความยากลำบากมาวันสองวันแล้ว และเราเห็นว่ามันทำให้ท่านอ่อนแอและขโมยความสุขของท่านไป”

“โอ้พระเยซู คำโกหกและการใส่ร้ายที่ออกจากปากของจิตวิญญาณที่ไม่รู้ไม่เข้าใจ ช่างทำร้ายฉันเหลือเกิน โอ้ มันทำให้ฉันเจ็บปวดมากจริงๆ และฉันรู้ว่ามันเป็นวิญญาณที่โง่เขลา เป็นผนังอิฐที่ฉันไม่สามารถเจาะทะลุได้ในช่วงเวลาของฉัน”

“ถูกต้องแล้ว มันยังไม่ถึงเวลา แต่สัญญาของเราที่ให้ไว้กับท่าน แคลร์ ก็คือการที่ท่านจะได้ทำงานร่วมกับเรา เพื่อที่จะเปิดตาของพวกเขาด้วยความร่วมมือของพระวิญญาณของเรา เมื่อพวกเขากลับมา จะมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่เปลี่ยนไป อย่างแรก จะมีสัญญาและสิ่งมหัศจรรย์บนท้องฟ้า ที่จะทำให้คนมากมายเปลี่ยนใจโดยทันที และท่านจะได้ทำงานกับดินเหนียวอ่อนๆ (หรือทำงานกับกับผู้คนได้ง่ายๆ) และเราจะให้สติปัญญาแก่ท่านอย่างที่ท่านไม่เคยมีมาก่อน”

โอ้ ที่รัก ท่านจะมีความปีติยินดีกับความงามในแผนการของเรา ในความลึกและความกว้าง ความสูงและความยาวของมัน โอ้ มันจะอลังการสักแค่ไหน และสติปัญญาของ

ท่านจะเหมือนกับมวน้ำในมหาสมุทร ท่านจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง และมันจะทำให้ท่าน ถ่อมตนมากๆ โดยจะไม่มีสิ่งใดสามารถต่อต้านความหวานชื่นของท่านได้”

“ฉันจะอยู่กับพระองค์ตลอดเวลาหรือไม่ พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า?”

“ท่านจะรู้จักเราเหมือนกับที่เรารู้จักท่าน และจะไม่มีสิ่งใดพรากเราจากกันได้” ไม่มีเลย”

“ฉันไม่เข้าใจเลย ฉันคิดว่าจะต้องมีบางเวลาที่เรจะต้องแยกจากกันไม่ใช่หรือ?”

“ไม่ใช่การแยกจากกันตามที่ท่านเข้าใจบนโลก เราจะรวมกันอย่างสมบูรณ์ และท่านจะ ไม่ต้องคอยคิดถึงเรา เพราะเราจะพักพิงในท่าน และจะไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางความสนิท อันทหวานชื่นของเราได้ เพราะบนสวรรค์ไม่มีบาป ไม่มี ความหยิ่งทะนง สิ่งนี้มีทั้งข้อดีและ ข้อเสีย เพราะเราจะได้แบ่งปันความเสียใจรวมทั้งความผาสุกด้วยกัน”

“แต่ฉันเคยคิดว่าฉันจะไม่รู้ว่าโลกเกิดอะไรขึ้น”

“ไม่จนกระทั่งถึงการสิ้นสุดของมหากาลียุค แต่ท่านก็รู้ว่าท่านโศกเศร้าแค่ไหนตอนที่เรา ถูกปฏิเสศ เอาละใช่แล้ว สิ่งนั้นจะยังคงอยู่ที่นั่น ท่านจะรู้สึกถึงมัน ตอนที่พวกเรากลับมา ยังโลกและตอนที่ท่านทำงานกับจิตวิญญาณทั้งหลาย ท่านจะรับรู้อย่างมีไหวพริบถึง ความรู้สึกของเราที่มีต่อพฤติกรรมของพวกเขา และท่านจะรู้ได้โดยทันทีว่าจะจัดการ กับแต่ละสถานการณ์อย่างไร รวมถึงการลงโทษและการตัดนิสัย”

“ตอนที่พวกเรากลับมา จะมีการลงโทษมากมายหรือไม่? ผู้คนจะยังคงดีใจและทยศหรือไม่?”

“ท่านจะเห็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ในทัศนคติของผู้คนเป็นอันดับแรก แต่การทุจริตหยิ่ง รากลึกและบางส่วนของปรากฏการณ์ออกมาอย่างรวดเร็ว สำหรับส่วนอื่นๆ มันจะปรากฏออกมา อย่างช้าๆแม้ในหลายชั่วอายุคน ท่านจะสามารถมองเห็นอย่างชัดเจน ผลพวงจากความ บาปที่สืบทอดโดยครอบครัวทั้งหลาย ท่านจะช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น แต่แคลร์ บางอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ และสำหรับสิ่งนี้ ท่านจะต้องมีความอดทนและความ เข้าใจที่ลึกซึ้งเพื่อให้รอดพ้นจากความผิดหวัง แต่เราจะอยู่ในท่านเสมอ นำเอาสันติสุข ที่ลึกอยู่ในใจและความผาสุกมาสู่ท่าน ไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะนำเศร้าแค่ไหน”

“จะมีความตายในสหัสวรรษหรือไม่?”

“ใช่ มันจะมีการเกิดและการตาย แม้ว่าสภาวะแวดล้อมจะเอื้ออำนวยให้ช่วงชีวิตยืนยาว ขึ้นและสุขภาพที่สมบูรณ์ เนื่องจากสภาพแวดล้อมและการไม่มีบาปและไม่มีพวกรมาร แต่มันช่วงเวลาที่ความชั่วร้ายจะ ปรากฏขึ้นโดยที่ไม่มี การยับยั้งจากพวกศัตรู นี่คื ความอ่อนแอของอดัมและอีฟ หลายคนจะพากันตกใจที่ความชั่วร้ายยังสามารถที่จะเงย หัวที่น่าเกลียดของมันขึ้นมาได้ โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากพวกรมาร”

“ท่านจะรู้สึกมีความสุขกับทุกสิ่งที่ท่านวางมือบนมัน ท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลง, การ รักษาเยียวยา, การฟื้นฟู และการเปลี่ยนสภาพหัวใจที่สมบูรณ์แบบ สิ่งนี้จะนำมาซึ่ง ความปิติยินดีที่ยากเกินจะอธิบายเหมือนกับที่ทูตสวรรค์และนักบุญบนสวรรค์มี”

“ท่านเห็นไหม ลูกสาวของเรา หลายคนบนโลกในช่วงเวลาที่ยาวนานนี้ พร้อมกับหัวใจที่ อยากรับใช้ แต่พลังที่รวมตัวกันต่อต้านพวกเขามันมากมายเหลือเกิน ทั้งในลักษณะ นิสัยธรรมชาติส่วนบุคคลและไม่ใช้ส่วนบุคคล มีไม่กี่คนที่สามารถหลายกำแพงนี้ได้ เพราะว่าคุณมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่และความไว้วางใจที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราเป็นสิ่งที่ต้องการใน ขณะนี้”

“และมีคนพวกหนึ่งที่ได้รับเลือกและพร้อมสำหรับสิ่งนี้ พวกอื่นไม่เป็นแบบนั้น และเราได้ ให้พระพรแห่งการสวดอธิษฐานแก่พวกเขา ความปรารถนาของพวกเขาถูกแสดง ออกมาในเวทีแห่งการเผยแผ่คำสอน และในขณะที่พวกเขาไม่ใช่ส่วนประกอบ โดยตรงของการเปลี่ยนแปลงอย่างที่มนุษย์มองเห็น พวกเขาก็เป็นพลังแห่งการสวด อธิษฐานที่มีชีวิตอยู่ด้านหลังผู้เผยแผ่ศาสนาเหล่านี้ และถ้าท่านเห็นผู้เผยแผ่ศาสนา

เหล่านี้ที่ไม่มีพลังจากนักกรมมากมายแห่งการสวดอธิษฐาน และการวิงวอนในนามของ พวกเขา ท่านจะเห็นพวกเขาเป็นแค่มนุษย์ผู้อ่อนแอที่น่าสงสาร”

“ตัวของผู้เผยแพร่ศาสนาเองจะต้องมีหัวใจที่บริสุทธิ์มาก มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และ ได้รับการเจิมจากเบื้องบน ความซื่อสัตย์มีศีลธรรมของพวกเขาก็ต้องไม่มีข้อบกพร่อง นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเราต้องทำงานอย่างหนักในปัญหาแบบนี้ พวกเขาไม่สามารถ ทำงานสำเร็จได้ และปรารถนาได้อยู่ในความร้อนแรงของการสู้รบ หรืออดทนภายใต้แรง กดดันได้โดยปราศจากความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับความซื่อสัตย์ และการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีของเรา”

“ใช่แล้ว ให้ดึงมันกลับไปแล้วจะเห็นว่ามนุษย์เป็นเรื่องเล็กน้อยมากในแผนการของเรา ผู้ที่ คอยวิงวอนอยู่ข้างหลังคนๆนั้นยิ่งใหญ่มาก ซึ่งทำให้คนๆนั้นดูใหญ่โตเหมือนยักษ์ใหญ่ โดยที่ความเป็นจริงแล้ว คือคนตัวเล็กๆที่อยู่ข้างหลังคนๆนั้น เป็นผู้ที่มีส่วนช่วยให้คนๆนั้น ประสบความสำเร็จในระดับที่รับรู้ได้ด้วยตัวเอง ด้วยวิธีนี้ ความปรารถนาของพวกที่ ต้องการจะรับใช้ก็ได้รับการตอบสนอง แต่จะมีเวลาและฤดูกาลสำหรับทุกคน พวกเขา จะได้ออกาสผลัดกันไปสัมผัสดวงวิญญาณด้วยความรักจากเรา ทุกคนจะผลัดกันไป ทำในสิ่งที่ใจของพวกเขายากทำ เพราะว่าหัวใจของพวกเขาส่งประกายกับหัวใจเราแล้ว”

“แล้วเรื่องการนมัสการละ พระผู้เป็นเจ้า?”

“ท่านกำลังพูดถึงบางอย่างที่มาจากขอบเขตแห่งความเข้าใจ ตอนที่ท่านกำลังนมัสการ ท่านได้หยุดกิจกรรมของมนุษย์ทั้งหมดและเข้ามายังดินแดนของพระเจ้าซึ่งเป็นพระ ผู้สร้างของท่าน ท่านหยุดการถูกแยกออกจากกันและหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระ ผู้สร้างของท่าน หัวใจของท่านขยายออกมาข้างนอกตัวท่านในการนมัสการ และเมื่อ ท่านกลับเข้าสู่ตัวเอง จะพูดเช่นนั้นก็ได้ ท่านจะกลายเป็นคนใหม่ มีพลังและได้รับแรง บันดาลใจ ไม่ว่าจะมีความโศกเศร้าที่ติดตัวท่านมาในการนมัสการ เมื่อท่านออกมา มันจะหายไป ทั้งหมด เราไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้อีกแล้วเกี่ยวกับการนมัสการ เพราะมันล้ำ เลิศเหลือเกิน ท่านจะมีประสบการณ์กับมัน นั่นคือทั้งหมดที่เราให้สัญญาแก่ท่านไว้ และ ท่านจะไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมอีกตลอดไป ท่านกำลังก้าวจากความรุ่งโรจน์ไปสู่ความ รุ่งโรจน์ ตามที่เขียนบอกไว้”

“พระผู้เป็นเจ้า คินนี่ยังมีเรื่องอื่นที่พระองค์อยากพูดกับฉันหรือไม่?”

“เรากำลังขอให้ท่านคอยเฝ้าระวังไปพร้อมกับเรา ขอให้จำกัดการปฏิสัมพันธ์ของท่าน ไว้สำหรับการสื่อสารที่จำเป็นเท่านั้น และให้กลับไปยังที่ที่ท่านมีศีลมหาสนิทอย่างลึกซึ้ง กับเรา ซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะสื่อสารกับท่านในช่วงเวลานั้น” เรื่องสวรรค์และ สหสวรรค์หลังจากการรับตัวกลับขึ้นสู่สวรรค์ 1 เมษายน พ.ศ. 2558”

พวกเราแต่ละคนเป็นผลงานการสร้างสรรพสิ่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ถูกสร้างขึ้นอย่าง พิเศษโดยพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถมองเห็นความงามที่ลึกซึ้งของพวก เรา ความงามแท้จริงที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น และสำหรับพระองค์แล้ว แต่ละคนเป็นผลงานชิ้น เอกชิ้นเดียวและน่าหลงใหลมากๆ ในความเป็นนิรันดร์ มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่จะมีทักษะในการ เจียระไนเพชรที่หายากนี้ จนทำให้ความแวววาวของมันปรากฏออกมา พวกเราจะได้ก้าวจาก ความรุ่งโรจน์ไปสู่ความรุ่งโรจน์อย่างแน่นอน

ตอนที่ฉันกำลังครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ พระองค์เริ่มตรัสกับฉันว่า

“ตอนที่เราสร้างท่านขึ้นมา เจ้าสาวของเรา ท่านเป็นเพียงแค่ก้อนถ่านหิน แต่ในสายตา ของเรา มันคือภาระที่หนักหน่วงพร้อมกับคำสัญญาที่พระสิริของเราจะได้ปรากฏในตัว ท่าน ในขณะที่ท่านอยู่บนโลก ท่านอยู่ในส่วนลึกของโลก ภายใต้แรงกดดันที่มหาศาล แล้วในวันหนึ่งเมื่อท่านขึ้นมาหาเรา เราสามารถที่จะเจียระไนท่านให้สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งจะ คงลักษณะของความงดงามยอดเยี่ยมนั้นไว้ทั้งหมด”



“นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมตอนที่ผู้คนได้ไปสู่สวรรค์แล้ว พวกเขาจึงตกตะลึงกับความงดงามที่มีอยู่ในจิตวิญญาณที่ต่ำต้อยที่สุด พวกเขาจะส่องประกาย ที่มีเพียงเราเท่านั้นที่จะสื่อสารถึงความงดงามนั้นได้ และเป็นไปตามแรงกดดันในชีวิตบนโลกของพวกท่าน นั่นคือระดับการส่องประกายของพวกท่าน”

“ดังนั้น อย่ามัวแต่บ่นกับสิ่งที่ท่านต้องเผชิญอยู่ในตอนนี้ เพราะมีที่เขียนไว้ว่า ข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบัน ไม่ควรจะไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราในอนาคต โรม 8:18”

“เอาละ เจ้าสาวของเรา คุณค่าของท่านมีมากกว่าทับทิมและทองคำที่ดีที่สุด แรงกดดันที่ท่านทุกข์ทรมานกับมันอยู่ตอนนี้ เป็นเพียงการสร้างประกายขึ้นมาใหม่ ซึ่งในวันหนึ่งจะปรากฏในสวรรค์ เมื่อท่านได้แลกความเสื่อมทรามกับความไม่เสื่อมทราม ในเวลานั้นมันจะเปิดเผยให้ท่านรู้ว่าเหตุใดท่านจึงต้องทุกข์ทรมาน และความงามที่หาที่เปรียบไม่ได้ ได้ถูกสร้างขึ้นในตัวท่าน”

“ท่านแต่ละคนเป็นอัญมณีที่ล้ำค่าสำหรับเรา และเรารู้อย่างชัดเจนว่าจะต้องลงมือตรงไหน และจะต้องใช้ลูกกลิ้งเพื่อขัดความไม่สมบูรณ์ออกไป และเผยความงามที่นำดินแดนของจิตวิญญาณของท่านออกมา”

“เรารู้ว่าเวลาตอนนี้ยากลำบากขนาดไหน เรารู้ว่าท่านทุกคนกำลังเผชิญกับการทดสอบที่ดูเหมือนไม่มีวันจบสิ้น นั่นเป็นเพราะว่าการเดินทางของท่านบนโลกนี้ใกล้จะจบสิ้นลง และในระยะสุดท้ายนี้ เราอยากที่จะประดับท่านด้วยความงามที่มากกว่า เพื่อให้สายตาของเราได้เหลือบมองในความเป็นนิรันดร์”

“และมันไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของท่านเองเท่านั้น ในการที่ท่านจะต้องเผชิญกับการทดสอบเหล่านี้ มันยังเป็นสำหรับพวกพี่น้องของท่านผู้ซึ่งยังไม่ได้มอบชีวิตของพวกเขาให้แก่เรา เราไม่ปรารถนาให้ใครต้องพินาศ และใครบางคนจะต้องอดอาหารและสวดอธิษฐานเพื่อร่วมมือกับเราในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ ความทุกข์ทรมานนี้คือการสวดอธิษฐานและการอดอาหารของท่าน บางคนจะต้องแบกไม้กางเขนนั้นเพื่อให้การไถ่บาปที่จะมาถึงอย่างเต็มที่ เมื่อจิตวิญญาณหันมาหาเราและรับเรา”

ฉันแค่อยากที่จะบอกไว้ตรงนี้ เพื่อไม่ให้มีการเข้าใจผิด – การไถ่บาปถูกดำเนินการจนเสร็จสิ้นไปแล้วโดยพระเจ้าบนไม้กางเขนของพระองค์ แต่หัวใจของจิตวิญญาณจะต้องยอมรับมัน และเราก็กางไม้กางเขนของเราเพื่อสิ่งนี้

“และเพื่อจุดประสงค์นี้ เรายอมให้มีไม้กางเขนหนักๆในชีวิตของท่าน ได้โปรดจงเข้าใจด้วยว่า มันมาจากความรักของเราที่มีให้ท่าน และให้แก่พี่น้องทั้งหลายของท่าน ซึ่งเราได้ให้ไม้กางเขนเหล่านี้แก่ท่าน ขอให้พระพรจงมีแก่ผู้ที่ทนต่อสิ่งล่อใจ เพราะเมื่อเขาได้รับการพิสูจนแล้ว เขาจะได้มงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งเราได้ให้สัญญาไว้แก่คนที่รักเรา”

“ท่านจะมองกลับมายังช่วงเวลานี้ และหวังว่าเราจะมอบบททดสอบที่หนักขึ้นแก่ท่าน แต่เราเข้าใจในพื้นฐานของท่าน และเราจะไม่ปล่อยให้ท่านเจอกับสิ่งที่ยากเกินความสามารถของท่านที่จะจัดการได้ พร้อมด้วยพระพรของเราที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับท่าน ดังนั้น เมื่อท่านรู้สึกว่าคุณถึงขีดจำกัดสุดๆแล้ว ให้หันมาหาเราด้วยความมั่นใจและขอให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น จงวิ่งไปให้ถึงเส้นชัยและมุ่งไปสู่เป้าหมายอันสูงส่งที่เรียกอยู่ในตัวเรา เพื่อพระสิริที่ปรากฏในตัวเราจะได้ปรากฏในตัวท่านด้วย เพราะถ้าความเป็นตัวตนของท่านตายไปในเรา ท่านจะได้ลุกขึ้นสู่พระสิริพร้อมกับเราอย่างแน่นอน”

“เราบอกท่านไว้ตอนนี้ เพื่อให้ท่านได้เตรียมตัว การทดสอบในกายภาคหน้าจะโจมตีท่านอย่างรุนแรง แต่จะไม่มีอาวุธชนิดใดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านท่าน จะทำให้ท่านล้มลง ท่านจะมีชัยชนะในเรา จงเข้มแข็ง จงกล้าหาญ และให้มองข้ามผ่านแห่งความ

สับสนที่ท่านต้องเรียกมันว่าบ้านหลังชั่วคราวของท่าน จงยึดมั่นในตัวเราและคำสัญญาของเรา และอย่ายอมเปิดทางให้ศัตรูไม่ว่าด้วยทางใดก็ตาม”

“ขอให้เข้าใจว่าแต่ละด้านที่เรากำลังจัดเตรียมในตัวท่าน ถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่เริ่มสร้างโลกที่ให้เป็นของท่าน เพียงแค่ในตอนนี้เท่านั้นที่สิ่งนั้นจะถูกทำให้สมบูรณ์แบบดั่งนั้น อย่าพึ่งสิ้นหวัง จงจับเชือกแห่งพระพรไว้ให้มั่นและอย่าปล่อยมือ การทดสอบและการทดลองเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น และไม่แน่ว่าท่านจะได้เห็นผลงานอันงดงามที่เราได้ทำผ่านท่านในช่วงเวลาสุดท้ายของท่านบนโลก มันไม่มีสิ่งใดเลย ไม่มีสิ่งใดเลยจริงๆ ที่ท่านและเราไม่สามารถทำร่วมกันได้สำเร็จ ในขณะที่ท่านยึดมั่นต่อเราและยืนหยัดในความศรัทธา”

### สรรพสิ่งต่างๆทำงานอย่างไรบนสวรรค์ และมีอะไรบ้าง?

สวัสดียามเช้า ครอบครัวที่รักทั้งหลาย ฉันมีประสบการณ์ที่แสนหวานขึ้นในการสวดอธิษฐานคืนนี้ พระองค์ขอให้ฉันบอกท่านเกี่ยวกับสิ่งนี้

ในคืนนี้ เมื่อฉันเริ่มเข้าสู่การนมัสการ หลังจากไม่กี่นาทีฉันรู้สึกพระองค์อยู่ด้านขวามือของฉัน ดั่งนั้น ฉันมองด้วยดวงตาแห่งหัวใจของฉัน และพวกเราก็นั่งอยู่บนชิงช้าแบบครุฑที่ตั้งไว้อย่างอิสระ แกว่งไปมาหน้าหลังตามอารมณ์จังหวะดนตรี ตอนที่ฉันเอนศีรษะไว้บนไหล่ของพระองค์ ฉันเริ่มรู้สึกผ่อนคลาย และนมัสการพระองค์ผ่านดนตรีนั้น จากนั้นฉันก็เริ่มเห็นว่าเราอยู่ในสวนที่แสนสวยงาม มีสีสนและลวดลายจากภาพวาดของคินเคด(Kincaide)! แต่มันสวยงามกว่านั้นพร้อมด้วยกลิ่นหอมที่ทำให้เบิกบานใจ จริงๆแล้วฉันไม่สามารถสุดดมกลิ่นเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนมากนัก แต่ฉันรู้สึกได้ถึงมัน

อย่างไรก็ตาม หลังจากการนมัสการไปสักครู่ ฉันเริ่มจินตนาการถึงหน้าของคริสต์เดียนที่ฉันชื่นชอบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พวกเหล่าอัศวิน ศาสดาพยากรณ์ และบิดาแห่งความศรัทธา ผู้คนที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาในพระเจ้า และจากนั้นทุกคนนั่งกันอยู่รอบๆสวนและทำการนมัสการไปด้วย ฉันมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในตอนนั้นที่จะได้เห็นดวงวิญญาณที่แสนหวานขึ้นในครอบครัวของออนไลน์ของเราด้วย ฉันคิดว่า ‘ถ้าพวกเขาได้มาเห็นและดมกลิ่นสวนแห่งจิตวิญญาณที่แสนมหัศจรรย์แห่งนี้ ที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในหัวใจของพระเจ้า!’

และพระองค์ก็ได้พูดกับฉันหลังจากนั้น และพระองค์กล่าวว่า “ในวันหนึ่ง ภาพนิมิตนั้นจะมีพวกเขาอยู่ด้วยและเราทั้งหมดจะมีความสุขด้วยกัน แต่สำหรับตอนนี้ เจ้าสาวแสนหวานของเรา ทั้งชายและหญิง จงอุทิศใจที่เราได้ไปจัดเตรียมสถานที่ให้กับท่านแล้ว”

... “ให้พวกเราก้าวไปข้างหน้ากันต่อไป หลังจากการรับตัวกลับขึ้นสู่สวรรค์”

“บนสวรรค์ เราได้จัดเตรียมที่อยู่แสนมหัศจรรย์สำหรับเจ้าสาวอันล้ำค่าของเราแต่ละคนไว้ เรามีธรรมเนียมที่ละเมียดละไมมากท่านรู้ไหม”

คะ ฉันสังเกตเห็นได้ พระเจ้าเป็นเจ้า (อีกอย่างหนึ่ง พ่อของฉันเป็นนักออกแบบตกแต่งภายใน ฉันเลยจะขี้จุ๊จุ๊จิกนิดหน่อย แต่พ่อมีธรรมเนียมที่ยอดเยียมจริงๆ! และเขาเชี่ยวชาญในการใช้สีสนและเนื้องานที่เหนือกว่าจิตใจของมนุษย์สามารถหยั่งรู้ได้ มันเหมือนกับเป็นการกระทำของพระเจ้าอย่างมาก!)

พระองค์ตรัสต่อว่า “ใช่แล้ว พระราชวังแต่ละแห่งจะสมบูรณ์แบบสำหรับท่านแต่ละคน เราได้จัดบันทึกธรรมเนียมของพวกท่านทั้งหมดไว้ รวมทั้งสี องค์กรประกอบ สัตว์ที่ชอบสถาปัตยกรรม ดอกไม้ที่ชอบในสวนและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ พวกท่านบางคนชอบที่พักแบบอพาร์ทเมนต์ และท่านจะชอบในสิ่งที่เราจัดเตรียมให้ท่าน”

“พวกท่านบางคนชอบทะเลทราย จงรอจนกว่าท่านจะได้เห็นต้นกระบองเพชรที่เราปลูกไว้ให้ท่าน มีดอกไม้หลากสีที่ท่านชอบเบ่งบานอยู่อย่างต่อเนื่อง มีน้ำตกและหุบผา น้ำ

เป็นสีน้ำเงินเข้มกว่าท้องฟ้า ผสมผสานด้วยเจดสีเขียวและการเดินรำของมวลงน้ำ แล้ว ท่านจะชอบพระราชวังของท่าน”

“พวกท่านบางคนชอบชายหาด สำหรับพวกท่านแล้วเราได้เลือกเปลือกหอยที่ท่านชอบ, รวมทั้งขนาด สี ความสดใสของสีและแม้แต่การส่องประกาย รวมถึงต้นเฟิร์นยักษ์และ ต้นไม้ป่าที่มีใบขนาดใหญ่ ต้นปาล์มที่โอ้อ่าและมะพร้าวสดๆ ท่านจะไม่มีทางข้ามผ่าน ความหรูหราของที่อยู่อาศัยของท่านไปได้”

“และสำหรับคนที่ชอบป่าเขา เอาละ ท่านคงต้องคุยกับแคลร์เรื่องนี้ หรืออ่านหนังสือของ พวกเขา ท่านจะต้องประหลาดใจเป็นอย่างมาก มีทะเลสาบรูปหัวใจ ปลาหลากสีสันที่ ชอบให้ลูปไล้ เต่าที่ยอมให้ท่านขี่ไปสำรวจคริสตัลใต้น้ำและถ้า สัตว์ป่าที่ท่านชอบจะ คอยเดินไปพร้อมกับท่านอย่างระมัดระวัง พร้อมกับลูกกวาด กวางใหญ่ หมู เสือภูเขา และสัตว์ที่ท่านโปรดปรานทั้งหมดกำลังรอท่านอยู่ โอ้ พวกมันก็กำลังรออยู่ด้วย เหมือนกัน เชื่อหรือไม่ว่าพวกมันต่างก็คาดหวังจะได้มีเพื่อนมนุษย์เหมือนกัน”

แล้วตอนนั้นพระองค์ก็แสดงบทความในพระคัมภีร์ให้ฉันอ่าน โรม 8:19-20 เพราะสรรพสิ่งที่ทรง สร้างแล้ว คอยด้วยความปรารถนาอย่างยิ่งให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏ เพราะวาสรรพสิ่ง เหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจัง ไม่ใช่ตามใจชอบของตนเอง แต่เป็นไปตามที่พระเจ้า ได้ทรงให้เข้าอยู่นั้น ด้วยมีความหวังว่า สรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อม สลาย และจะเข้าไปในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งลูกๆ ของพระเจ้า

ดังนั้น สรรพสิ่งในการสร้างสรรคของพระเจ้ารับรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววัน เมื่อทุกๆ สิ่ง ได้รับการสร้างใหม่ในทันทีบนสวรรค์

พระองค์ตรัสต่อว่า “พวกมันรู้จักชื่อของท่านและรู้ว่าท่านเป็นใคร พวกมันจะสื่อสารกับ ท่านถึงความรู้สึกและความปรารถนาของพวกมัน ในการที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความ ผาสุกที่บริสุทธิ์และความเป็นหนึ่ง ในสรรพสิ่งของการสร้างสรรค ดังที่ถูกเขียนไว้ ทุกๆ สิ่งถูกเติมเต็มไปด้วยความรักที่มากล้น และทุกๆ สิ่งจะล้นปรี่ไปด้วยความรัก”

“สิ่งที่เรามีไว้รอพวกท่าน เจ้าสาวของเรา จะทำให้ท่านประหลาดใจอย่างมากในความ สมบูรณ์แบบของมัน – ท่านจะตกอยู่ในภาวะมีนงไปหลายวัน (แม้ว่ากาลเวลาที่รับรู้จะ ต่างกันออกไป) แต่ท่านจะประทับใจเมื่อท่านค้นพบทุกๆ รายละเอียดที่เราสร้างให้ท่าน ฟุ้งเฟ้อในสีโปรดของท่าน ฟุ้งงกที่มีขนละเอียดปราณีต ฟุ้งผิงที่ร้องเพลงและแบ่งปัน น้ำผึ้งอย่างมีน้ำใจ แถมยังมีนเรียงตัวกันเป็นรูปหัวใจ เพื่อบอกให้ท่านรู้ว่าพวกมันเต็ม เปี่ยมไปด้วยความรักของเรา”

“พวกสัตว์ที่มนุษย์ใช้เป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย จะถูกเปิดเผยให้เห็นถึงความไร้ เดียงสา ก่อนหน้านี้ของพวกมันตอนที่เราสร้างมันขึ้นมา พวกมันจะทำให้ท่านสบายใจ และเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ อย่างเช่น นกฮูกหิมะ นกเหยี่ยว”

“บนสวรรค์ จะไม่มีความตายหรือการตาย แต่จะมีการกำเนิดชีวิต”

มันเกิดขึ้นได้อย่างไร พระผู้เป็นเจ้า?

“มันเป็นปริศนาที่เรายังไม่เปิดเผยกับท่านในตอนนี เราอยากที่จะเก็บไว้เป็นความ ประหลาดใจไว้ให้ท่าน ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม”

...“เราได้สร้างอาหารไว้ให้ท่านบนสวรรค์ซึ่งจะมาแทนทุกสิ่งที่ท่านชอบบนโลกมนุษย์ แต่ไม่ได้ทำมาจากเนื้อสัตว์ จะไม่มีการฆ่าสัตว์บนสวรรค์ ไม่มีการฆ่าปลา นก หรือสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นอย่างที่ท่านอาจเคยคาดเดาไว้ สวรรค์ช่างกว้างใหญ่มหึมา มาก! มี พื้นที่ราบภายในพื้นที่ราบภายในพื้นที่ราบ มีหลากหลายมิติภายในหลากหลายมิติ อย่าง ที่เอเชเคียลได้เคยสัมผัสผ่านหอยสังข์ยักษ์”

พวกเราไม่ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ แต่เอเชเคียลเคยว่ายน้กับพระองค์และพบกับ หอยสังข์ยักษ์อยู่บนพื้นทรายใต้ทะเลสาบ ตอนที่เขาวายเข้าไปหา มัน เขาไปที่ผิวของมันและ

พบว่าตัวเองอยู่ในทุ่งหญ้าใหญ่สีเขียวมีเด็กวิ่งเล่นและสัตว์ทารกตัวเล็กๆวิ่งเล่นไปทั่วทุกหนทุกแห่ง มันช่างเป็นสถานที่แห่งความสุขเสียจริง! มันถูกสร้างขึ้นเพื่อเด็กๆ เพื่อที่จะนำพาความสุขและความสำราญมาให้เด็กๆ ที่เหนือคำบรรยาย

“บนสวรรค์จะมียานพาหนะรวมทั้งม้าและนกยักษ์ แม้ว่าท่านจะสามารถเคลื่อนไปในอากาศได้อย่างอิสระ ท่านจะรู้สึกถึงน้ำหนักแมตตอนที่ท่านเดิน ทุกอย่างล้วนแต่ไม่ต้องใช้ความพยายามและไม่มีความเจ็บปวด สำหรับพวกท่านบางคน มันจะเป็นการเปิดหูเปิดตา ซึ่งตอนนี้ชีวิตบนโลกมนุษย์มันช่างแสนเจ็บปวดเหลือเกินสำหรับท่าน”

โอเค พระผู้เป็นเจ้า ฉันขอลาพระองค์หน่อย แล้วเรื่องคีย์บอร์ดละ... พระองค์ก็รู้ว่าฉันรักคีย์บอร์ดของฉันแค่ไหน

...พระองค์ตรัสว่า “เครื่องดนตรีที่ท่านจะมีบนสวรรค์ จะเบาเหมือนขนนก แต่สามารถทำงานได้มากมาย – เหมือนอย่างที่ท่านมีอยู่ตอนนี้ แต่จะมีทูตสวรรค์มอบหมายให้มาช่วยท่านในเครื่องดนตรี และเรื่องเสียงที่ท่านต้องการจะสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ และเป็นไปอย่างธรรมชาติ อย่างที่เราอาจจะพูดเพิ่มใน ณ ที่นี้ พวกทูตสวรรค์จะได้ยินเสียงที่อยู่ในใจท่านและสร้างมันขึ้นมาอย่างไม่มีที่ติ การสื่อสารจะเป็นไปแบบเหนือธรรมชาติเหนือธรรมชาติโดยสิ้นเชิง”

ว้าว! มันจะทำให้ความเครียดบนโลกหายไปสองในสามเลยทีเดียว

“แน่นอน ทุกอย่างบนสวรรค์จะไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมาก”

พระผู้เป็นเจ้า แล้วพวกเราจะคุ้นเคยกับมันมากไปและเริ่มที่จะเบื่อมันไหม?

“โอ้ ไม่หรอก จะมีการแลกเปลี่ยนของขวัญและการสื่อสาร เพลงและภาพยนตร์มากมาย ...”

เดี๋ยวนะ มีการสร้างภาพยนตร์บนสวรรค์ด้วยหรือคะ?

“ใช่แล้ว มีการเล่าเรื่องและช่องทางสร้างสรรค์เพื่อแบ่งปัน ซึ่งโดยรวมแล้วจะเหนือกว่าทุกอย่างบนโลก และส่วนที่ง่ายที่สุดก็คือมันจะโดนบันทึกอย่างถาวรลงบนเทปแห่งสวรรค์”

เทปบนสวรรค์อย่างนั้นหรือ?

“ใช่แล้ว เป็นอุปกรณ์สำหรับบันทึกอย่างถาวร เช่นเดียวกับที่เรามีหนังสือในห้องสมุดของสวรรค์ เรามีการบันทึกทั้งภาพและเสียง”

โอ้...มันทำให้ฉันรู้สึกหลุดโลกไปเลยที่ได้ยินเรื่องนี้!

“อย่างไรก็ตาม จะมีการแสดงสดของทูตสวรรค์ ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวละครและผู้ช่วยในกระบวนการทั้งหมด ท่านไม่สามารถแม้แต่จะจินตนาการถึงสิ่งๆที่เราจะให้ท่านแคลร์”

ว้าว ฉันอยากที่จะสร้างหนังมาตลอด เอเชเคียลก็เช่นกัน

“ท่านจะมีโอกาสของท่าน แต่เราขอบอกว่า ท่านจะรักการนมัสการอย่างมากและชอบเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้น ... เอาละ มันเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกท่านออกจากการนมัสการ”

โอ้ พระผู้เป็นเจ้า มันช่างทำให้ใจฉันมีสุขเหลือเกิน – พระองค์รู้ว่าพวกเราไม่ค่อยมีโอกาสในการเป็นผู้นมัสการบนโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการ และระดับความเชี่ยวชาญของฉัน... ก็จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง

“นั่นจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ท่านจะได้ยินอะไรบางอย่างในใจท่าน และท่านจะทำมันได้อย่างสมบูรณ์แบบในทันที”

โอ้ มันดูเหมือนจะเกินไปสำหรับฉัน พระผู้เป็นเจ้า

“เรารู้ ที่รักของเรา แต่เราอยากที่จะมอบภาพสถานที่ที่พวกเขาจะได้ไปในไม่ช้าให้กับเจ้าสาวของเรา เพียงเพื่อเสริมพลังให้กับพวกเขาสำหรับการเดินทางในโค้งสุดท้ายสั้นๆ นี้ ท่านจะคิดว่าความทุกข์ทรมานของท่านในปัจจุบันนั้นไร้ค่าเมื่อเปรียบเทียบกับความรุ่งโรจน์ซึ่งจะปรากฏออกมาในตัวท่าน บทความเรื่องนี้ในพระคัมภีร์จะบรรลุผลด้วยความสัตย์จริง”

“เอาล่ะ หวังว่าพวกท่านทุกคนได้ดื่มด่ำถ้อยคำของเรา และเพ่งมองไปที่สวรรค์ซึ่งรอท่านอยู่ จงเล่าให้พวกเขาฟังถึงเวลาแห่งการสวดอธิษฐานในคืนนี้”

และนั่นก็คือตอนที่ฉันแบ่งปันให้ท่านฟังเกี่ยวกับซิงช้าและตอนที่เราทั้งคู่อยู่บนซิงช้าและสวนแห่งสวรรค์ พร้อมกับสีสันทันและลวดลายสวยงามและกลิ่นหอม มันสวยงามมากจริงๆ และแสนสงบและแสนเบิกบานใจ มันเหมือนราวกับว่าดอกไม้กำลังร้องเพลง เป็นสภาพแวดล้อมที่แสนหวานขึ้น สิ่งเดียวที่ขาดไปก็คือการปรากฏตัวของครอบครัวของออนไลน์ของฉัน! ฉันอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนฟังจริงๆ

จากนั้น พระผู้เป็นเจ้าก็พูดต่อว่า:

“สักวันหนึ่ง พวกเขาจะอยู่ในภาพนิมิตนั้นและพวกเราจะมีความสุขไปพร้อมๆ กัน แต่สำหรับตอนนี้ เจ้าสาวที่หวานชื่นของเรา ทั้งชายและหญิงทุกคน จงอุ้นใจที่เราได้ไปเพื่อจัดเตรียมสถานที่สำหรับพวกท่าน เพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงร่วมด้วยซึ่งกันและกัน จงเข้มแข็งและมีกำลังใจ เราจะมาในไม่ช้า” เราจากไปเพื่อไปเตรียมสถานที่สำหรับพวกท่าน จงเข้มแข็งสำหรับการเดินทางในโค้งสุดท้ายของท่าน 26 เมษายน พ.ศ. 2558

### สวรรค์: มิติของการรับรู้ ความสุข และการสื่อสาร

“กลับเข้าเรื่องของสวรรค์ ยังมีมิติแห่งความสุขและการรับรู้บนสวรรค์ที่ท่านยังไม่เคยสัมผัส ประสบการณ์ที่ท่านเคยสัมผัสในคืนที่เรามาเยี่ยมเยียนท่าน และพาท่านออกจากดินแดนแห่งความมืดมาสู่แสงสว่างแห่งความรุ่งโรจน์ของเรา”

โอ้ พระผู้เป็นเจ้าของฉัน มันเป็นเหตุการณ์ที่น่าทึ่งมาก... เป็นความปลาบปลื้มยินดีในร่างกายและในจิตวิญญาณที่เป็นเวลานานถึง 45 นาที มันเกินที่จะบรรยาย

“ใช่แล้ว มีสถานะต่างๆ แบบนั้นเหมือนกับบนสวรรค์ ที่ท่านจะรู้สึกยอดเยี่ยมได้ตลอดเวลา!”

โอ้ ตายแล้ว! มันคงทำให้เสียสมาธิมาก

“ไม่ขนาดนั้นหรอก ท่านเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ในสถานะต่างๆ และทุกอย่างที่ท่านสัมผัสจะได้รับส่วนหนึ่งของความสุขสำราญนั้นไปด้วย โอ้ ท่านไม่รู้หรือว่ามีอะไรที่ท่านอยู่ความเป็นหนึ่งเดียวของสรรพสิ่งทั้งหมด และวิธีการที่เราสื่อสารความรักซึ่งกันและกันอย่างมีมิติระหว่างกัน”

มันหมายถึงอะไรเหรอ?

“เอาล่ะ พันธุ์พืชสื่อสารกันในมิติหนึ่ง แมวก้ออีกมิติหนึ่ง และก้อนหินก็อีกมิติหนึ่ง – แต่ความรักที่โอบรวมสรรพสิ่งทั้งหมดเข้าด้วยกัน ผูกสัมพันธ์ระหว่างเผ่าพันธุ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ท่านสามารถพูดกับสรรพสิ่งทั้งปวงและเข้าใจกันได้ และสรรพสิ่งต่างๆ ก็สามารถพูดตอบกลับมาและท่านก็จะเข้าใจ – และในท้ายที่สุด สรรพสิ่งต่างกายก็เกียรติให้แก่เรา”

ขอน้อมถวายการสรรเสริญ และความเคารพ และเกียรติศักดิ์ทั้งหมดให้แก่พระองค์ พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่!

**“ใช่แล้ว พวกเราจะอยู่ด้วยกันในการนมัสการอย่างต่อเนื่องในความสุขสำราญแห่งการ  
वादอิชฐาน สรรพสิ่งทั้งหมดของเราจะรวมเข้ากับเราด้วยการสรรเสริญที่เปี่ยมไปด้วย  
ความสุข ท่านไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน”** การไตร่ตรองที่พบกับปัญหาและภาพริบหรี่  
ของสวรรค์ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

### **สวรรค์: สถานที่ที่เหนือกว่าความมหัศจรรย์**

มีหน้าผาสูงมากอยู่รอบๆตัวเรา มันมืดมืด เป็นหน้าผาหินลาวาที่ล้อมรอบส่วนเว้าที่เรากำลังเดิน  
เข้าไป คลื่นน้ำกำลังถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรง แต่ทันทีที่เราเข้าใกล้ น้ำ คลื่นกลับอ่อนแรงลง  
กลายเป็นคลื่นที่ซัดอย่างสงบ รวากับทักทายต้อนรับเรา และทำให้การเดินทางของเราปราศจาก  
สิ่งรบกวนและสงบเงียบมากขึ้น แต่ไม่ใช่ก่อนที่คลื่นจะซัดพาเอาเปลือกหอยสังข์สีชมพูสดใสมา  
อยู่แทบเท้าของฉัน

พระองค์มองมาที่ฉันด้วยรอยยิ้ม และพูดว่า “หยิบมันขึ้นมาสิ” และเมื่อฉันหยิบมันขึ้นมา ไข่มุกก็  
กลิ้งออกมาจากข้างใน จากนั้นมรกตและทับทิมสีเข้มที่ได้รับการเจียรไนอย่างมืออาชีพก็เผย  
ให้เห็นถึงความบริสุทธิ์และสีอันคมชัดออกมาจากข้างในหอยสังข์ ฉันรวบรวมมันไว้ในมือของฉัน  
และโยนมันขึ้นไปบนอากาศด้วยความปีติยินดี จากนั้นฉันก็คิดในใจว่า ‘ฉันควรจะเก็บมันไว้แล้ว  
เอาไปแบ่งให้กับคนอื่นๆด้วย’ และตอนที่ฉันคิดอย่างนั้น พวกมันทั้งหมดก็ออกมาจากพื้นทราย  
และรวมตัวกันกลับเข้าไปในเปลือกหอยสังข์

จากนั้นไม่นาน พวกเราก็นั่งอยู่ข้างๆ ลำธารที่มีน้ำใสซึ่งไหลไปสู่มหาสมุทร ใบเฟิร์นเขียวชอุ่ม  
เรียงรายไปตามขอบหินยาวลงไปสู่ธารน้ำ ฉันจำไม่ได้ว่าเราได้รับประทานอะไรกันอยู่ แต่พระเยซู  
ตรัสกับฉันว่า “อ้อ... โอ้... เจ้าตัวปัญหาที่กำลังมาละ” จากนั้น สิ่งโตอาฟริกกันตัวผู้ขนาดใหญ่ของ  
ฉันที่ชื่อจูด้าเดินอุ้ยอ้ายมาบนชายหาด ทันเวลาอาหารกลางวันพอดี พวกเราหัวเราะกันคิกคัก  
ตอนที่ป้อนเศษอาหารให้กับมัน ฉันมองไปที่ด้านหลังและพบว่ามัจฉาขนาดใหญ่พร้อมเสิร์ฟที่มี  
อาหารลักษณะคล้ายเนื้อปรากฏขึ้นมา ซึ่งมันดึงดูดความสนใจของจูด้า มันเลยลืมนึกถึง  
เราและไปกินอาหารของมันเอง

ในไม่ช้า เกรซี่ – แมวเพศแม่แสนสวยสีเทาเดินมาหาเราร้องเหมียวๆขอแบ่งอาหาร จากนั้นแมว  
ตัวอื่นๆ ของเราก็กินตาม และจูด้า – เจ้าจูด้าน้อยของเรา แมวสีเทาพันธุ์อะบิสซิเนียที่มี  
ลวดลายเหมือนกับสิ่งโตภูเขา เดินมาหาจูด้าตัวใหญ่ด้วยบุคลิกการทักทายสุดๆตามภาษา  
ของมัน ฉันหมายถึง เจ้าจูด้าตัวน้อยนี่คงมกลืน จะขึ้นมาหาท่านและจะสุดตามจุดต่างๆ  
อย่างน้อยก็จุด ก่อนที่จะนอนลงและยอมรับท่าน และด้วยไม่มีความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน จูด้า  
ใหญ่ก็ทักทายมันด้วยการดุนเบาๆ

หลังจากที่พวกเรารับประทานมื้อกลางวันเสร็จ ฉันลุกขึ้นเพื่อจุ่มเท้าลงในน้ำ ในระหว่างนั้นชาว  
พื้นเมืองก็วิ่งมาตามชายหาดเพื่อมาหาเรา โอ้ พวกเขาล้อมวงรอบๆตัวเราอย่างมีความสุข รวากับ  
ว่าพวกเราเป็นเพื่อนที่ห่างหายไปนาน พวกเขาลูบไล้เส้นผมและเสื้อเชิร์ตของฉันด้วยความ  
อยากรู้และความเป็นมิตร พวกเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยากพาฉันไปพายเรือแคนูเล่น  
ในขณะที่พระเยซูนั่งอยู่บนชายหาด จากนั้นไม่นาน เราได้พายเรือแคนูไปอย่างรวดเร็วตามแม่น้ำ  
ที่นิ่งสงบและสนุกสนานไปด้วยกัน

เออละ...มันเป็นเวลาสั้นๆ ในไม่ช้าพระเยซูก็เดินมาบนผิวน้ำเพื่อมาช่วยเหลือเจ้าสาวของ  
พระองค์ ผู้ที่พระองค์จะหึงหวง พระองค์พาฉันไปยังที่อีกแห่งหนึ่งลึกเข้าไปในพื้นที่ ซึ่งมีน้ำ  
ใสและสงบนิ่ง ฉันยืนอยู่บนพื้นและมองลงไปใต้อ่างน้ำที่เต็มไปด้วยปลาที่มีสีส้มแปลกใหม่ โดย  
มีทรายสีขาวเป็นฉากหลัง โอ้ มันช่างเป็นสีสันที่น่าอัศจรรย์ มันยอดเยี่ยมมากๆ! มีสีของสายรุ้ง  
ครบทุกสี

ในไม่ช้าพระองค์และฉันได้ร่วมว่ายน้ำกับพวกมันและพระองค์ก็พาฉันไปดูดินแดนมหัศจรรย์ใต้น้ำ  
น้ำ ฉันจำได้ว่ามีสถานที่ที่เหมือนกันอยู่ในยูคาทานในเม็กซิโก...มันเป็นสถานที่ที่ทองเทียวและ  
ปลาเป็นสิ่งที่จะต้องไปดู ฉันไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลย มันเหมือนกับพิพิธภัณฑสถานสัตว์น้ำ

ที่อยู่ใต้น้ำซึ่งเต็มไปด้วยปลาหลากสีสีนที่พระองค์ได้สร้างและนำมารวมกันไว้ในน้ำที่ใสราวกับกระจกเงา

“ที่รัก บนโลกมนุษย์ ท่านมีแผลเป็น บาดแผล จุดที่แตกร้าวและว่างเปล่า และท่านโดนทำลายจากสงครามอย่างแท้จริง - แต่บนสวรรค์ทุกอย่างจะได้รับการฟื้นฟูซ่อมแซม ท่านจะแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในทุกสิ่งที่ท่านทำ ส่วนต่างๆ ของท่านที่เคยถูกยับยั้งไว้บนโลกจะกลับมาเบ่งบานและกระจายกลิ่นหอมไปทั่วแผ่นดินสวรรค์ แน่แน่นอนว่า ลักษณะที่คล้ายกับพระเจ้าที่ได้ให้ไว้แก่ท่านในตอนที่ท่านถูกสร้างขึ้นมา จะเบ่งบานและแพร่กลิ่นหอมดอกไม้ ออกมาและผลไม้ที่หอมหวาน พรสวรรค์ของท่านจะรักษาเยียวยาคนอื่น ๆ การเจิมจะไหลลื่นอย่างอิสระเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่าน มันจะไหลลื่นอย่างอิสระ มันจะไปถึงมุมที่อยู่ไกลที่สุดของสวรรค์ เพื่อเยียวยาและเสริมสร้างทุกคนที่ถูกสัมผัส”

“จะมีอะไรที่ยอดเยี่ยมไปกว่านี้อีกไหม? เรบอกท่านได้เลยว่า “ไม่มี” สวรรค์นั้นมันช่างเหนือกว่าความวิเศษ สวรรค์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านใฝ่ฝันหรือต้องการในชีวิตอันแสนสิ้นของท่านบนโลกนี้”

“เมื่อท่านได้ผ่านการใช้ชีวิตและคิดกับตัวเองว่า ‘ฉันหวังให้มันเป็นแบบนี้ และฉันหวังให้มันเป็นแบบนี้’ และท่านรู้หรือไม่ว่าทูตสวรรค์ของท่านกำลังบันทึกสิ่งเหล่านั้นไว้และนำมาให้เรา? ถ้า ใช่แล้ว ทูตสวรรค์รับใช้ในหน้าที่แบบนั้น มันเป็นความสุขของเราที่ได้เห็นพวกเขามีส่วนร่วมในการนำความสุขมาให้ท่าน และพวกเขาเองก็อยู่เพื่อนำความสุขไปให้กับคนอื่น – ซึ่งสิ่งนั้นก็มีความสุขของพวกเขาเช่นกัน ดังนั้น เมื่อท่านมาเยี่ยมเยือนหนึ่งในสถานที่อันยอดเยี่ยมที่เราสร้างไว้ให้กับท่าน สิ่งต่างๆ ที่ท่านเคยคิดไว้มาเป็นหลายทศวรรษ – ความคิดชั่วขณะเล็กๆ น้อยๆ ในสิ่งที่ท่านชอบ สิ่งทั้งหมดเหล่านั้นจะถูกทำให้เข้มข้นรวมอยู่ในสถานที่ที่ท่านอยู่ ณ เวลานั้น”

“ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านเห็นผีเสื้อสีม่วงและพิศวงกับความงามของมัน แต่คิดอยู่ครู่หนึ่งว่า ‘ฉันหวังว่ามันจะมีตาอยู่บนปีก’ – ความคิดนั้นก็จะถูกบันทึกไว้ และเมื่อท่านได้เห็นผีเสื้อตัวนั้น มันจะมีตาที่สวยงามอยู่บนปีกของมัน ถ้าท่านชอบหินสีแดงและหุบเขาที่มีน้ำตกและใบเฟิร์น ทุกอย่างจะราวกับว่าท่านวาดภาพมันไว้ แต่จะมาพร้อมกับความประหลาดใจ เช่น พวกหน่อไม้ฝรั่งป่าและแพงพวย ดอกไม้แปลกใหม่และนกที่กำลังเล่นอย่างสนุกสนานอยู่ในน้ำ นกพิราบกำลังทำรัง และในระยะใกล้ๆ นั้นก็มีแม่กวางและลูกของมันที่กำลังกินหญ้าสีเขียวขจี และข้างบนแม่กวางตรงแนวหินที่ยื่นออกมาจากหน้าผา มีสิงโตภูเขากำลังเลียอุ้งเท้าของมันอย่างซี้เกียจ และเกลือกกลิ้งบนหลังในความมดงามของสวรรค์”

“ท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ตอนที่ความรักได้ซึมผ่านและแผ่ซ่านไปยังทุกๆ สรรพสิ่ง สิงโตและลูกกวางจะนอนพิงกัน และสิงโตจะโอบกอดลูกกวางไว้ตอนที่พวกเขาจับหลับ ตัวนกจะโผล่มาบนผิวน้ำพร้อมกับเปลือกหอยสีส้มสวยงาม และวางมันลงที่เท้าของท่านและขอให้ท่านลูบมัน ผุงผิ้งจะบินรวมตัวกันเป็นรูปหัวใจและเชิญให้ท่านไปร่วมดื่มกินน้ำผึ้งด้วยกัน”

“เมื่อดรหยาที่อยู่ข้างใต้ท่านจะค่อยๆ ปรับตัวอย่างนุ่มนวลให้เข้ากับรูปร่างของท่านเพื่อให้ท่านรู้สึกสบาย ผนังบนหุบเขาจะมีที่สำหรับวางเท้าและที่จับให้ท่านปีนป่ายได้อย่างง่ายดาย และในระหว่างทางที่ท่านปีนขึ้นไป จะมีสิ่งที่น่าประหลาดใจ อย่างเช่นถ้าเล็กๆ เรียงรายไปด้วยอัญมณีที่มีค่า พร้อมกับคริสตัลอะลูไรต์สีน้ำเงิน นกอินทรีจะเชิญให้ท่านนั่งบนรังของมันและลูบไล้ลูกๆ ของมันเล่น ใบไม้บนต้นจะพริ้วไหวอย่างมีความสุข เมื่อท่านเดินผ่าน และหญ้าจะสั่นจนเกิดเสียงคล้ายระฆัง ทักทายท่านด้วยความรัก ด้วยแสงปริซึมประกายแวววาวที่ออกมาจากตัวมัน และเต็นท์ไปตามผนังหุบเขา โอ้ ความมหัศจรรย์ของสวรรค์จะไม่วันหยุดหนึ่ง และทั้งหมดนี้ควรจะเป็นของท่าน เพราะท่านอยู่

บนโลกนี้เพื่อเรา จะนั่น ตอนนี่เราจะใช้ชีวิตนิรันดรร่วมกัน ทำให้ท่านมีความสุขในสิ่งที่ท่านไม่เคยคิดถึงมาก่อน แต่จะเป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิ่งที่ท่านเคยหลงใหลบนโลก”

“เอาละ เราอยากจะแบ่งปันสิ่งมหัศจรรย์แห่งสวรรค์กับเจ้าสาวทั้งหมดของเรา แต่เราก็คงจะพูดถึงหมู่บ้านประหลาดที่ท่านชื่นชมเป็นอย่างมากในประเทศกรีซ ร้านกาแฟและงานศิลปะจะมีอยู่เต็มไปหมดบนผนังของร้านอาหารเล็กๆ ผู้ที่ขอบอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์จะได้พบกับความสุขในบ้านที่ออกแบบไว้อย่างพิเศษ มีระเบียงและภูมิทัศน์ที่เป็นดอกไม้หลากสีสันและน้ำพุที่มีชีวิต พวกเขาจะอาศัยอยู่ในแบบคล้ายหุบผาที่รวมกลุ่มกัน และพวกเขาจะได้นั่งบนระเบียงและไปมาหาสู่กัน มีคลองคดเคี้ยวที่ปลูกไม้สวนไว้ และมีสะพานที่ดูแปลกตา – ถนนหินกรวดที่คดเคี้ยว สวนที่ซ่อนไว้พร้อมกับดอกลาเวนเดอร์และลิลลี่สีขาวล้อมรอบน้ำตกที่อยู่ใกล้ๆ และม้านั่งและชิงช้าที่หรูหราแต่สะดวกสบาย โอ้ สิ่งที่เราวางแผนไว้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองจะเป็นสิ่งที่ไม่มีบนโลก”

พระเจ้าเป็นเจ้า พระองค์ไม่ทำอะไรแบบครึ่งๆกลางๆ พระองค์เป็นนักรักที่หรูหรา ไม่มีใครที่จะรักเราได้เท่าพระองค์อีกแล้ว

“เจ้าสาวของเราไม่มีแม้แต่ความคิดที่เลื่อนลางเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์แห่งสวรรค์ เธอถ่ายภาพไม่ดีกว่าเราได้ไปจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมไว้สำหรับเธอเท่านั้น เพื่อความสุขที่ไม่มีวันจบสิ้นมาให้เธอ ดังนั้น เราอยากให้ทุกคนรักและใส่ใจความคิดเหล่านี้ เจ้าสาวทั้งหลายของเรา เราได้ไปจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้ท่าน ไปจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้ท่านจริงๆ เพราะที่ๆเราอยู่ก็จะมีท่านอยู่ด้วย และเราสัญญากับท่านว่า – มันจะไม่ใช่แค่เป็นสถานที่ที่ห่วยๆไป มันเป็นดินแดนมหัศจรรย์และเป็นงานศิลปะที่สร้างไว้เพื่อท่านโดยเฉพาะ”

“จงนำความฝันเหล่านี้ไปกับท่านตอนนี้ และเตรียมหัวใจของท่านไว้ เพราะเราจะมาหาท่านในไม่ช้า จงยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้ ทะนุถนอมมันไว้ในใจของท่าน มันจะทำให้ท่านมีชีวิตชีวาด้วยความสุขเมื่อท่านกลับไปเยี่ยมชมมันอีก เพราะหัวใจของเราไม่ละเว้นรายละเอียดใดๆทั้งสิ้น ที่จะนำเอาความมหัศจรรย์และความสุขมาสู่จิตวิญญาณของท่าน”

“ตอนนี้เราขออวยพรท่านด้วยความรักและคำสัญญาของเรา ว่าในไม่ช้าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นนิรันดร”

### นี่คือสิ่งที่จะเป็นบนสวรรค์: ความสัมพันธ์ของท่านกับพระเยซู

และพระองค์ก็เริ่มพูดว่า “โอ้ เราอยากให้ทุกคนทั้งชายและหญิงเข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่เราอยากจะมีร่วมกับพวกเขา โอ้ เราต้องการอย่างมากที่จะมีส่วนร่วมในชีวิตของท่าน ที่ จะอยู่ภายในตัวท่านและแบ่งปันทุกความคิด ทุกความรู้สึก ทุกการกระทำในชีวิตของท่าน เราปรารถนาที่จะให้พวกเราที่มีความตั้งใจตลอดเวลา ด้วยการกระทำที่มาจาก การตัดสินใจของท่านเอง รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับเรา เพื่อมีส่วนร่วมในชีวิตของกันและกัน และการที่ได้อยู่ภายในตัวท่าน ทำให้เราเต็มเต็มที่แห่งความปรารถนานั้น ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับพระเจ้าผู้สร้างของท่านเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ท่านจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ และเราก็จะได้รับของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่เลือกพระเจ้าเป็นที่อยู่อาศัยนิรันดรเหนือสิ่งอื่นใดที่ถูกสร้างขึ้นมา และกลับมาเพื่อขอบคุณและสำนึกถึงความเป็นพระเจ้าของเราที่มีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งปวง”

“ลูกๆของเรา เรามาหาพวกท่านในฐานะคนรัก เพราะมันเป็นหนทางเดียวที่ท่านจะเข้าใจได้อย่างแท้จริงว่าเราปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประสานสัมพันธ์กับชีวิตของท่าน โดยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของท่าน ตอนที่เราสร้างอีฟมาให้กับอดัม ให้เป็นคู่รักที่เหมาะสมกัน เรายังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมสัมพันธ์ที่เราต้องการระหว่างเรา เราอาจให้ความสามารถในการสืบพันธุ์แก่ท่าน โดยไม่ต้องกำหนดถึงพันธะการผูกพันตลอดชีวิต



และท่านก็จะเป็นเหมือนสัตว์เป็นอย่างมาก แต่แทนที่จะทำอย่างนั้น เราเลือกที่จะแสดง ความปรารถนาว่าเราต้องการเป็นหนึ่งในเดียวกับท่านไปชั่ววันจันทร์ แบ่งปันทั้งความสุข และความทุกข์ในชีวิตของท่านที่ชีวิตนำพามา และหวังว่าท่านจะยึดมั่นในตัวเราเหนือสิ่ง อื่นใดที่ถูกสร้างขึ้น – และเราจะมีลูกหลานด้วยกัน ลูกหลานทางจิตวิญญาณ”

“นี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่เราขอให้ท่านจงอย่ากลัวในความสัมพันธ์นี้ มันเป็นเรื่องธรรมชาติ และเป็นเรื่องจำเป็นมากที่ท่านจะเข้าใจว่าเราเป็นใครในชีวิตของท่าน”

“นี่คือสิ่งที่จะเป็นบนสวรรค์ ขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อมสัมพันธ์ของท่านกับเราบนโลกนี้ หากท่านละทิ้งทุกสิ่งเพื่อให้เราเป็นทุกสิ่งของท่าน บนสวรรค์ท่านจะมีเราทั้งหมดเท่าที่ ท่านจะสามารถมีรับได้ หากท่านยึดติดกับสิ่งที่อยู่บนโลกและรักมันมากกว่าเรา ตำแหน่งของท่านบนสวรรค์ก็จะเป็นที่น่าพอใจ – แต่ระดับของพระสิริจะถูกจำกัดตาม ทางเลือกที่ท่านเลือกไว้บนโลก”

“ไม่มีใครสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ ถ้าไม่ไปให้เกินกว่ามิติแห่งสติปัญญาของมนุษย์ มันเป็น พระสวรรค์ที่พระเจ้าประทานให้ เมื่อท่านเข้าใจเรามากขึ้น เราปล่อยความเข้าใจที่ เกี่ยวกับตัวเรามากขึ้นในจิตใจสำนึกของท่าน เมื่อท่านปลุกฝังความสัมพันธ์ของท่านกับ เรา ท่านจะกลายเป็นของเรามากขึ้นเรื่อยๆ และเราก็จะกลายเป็นของท่านมากขึ้นเรื่อยๆ เราจะไม่มีลดการปรากฏตัวต่อท่านลงแม้ในขณะที่เราอยู่กับคนอื่น เพราะว่าเราไม่มีที่ สิ้นสุดและไม่มีขีดจำกัด ดังนั้น ท่านสามารถสัมผัสเราได้อย่างสมบูรณ์แบบไปพร้อมกับ คนอื่นเช่นกัน มันเป็นปริศนา ท่านเพียงแค่อ้อมรับมันไปและรู้ว่าเราปรารถนาที่จะเป็นทุก อย่างของท่าน ในทางกลับกัน เราจะให้ทุกสิ่งที่เราเป็นกับท่านเช่นกัน และท่านจะรู้จัก เรา อย่างที่ท่านเป็นที่รู้จัก

“จงเข้ามาในอ้อมกอดของเราและยุติการตั้งคำถามที่ไม่มีที่สิ้นสุดของท่าน เรากำลังรอ ท่านอยู่ เรามีมหาสมุทรแห่งความสันติสุขที่ให้คุณสบาย และท่านจะได้พบการ พักผ่อนให้แก่จิตวิญญาณของท่าน” การพักผ่อนให้แก่จิตวิญญาณของท่าน 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558”

### จงเลือกผู้สร้างของท่านจากทุกสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้น!

พระองค์พูดต่อว่า “และในท่านเองเดียวกัน เรามอบเสรีภาพให้แก่ท่าน และเราให้ท่านไป สำรวจและค้นพบโลกและหวังว่า ท่านจะกลับบ้านมาหาเราและอาศัยอยู่ที่นี้ในหัวใจของ เราตลอดไป โอ้ เราปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นการกลับมาของผลงานการสร้างที่ ยอดเยี่ยมของเรา ที่เราได้มอบเสรีภาพให้ที่จะเลือกอะไรก็ได้ให้กับตัวเอง ... แต่ถึง กระนั้น เขาก็เลือกเราเท่านั้น และพวกเขาก็ได้กลับมารวมตัวกันใหม่อีกครั้งในความ ผาสุก ที่ทำให้แม้แต่ทูตสวรรค์ก็ต้องร้องเพลง ช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของ ท่านคือวันที่ท่านกลับมาหาเรา และเลือกผู้สร้างของท่านเหนือทุกสิ่งที่สร้างขึ้นมา ดังนั้น การเติมเต็มชีวิตจึงเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ และท่านก็ได้กลับมาสัมผัสความรักเราอย่าง ไม่มีที่สิ้นสุด และเราก็ไม่สามารถควบคุมสายตาของเราให้มองไปที่ท่าน ไม่สามารถ ควบคุมหูของเราจากการได้ยินท่าน และไม่สามารถควบคุมแขนของเราจากการโอบ กอดท่าน”

ท่านรู้ใหม่ว่ามีคนหลงทางไปมากแค่ไหนและไม่กลับมาอีกเลย? พวกเขาติดอยู่ในมุมมืด และค่อยๆ แตกสลายไป พวกเขาสูญเสียความสว่างและความสุขและชีวิตที่พวกเขา ได้รับ เพราะมันค่อยๆ จางหายไปจนเหลือเพียงแค่มืด โอ้...มันช่างน่าเศร้า เหลือเกิน! อนาคตของชีวิตที่เรารักมากที่สุด ได้สูญเสียความหมายและแก่นแท้ไป และ นั่นทำให้คนที่กลับมาหาเรายังมีค่าและเป็นที่รักยิ่งขึ้น โอ้..นั่นเป็นผลลัพธ์ที่น่าเศร้ามาก สำหรับชีวิตที่ได้เริ่มต้นอย่างล้ำค่า

"ท่านเห็นไหมว่าแก่นแท้ของชีวิตที่ท่านได้รับนั้นยอดเยี่ยมมาก มันมีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ที่เราเท่านั้นที่สามารถรับรู้ได้อย่างครบถ้วน มีเพียงเราที่สามารถจะชื่นชมมัน มีเพียงเราเท่านั้นที่สามารถทำให้สมบูรณ์ มีเพียงเราเท่านั้นที่มีกฎแจ่มใสชะตากรรมและความสมบูรณ์แบบ – และในตัวมันเองก็เป็นปริตนาอันแสนประเสริฐที่ทำให้เกิดมหาสมุทรแห่งความสุขในตัวเรา ใช่แล้ว ท่านผู้เป็นที่รักของเรา เจ้าตัวน้อยๆของเรา ได้สร้างมหาสมุทรแห่งความสุข หมุนวนในการเดินรำไปชั่วนิรันดร์เพื่อนมัสการและการขอบพระคุณ – ความสุขของการมีชีวิตอยู่ และความมีชีวิตชีวาที่สร้างสรรค์โดยพระเจ้าของท่าน สิ่งที่ท่านทำได้ก็คือคืนความสุขนี้ให้กับเราโดยการนมัสการ และสิ่งที่เราทำได้คือพิศวงในความรักอันยิ่งใหญ่ของท่านที่ทำให้เรามีน้ำตาแห่งความปีติยินดี – เพราะจากส่วนหนึ่งของตัวเรา: เนื่องจากเนื้อหาของเรา กระดูจกระดูกของเรา ได้เลือกเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อกลับมาหา Abba (พระบิดา) ของท่าน และเดินรำแห่งการมีชีวิตและการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเป็นของขวัญของการเป็นตัวท่าน"

"โอ้..มันช่างเป็นปริตนาที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครนอกจากตัวเราเองจะสามารถหยั่งรู้และซาบซึ้งได้จริงๆ แม้ว่าดวงตาที่น่าสงสารของท่านจะปิดลงด้วยความเหนื่อยล้า พวกเราก็ยังเดินรำไปด้วยความสุข - ชีวิตนิรันดร์ที่อยู่บนปีกของมัน เพียงเพื่อค้นหาและกลับไปด้วยการร่ายทวนน้ำและกลับไปยังจุดกำเนิดของท่าน สถานที่เดียวที่สามารถทำให้ท่านพึงพอใจ และเราก็ได้รอ และรอแล้วรออีก ... จนในที่สุด ก็มีคนมุ่งหน้ามาสู่ทุ่งกว้างแห่งสวรรค์ เพื่อแสวงหาบ้านเกิดของเขาในทรงอกของเรา"

"โอ้ แคลร์ มันไม่มีคำพูดใดที่จะบรรยายถึงความปีติยินดีที่เราารู้สึกถึงการกลับมาของเนื้อและกระดูกของเราเอง! นี่เป็นส่วนหนึ่งของปริตนาอันยิ่งใหญ่ของครอบครัว มันเป็นพิภพเล็กๆของความหมายของชีวิต เราผู้ซึ่งเป็นพระบิดา ผู้ให้เมล็ดพันธุ์แห่งอิสรภาพของชีวิตในการเลือกความเป็นนิรันดร์กับเรา – หรือการสาปแช่ง เสรีภาพที่จะอยู่กับคำโกหกหรือความจริง โอ้ มันช่างเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและประเสริฐที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจ! และในสวรรค์มันจะกลายเป็นความจริงและท่านจะได้รับ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่จำเป็นสำหรับการเข้าใจในปริตนาของการสร้างสรรค์สิ่ง และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงวางแผนให้ผู้ชายควรมีความสมบูรณ์แบบอยู่ในตัวผู้หญิง และพวกเขาควรจะมีทายาทด้วยกัน"

"ตอนนี้เราให้ท่านเพียงเมล็ดพันธุ์แห่งความเข้าใจ ให้มองเข้าไปในวงจรชีวิตเพียงชั่วขณะ ที่เราได้วางแผนไว้ให้มีผลลัพธ์ที่งดงามที่สุด ตอนนี้เราอยากให้คุณใช้สมมติเพ่งมองไปที่องค์ประกอบที่ลึกซึ้งของชีวิต ด้วยความรู้ในใจว่า ในไม่ช้าท่านจะมาถึงความสมบูรณ์แบบในอ้อมแขนของเรา ในความเป็นนิรันดร์ทั้งหมด นี่เป็นสิ่งที่น่าทะนุถนอมและคิดทบทวนอย่างลึกซึ้ง"

"ตอนนี้เราขออวยพรท่านด้วยความรักที่ไม่สิ้นสุดของเราสำหรับทุกคน 'ได้จงโปรดละทิ้งทางโลกต่อไป เพราะในไม่ช้าท่านจะมาถึงจุดหมายสุดท้ายของท่าน' ความหมายที่ลึกซึ้งของวันแต่งงานของเรา พระวาระของพระเยซู 17 พฤษภาคม 2015"

### คุณเค้านั่งส่งของการเชื่อฟัง

และฉันจึงถามพระองค์ว่า "คืนนี้พระองค์มีข้อความถึงเจ้าสาวอันเป็นที่รักของพระองค์หรือไม่?"

พระองค์ตรัสว่า "จริงๆแล้วเรามีข้อความที่จะพูดกับเธอ เธอสวยเกินคำบรรยาย ทุกย่างก้าว ทุกความตั้งใจได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เพราะเธอเป็นของเรา เธอได้มอบตัวให้กับเรา 100 เปอร์เซ็นต์ การเชื่อฟังของเธอไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้น แต่มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมด้วย ในขณะที่คนอื่นในโลกกำลังวิ่งไปวิ่งมาตามความต้องการของตัวเอง ทุกย่างก้าวของเธอถูกกำหนดด้วยความศักดิ์สิทธิ์ โดยการเชื่อฟังของเธอ เธอไม่สามารถเห็น

ความงามของเท้าของเธอในแต่ละย่างก้าว แต่มันทั้งกลิ่นหอมอันศักดิ์สิทธิ์ไว้เมื่อเธอเดินผ่านไป”

“ถ้าเราจะวาดรูปที่แสดงถึงคุณค่าของการเชื่อฟังของเธอให้ท่านดู ท่านจะเห็นเท้าที่สวยงามและสมบูรณ์แบบในรองเท้าแตะสีทอง ที่ประดับด้วยไข่มุกและอัญมณี และแต่ละย่างก้าวจะมีเสียงระฆังที่ไพเราะ และเมื่อเธอยกเท้าของเธอขึ้น ดอกลิลลี่จะผุดขึ้นมาทันทีและปล่อยกลิ่นหอมออกมา แสงสว่างจะรายล้อมและเปรี้งแสงออกมา”

“และยิ่งเมื่องานของเธอยากขึ้น เสียงที่ออกมาก็ยิ่งวิเศษ ดอกไม้และผลไม้ก็จะออกผลอย่างอุดมสมบูรณ์ และเมื่อเธอเดินทางไปตามเส้นทางที่ทรุดโทรมนั้นทุกวัน ต้นผลไม้จะเริ่มผุดขึ้นมาทั้งสองข้างทาง ด้วยดอกไม้ที่หอมสดชื่น และในที่สุดผลไม้แสนอร่อยก็สามารถช่วยเหลือค้ำจุนแม่แต่จิตวิญญาณที่เหนื่อยล้าที่สุดและจิตใจที่แตกสลายจากสงคราม”

“นี่คือความหมายของการเชื่อฟังของเธอที่มีต่อเรา และดอกไม้แห่งความรักเหล่านี้ไม่เคยจางหายเหมือนอย่างดอกไม้อื่นๆที่อยู่บนโลก ไม่เลย พวกมันยังคงเกิดขึ้นอย่างทวีคูณต่อไปจนกว่าจะเต็มผืนป่า พวกมันเป็นดอกไม้ที่เด็ดได้และยังคงอยู่ตลอดไป ส่งกลิ่นหอมอยู่ตลอดเวลา และเรามาที่สวนของเธอเพื่อตัดแต่งต้นไม้และดอกไม้เหล่านี้เพื่อให้พวกมันได้ออกผลมากยิ่งขึ้น ... และสวนแห่งนี้มีความสวยงามด้วยระแนงลูกไม้และกิ่งก้านที่เรียงรายกันอย่างสวยงาม ดูเจริญหูเจริญตาอย่างอย่างรสชาติที่ถูกปาก”

“ท่านเห็นมั๊ยว่าการเชื่อฟังไม่ใช่เรื่องเล็กๆ มันไม่เพียงแต่จะเกิดผลในเวลานั้น แต่มันยังส่งผลไปชั่วนิรันดร์เช่นกัน และเราเข้ามาในสวนแล้วหยิบผลไม้ แล้วส่งไปยังสถานที่ต่างๆที่ต้องการการเยียวยา ท่านเห็นมั๊ยว่ามีพระพรที่เราได้ลงทุนไว้ในผลไม้ เพราะมันทำขึ้นด้วยความรักและการเชื่อฟัง ดังนั้นพระพรนั้นเกิดผลที่สามารถรับประทานได้และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

“โอ้ มันเป็นปริศนาที่เธออยากจะแบ่งปันกับทุกคน! มีปริศนาและสิ่งต่าง ๆ มากมายที่จะทำให้ท่านประหลาดใจไม่รู้จบ! การกระทำของสวรรค์และชีวิตทางจิตวิญญาณนั้นไม่มีที่สิ้นสุด ท่านเห็นหรือไม่ว่าการเชื่อฟังนี้สร้างบรรยากาศแห่งสวรรค์ อาณาจักรของเราได้มาถึงแล้วจริงๆ เราได้ทำตามเจตจำนงของเราแล้ว และใช่แล้วพวกมารเกลียดสวนผลไม้และดอกไม้แห่งจิตวิญญาณเหล่านี้ และค้นหาวิธีที่จะทำลายมันอย่างต่อเนื่อง”

“พวกมารใช้ความเห็นแก่ตัว...ความเอาแต่ใจของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ ความสุขลึมรสทางปากสามารถบั่นทอนความเห็นแก่ตัวให้เกิดขึ้นได้ การประสบความสำเร็จทางโลกก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับความเห็นแก่ตัวได้เช่นกัน สิ่งใดก็ตามที่นำความรื่นเริงให้กับตัวเอง สามารถถูกนำมาใช้ก่อทวนสวนผลไม้และดอกไม้แห่งนี้ด้วยตัวหนอนและแมลงที่น่ารังเกียจ ที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ามัน หนอนแห่งความรื่นเริงจะโจมตีลำต้นของดอกไม้ แมลงตัวเล็กๆแห่งความหมกมุ่นในตัวเองจะแทะเล็มดอกไม้ จนกว่าพวกดอกไม้จะดูน่าเกลียดและกลายเป็นสีน้ำตาล และพวกเชื้อราแห่งความหยิ่งทะนงก็เริ่มเติบโตบนรากจนกว่าต้นจะไม่สามารถผลิตและรักษาดอกไม้ได้อีกต่อไป”

“ใช่ ท่านจะสามารถเห็นแมลงศัตรูพืชอื่นๆทั้งหมด แต่เชื้อราบนรากนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ ผลไม้และดอกไม้ที่เกิดขึ้นบนความหยิ่งทะนงนั้นไม่เคยอยู่ได้นาน เมื่อความหยิ่งทะนงเข้ามาในสวนผลไม้และดอกไม้ ทั้งหมดก็จะหายไปในที่สุด นั่นคือวิธีการโจมตีครั้งแรก – มันคือความหยิ่งทะนง มันจะทำลายทุกสิ่งที่ท่านทำ ทำให้ท่านไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลไม้อันเป็นนิรันดร์ได้จากวิถีทางของท่าน”

“แต่ให้กลับไปถึงความงดงามของการเชื่อฟัง สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าสาวของเราหลายคนต่างได้เชื่อฟัง ใช่แล้ว พวกเขาเลิกสนใจทุกอย่างที่ไร้ประโยชน์และที่เป็นของทางโลกเพื่อเราอย่างแท้จริง ซึ่งมันมาจากการเชื่อฟังและศรัทธา และพวกเขาบางคนก็ได้เก็บเกี่ยวผลไม้ที่น่าประหลาดใจ! การเยียวยาในครอบครัว มีความลึกซึ้งกับเรามากยิ่งขึ้น

ความสันติสุขในใจและความสุขใจ ความสัมพันธ์เบ่งบานในสภาพแวดล้อมของความรักที่ปราศจากความเห็นแก่ตัว ท่านไม่เห็นผลไม้นี้ในชีวิตของท่านเองหรือ? ท่านอาจสูญเสียการติดต่อกับทางโลก - แต่ท่านได้รับความก้าวหน้าจากเราได้มากแค่ไหน?”

“ดังนั้น หากท่านได้รับประโยชน์จากเวลานี้ จงปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระมากขึ้นจากสื่อทางโลก และเสียงที่น่ารำคาญตลอดเวลาของอคติเชิงลบในโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อ นี่คือการตั้งใจและเจตนาของศัตรู มันสร้างบรรยากาศของความหวั่นกลัว และศัตรูก็ได้เก็บเกี่ยวผลของการทำลายล้างมากมายจากคนที่รู้สึกหวั่นกลัว และรู้สึกไม่มั่นคงอยู่ตลอดเวลา”

“เจ้าสาวของเรา ถ้าท่านต้องการที่จะทำตัวให้บริสุทธิ์(ศักดิ์สิทธิ์)เพื่อเรา ท่านต้องใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์ ท่านต้องละทิ้งทางโลกและโอบกอดความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต ท่านไม่รู้ และจะไม่มีทางรู้ถึงผลพวงของการตัดสินใจเหล่านี้จนกว่าท่านจะอยู่บนสวรรค์ ดังนั้นเราขอให้กำลังใจท่านไว้ตอนนี้”

“เราขอมอบพระพรของการมีหัวใจที่เด็ดเดี่ยวให้กับเจ้าสาวของเรา ซึ่งพวกเขาจะตัดทอนวิชพิธีทั้งหมดออกจากโลกนี้ และเดินไปตามเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ ที่ซึ่งท่านจะผลิตผลไม้ที่เป็นนิรันดร์”

#### สวรรค์: พระเยซูแบ่งปันถึงเรื่องนมัสการ อาหาร และการสันตนาการ

พระเยซูเริ่มตรัสว่า: “โอ้ นกพิราบที่แสนหวานชื่นของเรา เรารอคอยให้ท่านแยกตัวออกไปจากโลกนี้อย่างร้อนรน! เพราะนั่นหมายถึงเราจะได้รับความสนใจจากท่านตลอดไป และสามารถรักษามันไว้ได้!”

ฉันไม่สามารถจินตนาการได้ว่าจะมีความสนใจได้มากขนาดนั้น มันไม่มากพอเพราะฉันมักจะล่องลอยไปในดินแดนแห่งความฝัน

พระองค์ตอบว่า: “ท่านจะไม่ล่องลอยอีกต่อไป – ท่านจะอยู่ในดินแดนแห่งความฝันเลย”

และฉันก็พูดว่า “และฉันไม่ต้องดื่มแพรบบูซิโนเพื่อให้มีสมาธิใช่ไหมพระองค์ท่าน?”

“ไม่เลย แต่ท่านก็ยังจะได้ดื่มมันอยู่ดี มันทำมาจากเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดจากขุนเขาแห่งสรวงสวรรค์ และโอ้ จะมีไอศกรีมที่หลุดโลกไปเลย”

“ฉันไม่สงสัยเลย” ฉันพูดว่าอย่างนั้น

“ไม่ เราพูดจริงๆนะ ไอศกรีมแบบที่พวกท่านไม่เคยมีมาก่อนบนโลกนี้ เราสัญญาว่าท่านว่า ท่านจะไม่เคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้มาก่อน”

ฉันชอบไอศกรีมรสกุหลาบที่เราเคยกินที่ร้านอาหารตะวันออกกลาง

“โอ้ ท่านจะได้กินมันอย่างเต็มที่เลย”

มันเป็นอย่างไรหรือพระองค์ท่าน? ฉันหมายถึงมันน่าจะเป็นอะไรที่งมงาย – ที่เกี่ยวกับเรื่องท้องไส้และอะไรประมาณนั้น?

“ท่านอยากรู้จริงๆ หรือ?”

ถ้าหากพระองค์อยากจะทำบอกฉัน

“แน่นอน บนสวรรค์นั้น ร่างกายของท่านจะเหมือนกับอากาศและมีตัวตน ไม่มีสิ่งที่เป็นของเสียของมนุษย์... ไม่มีห้องส้วม ไม่มีห้องสุขาบนสวรรค์”

ว้าว...ฉันก็ค่อยยังชั่วหน่อย

**“ท่านพูดได้ดี สภาวะผ่อนคลายจะมีอยู่ตลอดเวลา ... ท่านไม่จำเป็นต้องทำให้ตัวเองผ่อนคลาย”**

พระองค์ก็ชอบเล่นคำเหมือนกันนะ ใช่ไหมคะ?

**“เราควรจะบอกว่า เราเป็นคนประดิษฐ์มันขึ้นมาเอง”**

พระองค์คงทำอย่างนั้นแน่นอน โอเค ก็เป็นแบบนี้จริงๆด้วย

**“เพราะท่านอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่ไม่มีการเสื่อมสภาพ หรือการเติบโตเกินกำหนด ไม่มีเซลล์ที่ตายแล้ว ไม่มีแบคทีเรีย ไม่มีอะไรแบบนั้น มันเหมือนกับว่าอาหารถูกกินและถูกลืมรส แต่เคลื่อนผ่าน 'ร่างกาย' ของท่านราวกับว่าสุดดมมันเข้าไป มันมีผลน้อยมากต่อองค์ประกอบหรือสถานะร่างกายของท่าน ชาวดี: ท่านจะไม่อ้วนจากของหวาน ท่านจะเป็นคนที่ผอมเพรียวและสมบูรณ์แบบอยู่เสมอเหมือนกับที่เราสร้างท่านขึ้นมา ไม่มีความผิดปกติของฮอร์โมน ไม่มีความเครียดที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมต่อร่างกายจิตใจหรือประสาทสัมผัส มันเป็นความเหมาะสมที่บริสุทธิ์และกลมกลืนกัน”**

โอ้พระเยซู ฉันคิดถึงการเล่นคีบบอร์ดและเชลโล(ไวโอลินใหญ่) มันทำให้ฉันได้ไปสูสวรรค์ชั้น 7 ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

**“ท่านอยากจะเปลี่ยนเรื่องคุยใหม่ ที่รัก?”**

โอ้ พระองค์ช่างเป็นสภาพบุรุษที่แสนจะมีเสน่ห์อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ

พระองค์ตรัสต่อว่า “ทุกสิ่งในสวรรค์ดำเนินไปด้วยความคิดและความปรารถนา ความปรารถนาทั้งหมดนั้นบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ แม้แต่ความปรารถนาที่จะเปล็ดเพลินกับอาหารก็ศักดิ์สิทธิ์ ไม่สิ เราควรที่พูดแบบนี้สำหรับนักชิมอย่างท่าน: มันเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่จะมีความสุขกับอาหาร ทำไมงั้นหรือ? ก็เพราะความปีติยินดีของเราแปรมาจากการได้เห็นความสุขของท่าน เพราะหัวใจของเราหลงรักคนที่ได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เรา และเราก็ต้องการที่จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่เขา และเมื่อพวกเขากลับมาขอบพระคุณ มันคือการสรรเสริญและเป็นรูปแบบของการนมัสการ”

**“ขอให้เราได้อธิบายแบบนี้ว่า ท่านเห็นใหม่ว่า เมื่อท่านเห็นคุณค่าด้วยการชื่นชมจากใจจริงๆ – ให้รู้ว่าแหล่งที่มาคือเรา - เมื่อท่านชื่นชมอะไรก็ตาม จริงๆแล้วท่านกำลังนมัสการเรา บนโลกนี้ เราขอให้ท่านงดเว้นหลายครั้ง เพราะร่างกายเนื้อหนังมังสาของท่าน และธรรมชาติทางกามตัณหา และสภาพแวดล้อมก็เต็มไปด้วยเหล่านาม มันสามารถเสียการควบคุมได้ง่ายมาก และเข้าไปปนเปื้อนกับความปรารถนาของท่านด้วยกามตัณหา แต่มันจะไม่เป็นเช่นนั้นในสวรรค์!! ที่นั่นเรายินดีที่ได้เห็นท่านลูบไล้สิ่งโตของท่าน จิบ Frappuccino ของท่าน และชื่นชมยินดีกับต้นไม้ที่ร้องเพลงให้ท่านฟัง”**

ต้นไม้ร้องเพลงให้เราด้วยเหรอคะ?

**“โอ้ ใช่ พวกมันชอบที่จะร้องเพลงให้ท่านฟัง – ท่านไม่รู้หรือว่าทุกสิ่งสามารถร้องเพลงได้? ท่านแค่ไม่ได้ปรับเข้าหาความถี่นั้น แต่ในสวรรค์ท่านจะสามารถเข้าถึงทุกความถี่ได้ โอ้ พระสิริอันแสนรุ่งโรจน์ สิ่งที่เราขอให้คุณมันเกินความสามารถของท่านที่จะเข้าใจได้ ... แต่เรายินดีใจที่จะให้ท่านได้เห็นเพียงชั่วขณะ”**

กลับมาที่เรื่องอาหารเถอะค่ะ พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า?

**“มีอะไรให้พูดถึงเกี่ยวกับมันอีกหรือ? มีผู้คนทำงานเกี่ยวกับเรื่องจัดเตรียมอาหาร เพราะพวกเขาชอบทำงานกับเรื่องรสชาติและความรู้สึกบริสุทธิ์ที่ถูกกระตุ้นจากอาหาร แต่บนสวรรค์ อาหารไม่เคยเป็นจุดสนใจ พระสิริของพระบิดาเป็นสิ่งสำคัญเสมอตลอดไป! และตามที่ท่านเคยได้ยินจากเจสส์ ดูพลานดิส พวกเราเข้ามาและออกไปจากกันและกันตลอดเวลา และความรักที่ถูกแลกเปลี่ยนไปมาก็ส่งเสียงดังก้องบนสวรรค์”**

แม้แต่กับสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุด ไบโพลีก็ตอบสนองด้วยเสียงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการนมัสการ”

“และแม้ว่าการกินเป็นสิ่งที่แสดงถึงการนมัสการ แต่จิตวิญญาณก็ถูกดึงกลับไปหาพระบิดาด้วยความปรารถนาที่จะอยู่ต่อหน้าพระองค์ ในไม่ช้าการนมัสการก็เข้ามาแทนที่ความเพลิดเพลินกับอาหาร ท่านเห็นไหมว่ามันเป็นรูปร่างกลม ทุกอย่างกลับไปหาพระบิดาและพวกเราสามพระองค์ (The Trinity) พวกเราสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมา เพื่อให้ความปรารถนาของท่านได้รับการเข้าใจด้วยการชื่นชมโดยทันที และรับรู้ถึงแหล่งที่มา จากนั้นท่านก็ส่งกลับการขอบพระคุณมาให้พวกเขา - และดังนั้นมันเป็นบรรยากาศของการนมัสการอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่ากับแก่นแท้ของการนมัสการที่บริสุทธิ์ ดังนั้นทุกคนจึงอยากไปอยู่ในห้องพระบัลลังก์”

แต่มันจะทำได้อย่างไรกัน? ฉันหมายถึงคนทั้งหมดจะเข้าไปอยู่รวมกันในห้องพระบัลลังก์ได้อย่างไร?

พระองค์หัวเราะอย่างมีความสุข “มันเกินกว่าความเข้าใจของท่านในเรื่องมิติต่าง ๆ มันมีมิติที่อยู่ในมิติ และในระหว่างมิติก็จะมีที่สำหรับอีกมิติหนึ่ง แต่ให้จำไว้ว่า บนสวรรค์ทุกคนใช้ความสามารถที่แตกต่างกันในการรับใช้ ดังนั้นการนมัสการและเวลาของแต่ละบุคคลจะเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม จิตวิญญาณไม่จำเป็นต้องรอการปล่อยปละโยน การปล่อยปละโยนนั้นมีให้อยู่เสมอเมื่อต้องการ”

แต่ฉันคิดว่าบนสวรรค์ไม่มีใครที่ต้องทุกข์ทรมานไม่ใช่หรือ?

“จะมีความสุขอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีการรับรู้เรื่องราวต่างๆยังไม่เสร็จสิ้น ยังคงมีงานที่ต้องทำ และในระหว่างทางที่จะบรรลุจุดหมายนั้นจะมีอารมณ์ร่วม และในอารมณ์ร่วมนั้นจะมีความสุขเปี่ยมล้นอยู่... และความเจ็บปวดต้องการการปล่อยปละโยน”

พระเจ้าเป็นเจ้า มันเกิดขึ้นบ่อยหรือไม่?

“น่าเสียดายที่จนถึงสิ้นยุคสหัสวรรษ สิ่งนี้ยังจะเกิดขึ้นเกินกว่าที่เราต้องการมาก แต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนยังคงรับใช้ต่อไป แต่มันไม่ใช่ความเจ็บปวดบนโลกที่สิ่งต่างๆดูมืดมน รู้สึกแสบและซึมเศร้า-อึดอัดใจ ไม่เลย บนสวรรค์มีความหวังและการเยียวยา ระหว่างทาง”

“ยังมีความต้องการและทุกคนก็รับใช้ความต้องการของผู้คนบนโลกอยู่ตลอดเวลา มีการถวายคำสวดอธิษฐานให้กับพระเจ้า การรักษาเยียวยาเกิดขึ้น ดนตรีถูกถ่ายทอดโดยตรงจากสวรรค์ ไม่มีความต้องการสำหรับพลเมืองแห่งสวรรค์ ทุกความต้องการจะได้รับการตอบสนองอย่างล้นเหลือ แต่สำหรับผู้ที่อยู่บนโลกและในช่วงเปลี่ยนผ่านที่จะมาที่นี่ พวกเขามีความต้องการที่เหล่าทูตสวรรค์และพวกนักบุญจะให้เห็น มันเป็นเรื่องที่เราจะไม่ลงรายละเอียดในเวลานี้ พอจะพูดได้ว่าทุกคนมีชีวิตชีวาสุดๆ และสนใจอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายในการดูแลจิตวิญญาณต่างๆให้ได้รับความรอด ความรอดที่เราได้ทำเสร็จสิ้นไว้บนไม้กางเขน”

“มีบางครั้งที่น่าทึ่งแห่งสวรรค์ถูกปิด หรือพูดได้ว่า – เวลาแห่งการเพิกถอน ซึ่งเป็นเวลาของการพักผ่อนจากการรับรู้ถึงความต้องการของโลก มันเป็นเรื่องที่พระบิดาจะกำหนด โดยปกติแล้วจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองอย่างสุดขีด โดยไม่ต้องรับรู้ถึงสิ่งภายนอกสวรรค์”

พระเจ้าเป็นเจ้า ฉันคิดว่าจะไม่ไม่มีใครเห็น้อยล้าบนสวรรค์?

“โอ้.. ไม่ มันเป็นเรื่องเข้าใจผิด มีการปล่อยปละโยนและการทำให้สดชื่นบนสวรรค์อยู่เสมอ แต่การทำงานเพื่อจิตวิญญาณอาจเป็นเรื่องที่ยากลำบากมาก-โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสงครามทางจิตวิญญาณกำลังดำเนินไป ในภาษาของท่าน – ทุกอย่างเป็นเหมือน 'กระแสไฟฟ้า' อย่างมาก อย่างที่เราได้แสดงให้เห็นว่าฟ้าแลบเป็นสัญลักษณ์ของ

สงครามบนสวรรค์ชั้นแรก (นั่นคือบรรยากาศของเรา) มีการแลกเปลี่ยนพลังงานที่สร้างความเสียหาย แต่บนสวรรค์นั้นการซ่อมแซมเกิดขึ้นอยู่เสมอ และใช้แล้ว มันมีเตียงนอนอยู่บนสวรรค์ไว้สำหรับเอนกายและรับความสดชื่น มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่คนส่วนใหญ่บนโลกไม่คุ้นเคย แล้วทำไมท่านถึงคิดว่าเราสร้างเปลวไฟในป่า?"

ฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นเลยพระองค์ท่าน

"โอ้..ใช่แล้ว มันมีช่วงเวลาของการทำให้สดชื่นและการพักผ่อนหย่อนใจ หลายๆครั้งจะเป็นช่วงเวลาแบบนั้น แคลร์ มันไม่สามารถจะถูกจินตนาการได้บนโลกนี้ ความปีติยินดีที่เราได้เตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับแต่ละจิตวิญญาณโดยเฉพาะ เราอยากที่จะเห็นพวกเขาเปี่ยมล้นไปด้วยความประหลาดใจในความรักของเราที่มีให้กับพวกเขาเป็นอย่างยิ่ง"

"มาถึงตอนนี้...เจ้าสาวของเรา เราได้ให้ท่านเห็นแนวแห่งความสุขที่รออยู่ข้างหน้า ... จงอย่าหวั่นกลัวเมื่อก่อนเมฆปรกฏขึ้นบนขอบฟ้า ในทางตรงกันข้าม จงปีติยินดีในคำสั่งสัญญาของเรามีให้ท่าน ยังมีดมนเท่าไร เราก็ยิ่งใกล้เข้ามาเท่านั้น เราขอมอบความสามารถที่จะรับความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดในคืนนี้ แม้จะอยู่ในการทดลองก็ตาม เพราะมือของเราได้สร้างท่านขึ้นมา ที่รักของเรา และสำหรับทุกคน เราประทานและฟื้นฟูสิ่งที่จำเป็นสำหรับจิตวิญญาณของพวกเขา สิ่งที่เราไม่เคยเห็น... แต่ตอนนี้เราได้บอกท่านแล้ว ... จงลือคมันไว้ในใจของท่านอย่างปลอดภัย และจงไตร่ตรองมันให้บ่อยๆ"

#### บนสวรรค์ ความรักคืออนาคตที่มีคุณค่า

"สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคุณค่าในภาชนะของเรามากที่สุดก็คือความจริงใจ มีการสั่นที่ไปพร้อมกับความเป็นจริง มันเป็นเรื่องที่ละเอียดเข้าใจยากแต่เปี่ยมไปด้วยพลัง อย่างที่มีกล่าวไว้ว่า "ความเป็นจริงมีการเจิมอันศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันเอง" ตอนที่ท่านพูดความจริง การสั่นจะแทรกซึมลึกลงไป ในหัวใจของจิตวิญญาณ มันพักอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างไม่มีวันจากไป และกลายเป็นส่วนของคนนั้นอย่างแท้จริง"

"เราปรารถนาให้ภาชนะของเราปราศจากการเสแสร้งและมีความจริงใจ แต่มันต้องใช้เวลาและความพยายาม ตั้งแต่วัยเด็กที่ท่านถูกสอนให้ซ่อนความอ่อนแอไว้ สร้างความประทับใจในความแข็งแรง สมบูรณ์แบบ ไม่มีข้อบกพร่อง สิ่งนี้มีผลกระทบที่ทำให้เกิดการสร้างกำแพงแห่งความเห็นห่างและการเสแสร้ง เพื่อปกป้องตัวตนที่อยู่ข้างในผู้ซึ่งอ่อนแอ, อ่อนโยน และนุ่มนวล มันเป็นกลไกการเอาตัวรอดในสังคมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาณาจักรของเราบนโลกอย่างสิ้นเชิง ท่านไม่ใช่พระเจ้า ท่านเป็นมนุษย์ที่มีข้อบกพร่อง และเมื่อท่านเก็บซ่อนมันไว้ ท่านตัดการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณในตัวท่านและคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ"

"เมื่อความบกพร่องอยู่ในที่โล่งแจ้ง มันจะต้องได้รับการจัดการ มันจะไม่ได้รับการอดกลั้นจากผู้อื่น ในความรู้สึกว่ามันสามารถจะทำความเสียหายต่อไปได้ เราพูดถึงมันอย่างเปิดเผยและขอให้ท่านทำเหมือนกัน หากไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างผู้คน ท่านจะกลายเป็นเกาะกลางที่ผ่านเข้าไปไม่ได้ ปิดซ่อนไว้ มีดมน นำอับอาย โง่เขลาและปิดตัวไว้ นี่คือนิสัยของสังคมในตอนนี้ แต่ไม่ใช่บนสวรรค์ บนสวรรค์ความคิดทุกอย่างจะเปิดเผยและมองเห็นได้สำหรับทุกคน เพราะเรามีความเห็นอกเห็นใจมากมาย และความกรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะรีบไปปลอบโยนคนที่ซัดสน"

แต่ พระผู้เป็นเจ้า ฉันคิดว่าบนสวรรค์จะไม่มีข้อผิดพลาดไม่ใช่หรือ?

"โอ้ ไม่เลย บนสวรรค์ท่านจะยังคงมีพื้นที่ที่ท่านต้องเติบโตในความลึกซึ้งและความเข้าใจ สิ่งที่ท่านจะไม่มีคือความบาป"

พระผู้เป็นเจ้าของฉัน นี่ยากเกินที่จะเข้าใจ เพราะฉันเคยได้ยินมาว่าบนสวรรค์พวกเขาจะบริสุทธิ์ สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ขาดเหลืออะไร หลังจากที่ฉันพูดไปอย่างนั้น ฉันก็นึกถึงแม่น้ำแห่งชีวิตที่มีไว้สำหรับการเยียวยาประเทศทั้งหลาย... ดังนั้น เห็นได้ชัดว่าจะมีข้อบกพร่องและการรักษา จะต้องเกิดขึ้น

“ที่รักของเรา บนสวรรค์ ความรู้ทุกอย่างจะมีพร้อมให้แก่ท่านตามแต่ที่ท่านจะถาม แต่ปัญญาเป็นคุณสมบัติที่ต้องเรียนรู้ มันใช้เวลาและประสบการณ์ในการปลูกฝังและปัญญาเป็นสิ่งที่โลกขาดไปอย่างมาก ดวงวิญญาณแต่ละดวงมีความสามารถในการทำความเข้าใจและให้ความรักอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่พื้นที่นี้จะต้องได้รับการเปิดขึ้นเป็นขั้นๆ โดยการถามหาข้อมูล การถามหาข้อมูลจะเกิดขึ้นเมื่อจิตวิญญาณมีความกระหาย ในบางสิ่ง และ บนสวรรค์ มันเกี่ยวข้องกับความรักและการรักษาเสมอ ทุกอย่างบนสวรรค์ถูกทำด้วยแรงจูงใจของความรัก”

แล้วสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับพวกเครื่องจักร สถาปัตยกรรม พลังงาน ฯลฯ ละคะ?

“มีสิ สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจากแรงจูงใจของการพัฒนา การช่วยเหลือ และการทำชีวิตให้ดีขึ้น นี่คือของขวัญที่มีรากฐานมาจากความรัก”

เมื่อตอนที่พระองค์พูดอย่างนั้น ฉันนึกถึงพระคัมภีร์ที่ว่า คำท่านาย ความรู้ ปัญญาทั้งหลาย จะต้องหยดลงทั้งหมด แต่ความรักจะไม่มีการหยดลง

“ความรักเป็นอนุภาคที่แสนมีค่า สิ่งอื่นๆทั้งหมดเป็นตัวส่งเสริมความรัก แรงบัลดาลใจ และการคงอยู่ของสวรรค์คือความรัก ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นบนสวรรค์ถ้าไม่มีความรักเป็นแหล่งกำเนิด มันเป็นอนุภาคที่นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะสกัดแยกออกมาและครอบครอง สำหรับพวกเขาแล้วเราจะบอกว่า ‘ความรักเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะครอบครองได้ เพราะความรักมาจากพระเจ้าและพระเจ้าไม่สามารถถูกครอบครองได้ พวกท่านกำลังเสียเวลาเปล่า’ เราได้ออกแบบมันให้เป็นอย่างนั้น เพราะเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าความไม่ซื่อสัตย์ในความเป็นเสรีของมนุษย์ และรู้ว่าท้ายที่สุดมันจะต้องมาถึงจุดนี้”

“กลับไปที่เรื่องความจริงใจและความโปร่งใสและความอ่อนแอ สิ่งที่เราอยากจะทำให้ท่านแสดงให้เห็นในช่อง(ออนไลน์)นี้ต่อไป ก็คือการเปิดเผยตรงไปตรงมา เป็นที่ที่ปลอดภัยและเป็นจริง นี่คือการทำงานของความรักที่ไม่มีเงื่อนไข เมื่อผู้คนสามารถที่จะสารภาพความผิดอย่างเปิดเผย...สารภาพความบกพร่องของท่านซึ่งกันและกัน..มันจะมีความเข้าใจ การเยียวยาและความรู้สึกในความสามัคคีแทนที่จะเป็นการโดดเดี่ยว”

“ท่านเห็นไหมว่าการโดดเดี่ยวผลักดันให้ผู้คนไปสู่อิทธิพลของความวิกลจริต ชีวิตของพวกเขาสูญเสียความสัมพันธ์มากมายในโลก เมื่อไม่สามารถเปิดเผยข้อผิดพลาดของพวกเขาและรับมือกับมัน พวกเขาชีวิตสองแบบ...แบบหนึ่งคือการแสดงให้คนอื่นยอมรับ และอีกแบบหนึ่งคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในตัวเขาเอง เมื่อทั้งสองแบบมาเข้ากันได้ ท่านจะสมบูรณ์แบบและได้รับการเยียวยา แต่ตราบดีที่พวกมันยังแยกกันอยู่ มันมีองค์ประกอบของการเจ็บป่วยและมีสิ่งกีดขวางการเจริญเติบโต ท่านไม่สามารถเติบโตและก้าวต่อไปได้ เมื่อท่านยังลากมันอยู่ตลอดเวลาและปกปิดด้านมืดของท่าน ท่านจะต้องรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและให้ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรบกพร่อง การใช้ชีวิตสองแบบจะเป็นสิ่งที่แสนเหนื่อยหน่ายอย่างไม่มีวันจบสิ้น ดังนั้น มันจะง่ายกว่ามากในการเป็นสิ่งที่ท่านเป็นและรับการวิพากษ์วิจารณ์”

“จุดประสงค์ของเราบนช่อง(ออนไลน์)นี้คือการนำพาดวงวิญญาณไปยังสถานที่ที่พวกเขาารู้สึกดีในการต่อสู้กับข้อผิดพลาดและดำเนินการกับมันโดยไม่ต้องมีการประณาม นี่คือการที่ซึ่งความรักแท้จะปรากฏออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงและสร้างความเข้มแข็งให้ซึ่งกันและกัน เราชอบที่จะเห็นความเมตตาของดวงวิญญาณที่ปลอดภัยผู้ที่ถูกกดขี่และอ่อนแอ



เราชอบเห็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการกระทำ อย่างที่เป็นอยู่บนสวรรค์ ให้เป็นเช่นเดียวกันบนโลกมนุษย์ ทุกคนที่เคยไปเยือนสวรรค์มาแล้วรู้ว่าความคิดจะปรากฏออกมาให้ทุกคนได้เห็น และตามที่ท่านเคยมีประสบการณ์มา เมื่อพวกเขาเริ่มมีอุปสรรคใดๆ ทุกคนจะรีบเข้าไปปลอบโยน”

ใช่แล้ว ฉันเคยมีประสบการณ์บนสวรรค์ ฉันเคยได้รับเชิญไปทานอาหารค่ำพร้อมกับครอบครัวที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งฉันจำพวกเขาได้จากปีค.ศ.1800 ผู้ใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์และอุทิศทุกอย่างให้แก่พระเจ้า ตอนที่เรานั่งอยู่บนโต๊ะ มีบุคคลพิเศษเดินเข้ามา ผู้ซึ่งฉันชื่นชอบในงานเขียนของเธอ เธอนั่งอยู่บนหัวโต๊ะตรงกันข้ามกับพระเยซูและฉันนั่งอยู่ด้านซ้ายของพระองค์ ฉันเริ่มรู้สึกอิจฉาเธอ ทุกคนในห้องหยุดรับประทานอาหาร คนที่ฉันรู้สึกอิจฉายืนขึ้นและวิ่งมากอดฉัน และทุกคนมาปลอบโยนฉัน บอกว่าพวกเขาก็เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของความอิจฉาบนโลก แต่บนสวรรค์ความรู้สึกนี้จะไม่คงอยู่

พระองค์ตรัสต่อว่า “ใช่ ถูกต้องแล้ว นั่นคือเรื่องที่เรากำลังพูดถึงอยู่อย่างแม่นยำ ความอิจฉาเป็นอารมณ์ที่น่าเกลียดอย่างรุนแรง และเป็นรากฐานของความบาปมากมาย ไม่มีใครอยากที่จะอิจฉาหรอก แต่แทนที่จะประณามท่านในเรื่องความรู้สึกด้านลบนั้น พวกเขาทั้งหมดก็วิ่งมาข้างๆท่านเพื่อปลอบโยนท่าน และสารภาพถึงเรื่องการต่อสู้ของพวกเขากับความบาปนั้น”

“ท่านเห็นไหม จะไม่มีการเจ็บป่วยบนโลกนี้ ถ้าหากทุกคนสารภาพความผิดของตัวเองกับคนอื่น และรับการเยียวยาปวดมนต์เอธิษฐาน นี่คือนิสัยที่เราออกแบบให้ชีวิตบนโลกเป็นแบบนี้ แต่เพราะความถือตัว ความหยิ่งทะนง และความโลภ ผู้คนก็ปิดบังมันและนำพาชีวิตอยู่ในความบาปอย่างลับๆ”

### สวรรค์คือที่แห่งความผาสุกตลอดกาล

“เราต้องการให้ท่านคิดถึงรางวัลของท่านให้มากขึ้น เมื่อเวลามีดมดลง แม้ขณะนี้ที่ความชั่วร้ายกำลังเพิ่มมากขึ้น มันก็เป็นการดีที่ท่านจะเพ่งความสนใจกับสิ่งที่อยู่บนสวรรค์ และสิ่งที่เราได้สัญญากับท่าน พลังงานที่ไม่มีวันหมดสิ้น แรงบันดาลใจที่ปราศจากความขงใจ การไปให้ถึงเป้าหมายอย่างง่ายดาย สิ้นหน้ที่มีความสุขรอบตัวท่านตลอดเวลา ใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขเป็นอะไรที่ง่ายเหมือนหายใจเข้าออก ไม่มีเวลาแม้เพียงชั่วครู่ที่พระสิริและการสรรเสริญให้แก่เรา จะไม่ถูกแสดงออกมาในทางใดทางหนึ่ง การนมัสการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา”

พระเยซูเจ้า ผู้คนบอกว่าบนสวรรค์ไม่มีกาลเวลา  
พระองค์หัวเราะ “พวกเขาได้ความคิดนั้นมาจากไหนกัน? เราไม่ได้เคยพูดไว้หรือว่า เราคืออัลฟาและโอเมกา เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน ในอดีตและอนาคต ผู้ซึ่งมีอำนาจไม่จำกัด เรื่องกาลเวลาถูกกล่าวถึงสองครั้งในบทความพระคัมภีร์นี้ มันจะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดได้อย่างไร หากไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างนั้น? มันจะมีอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างไร? กาลเวลามีอยู่บนสวรรค์ แต่มีดีต่างๆจะใคร่ชมชื่น”

ฉันคิดกับตัวเองว่า “โอ...นี่มันจะยากเกินไปสำหรับฉันที่จะทำตามท่าน”

พระองค์ทรงแก้ไขฉันและบอกว่า “ให้ฟังไว้ก็พอ...และบางที่มันอาจไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ ให้โอกาสมันหน่อย”

โอเค

"เพียงเพราะเราไม่ได้เปิดเผยแนวคิดนี้ทั้งหมดในรูปแบบของความคิดให้ท่านรู้ มันไม่ได้หมายความว่าฉันไม่จริง และท่านไม่สามารถเข้าใจมันได้ ให้ฟังอย่างตั้งใจและเราจะอธิบายในรูปแบบที่ท่านสามารถเข้าใจได้"

ในเวลานั้นฉันมีความมั่นใจมากในตัวพระองค์ แต่ไม่มั่นใจในตัวเองมากนัก แต่ฉันมีความมั่นใจในพระองค์มาก ฉันจึงตั้งใจฟัง"

"เมื่อเราพูดว่ามีมิติโคจรหมุนเวียน เราหมายถึงกาลเวลาที่แตกต่างกัน เพิ่มขึ้นและจางหายไปจากความสำคัญ มีหลายมิติในสวรรค์ที่ท่านไม่สามารถแม้แต่จะเริ่มนับมันได้ แต่ละรูปแบบชีวิตที่เราสร้างขึ้น ต่างก็มีมิติเป็นของตัวเอง สถานที่ที่มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของมัน และแต่ละมิติก็เชื่อมต่อกับมิติอื่นๆ เพื่อให้รูปแบบมีการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน คล้ายกับผ่านวามที่ถูกเย็บปะติดปะต่อกัน ซึ่งแต่ละชิ้นจะมีรูปร่างและการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ก็รวมตัวเข้ากันให้สมบูรณ์ได้ แต่ละมิติจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของแต่ละชีวิต และเรื่องราวการดำรงอยู่ของแต่ละกลุ่ม ก็เหมือนท่านปรับโฟกัสกล้องถ่ายรูป ช่วงเวลานิรันดร์ที่แตกต่างเข้ามาในจุดโฟกัสด้วยการเลือกของเรา ชีวิตและกิจกรรมมีอยู่ตลอดเวลา - แต่สิ่งที่ท่านเห็นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราโฟกัสให้ท่านเห็น "

พระองค์หมายถึงอนาคตดำรงอยู่ในขณะนี้ แต่มันอยู่นอกขอบเขตการโฟกัสของฉันใช่ไหม?

"ถูกต้องแล้ว"

แต่ ... นั้นหมายความว่าพระองค์รู้วันที่พระองค์จะกลับมารับพวกเราไปสำรวจสวรรค์!

"โอ้...เราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านกำลังจะพูดอย่างนั้น?"

พระองค์ลองเดาดูซิ..?

"มันตลกมาก แต่เราเห็นด้วยกับข้อจำกัดที่พระบิดาของเราตั้งไว้ ดังนั้นเราจึงมองไม่เห็นมัน ท่านเข้าใจไหม?"

อืม..

"ท่านต้องการมากกว่านี้อีกไหม?"

พระเยซูเจ้า อะไรก็ตามที่พระองค์อยากแบ่งปัน ฉันก็อยากจะฟัง

"เมื่อเราพูดว่าสวรรค์เป็นความสุขตลอดกาล เราพูดถึงสิ่งที่ปกคลุมความเป็นนิรันดร์ที่ผสมผสานกันในสวรรค์ มันมีความเป็นเอกลักษณ์ในมิติของมัน ความเป็นนิรันดร์คงอยู่ตลอดกาล ถูกต้องไหม?"

ใช่...ตามคำจำกัดความของฉัน...ใช่

"และนั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับการรับรู้ของท่าน เพราะบนสวรรค์สายตาของท่านมุ่งเน้นไปที่ความเป็นนิรันดร์ ในขณะที่บนโลกสายตาของท่านมุ่งเน้นไปที่เวลาที่กำลังผ่านพ้นไป เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ท่านมีความยินดีและมีความสุขบนสวรรค์คือความบริบูรณ์ครบถ้วน ความกว้างใหญ่ที่ขยายออกไปตลอดเวลา ความสุขแบบสุดเหวี่ยงเท่าที่สายตาจะมองเห็นได้ ดอกไม้ที่ผลิบานอย่างเป็นนิรันดร์ ในขณะที่ดอกไม้เหี่ยวเฉา

**บนโลก และวงจรชีวิตและความตายได้ถูกกำหนดโดยความบาป เมื่อความบาปถูกกำจัดออกไป ชีวิตจะเป็นนิรันดร์ "**

แต่พวกมารมีชีวิตอยู่ตลอดไป และพวกมันเลวทรามทำบาปได้แบบชั่วนิรันดร์ มันเป็นไปได้  
อย่างไร?

**"ชีวิตที่เราสร้างขึ้นมาจากปราศจากความตาย ร่างของดอกไม้บนโลกต้องผ่านวัฏจักรนั้น  
เพราะมันอยู่ภายใต้ความว่างเปล่าบนโลก แต่บนสวรรค์มันไม่ใช่"**

พระองค์หมายถึงดอกไม้ทุกดอกที่พระองค์เคยสร้างมา มีชีวิตอยู่ในสวรรค์อย่างนิรันดร์หรือ?

**"แน่นอน!"**

ว้าว! นั่นหมายถึงดอกไม้จำนวนมากมากมาย!

**"สวรรค์เป็นสถานที่ที่ใหญ่มาก พร้อมหลากหลายมิติภายในที่ไม่เคยมีใครพูดถึง มิติ  
ทั้งหมดผสมกันด้วยความรักและความสุขของเรา"**

### การปกครองในช่วงสหัสวรรษ

**"พวกท่านหลายคนมองกลียุคที่กำลังใกล้เข้ามาด้วยความกลัวและการสั่นคลอน และ  
ท่านก็ควรที่จะเป็นอย่างนั้น เพราะมันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสลดใจ ซึ่งไม่มีสิ่งใด  
เทียบเท่าได้"**

มารค 13:19 เพราะว่าจะในเวลาอันจะเกิดความทุกข์ลำบากอย่างไม่เคยมีมาก่อน นับตั้งแต่พระ  
เจ้าทรงสร้างโลกมาจนถึงทุกวันนี้ และในอนาคตจะไม่มีอย่างนี้อีก

**"แต่มันจะต้องเกิดขึ้นเพื่อเป็นเปิดทางให้อาณาจักรของเราปรากฏบนชั้นโลกนี้ ความชั่ว  
ร้ายจะต้องถูกควบคุมและถูกกักขังไว้ชั่วคราว เพื่อให้ท่านเติบโตไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่  
ปราศจากมลทินอย่างที่เราได้สร้างท่านให้เป็น โลกจะต้องได้รับการทำความสะอาดให้  
ปราศจากสิ่งสกปรกจากความโลภ สารเคมีที่เป็นอันตราย โรคภัยไข้เจ็บที่คนชั่วทำ  
ขึ้นมาเอง การทำให้แผ่นดินที่เราสร้างไว้อย่างสวยงามต้องรกร้าง พวกขยะมูลฝอย และ  
การฆ่าชะล้างอุตสาหกรรมที่สร้างมลพิษให้กับสรรพสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มแรก  
เพื่อความสุขของท่าน เส้นทางจะต้องถูกกวาดล้างให้เรียบร้อย ลูกๆของเรา และมันจะ  
ไม่เป็นอย่างสวยงาม"**

**"สถาบันปกครองของเรา จะทำให้ทุกคนออกมา เติบโต เจริญรุ่งเรือง สร้างสรรค์ และ  
นำมาซึ่งความสมบูรณ์ จากของขวัญที่เราได้ให้ไว้แก่นุษย์ มันจะยอดเยี่ยมแค่  
ไหนที่จะได้เห็นการทำฟาร์ม อุตสาหกรรม การศึกษา ดำเนินการต่อไปโดยไม่ทำลาย  
โลก หรือความงามอันบริสุทธิ์ที่เราจะฟื้นฟูกลับสภาพเดิม"**

**"ทุกคนจะได้รับมอบหมายงานที่ต้องทำให้แล้วเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือ นักการเมือง  
เกษตรกร ผู้ให้การศึกษ ทุกสิ่งที่ท่านมีอยู่ตอนนี้จะออกมาโดยไม่มีการทุจริต และสิ่งที่  
ต้องมุ่งความสนใจมากที่สุดคือการนมัสการเรา ไม่ใช่ความรู้ ความมั่งคั่ง ความงาม หรือ  
พรสวรรค์ แต่คือความรักที่มีให้พี่น้องของท่านและเรา โอ้ สิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้  
มันจะเปลี่ยนความขมขื่นให้กลายเป็นสิ่งที่แสนหวาน และการหล่อเลี้ยงทะนุบำรุง ท่าน  
จะไม่ถูกกดขี่หรือถูกเข้าใจผิด แต่ทุกอย่างจะยอมให้กับความต้องการและความ  
ปรารถนาของท่าน เช่นเดียวกับที่ท่านมีหัวใจของผู้รับใช้และอ่อนข้อให้กับพวกเขา  
ความพึงพอใจครั้งยิ่งใหญ่จะถูกค้นพบในการทำหน้าที่รับใช้ และความฉาวโฉ่จะได้รับ**

การดูหมิ่นเพื่อความเที่ยงธรรม แต่ถึงกระนั้น แต่ละคนจะเจ็ดฉายในวิถีทางที่เป็นเอกลักษณ์และงดงามของตัวเอง ไม่ใช่เพื่อดึงดูดความสนใจ แต่เพื่อส่องแสงพระสิริของชีวิตเราที่อยู่ในตัวพวกเขาและผลลัพธ์ของมัน”

“ผู้ที่ฉวยโอกาส ผู้ที่ลักขโมย โกงหนกและหลอกลวงผู้อื่นจะได้รับการตรวจสอบและจัดการ เพื่อพวกเขาจะได้เรียนรู้ในการเดินบนหนทางแห่งความเชื่อเพื่อเพื่อแม่และความซื่อสัตย์ ไม่มีใครจะได้รับอนุญาตให้กดขี่หรือทำร้ายคนอื่น ความยุติธรรมและความเมตตาจะมีชัยชนะอย่างที่ท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อน”

“ทูตสวรรค์ของเราจะคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องการบริหารจัดการ ซึ่งจะดำเนินการโดยกลุ่มคนที่ถูกรับตัวกลับขึ้นสู่สวรรค์”

พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า วิวรณ์ 20:6 ใครที่มีส่วนในการเป็นขึ้นจากตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือเขาทั้งหลาย แต่เขาจะเป็นปโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์ และจะครอบครองร่วมกับพระองค์หนึ่งพันปี

“ดวงวิญญาณแต่ละดวงจะได้รับบทบาทของเขาในโลกใหม่ จะไม่มีใครที่เกียจคร้านหรือไม่เป็นที่ต้องการ ทุกคนจะพอใจกับการกิจที่ได้รับ โฉมมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คาดหวังได้”

“แต่ก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะได้รับการก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เราต้องปลดปล่อยความยุติธรรมและความพิโรธของเราออกไป เพื่อกำจัดความชั่วร้ายและคืนความสมดุลให้กับโลก มนุษย์จะต้องเห็นผลที่เกิดจากความโลภของพวกเขา พวกเขาจะต้องเรียนรู้ทุกยุคทุกสมัยว่าบาปคือความตาย และผู้ที่มีส่วนร่วมในบาปก็จะต้องตาย”

“เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” โรม 6:23

“ความชั่วร้ายอะไรก็ตามที่กำเนิดขึ้นมา จะมาจากความสมัครใจอย่างเสรี(ของมนุษย์) เพราะซาตานและพวกสมุนของมันจะถูกผูกมัดไว้ และแยกออกไปจากสังคมที่รุ่งโรจน์แห่งนี้ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม จะมีพวกที่ไขว่คว้าหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองอย่างดีจรรยา และสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น คนเหล่านี้จะถูกพาไปยังโรงเรียน สถานที่ยังบทรเรียนอันลึกซึ้งของชีวิตจะต้องถูกเรียนรู้ ก่อนที่พวกเขาจะเหมาะสมที่จะมีส่วนร่วมในอาณาจักรแห่งนี้ ท่านจะได้เห็นความยุติธรรมในท่ามกลางพวกท่าน แต่อันดับแรกคือความเมตตาจากเราก่อนอยู่เสมอ”

“เรากำลังบอกสิ่งนี้แก่ท่านเพราะเวลาข้างหน้าดูเหมือนจะมีมืดมิดและมีปัญหา ใช่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้น แต่เมื่อพายุสิ้นสุดลง ก็จะมีประกายรุ่งและการบรรลุผลในความดีงามของเราที่มีต่อมนุษยชาติบนโลก เราปรารถนาที่จะได้เห็นช่วงเวลานี้เหลือเกิน และทุกหัวใจกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนเรื่องเหล่านี้”

“จงรู้ไว้ ลูกๆของเรา ว่าความเมตตาของเราจะยังคงทำงานอยู่แม้ในขณะที่เกิดพายุขึ้น เราอ่อนโยน มีความรักและความเมตตาให้กับผู้ที่รักเราและดำเนินชีวิตอยู่ในพระบัญญัติของเรา เราเข้าถึงได้ง่ายโดยผู้บริสุทธิ์และผู้ที่ไม่ได้บริสุทธิ์ที่อยู่ท่ามกลางพวกท่าน สำหรับพวกที่เลือกจะเป็นเหมือนเด็ก: ไร้เดียงสา เรียบง่ายและบริสุทธิ์ เราจะเป็นคุณพ่อของพวกเขา และสำหรับพวกที่เลือกจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญญา เราจะเป็นผู้สร้างที่มีสติปัญญาและเป็นพระเจ้าของพวกเขา สำหรับพวกที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์และดำเนินชีวิตอย่างมีพลัง เราจะเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยพลังอำนาจของพวกเขา พระเจ้าผู้สวมชุดแห่งพระสิริและไม่สามารถเข้าถึงได้”

“เราได้อะไรลงต่อสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา เพื่อให้ทุกชีวิตได้รู้จักเรา อย่างที่เราได้รู้จักพวกท่าน”

เพราะว่าเวลานี้เราเห็นสลัวๆ เหมือนดูในกระจก แต่ในเวลานั้นจะเห็นแบบหน้าต่อหน้า เวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วน แต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้า 1 โครินธ์ 13:12

“ดังนั้น ให้เลียนแบบเราในทุกสิ่ง และแพร่ความเมตตาของเราไปยังคนรอบข้างอย่างไม่ย่อท้อ จิตวิญญาณที่ปฏิบัติความเมตตาจะได้รับความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ในตอนพิพากษา ดังนั้น ให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เหมือนกับที่ท่านอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่าน และมันจะเป็นไปด้วยดีสำหรับท่าน”

และพระคัมภีร์ที่เข้ามาในใจฉันระหว่างข้อความเหล่านี้คือ: สดุดี 85:9-13 แน่ที่เดียวที่ความรอดของพระองค์อยู่ใกล้คนที่ยำเกรงพระองค์ เพื่อพระสิริจะอยู่ในแผ่นดินของข้าพระองค์ทั้งหลาย ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์จะพบกัน ความชอบธรรมและสันติภาพจะจับกัน ความซื่อสัตย์จะออกขึ้นมาจากแผ่นดิน และความชอบธรรมจะมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ เออ พระยาห์เวห์จะประทานสิ่งที่ดีๆ และแผ่นดินของข้าพระองค์ทั้งหลายจะเกิดผล ความชอบธรรมจะนำหน้าพระองค์และทำทางเดินให้ย่างพระบาทของพระองค์

### ชีวิตในช่วงการปกครองของพระเยซูในระหว่างสหัสวรรษ

“แคลร์ เมื่อเราเข้ามาปกครอง (หลังจากกลียุคสิ้นสุดลงและช่วงเวลาแห่งสหัสวรรษเริ่มต้นขึ้น) จะมีความเสมอภาคและความยุติธรรมปรากฏขึ้นทั่วโลก เราจะไม่มีอมให้มันเกิดขึ้นอีก เมื่อรัฐบาลใช้อำนาจควบคุมบังคับและใส่ร้ายป้ายสีมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ใด สีผิว หรือลัทธิความเชื่อใดๆ แม้ว่าคุณจะรู้เกี่ยวกับตัวเราจะเต็มเต็มโลกนี้ และเป็นความรุ่งโรจน์ของโลก แต่ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ยังคงจะเกิดขึ้นอีก เพื่อลดรอนเสรีภาพของผู้อื่นเพราะความโลภ”

“เราจะไม่มีอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและมันจะเป็นจุดเปลี่ยน...ความโลภจะเป็นบานพับที่เปลี่ยนให้ความดีกลายเป็นความชั่วร้าย แต่จนกว่าจะถึงเวลานั้น (ตรงนี้พระองค์กำลังพูดถึงจุดสิ้นสุดของสหัสวรรษ) ท่านจะมีความสุขและสันติสุขมากมายให้รอดคอย คนรุ่นต่อไปจะเจริญรุ่งเรืองในบรรยากาศแห่งความปรารถนาดี ศรัทธาที่แท้จริงที่เราตั้งใจไว้สำหรับมนุษยชาติจะนำพาทุกสิ่งมาสู่แสงสว่างแห่งความรุ่งโรจน์ของเรา และการมีชีวิตอยู่เพื่อเราจะง่ายเหมือนกับการหายใจ จะมีความสุขที่เต็มเปี่ยมในครอบครัวและหมู่บ้านทั้งหลาย และแม้แต่ในเมืองต่างๆด้วย เพราะความรู้ที่เกี่ยวกับตัวเราและความรักของเราต่อมนุษยชาติจะมีเพียงพร้อมทันทีและยอมรับได้อย่างเปิดเผย”

“พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอเมริกาฝั่งตะวันตกจะยังคงอยู่ครบถ้วน และจะมีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นมาจากพื้นที่แห่งนี้ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราจะปล่อยเยลโลว์สโตนไว้ เพื่อมันจะไม่ทำลายพื้นที่ด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้จนย่อยยับ ทั้งเกษตรกรรมและเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นตามหลักการของพระเจ้าอย่างเข้มงวด และถูกควบคุมโดยทูตสวรรค์ของเราและผู้ที่มีความไว้วางใจให้ปกครอง – ผู้ที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าควรค่าและเหมาะสมที่จะดูแลทุกคน โดยปราศจากความหยาบคายเห็นแก่ตัวและแรงจูงใจที่ซ่อนเร้น”

“นี่คือความแตกต่างจากสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งมันเกิดมาจากแรงจูงใจที่เกี่ยวกับพวกเวทมนตร์คาถา ที่ถูกปลุกฝังไว้ในสมัยกรุงโรมตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเมื่อเราพูดถึงโรมหมายถึงเราพูดถึงรัฐบาล ไม่ใช่คริสตจักร”

“การปรับโครงสร้างคริสตจักรของเราจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจากผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ในหมู่บ้านและเขตการปกครองท้องถิ่น พวกเขาจะควบคุมให้มีขนาดเล็กไว้วันแต่การรวมตัวกันในวาระพิเศษ ที่เรา-ตัวเราเองจะเข้าร่วมด้วย เพื่อถ่ายทอดความเข้าใจใหม่ๆ การแสดงให้เห็นถึงความจริง และวิธีการใช้ชีวิตอย่างสงบสุข และมีความรักให้กันและกัน แต่ในการเริ่มต้นของดำเนินการ จะมีพวกที่หลบเลี่ยงและหาทางเลือก

อื่นนอกเหนือจากสิ่งที่เราได้จัดตั้งขึ้นมา คนเหล่านี้จะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความไม่พอใจที่ไม่สามารถจะยอมคุกเขาลงให้ได้ เขาเหล่านี้จะเป็นบรรพชนของพวกเขาที่จะปลุกระดมให้มีการก่อกบฏ (คือ ณ จุดสิ้นสุดของสหัสวรรษ) ความโลภและความทะนงตัวจะยังคงมีอยู่เสมอ แคลร์ จนกว่าเราจะลบล้างความชั่วร้ายออกจากภายใน”

“เราอยากจะทำความหวังในอนาคตที่เราจะมีไว้ให้แก่พวกท่าน มันจะเป็นเส้นทางที่ยาวมืดมิดและเต็มไปด้วยเลือด จนกว่าอาณาจักรของเราจะมาถึงโลก และเราอยากให้คุณรู้ว่า มันจะมาถึง มันจะมาถึงแน่นอน”

“มีความหวังที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนรุ่นต่อไปที่ยังมาไม่ถึง สันติภาพจะเกิดขึ้นในความรักแบบพี่น้องที่มีร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ประเทศทั้งหลายจะรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของตนเอง วัฒนธรรมของตนเอง มันจะไม่มีใครทะเลาะวิวาทและต่อล้อต่อเถียงกันเรื่องทรัพยากรธรรมชาติหรือเรื่องอำนาจ มันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นอย่างนั้นแน่นอน ส่วนใหญ่ในธรรมชาติของมนุษย์มีแนวโน้มไปในทิศทางนั้นอย่างต่อเนื่อง แต่เราจะบังคับให้เกิดเสรีภาพและความยุติธรรมที่แท้จริงสำหรับทุกคน จะไม่มีใครถูกมองข้าม ไม่มีสักคนเดียว แม้แต่คนที่ต่ำต้อยที่สุดก็ตาม เพราะพระวิญญูญาณของเราจะค้นหาในโลกมนุษย์และทำให้เห็นถึงความผิดที่โดนทำให้ถูกต้อง และความยุติธรรมจะบังเกิดแก่คนจน คนต่ำต้อย และคนที่ไม่มีค่า”

“ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ คู่ชีวิตของเรา เราจะมิงานที่มีความสุขมากมายรอให้ท่านมาทำ ความสุขของท่านจะขยายออกจากทะเลแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง”

และถึงตรงนี้ฉันคิดว่า ‘แต่ว่า ประเทศนี้คงถูกแบ่งแยกออกไปสินะ...?’

“ใช่แล้ว ประเทศนี้จะถูกแบ่งออกไป ใช่แล้ว มันค่อนข้างจะมีระยะทางที่ยาวไกลระหว่างฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง ไม่ใช่อะไรที่ท่านจะใช้เรือเฟอร์รี่แล่นข้ามไปได้ มันจะมีความแตกต่างที่ชัดเจนในสภาพอากาศ, วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม จะมีการค้าขายแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองครึ่งฟากฝั่งของประเทศ จะไม่มีวันที่ผู้คนจะได้ทะเลาะกัน เรื่องน้ำมันปิโตรเลียมอีกต่อไป เพราะระบบพลังงานใหม่จะถูกติดตั้งไว้แทบจะทันทีหลังจากที่มีการชำระล้างบาป”

ว้าว! ฉันตั้งตาคอยสิ่งนั้นจริงๆ – จะไม่มีค่าไฟฟ้า ทุกคน! ไม่มีบิลค่าน้ำมัน!

“การสื่อสารจะง่ายกว่าที่เคย มลพิษจะกลายเป็นเรื่องของอดีต จะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในสิ่งที่ทำลายการสร้างสรรค์สิ่งของเราหรือมนุษยชาติ แต่ในความโง่เขลาของพวกเขา มนุษย์จะเล่นสนุกกับการทำลายล้างชีวิตอันสวยงามที่พวกเขามีอยู่ และเราก็จะยอมให้พวกเขาสะสมและรวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อที่พวกเขาจะไม่ได้อยู่บนพื้นโลกอีกต่อไป”

นี่คืออีกครั้งที่พระองค์พูดถึงวันสิ้นโลกครั้งสุดท้าย จุดจบของสหัสวรรษ

“พระผู้เป็นเจ้า ฉันอยากเข้าใจถึงแผนการทั้งหมดของพวกเขาต่างดาวจริงๆ และอยากรู้ว่าพระองค์จะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไร”

“เทคโนโลยีที่พวกมันมีและพัฒนาขึ้นมาเป็นอะไรที่ผิดปกติและโหดร้าย โดยใช้วิธีที่พิสดารที่สุด ทั้งหมดนั้นได้แรงบันดาลใจจากความโลภ ความเกลียดชัง ความทะเยอทะยานที่จะมีอำนาจ และไม่สนใจในสิ่งดีงามทั้งหลายอย่างสิ้นเชิง เราจะทำลายและกำจัดทุกอย่างให้หมดสิ้น จะไม่มีอิทธิพลจากเหล่ามารร้ายที่ทรยศพวกนี้อีก รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในทางที่ผิดของพวกมันที่นำมาเอาชนะเรา และประกาศว่าพวกมันสามารถที่จะสร้างชีวิตได้ พวกมันทำได้แค่ทำลายล้างชีวิตเท่านั้น จบ

“สิ่งที่รัฐบาลของท่านเข้าไปมีส่วนร่วมจะทำให้เกิดความสูญเสียอย่างที่ไม่ได้คาดหมาย: ชีวิตของพวกเขา จิตวิญญาณของพวกเขา ลูกหลานของพวกเขา และพวกเขาจะไม่มีวันที่จะขึ้นสู่อำนาจอีกต่อไป โลกทั้งโลกจะกลับหัวกลับหางและจะไม่มีใครความชั่วร้ายเหลืออยู่

เราจะต้องได้เห็นสิ่งนี้ตอนที่เรามา สามวันแห่งความมืดมิดจะมาถึงก่อนที่เราจะมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มันเป็นตอนที่ทุกคนอยู่ในริมขอบของความสิ้นหวัง เพราะมันไม่เหลือความหวังใดๆอีกต่อไป มันเป็นตอนที่เราต้องส่งทูตสวรรค์ของเราออกไปจับและทำลายล้างตัวการที่ชั่วร้าย และแผนที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวและการทำลายล้าง”

“ชีวิตจะเป็นอะไรที่ใหม่มากในตอนท้ายของช่วงเวลานั้น ซึ่งดูเหมือนกับว่าสวนอีเดนได้รับการฟื้นฟูบนโลกมนุษย์ทั้งใบ และความแจ่มใสของวันเวลาเหล่านั้นจะสำแดงถึงความเมตตาและพระสิริของเรา การฟื้นฟูขึ้นใหม่โดยธรรมชาติจะเกิดขึ้นทั่วทุกหนแห่งบนโลก มันจะเป็นรุ่งอรุณใหม่ที่แท้จริงซึ่งความชั่วร้ายจะไม่ครอบงำอีกต่อไป ผู้คนจะมองหาความรุนแรงและความชั่วร้าย แต่ทั้งหมดจะถูกพักไว้ – พวกเขาจะไม่พบมันเลย”

“แล้วพวกที่คบขู้ พวกขี้โกหก พวกหัวขโมย... ฯลฯ จะไม่สามารถเข้าไปในเมืองศักดิ์สิทธิ์ได้ใช่ไหม?”

“จะมีความพยายามอย่างมากที่จะฟื้นฟูสภาพของพวกที่มีชีวิตบิดเบี้ยว ความรักของเรา ความกรุณาของเรา ความเมตตาจากเราจะชำระล้างผู้ที่เต็มใจ และพวกเขาจะได้รับการเยียวยา เราจะไม่ละเว้นทรัพยากรใดๆก็ตามที่จะช่วยให้พวกเขาไปสู่ชีวิตใหม่ได้ แต่น่าเศร้าที่หลายคนยังคงยึดติดกับวิถีทางเก่าๆของพวกเขาในการทำสิ่งต่างๆ และในที่สุดก็ต้องรับการลงโทษ เราไม่สามารถยอมให้คนชั่วแพร่พันธุ์ความชั่วร้ายในอาณาจักรของเรา พวกเขาจะต้องถูกหยุดยั้งก่อนที่พวกเขาจะสามารถทำให้คนที่ทำตามสิ่งที่ถูกต้องและดีเสื่อมทรามตามกันไปด้วย”

กล่าวคือ เป็นข้อยกเว้นของสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาต ณ จุดสิ้นสุดจริงๆของช่วงสหัสวรรษ และการชำระล้างบาปครั้งสุดท้ายของจิตวิญญาณทั้งหลายบนโลก

“การขนส่งจะไม่ใช้สำหรับเฉพาะคนที่ร่ำรวยอีกต่อไป ทุกคนจะได้รับสิทธิเท่าเทียมกันในสิ่งที่จำเป็นในการบรรลุผลในชะตากรรมของตนเอง พวกที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตและยึดมั่นในพระบัญญัติของเรา พวกเขาจะถูกวางตัวในตำแหน่งเป็นผู้เลี้ยงดูผู้อื่น ผู้ซึ่งจะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่พวกเขาได้เกิดมาเพื่อทำสิ่งนั้น”

“จะไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่มีการเมือง ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก ไม่มีการให้สินบน – สิ่งเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีอยู่ในอาณาจักรของเรา ทุกคนจะได้รับส่วนแบ่งและสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตอันแสนสุข ท่านเห็นใหม่ว่าลัทธิคอมมิวนิสต์ก็มีแนวคิดแบบนี้เช่นกัน แต่เนื่องจากธรรมชาติที่เสื่อมทรามของมนุษย์ มันก็จะรุ่งแต่ล้มเหลว สิ่งเหล่านี้จะไม่มีทางเจริญเติบโตและคงอยู่ได้โดยปราศจากกฎระเบียบของเรา มนุษย์มีแนวโน้มที่จะเห็นแก่ตัวอยู่เสมอ และผู้ที่กำลังประสบความสำเร็จก็ถูกเหยียบย่ำโดยผู้ที่แข็งแกร่งกว่า และผู้ที่ต้องการจะขโมยเอาสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมา”

“แต่อะไรคือสิ่งที่เกี่ยวกับสวรรค์ใหม่และโลกใหม่?”

“เราจะทำมันขึ้นมาใหม่ และสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอยู่ จะไม่มีอีกต่อไป หรือถูกจดจำ”

“มันจะเปลี่ยนแปลงทันทีตามวิสัยทัศน์ในใจของเรา และทุกคนจะต้องเห็นพระสิริของพระเจ้า สิ่งที่มีมาจะไม่มียุอีกต่อไป ทุกสิ่งจะถูกทำให้ใหม่หมด”

“แล้วสิ่งมีชีวิตในทะเลล่ะ?”

“จะมีทะเลสาบอยู่ทุกหนแห่ง ไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงอีกต่อไป ไม่มี ความรุนแรงในบรรยากาศของโลก เพราะไม่มีการก่อกบฏจากมนุษย์อีกต่อไป ทุกอย่างจะเหมือนสวนอีเดนตอนแรกเริ่ม”

“มนุษย์จะขุดเหมืองบนโลก แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีทำลายล้าง บนโลกจะมีโลหะและสารทุกชนิดที่จำเป็นพร้อมให้มนุษย์นำมาใช้ หัวใจทุกดวงและงานทุกโครงการจะถูกนำพามาให้การสรรเสริญเรา”

## บทสวดอธิษฐานที่สำคัญ

### วิธีการรับพดิสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารคาริสมา วันที่ 23 มีนาคม 2010 โดย เจ. ลี เกรดี

เมื่อพวกเราพบพระคริสต์และมอบความไว้วางใจของเราให้แก่ท่าน เราได้ "เกิดใหม่อีกครั้ง" (ยอห์น 3:3) และพวกเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาไว้ในหัวใจของพวกเรา นี่คือการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่พวกเราเคยทำมา สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับสาวกของพระเยซูในยอห์น 20:22 ที่บอกไว้ว่า "[พระเยซู] หายใจรดพวกเขาและบอกกับพวกเขาว่า 'จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปเถิด'"

แต่ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ได้บอกกับสาวกว่าให้รออยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม จนกว่า "สัญญาของพระบิดา" จะมาถึง (ลูกา 24:49) พระองค์บอกพวกเขาว่าถ้าพวกเขา รออยู่ตรงนี้พวกเขาจะได้รับ "การปกคลุมด้วยอำนาจจากเบื้องบน" ในกิจการ 1:8 พระเยซูบอกกับผู้ติดตามทั้งหลายว่าพวกเขาจะได้รับ "พลัง" ให้เป็นพยานของพระองค์

ดังนั้นเหล่าสาวกจึงรออยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาหลายวัน สวดอธิษฐานใกล้กับพระวิหาร ในวันเทศกาลเพนเทคอสต์ ซึ่งเป็นระยะเวลา 50 วันหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์บนกางเขน บางอย่างที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ถูกรินเทลงมาเหนือโบสถ์ในยุคแรกๆ สิ่งนี้ได้รับการอธิบายไว้ในกิจการ 2:1-4 พระคัมภีร์ไบเบิลระบุไว้ว่าเมื่อพระวิญญาณเสด็จมา สาวกทั้งหลายก็ได้รับการเติมเต็ม (อีกเรียกค่าหนึ่งว่า "การทำให้สะอาดบริสุทธิ์") โดยพระวิญญาณ

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าสองอย่างที่แตกต่างกัน หนึ่งคือการช่วยให้รอด ซึ่งเราจะได้รับการอภัยที่น่าอัศจรรย์ของพระเจ้าและเป็นคนใหม่ (มีอุปนิสัยใหม่ตามธรรมชาติ) พระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาพักพิงอยู่ในตัวเราและพระองค์จะเป็นผู้สอนของเรา เป็นผู้ปลอบโยนเรา และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเรา

ประสบการณ์ที่สองก็คือการล้างบาปโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราจะเปี่ยมล้นออกมา "การล้างบาปโดยพระวิญญาณ" หมายถึง "การจุ่มลงทั้งหมดในพระวิญญาณ" พระเยซูไม่เคยอยากให้เราพึ่งพาในความสามารถของเราในการทำงานรับใช้ พระองค์ต้องการทำงานผ่านเรา ดังนั้นพระองค์จึงเติมพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ในตัวเราเพื่อมอบพลังให้แก่เราด้วยความสามารถของพระองค์

ตอนที่เรามีประสบการณ์นี้ พลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเติมเต็มเราจนเปี่ยมล้นออกมา เช่นเดียวกันกับตอนที่เราได้ล้างบาปกับพระวิญญาณ ของขวัญจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ไม่ "ธรรมดา" (- ซึ่งมีระบุไว้ในโครินธ์ 12:8-10-) จะเริ่มปรากฏออกมาในชีวิตของเรา เราจะเริ่มมีประสบการณ์ในพลังเหนือธรรมชาติของพระองค์ พรสวรรค์เหล่านี้รวมถึงคำทำนาย การหยั่งรู้ ปาฏิหาริย์ การเยียวยา และการพูดภาษาของพระวิญญาณ

เมื่อผู้คนได้รับการล้างบาปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักรของพันธสัญญาใหม่ พระคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพวกเขาทั้งหมดพูดด้วยภาษาพระวิญญาณ (ดูรายละเอียดได้ที่ กิจการ 2:1-4, กิจการ 4:31, กิจการ 10:44-48 และ กิจการ 19:1-7) มีคนหลายคนรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับการพูดด้วยภาษาพระวิญญาณ เพราะมันดูเหมือนเป็นสิ่งที่แปลกประหลาด จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องประหลาดแม้แต่น้อย มันเป็นการสวดอธิษฐานในรูปแบบพิเศษที่คริสต์ศาสนิกชนทุกคนสามารถที่จะมีประสบการณ์ได้

เมื่อเราสวดด้วยภาษาสวดอธิษฐานแห่งสวรรค์ เราได้สรรเสริญพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของและได้เพิ่มความเข้มแข็งให้กับจิตวิญญาณตัวเอง การพูดด้วยภาษาพระวิญญาณจะช่วยให้จิตวิญญาณของเราทรงพลัง สาวกของพระเยซูที่ชื่อพอล เป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงในคริสตจักรพันธสัญญาใหม่ ได้บอกกับผู้ที่เชื่อในโครินธ์ว่า "ฉันขอขอบคุณพระเจ้าที่ฉันสามารถพูดภาษาพระวิญญาณได้มากกว่าทุกคนทั้งหมด"



การล้างบาปในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ท่านจะต้องทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม คริสต์ศาสนิกชนทุกคนสามารถร้องขอและพระเยซูก็พร้อมที่จะทำให้ ท่านสามารถสวดอธิษฐานได้ด้วยตัวเองหรือขอให้คนอื่นช่วยสวดอธิษฐานให้แก่ท่าน

นี่คือขั้นตอนง่ายๆ ที่ท่านสามารถทำตามเพื่อให้ได้รับการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

**1. เตรียมใจของท่าน** พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นความศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ พระองค์เปรียบเสมือนดั่งไฟ (ดูรายละเอียดได้ในมัทธิว 3:11) ซึ่งหมายถึงพระองค์ชำระล้างบาปและเผาสิ่งที่ไม่ใช่พระคริสต์ในชีวิตเราให้หมดสิ้นไป ทำให้แน่ใจว่าท่านได้สารภาพบาปที่ท่านรับรู้ได้ทั้งหมด แล้วเตรียมหัวใจของท่านให้พร้อมสำหรับการเติมเต็มของพระองค์

**2. ขอให้พระเยซูล้างบาปให้ท่านด้วยพระวิญญาณ** ท่านไม่จำเป็นต้องกระโดดลอดห่วง(ทำอะไรที่ยุ่งยาก)เพื่อให้พระเจ้าสนใจ พระองค์อยากที่จะตอบสนองคำร้องขอของท่าน พระเยซูเป็นผู้ที่ล้างบาปของเราด้วยพระวิญญาณ ดังนั้นให้ขอพระองค์-แล้วคาดหวังว่าพระองค์จะตอบท่าน

**3. รับการเติมเต็ม** เริ่มที่การขอบพระคุณพระองค์สำหรับปาฏิหาริย์นี้ พลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะถูกเติมเข้าไปในชีวิตท่าน หากท่านพบว่าจิตใจของท่านยังเต็มไปด้วยความสงสัย ขอเพียงให้สรรเสริญพระเจ้า มุ่งความสนใจของใจท่านไปที่พระองค์ไม่ใช่ตัวเอง

**4. ให้ปลดปล่อยภาษาแห่งการสวดอธิษฐานของท่าน** ตอนที่ท่านได้รับการเติมเต็มจากพระวิญญาณ ท่านจะได้รับความสามารถในการสวดอธิษฐานด้วยภาษาของสวรรค์ ท่านจะรู้สึกว่าย่อยคำต่างๆผุดขึ้นมาจากภายในตัวของท่าน ท่านอาจเริ่มได้ยินถ้อยคำต่างๆในใจของท่าน ให้เปิดปากออกมาแล้วเริ่มพูดมัน และให้วางใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะมอบภาษาใหม่ที่เหนือธรรมชาติให้แก่ท่าน

บางคนถามว่า “ฉันต้องพูดภาษาพระวิญญาณรีเปล่า?” แน่แน่นอนว่าพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของไม่บังคับให้ท่านทำอย่างนั้น และมันไม่เกี่ยวกับการช่วยให้รอดเลย แต่ฉันเชื่อว่าพระองค์เสนอพรสวรรค์นี้ให้กับใครก็ตามที่ต้องการมัน อาจเป็นพรสวรรค์ที่เล็กน้อยที่สุด-แต่มันทำหน้าที่เป็นประตูทางเข้าออกสู่ดินแดนที่เหนือธรรมชาติ และจะช่วยนำทางให้ท่านเข้าไปสู่สิ่งต่างๆของพระเจ้าที่ลึกซึ้งมากกว่าเดิม

**5. ให้ก้าวออกไปอย่างกล้าหาญ** หลังจากที่ท่านได้รับการล้างบาปโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว หนึ่งในสิ่งแรกๆที่ท่านจะได้รับรู้ก็คือความกล้าหาญใหม่ที่เกิดขึ้นมา พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ชอบการซ่อนตัว พระองค์ต้องการให้ท่านพูดถึงพระเยซูกับผู้คนที่อยู่รอบๆตัวท่าน – แล้วพระองค์จะให้ความกล้าอย่างที่ท่านคิดไม่ถึง

### คำแนะนำเกี่ยวกับพิธีศีลมหาสนิท

พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของตรัสว่า “เราอยากจะคุยกับท่านเกี่ยวกับพิธีศีลมหาสนิท”

“หากท่านเชื่อในหัวใจท่าน และสารภาพจากปากด้วยความจริงใจ เราจะสถิตอยู่กับท่านด้วยวิธีที่แสนอัศจรรย์ในพิธีศีลมหาสนิท นี่คือวิธีทางที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ สำหรับกาลเวลา(ยุคสมัย)ที่ท่านใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้”

และตอนที่พระองค์พูดอย่างนั้น ฉันรู้สึกได้ว่าสิ่งที่พระองค์หมายถึงคือ “นี่ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดของเรา(ในอุดมคติ) แต่มันเป็นวิธีที่เราจัดเตรียมไว้ให้ท่าน เพราะยุคสมัยนี้มีความชั่วร้ายอย่างมาก”

“เราได้เตรียมพระคัมภีร์ไว้เพื่อทำให้ผู้ที่ซื่อสัตย์เชื่อว่าเราสถิตอยู่ในขนมปังและไวน์จริงๆ มันอาจดูเหมือนขนมปังและไวน์ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ตรงนั้นกับท่าน ซึ่งท่านจะได้รับการเสริมกำลังสำหรับการเดินทาง”

ใครก็ตามที่กินเนื้อของฉันและดื่มโลหิตของฉันจะยังคงอยู่ในฉัน และจะมีฉันอยู่ในตัวพวกเขา  
ยอห์น 6:56

ฉันกำลังจะยกข้อความจากหนังสือยอห์นบท 56 มาไม่น้อย เพราะพระองค์ก็ทำอย่างนั้น แต่ฉัน  
อยากจะทำตำแหน่งในพระคัมภีร์ซึ่งท่านสามารถดูมันได้ด้วยตัวเอง

**“มันไม่มีเหตุผลเลยในการโต้เถียงกัน เกี่ยวกับวิธีการของความศรัทธาที่แตกต่างกัน ใน  
การเข้าสู่โต๊ะแห่งพิธีศีลมหาสนิท ช่องออนไลน์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์นั้น แต่  
ความศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชนทั้งหมดยอมรับที่เราได้ประกาศไว้ว่า ‘นี่คือร่างกาย  
ของเราและนี่คือโลหิตของเรา’ แต่วิธีการในการเข้าไปสู่โต๊ะแห่งพิธีศีลมหาสนิทของ  
พวกเขาอาจจะแตกต่างกันออกไป”**

**“แต่สำหรับท่าน เจ้าสาวของเรา จำเป็นจะต้องได้รับการเลี้ยงดูด้วยร่างกายของเราและ  
โลหิตของเราด้วยเช่นกัน นี่คือการเดินทางที่เรารวมตัวกันทางร่างกาย: ขนบปึงจะเป็นส่วน  
หนึ่งของร่างกายท่าน และเพราะสิ่งนั้น ท่านกับเราจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ท่านจะเป็น  
คนที่ออกดอกออกผลและมีลูกหลานทางจิตวิญญาณ พร้อมทั้งได้รับการเสริมกำลัง  
สำหรับการเดินทาง”**

**“ถ้าท่านมาจากคริสตจักรที่เคร่งครัดในพิธีนมัสการแบบดั้งเดิม และได้รับศีลมหาสนิท  
จากบาทหลวง จงทำให้แน่ใจว่า ท่านได้เสริมถ้อยคำที่ว่า - ‘จริงแท้แน่นอน พระเยซูเจ้า  
ข้า - นี่คือนะวรกายของพระองค์ และจริงแท้แน่นอน - นี่คือนะโลหิตของพระองค์’  
ด้วยวิธีนี้ การขาดความตั้งใจที่เนื่องมาจากการทำลายล้างของคริสตจักร และความ  
ศรัทธาจากภายในจะได้รับการพิจารณาและได้รับการชดเชยในการสารภาพบาปของ  
ท่าน ไข้แล้ว ท่านจะแก้ไขความศรัทธาที่ขาดหายไป ด้วยความสละสลวยที่แท้จริง และ  
ด้วยการประกาศศรัทธาของหัวใจท่าน เราจะให้เกียรติการสวดอธิษฐานแห่งศรัทธาที่  
จริงใจ”**

ฉันคิดว่าสิ่งที่พระองค์พาดพิงถึงในตอนนี้เป็นคือ ยุคสมัยนี้มีผู้รับใช้และบาทหลวงหลายประเภทที่  
คอยเอาแต่พูดว่า “นี่คือร่างกายของพระองค์และนี่คือโลหิตของพระองค์” – แต่จริงๆแล้ว  
พวกเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆ พวกเขาไม่ได้เชื่อในสิ่งนั้นจริงๆ และสิ่งที่พระองค์พูด  
ถึงก็คือ การประกาศความศรัทธาของท่าน ว่านั่นคือพระวรกายและพระโลหิตของพระองค์ที่  
แท้จริง...ซึ่งจะเป็นตัวชดเชยความแตกต่างในการขาดความศรัทธาของพวกเขา

**“เราอยากจะทำบอกว่า เราให้เกียรติการสวดอธิษฐานแห่งศรัทธาที่จริงใจเสมอ ถึงแม้ว่า  
เราจะไม่ได้ตอบในสิ่งที่ท่านปรารถนาอยู่ตลอดเวลา แต่ในเรื่องของศีลมหาสนิท เราจะ  
ทำอย่างนั้น”**

**“ไม่ใช่พวกท่านทุกคนที่จะเห็นด้วยกับเรา พวกท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วย แต่เราอยาก  
ให้พวกท่านลองพิจารณาดูว่า ในยุคสมัยที่พวกท่านใช้ชีวิตอยู่นี้ อะไรที่ดูเหมือนจะเป็น  
ความจริงจากเปลือกนอก บางครั้งก็ขาดรูปทรงภายใน และนี่เป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการ  
พิจารณาไม่ว่าในคริสตจักรใดๆที่ท่านได้รับศีลมหาสนิทก็ตาม”**

**“มันคือปริศนาของการไถ่บาปและการช่วยให้รอด ทำให้ท่านพันบาป(ศักดิ์สิทธิ์)ไป  
ตลอดกาล”**

แล้วพระองค์ก็ตรัสถึง: ยอห์น 6:53 สิ่งที่ท่านบอกคุณเป็นเรื่องที่จริงแท้ หากคุณไม่ได้กินเนื้อ  
บุตรของมนุษย์และดื่มเลือดของเขา คุณก็จะไม่มีชีวิตอยู่ในตัวคุณ

**“เราอยากจะทำให้ท่านแต่ละคนออกแบบการทำพิธีศีลมหาสนิทของตัวเอง โดยใช้”พระ  
กระยาหารมื้อสุดท้าย”เป็นแนวทาง ตามระดับความเชื่อของท่าน ตามระดับนั้นเราจะ  
สถิตอยู่กับท่าน”**

และฉันขอเพิ่มเติมด้วยว่า ฉันคิดว่าถ้าท่านเชื่อจริงๆว่านั่นคือพระวรกายและพระโลหิตของพระ  
เยซู ท่านควรที่จะกำจัดสิ่งที่เหลืออยู่ด้วยความเคารพอย่างสูง ล้างออกและใส่ไว้ในต้นไม้

ละลายมันในน้ำแล้วเทใส่ต้นไม้ หรือที่ไหนก็ได้ที่มันจะไม่ถูกเหยียบย่ำ แนนอน อย่าป้อนมัน (ขนมปังที่เหลือ) ให้นักกิน! กำจัดมันด้วยความเคารพอย่างสูง อย่าทิ้งมันลงในท่อ แต่เทมันใส่ต้นไม้หรือสถานที่พิเศษ

**“เมื่อสิ่งต่างๆ เริ่มมีดมิดลงมีดมิดลง เราอยากจะเสริมกำลังท่านอย่างสมบูรณ์แบบด้วยทุกวิธีที่เป็นไปได้ การรับเอาพระวรกายและพระโลหิตของเรา ถือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธี แต่มันเป็นวิธีทางที่สำคัญมากๆสำหรับเรา”**

ยอห์น 6:47 เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า คนที่วางใจก็มีชีวิตนิรันดร์ 48เราเป็นอาหารแห่งชีวิต 49บรรพบุรุษของพวกท่านได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ยังเสียชีวิต 50แต่ที่นี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อให้คนที่ได้กินแล้วไม่ตาย 51เราเป็นอาหารดำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ ถ้าใครกินอาหารนี้ คนนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์ และอาหารที่เราจะให้เพื่อชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเรา

**“สำหรับพวกที่มีพื้นฐานมาจากประเพณีดั้งเดิม ให้รับศีลมหาสนิทอย่างที่เคยรับต่อไป แต่ถ้าพิธีนั้นต้องถูกระงับด้วยการโดนทำร้ายข่มเหง ให้ทำพิธีส่วนตัวด้วยความเคารพนับถือและศรัทธา และเราจะสถิตอยู่กับท่านด้วยวิธีพิเศษ”**

**“เราปรารถนาที่จะได้รับเข้าไปในหัวใจของเจ้าสาวของเรา เราปรารถนาที่จะแบ่งปันการมีส่วนร่วมนี้กับท่าน เราปรารถนาที่จะให้พวกเรารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวในทุกวิธีที่เป็นไปได้ จงอย่าปฏิเสธการที่เราจะเข้าถึงร่างกายของท่านผ่านพิธีศีลมหาสนิท จงอย่างดเว้นการรับเราเข้าไป เพราะท่านได้ล้มลง พวกที่เจ็บป่วยคือปผู้ที่ต้องการศีลมหาสนิทมากที่สุด อันดับแรก ให้สารภาพบาปกับเราในสิ่งที่ท่านทำ ให้สำนึกผิดจากหัวใจอย่างแท้จริง และจากนั้นท่านก็จะได้รับมัน”**

**“เราอยากให้คุณทำตามความเชื่อมั่นในใจท่าน ถ้าท่านได้รับจากบาทหลวง ก็จงรับต่อไป จำไว้ว่าให้สารภาพการสถิตของเราด้วยความศรัทธา หากท่านได้รับจากคริสตจักรที่ไม่ใช่พิธีนมัสการแบบดั้งเดิม ให้ทำมันต่อไปตราบใดที่สติสัมปชัญญะของท่านยังเป็นพยานได้ - แต่ต้องแน่ใจว่าได้ทำการสารภาพการสถิตของเราด้วยความศรัทธา”**

**“มีหลายๆนิยามที่สอนแบบไม่ถูกต้อง และเป็นเพราะอีโก(การถือตัวเองเป็นสำคัญ)ของมนุษย์ ความเป็นจริง – ณ ตอนนี้ – จะรับรู้ได้บนสวรรค์เท่านั้น อย่าปล่อยให้จิตวิญญาณทางศาสนา(ความเป็นศาสนานิยม)ครอบงำความคิดของท่านในเรื่องนี้ อย่าโต้เถียงกันในเรื่องธรรมเนียมประเพณี เราขอบอกว่า เราเกลียดการโต้เถียงทะเลาะกัน มันคือสิ่งสกปรกที่พ่นออกมาในสายตาเรา ท่านรู้ไหมว่ามันจะดีกว่าที่จะเงียบไว้และรักษาไว้ซึ่งความผูกพันและความรักของพี่น้อง แทนการเสแสร้งและการแข่งขันกับคนอื่น? สิ่งนั้นไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาเลย เว้นแต่ความเป็นศัตรู”**

**“เพื่อให้ท่านได้รู้ เราจะเปิดเผยความจริงในจิตใจสำนึกของท่าน แต่ท่านต้องไม่ไปบังคับคนอื่นและพูดว่า ‘ฉันเชื่อในพอล วิธีของเขาดีกว่า ฉันเชื่อปีเตอร์ ไม่นะ! วิธีของเขาดีกว่า’ ท่านเห็นไหมว่าท่านโง่เขลาแค่ไหนในสายตาของทูตสวรรค์??? ในทางตรงกันข้าม จงสวดอธิษฐานให้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ความจริงบังเกิด และส่วนที่เหลือเราจะทำในเวลาของเราเอง”**

**“และในขณะที่เดียวกัน ให้รักซึ่งกันและกันอย่างที่เรารักท่าน”**

### วิธีการเตรียมตัวสำหรับการปลดปล่อยจากวิญญาณร้าย

ใช่แล้ว พระเยซูสามารถที่จะสำแดงตัวและปลดปล่อยท่านในจิตวิญญาณ พระองค์ได้ทำอย่างนั้นกับฉัน

ท่านได้ล้างบาปในพระวิญญานบริสุทธิ์ยัง? มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะได้รับพรสวรรค์ในภาษาพระวิญญาน และสามารถสวดอธิษฐานหรือร้องเพลงในภาษาพระวิญญาน เพราะนั่นคือการที่พระเจ้าสวดอธิษฐานของผ่านท่าน มันสำคัญมากๆ!!! ท่านควรมีสการและสวดอธิษฐานด้วยวิธีนี้โดยใช้เวลา 30 นาทีเป็นอย่างน้อยไปจนถึง 2 หรือ 3 ชั่วโมงก่อนที่จะทำการปลดปล่อย

ให้ทำรายชื่อของคนที่เคยทำร้ายท่านทุกคน หากมีใครก็ตามที่ท่านยังไม่ได้ให้อภัย อย่างน้อยก็ขอให้ท่านได้สร้างความตั้งใจที่จะยกโทษให้แก่พวกเขา และขอให้พระเยซูช่วยท่านเพื่อจะให้ อภัยพวกเขาและรักพวกเขาและสวดอธิษฐานให้แก่พวกเขาผ่านท่าน ให้ทำรายชื่อของคนที่ท่านเคยทำร้ายพวกเขา ขอให้พระเจ้าให้อภัยท่านและอวยพรให้กับพวกเขา

พร้อมกันนี้ ถ้าท่านยังอยู่ในความบาปไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม: การอยู่กับผู้ชายหรือการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ได้แต่งงานด้วย สิ่งนั้นจะต้องถูกหยุดยั้ง หรือท่านจะต้องแต่งงานให้ถูกต้อง ถ้าท่านทำอะไรก็ตามในความไม่ซื่อตรง ไม่เคารพพ่อแม่ หรือโดยทั่วไปแล้วได้ฝ่าฝืนบัญญัติ 10 ประการ และพระพรคำสอนในหนังสือมัทธิว 5 ให้ลองตรวจสอบว่าท่านได้ทำตามในสิ่งเหล่านี้ไหม และไม่มี ความบาปในชีวิตของท่าน ไม่มีนิตยสารลามกอนาจาร ภาพยนตร์ที่รุนแรงหรือเกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติที่ไม่ใช่ของพระเจ้า อย่างเช่น แฮรี่ พอตเตอร์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุที่ต้องคำสาปในบ้านของท่าน โดยเฉพาะสิ่งของต่างๆ ที่ทำขึ้นมาโดยชนพื้นเมือง หรือบุคคลที่มีรูปภาพที่ต้องคำสาป และไม่มีพระเจ้าองค์ปลอมเช่นพระพุทธรูปแกะสลักทึบ สัญลักษณ์เซลต์ยุคใหม่ ต้องไม่มีมังกรหรือเกมมังกร ไม่มีสิ่งใดๆที่มาจากเวทย์มนต์ ไม่มีไฟทาโร หนังสือเกี่ยวกับโหราศาสตร์ เครื่องประดับหรือสัญลักษณ์ แผนภาพ...อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเวทย์มนต์จะต้องนำออกไปจากบ้านของท่าน จะต้องไม่มีเครื่องประดับที่เป็นเครื่องรางของขลัง ถ้าท่านสะอาดท่านก็จะถูกปลดปล่อย แต่ถ้าท่านยังยึดติดอยู่กับรูปแบบใดๆของเวทย์มนต์คาถา ลัทธิขานตาเรีย ฯลฯ ท่านจะไม่สามารถถูกปลดปล่อยได้ พวกมารอาจจะจากไป แต่จะหวนกลับมาอีกด้วยจำนวนที่มากขึ้น

ดังนั้นอันดับแรก ท่านจะต้องเตรียมตัวสำหรับการปลดปล่อย เมื่อท่านตัดสินใจว่าจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด (หมายถึงถ้าท่านมีสิ่งเหล่านี้ในครอบครอง) ท่านจะต้องปฏิเสธความเกี่ยวข้อง กับมันทั้งหมด หากท่านมีกิจวัตรที่เกี่ยวข้องกับเวทย์มนต์อย่างมากมาย ท่านจะต้องเขียนมันลงบนกระดาษ พร้อมกับสำนึกและปฏิเสธในทุกๆข้อ ตามตัวอย่างที่ฉันจะให้ท่านดังต่อไปนี้

“ในนามของพระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าสำนึกผิดในการใช้ไฟทาโรและขอปฏิเสธไฟทาโร ขอให้จากไปและไม่หวนกลับมาอีก ในนามของพระเยซู ขอให้พระเยซูทรงได้โปรดประทานความเมตตาให้แก่ข้าพเจ้าและช่วยให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากความชั่วร้าย”

“ในนามของพระเยซู ข้าพเจ้าสำนึกผิดในการใช้กระดานอักษรเข้าทรงเรียกผีและขอปฏิเสธกระดานอักษรเข้าทรงเรียกผี ขอให้จากไปและไม่หวนกลับมาอีก ในนามของพระเยซู ขอให้พระเยซูทรงได้โปรดประทานความเมตตาให้แก่ข้าพเจ้าและช่วยให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากความชั่วร้าย”

“ในนามของพระเยซู ข้าพเจ้าสำนึกผิดในการสวดอธิษฐานให้กับพระพุทธรูปและขอปฏิเสธพระพุทธรูปและการทำสมาธิ ขอให้จากไปและไม่หวนกลับมาอีก ในนามของพระเยซู ขอให้พระเยซูทรงได้โปรดประทานความเมตตาให้แก่ข้าพเจ้าและช่วยให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากความชั่วร้าย”

“ในนามของพระเยซูและอำนาจของพระโลหิต ข้าพเจ้าสำนึกผิดและขอปฏิเสธการเข้าไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเวทย์มนต์คาถา การไปหาร่างทรงและคนทำนายจากไฟทาโร และผู้ประกอบพิธีกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเวทย์มนต์คาถาในทุกๆรูปแบบ ขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากความชั่วร้าย”

เช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์ทางเพศ ให้ทำรายชื่อของคนที่ท่านมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วย โดยเขียนลงบนกระดาษ และสำนึกผิดต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าเป็นรายๆจนครบทุกคน

หลังจากนั้นให้กล่าวว่า “ในนามของพระเยซู ข้าพเจ้าขอปฏิเสธ \_\_\_\_\_ และข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำบาปครั้งนี้ ในนามของพระเยซู ข้าพเจ้าขอทำลายวิญญาณที่ผูกมัดกับ \_\_\_\_\_ ในนามของพระเยซู ขอพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้โปรดทรงช่วยให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากความชั่วร้าย”

“ในนามของพระเยซู ข้าพเจ้าขอทำลายคำสาปทุกรุ่นสมัยที่ส่งผ่านมาจากบรรพบุรุษของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับการปกป้องโดยพระโลหิตของพระเยซูที่จะชะล้างคำสาปทั้งหมดให้หมดไป ขอพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้โปรดทรงช่วยให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากความชั่วร้าย”

เมื่อท่านเสร็จสิ้นจากการปฏิเสธแล้ว ให้เผารายชื่อและรายการดังกล่าวทิ้งไป และขอให้พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าช่วยกำจัดความชั่วร้ายทั้งหมดออกจากชีวิตของท่าน แม้ว่าท่านจะล้มบางอย่างไปก็ตาม ให้ขอพระองค์ทรงสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท่านในการตัดสินใจที่ดีและการควบคุมตนเอง เพื่อท่านจะไม่ไปสัมผัสกับสิ่งพวกนั้นอีก

นี่คือวัตถุบางชนิดที่อาจจะเป็นการเชื้อเชิญพวกมารให้เข้ามา: หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารในบ้าน เพราะพวกแม่มดได้สาปแช่งบนโฆษณาของพวกมันในสิ่งเหล่านี้เพื่อชักจูงให้ผู้คนเข้าไปหา และเปิดประตูให้กับพวกมารเข้าไปในบ้าน

จะต้องไม่มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภูตผีปีศาจ เวทมนตร์คาถา ภาพยนตร์ที่น่ากลัวหรือโหดร้าย ภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอเกม หรือพวกหนังสืออยู่ในบ้าน จะต้องไม่มีสิ่งประติษฐานหรือสัญลักษณ์ของอีอีปด์ - สิ่งเหล่านั้นมีความชั่วร้ายอย่างมาก พระพุทธรูป หมอผีที่เป็นคนอเมริกันพื้นเมือง ชาวสวามีส ผู้นำทางจิตวิญญาณจากศาสนาอื่นๆ รูปแกะสลักทิกิ อะไรก็ตามด้านจิตวิญญาณที่ไม่ใช่คริสเตียน

ท่านอาจมีไม้กางเขนคริสเตียนหรือวัตถุอื่นๆที่ซึ่งใช้สำหรับการอุทิศตน รูปภาพของพระเยซูก็ใช้ได้ ท่านไม่ได้นมัสการรูปภาพนั้น ท่านนมัสการบุคคลที่อยู่ในรูปภาพนั้น เป็นสิ่งที่ช่วยได้มากในการทำให้ความสนใจของท่านมาทางพระเยซู

มาตรฐานที่พระเจ้ามอบให้ฉันเกี่ยวกับภาพยนตร์ก็คือการไม่ดูภาพยนตร์ใดๆที่พรรณนาถึงความบาป อย่างเช่น ภาพยนตร์มาเฟีย การซื้อขายในตลาดมืด ภาพยนตร์สงคราม ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการผิดประเวณีหรือเพศสัมพันธ์

## บทสวดอธิษฐานเพื่อผูกมัดเหล่ามาร

### การสำนึกผิด

พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้โปรดอภัยให้ลูกด้วยสำหรับสิ่งที่ลูกทำลงไปซึ่งไม่สร้างความยินดีให้แก่พระองค์ รวมทั้งสิ่งที่ลูกไม่ได้ทำในสิ่งที่ทำให้ท่านยินดี

ในนามของพระเยซู ลูกขอยกเลิกการอนุญาตทั้งหมดที่สร้างแรงกดดันแก่พวกเรา  
ลูกขอร้องเรียกทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ให้มาสวดอธิษฐานบทสวดนี้พร้อมกับลูก

### **คำสาปแช่ง เวทมนตร์คาถา มนต์สะกด และจุดสำคัญ(จุดยุทธศาสตร์ของศัตรู)**

ให้สวดอธิษฐานซ้ำ3ครั้ง “ข้าพเจ้าขอทำลายและหยุดยั้งไปตลอดกาล ทุกคำสาปแช่ง เวทมนตร์คาถา ความปรารถนาที่ชั่วร้าย มนต์สะกด ตรายันต์ การเชื่อมโยงผูกพัน(กับสิ่งชั่วร้าย) การหน่วงเหนี่ยว งานมอบหมาย(ที่ชั่วร้าย) กลลวงที่ชั่วร้าย และฐานที่มั่นซึ่งต่อต้านพวกเราและทูตสวรรค์ของเรา ในนามของพระเยซู เพราะได้มีการบันทึกไว้ว่า ไม่มีอาวุธใดๆที่สร้างขึ้นมาต่อต้านพวกเราจะสามารถทำได้สำเร็จ” พระเยซูเจ้า ลูกขอสวดให้กับสิ่งที่พระองค์ได้อนุญาตให้

เกิดขึ้น เพื่อที่เราจะสามารถพิชิตได้ด้วยพระพรของพระองค์ บางคนไว้วางใจในรถม้าที่ใช้สำหรับการสู้รบ และบางคนก็ไว้วางใจในตัวม้า แต่เราจะไว้วางใจในนามของพระยาห์เวห์ซึ่งเป็นพระเจ้าของเรา ที่เป็นหอคอยที่แข็งแกร่งและเป็นป้อมปราการที่ทรงพลังของเรา”

### ให้อภัยและอวยพรจากใจแก่ศัตรูของเรา

พระบิดา ลูกขอยกโทษและอวยพรจากใจให้แก่พวกที่เลือกจะเป็นศัตรูของเรา และขอวิงวอนให้ความรักของพระองค์ช่วยเยียวยาและเปลี่ยนแปลงพวกเขา “พระบิดา โปรดยกโทษให้พวกเขา เพราะพวกเขาไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่”

### การปกป้องจากพระยาห์เวห์

พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงสัญญาว่าไม่มีอาวุธใดๆที่สร้างขึ้นมาต่อต้านพวกเราจะสามารถทำได้สำเร็จ ลูกขอวิงวอนต่อพระองค์ด้วยความนอบน้อม ได้โปรดเสริมความแข็งแกร่งให้กับลูกโล่ปกป้องจากทูตสวรรค์ที่ล้อมรอบพวกเราไว้ และได้โปรดส่งทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์มาช่วยกวาดล้างให้หมดสิ้นไป กำจัดมารทุกตัวและผู้ที่ทำให้การชั่วร้าย รวมทั้งช่วยปิดกั้นแผนการชั่วร้าย ทำลายฤทธิ์ของวัตถุต้องสาปทั้งหมด และอุปสรรคของความชั่วร้าย และช่วยปกป้องโลกใบนี้จากอำนาจของศัตรูที่จะเข้ามาแทรกซึม โปรดจงปิดผนึกทุกๆประตูทางเข้า ไม่ว่าจะทางอากาศ ทางพื้นดิน ทางไฟ ทางน้ำ และทางมิติที่เชื่อมโยงกัน ด้วยพระโลหิตของพระเยซู ตลอดจนจัดเตรียมการปกป้องนี้ให้พวกเราหรือสัตว์เลี้ยงของพวกเราในทุกหนทุกแห่งที่เราไป ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงได้โปรดส่งทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองและหยุดยั้งศัตรูของพวกเรา หรือวัตถุต้องสาปและพลังอำนาจชั่วร้ายมิให้เข้ามาได้

ลูกขอวิงวอนให้พระโลหิตของพระเยซูปกคลุมพวกเรา และทูตสวรรค์ของเรา และจิตวิญญาณของเรา รวมทั้งจิตใจหัวใจและร่างกาย และขอให้อาวุธสารมิตทั้งหลายที่พุ่งเป้าหมายที่พวกเรา หรือใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเรา ผู้รับใช้ของเรา ครอบครัวและสัตว์เลี้ยงของเรามา ได้ถูกขัดขวางหรือทำลายด้วยทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ขอพระยาห์เวห์ช่วยพวกเราให้พ้นภัยจากความชั่วร้าย และทำให้เสียรบกวนแห่งความทุกข์ทรมานทั้งหมดเจียบลง พร้อมกับความขมขื่นในความทรงจำ และตัดเชือกและแผนการของคนชั่วออกไป

### วิญญาณแห่งการหลอกลวง

ในนามของพระเยซู ลูกขอปลดปล่อยพวกเราและทูตสวรรค์ของเราให้เป็นอิสระจากมารและอุปสรรคชั่วร้ายทุกชนิด ลูกจะทำให้มันเสื่อมฤทธิ์และผูกมัดผู้นำของมัน กำลังเสริมของมัน และกองกำลังที่จะมาแก้แค้น พลังวิญญาณทุกชนิดที่สร้างความเข้าใจผิด การประณาม ความเคร่งศาสนาเจ้าระเบียบ ความกลัว ความตื่นตระหนก ความกระวนกระวาย ความเศร้าโศก ความไม่เชื่อ ความเฉยเมย การซบเซา นินทา การพูดให้ร้าย คำโกหกที่เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า รวมถึงวิญญาณเจสิเบล(วิญญาณของหญิงชั่วร้าย) และวิญญาณโกหก เคร่งศาสนาเจ้าระเบียบ ฟาริสี(พวกมือถือสาปปากถือศีล) ด้อรัน หลอกลวง ขัดขวางกีดกัน วิญญาณหลอกลวง และยิววนที่ถูกส่งมาต่อต้านเรา หรือผู้รับใช้ของเรา ที่ช่วยให้เราทำบาป

ในนามอันทรงอำนาจของพระเยซูและเป็นไปตามพระประสงค์ ลูกขอปลดปล่อยพวกเราและทูตสวรรค์ของเราให้เป็นอิสระจากมารและอุปสรรคชั่วร้ายทุกชนิด ลูกจะทำให้มันเสื่อมฤทธิ์และผูกมัดผู้นำของมัน กำลังเสริมของมัน และกองกำลังที่จะมาแก้แค้น โดยเฉพาะพวกที่เกี่ยวข้องกับความหลงลืม ความวุ่นใจ การบ่อนทำลาย การขัดขืน ความไม่เชื่อฟัง การเอาแต่ใจตัวเอง การโกหก การทรมาณผู้อื่น ความกลัว ความหยิ่งทะนง ความริษยา การตัดสินคนอื่น ความโกรธ ความขี้เกียจ การทำให้เสียกำลังใจ ความโลภมาก ความตะกละตะกลาม ตัณหา โรคภัยไข้เจ็บ

ความเจ็บปวดและอาการเจ็บปวดที่ลวกลวง ไม่ให้มายั่วและต่อต้านพวกเรา อาสาสมัครของเรา เพื่อนๆ สัตว์เลี้ยงและครอบครัวของเรา

**ในนามของพระเยซู** เราขอผูกมัดมารทุกตัวและผู้ช่วยมาร ที่ทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่บิดเบือน ความสับสนในการพูด การฟัง การเขียน และการอ่านในทุกด้านของการติดต่อสื่อสารกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง เราขอสวดอธิษฐานกับพระวิญญานบริสุทธิ ขอให้พระองค์ได้ทรงมอบความเข้าใจที่ถูกต้องในทุกด้านของการสื่อสารกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง (**ตรงจุดนี้ท่านสามารถเพิ่มข้อความจากรายการที่ขอบส่วนตัวไว้ตอนท้าย**)

**ในนามของพระเยซู** ลูกขอผูกมัดพลังอำนาจที่ต่อต้านทั้งหมด ระหว่างมิติต่างๆ ในทางจิตใต้ทางอารมณ์ ทางจิตวิญญาณ ร่างกายและสสารมืด ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพวกเราหรือทูตสวรรค์ของเรา และผูกมัดพวกมันจากการได้รับการเสริมกำลังหรือการแก้แค้นพวกเรา ทูตสวรรค์ของเรา เพื่อนๆของเรา อาสาสมัคร ครอบครัว สัตว์เลี้ยง และแหล่งทรัพยากรของพวกเรา รวมทั้งพลังอำนาจของมารทุกชนิด และผู้ช่วยของพวกมันทั้งหมด ผู้นำของพวกมัน กองกำลังเสริม กองกำลังแก้แค้น และอุปกรณ์ชั่วร้ายที่ต่อต้านพวกเรา หรือสิ่งที่มีชื่ออยู่ในบทสวดเพื่อผูกมัดนี้ จะต้องได้รับการกำจัดออกไปโดยทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ และนำไปฝังไว้ในหลุมนรก และไม่ได้รับการปลดปล่อยออกมาอีก

### **การเยียวยารักษาจากความบาปและการถูกโจมตี**

ลูกขอสวดวิงวอนต่อพระวิญญานบริสุทธิ ขอให้พระองค์ทรงผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกเรา: ทั้งร่างกายจิตใจและวิญญาณ ด้วยพระสิริของพระองค์ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มพูนและฟื้นฟูความร่าเริงของเราที่มีต่อพระเจ้า ความรักของเรามีให้ผู้อื่น จิตใจและความทรงจำของเรา สุขภาพ ความแข็งแรง ความทนทาน ความมีสมาธิ ศรัทธา สันติสุขและความผาสุก ที่พวกศัตรู ทางโลก และเนื้อหนังของเราได้ทำให้เสื่อมเสียมัวหมอง พระยาเวห์เจ้าข้า สิ่งใดที่พระองค์ยังไม่ได้ฟื้นฟูให้เรา เราขอถวายให้เป็นการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่หลงหายไปจากพระองค์

### **พระนามและพระโลหิต**

ขอขอบคุณพระเยซูเจ้า สำหรับพลังอำนาจในพระนามของพระองค์ ได้โปรดคุ้มครองและอวยพรเราด้วยพระโลหิตของพระองค์ เพื่อให้เป็นเหมือนกับพระองค์ในความถ่อมตน การเชื่อฟัง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความบริสุทธิ์และความกล้า ลูกขอสวดวิงวอนพระองค์ให้เสริมกำลัง สนับสนุนและอวยพรอย่างมากมายให้แก่ทูตสวรรค์ของพวกเราในการต่อสู้กับความชั่วร้าย

### **พระสิริ**

พระยาเวห์ ลูกขอวิงวอนอย่างนอบน้อมต่อพระองค์ ได้โปรดปลดปล่อยพระสิริและการปกป้องที่พระองค์เคยมอบให้แก่ประชาชนของพระองค์ในอิสราเอล เปรวไฟที่อยู่ท่ามกลางพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนก็ตาม และได้โปรดฟื้นฟูสิ่งที่ศัตรูได้ขโมยไปจากเราให้กลับคืนมา 7 เท่าด้วยเถิด

### **ความกรุณา**

ข้าพเจ้าพูดถึงความกรุณาของพระเจ้าและความกรุณาที่เหนือธรรมชาติ ความกรุณาที่เป็นสองเท่า ความกรุณาเพิ่มเติม ความกรุณาที่มากมาย ความกรุณาที่ขยายออกไป ให้แก่พวกเราและงานของพวกเราที่ทำให้แก่พระเจ้า

พระเยซู ลูกวางใจในพระองค์ พระเยซู ลูกวางใจในพระองค์ พระเยซู ลูกวางใจในพระองค์

(ให้พูดประโยคนี้อีกครั้งในชีวิตของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งใดที่ทำในความลับ ที่ขัดกับเจตจำนงของท่าน จะถูกทำลายไป) ในนามของพระเยซู ลูกขอปฏิเสศและทำลายการอุทิศตนทั้งหมดให้แก่ซาตาน ไม่ว่าจะภายในครุฑของมารดาหรือหลังจากที่กำเนิดมาแล้ว (ให้สวดอธิษฐานซ้ำ3ครั้ง)

### พลังอำนาจของการต่อต้าน

ให้เลือกรายการต่างๆของท่านเองและใส่มันเข้าไปในวรรคที่เริ่มต้นด้วยคำว่า "ในนามของพระเยซู ลูกขอผูกมัดพลังอำนาจของการต่อต้าน"

**รายการ:** ความกลัวคนอื่น, สภาวะป่วยทางจิตใจที่ทำให้เกิดความเครียดอย่างมากเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์รุนแรง พฤติกรรมที่ยอมคนอื่นไปหมดทุกอย่าง การครอบงำ การข่มขู่ ความตื่นตระหนก ความสับสน การต่อสู้กัน หรือสารเคมีที่เกิดจากการบินซึ่งทำให้มีการตอบสนองทางด้านอารมณ์ และพลังงานทั้งหมดของการต่อต้านและความเฉยเมย ความไม่สมดุลของสมอง การตอบสนองต่อความเจ็บปวด ความวิตกกังวล ความกลัว ความโกรธ ความหุดหู่ ความสิ้นหวัง และการฆ่าตัวตาย ความหิวโหยที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ความตะกละ การมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น ความสงสัยและความไม่เชื่อ ความผิดที่เป็นเท็จ ความเกลียดชังตนเอง ความขมขื่น

อาการเจ็บป่วยที่หลอกลวง พยาธิในจิตวิญญาณและทางกายภาพ การอึกเสบ ความอ่อนแอ ความตาย วิญญาณแห่งความหนักใจ ความเหนื่อยล้า ความเป็นแบบอื่นๆไม่ร้อนร้อนไม่หนาวไม่เต็มใจ ความอ่อนแอและการนอนหลับ ความโลภ ความหยิ่งทะนง การทรยศ การต่อต้าน ความสงสารตนเอง สิ่งกวนใจที่ทำให้ไขว้เขว ความกระสับกระส่าย ความอยาก رؤ้อยากเห็น พฤติกรรมเสพติดตามแรงกดดัน การเร้าอารมณ์ทางเพศ การล่วงละเมิดคู่ชีวิตและเด็ก การร่วมประเวณีกับญาติสนิท สื่อลามกและการเสพติดทางเพศทั้งหมด การการไม่ยอมรับและการทอดทิ้ง

อาการหูหนวกตาบอดเป็นใบ้สับสนคลุมเครือทางจิตวิญญาณ ความเฉยเมย ความขี้เกียจ ความอิจฉา การตัดสินใจอื่น การประณามและการนินทาตัวเองและผู้อื่น เสียงที่โกหกและหลอกลวง การทำนายโชคชะตา การล่อลวง การสื่อสารที่บิดเบือน การโต้เถียง การแบ่งแยก ความห่างเหิน ข้าพเจ้าขอประกาศ พวกที่มาต่อต้านเราทั้งหมด ผู้นำและผู้ที่ทำหน้าที่แทน และพวกที่เกี่ยวข้องหรือพวกที่ถูกใช้ ให้จะถูกผูกมัดและทำให้เสื่อมสภาพอย่างถาวร ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู และจะไม่มีวันหวนกลับมาอีก

### สดุดี 91

1 ผู้ที่พำนักในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด

จะได้พักพิงในร่มเงาขององค์ทรงฤทธิ์

2 ข้าพเจ้าจะทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า "พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการและเป็นที่ยึดของข้า

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ"

3 แน่ทีเดียว พระองค์จะทรงช่วยท่านจากกับดักทั้งปวง

และจากโรคติดต่อร้ายแรง

4 พระองค์จะทรงปกป้องท่านด้วยปีกของพระองค์

ท่านจะลี้ภัยใต้ร่มปีกนั้น

ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่และเป็นปราการของท่าน



- 5 ท่านจะไม่ต้องกลัวความสยดสยองในยามค่ำคืน  
หรือลูกศรที่ยิงเข้าใส่ในยามกลางวัน
- 6 ไม่ต้องหวาดหวั่นโรคภัยที่คุกคามในความมืด  
หรือภัยพิบัติที่ทำลายยามเที่ยงวัน
- 7 คนนับพันอาจจะล้มตายที่ข้างตัวท่าน  
คนนับหมื่นที่ขวามือของท่าน  
แต่ภัยพิบัตินั้นจะไม่เฉียดใกล้ท่าน
- 8 ท่านจะมองดูด้วยตาของตนเอง  
และเห็นคนชั่วถูกลงโทษ
- 9 หากท่านกล่าวว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า"  
และท่านให้องค์ผู้สูงสุดเป็นที่พิงพิงของท่าน
- 10 แล้วจะไม่มีภัยอันตรายใดๆ เกิดขึ้นกับท่าน  
ไม่มีภัยพิบัติใดเฉียดใกล้ที่พำนักของท่าน
- 11 เพราะพระองค์จะทรงบัญชาทูตสวรรค์ของพระองค์เรื่องท่าน  
ให้ดูแลท่านในทุกๆ ทาง
- 12 ทูตเหล่านั้นจะยื่นมือประคองท่าน  
เพื่อไม่ให้เท้าของท่านกระเทบหิน
- 13 ท่านจะเหยียบย่ำสิ่งโศกและงูเห่า  
ท่านจะย่ำยีราชสีห์และอสรพิษ
- 14 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า "เพราะเขารักเรา เราจะช่วยเขา  
เราจะปกป้องเขาเพราะเขายอมรับนามของเรา
- 15 เขาจะร้องเรียกเรา และเราจะตอบเขา  
เราจะอยู่กับเขาในยามเดือดร้อน  
เราจะปลดปล่อยเขาและให้เขาได้รับเกียรติ
- 16 เราจะให้เขามึนเมาด้วยชีวิตยืนยาว  
และสำแดงความรอดของเราแก่เขา"

### การสวดอธิษฐานให้กับสงครามครูเสดครั้งที่ 33

โอ้ พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระบิดาอันเป็นที่รัก ที่ลูกยอมรับด้วยความรักและความชอบพระคุณ ในตราประทับแห่งการปกป้องของพระเจ้า ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ได้รอบล้อมร่างกายและจิตวิญญาณของลูกไปชั่วนิรันดร์ ลูกขอกราบค่านับด้วยความชอบพระคุณอย่างนอบน้อม และขอถวายความรักที่ลึกซึ้งและความภักดีให้แก่พระองค์ พระบิดาอันเป็นที่รักของลูก ลูกวิงวอนขอให้พระองค์ช่วยปกป้องลูกและบุคคลอันเป็นที่รักของลูกด้วยตราประทับพิเศษนี้ และลูกขอปฏิญาณต่อการรับใช้ของพระองค์ด้วยชีวิตของลูกตลอดไป ลูกรักพระองค์ พระบิดาอันเป็นที่รักของลูก ลูกขอปลอบโยนพระองค์ในช่วงเวลาเหล่านี้ พระบิดาอันเป็นที่รัก ลูกขอถวายพระวรกายและพระโลหิต จิตวิญญาณและความศักดิ์สิทธิ์ของพระบุตรอันเป็นที่รักของพระองค์ ในการไถ่บาปของโลกและเพื่อให้ลูกๆของพระองค์ทั้งหมดได้รับการช่วยให้รอดอาเมน

*ฉันอยากจะเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆในตอนนี้ สำหรับการสวดอธิษฐานทั้งสองแบบนี้ เรื่องนี้มาจาก จิม โอ'คอนเนอร์ – ซึ่งเราได้รับกาอวยพระพรที่ได้เชิญเขามาในข้อรายการของเรา ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 พันโทวิทเทนสลีย์ เป็นผู้บังคับการทหารแห่งกองกำลังประเทศอังกฤษ กองทหารของเขาได้ท่องสวดบทสวดดี 91 ทุกเช้า กองทหารของเขาได้ข้ามกำแพงไปหลายครั้ง มีหลายพันคนถูกฆ่าทั้งด้านซ้ายและด้านขวา แต่ไม่มีสักคนในกองทหารของเขาที่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลย มีรายงานว่ากระสุนของทหารเยอรมันดูเหมือนจะแดงออกจากตัวทหารของพันโทวิทเทนสลีย์*

*ดังนั้น เมื่อท่านพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์คับขันมากๆ และความเลวร้ายกำลังมาเยือนท่าน – ให้จำไว้ว่า บทสวดเหล่านี้มีพลังอำนาจอย่างมากในการช่วยให้เราพ้นภัย ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่าน*

## Tethered | ความหวังและคำแนะนำ

“เพราะว่าท่านไม่เชื่อ ท่านไม่คอยตื่นตัวและสวดมนต์อธิษฐาน และเรามาเหมือนโจรในตอนกลางกลางคืน และท่านยังไม่ทันได้เตรียมตัว”

“เราจึงไม่สามารถพาท่านไปได้”

แต่เรากำลังเรียกหาท่านอยู่ พุดประโลมใจท่าน เราไม่เคยไปจากท่าน และเราก็จะไม่ไปจากหรือทอดทิ้งท่าน เรารู้ดีถึงความสูญเสียอย่างร้ายแรงที่ท่านรู้สึก ในเวลาที่ท่านรู้สึกว่าการทรยศหักหลังเข้ามาโจมตีท่าน คำถามของท่านทั้งหมดที่ว่า “ทำไม และที่ไหน และทำไมฉันยังคงอยู่ที่นี้ ทำไมฉันจึงถูกทิ้งไว้ข้างหลังและฉันจะทำอะไรต่อไปดี?”

หนังสือเล่มนี้มีข้อความสำหรับท่านในตอนนี ข้อความที่จะให้ท่านด้วยคำแนะนำจากเรา คำเตือนจากเรา – และการแลเห็นรางวัลและความสวยงามของสรวงสวรรค์ที่รอท่านอยู่ เพียงแค่ท่านจับมือเราไว้ตอนนี้ และให้เราเป็นผู้ที่ช่วยให้รอดของท่าน เป็นผู้สร้างความพอใจของท่าน และเป็นเพื่อนผู้ทรงพลังของท่าน เราจะจัดเตรียมให้แก่ท่าน เพียงแค่ท่านรับฟังเราในตอนนี

คำเตือนแรกและเป็นคำเตือนที่รุนแรงที่สุดจากเรา: จงอย่ารับชิปหรือเครื่องหมายใดๆ เข้าไปหรือไว้บนร่างกายของท่าน สิ่งที่ยินยอมให้ท่านซื้อหรือขายได้ มันจะเปลี่ยนแปลงร่างกายและจิตวิญญาณของท่าน และทำให้ท่านไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อเราได้ – และท้ายที่สุด มันจะส่งท่านไปอยู่ในนรกกับซาตานและพวกปีศาจของมัน ที่อยู่ในความทุกข์ทรมานไปตลอดกาล

เรารักท่านด้วยความรักแบบซัวันรินด์ร์

พระเยซู